Client Agreement

ข้อตกลง ของลูกค้า

Part A: General Terms And Conditions

1. Introduction

- 1.1 The Agreement is entered by and between EXNESS (SC) LTD ("the Company") on the one part and the Client (which may be a legal entity or a natural person) who has completed the Account Opening Application Form (hereinafter called the "Client") on the other part.
- **1.2** The Company is authorised by the Financial Services Authority of Seychelles with Securities Dealer's License Number SD025.
- **1.3** This Client Agreement with the following documents found on the Company's website (namely "General Business Terms", "Partnership Agreement", "Risk Disclosure and Warnings Notice", "Complaints Procedure for Clients", "Privacy Policy", "Key Facts Statement" and "Bonus Terms and Conditions"), as amended from time to time, (together the "Agreement"), as well as any other documentation that is posted in section "Legal documents" at the website or may be communicated to a Client as a result of his participation in any of the Company's campaigns and/or loyalty programs, set out the terms upon which the Company will offer Services hereunder to the Client and shall govern all CFD activity of the Client with the Company during the course of the Agreement.
- **1.4** The Agreement overrides any other agreements, arrangements, express or implied statements made by the Company or any Introducer(s).
- **1.5** The Company will collect, use, store, and otherwise process personal information of the Client, as set out in the Privacy Policy, as amended from time to time, and available on the Company's website.

หมวด ก ข้อกำหนดและ เงื่อนไขทั่วไป

1. บทนำ

1.1 ข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง EXNESS (SC) LTD ("บริษัท") ฝ่ายหนึ่ง กับ ลูกค้า (ซึ่งอาจเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา) ที่ได้กรอกใบสมัครขอเปิดบัญชี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า "ลูกค้า") อีกฝ่ายหนึ่ง

- **1.2** บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงานกำกับดูแลผู้ให้ บริการทางการเงิน (FSA) ประเทศเซเชลส์โดยมี หมายเลขใบอนุญาตเลขที่ SD025
- 1.3 ข้อตกลงของลูกค้าฉบับนี้และเอกสารอื่นๆ บนเว็บ ไซต์ของบริษัท (ได้แก่ "เงื่อนไขธุรกิจทั่วไป" "ข้อ ตกลงของพาร์ทเนอร์" "เอกสารเปิดเผยข้อมูลความ เสี่ยงและคำเดือน" "การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า" "นโยบายความเป็นส่วนตัว" "คำชี้แจงข้อเท็จจริงที่ สำคัญ" และ "ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้โบนัส") ซึ่ง มีการปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้งคราว (เอกสารทั้งหมดนี้ เรียกรวมกันว่า "ข้อตกลง") รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่โพ สต์ในหัวข้อ "เอกสารทางกฎหมาย" ที่เว็บไซต์ที่อาจ ใช้สื้อสารกับลูกค้าว่ามีผลบังคับใช้เพื่อเป็นผลลัพธ์ ของการมีส่วนร่วมในแคมเปญและ/หรือโปรแกรมล อยัลตี้ใดๆ ของบริษัท ประกอบขึ้นเป็นเงื่อนไขของ บริษัทในการให้บริการแก่ลูกค้า และใช้เป็นกฎเกณฑ์ ควบคุมกิจกรรมการชื้อขาย CFD ทั้งหมดของลูกค้าที่ มีกับบริษัทในช่วงระยะเวลาที่ทำข้อตกลงร่วมกัน

- 1.4 ข้อตกลงฉบับนี้มีผลเหนือข้อตกลง ความตกลง ถ้อยแถลงที่ระบุโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยอื่นใด ที่บริษัท หรือตัวแทนทำขึ้น
- 1.5 บริษัทจะรวบรวม ใช้ จัดเก็บ และประมวผลข้อมูลส่วน

บุคคลของลูกค้าตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงความเป็น ส่วนตัว ซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้งคราวและเผยแพร่อยู่ บนเว็บไซต์ของบริษัท

2. Interpretation of Terms

2.1 In this document (Client Agreement):

"Access Data" shall mean the login and password of the Client, which are required so as to place Orders in CFDs with the Company on the Trading Platform, and any other secret investor passwords, phone passwords or similar, used to access the Personal Area so as to perform non-trading operations.

"Account Opening Application Form" shall mean the application form/questionnaire completed by the Client, on-line on the Company's Website and/or mobile application(s) and/or in hard copy, in order to apply for the Company's Services under the Agreement and a Client Account, via which form/questionnaire the Company will obtain amongst other things information for the Client's identification and due diligence, financial profile and appropriateness in accordance with the Applicable Regulations.

"Adjustment Event" means in respect of a product, where the Underlying Asset is an index, any change to the index including but not limited to the announcement of a successor index.

"Affiliate" shall mean in relation to the Company, any entity which directly or indirectly controls or is controlled by the Company, or any entity that is directly or indirectly under common control with the Company; and "control" means the power to direct or the presence of ground

2. ความหมายของคำศัพท์

2.1 ในเอกสารฉบับนี้ (ข้อตกลงของลูกค้า)

"ข้อมูลเข้าถึง" หมายถึง ชื่อและรหัสผ่านที่ลูกค้าใช้
เข้าสู่ระบบเพื่อเปิดคำสั่งชื้อขาย CFD กับบริษัทบน
แพลตฟอร์มการชื้อขาย และหมายรวมถึงรหัสผ่านนัก
ลงทุนซึ่งเป็นความลับอื่นๆ รหัสผ่านโทรศัพท์ หรือรหัส
ผ่านอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียง ซึ่งใช้เข้าถึงพื้นที่ส่วน
บคคลเพื่อดำเนินกิจกรรมที่ไม่ใช่การชื้อขาย

"ใบสมัครขอเปิดบัญชี" หมายถึง ใบสมัครหรือ
แบบสอบถามที่ลูกค้ากรอกข้อมูลทางออนไลน์บนเว็บ
ใชต์ของบริษัท และ/หรือบนแอปมือถือ และ/หรือบน
เอกสารฉบับพิมพ์ เพื่อสมัครขอใช้บริการของบริษัทภาย
ใต้ข้อตกลงและเพื่อเปิดบัญชีของลูกค้า โดยบริษัทจะ
ได้รับข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าจากใบสมัครหรือ
แบบสอบถาม เช่น ข้อมูลยืนยันตัวตนและข้อมูลเพื่อการ
ตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของลูกค้า ข้อมูลทางการเงิน
และความเหมาะสมตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

"กรณีการปรับเปลี่ยน" หมายถึง การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในส่วนของผลิตภัณฑ์ โดยหากสินทรัพย์อ้างอิงเป็น ดัชนี จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อดัชนี ซึ่งรวม ถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการประกาศดัชนีทดแทน

"บริษัทในเครือ" หมายถึง องค์กรใดก็ตามที่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับบริษัท โดยเป็นองค์กรที่ควบคุมบริษัทหรือ ถูกบริษัทควบคุมไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือองค์กร ใดๆ ที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมเดียวกันกับบริษัทไม่ว่า โดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งนี้ "การควบคุม" หมายถึง อำนาจสั่งการหรือบทบาทหน้าที่บริหารกิจการของ บริษัทหรือองค์กร

"ข้อตกลง" หมายถึง เอกสารฉบับนี้ (ข้อตกลงของ ลูกค้า) และเอกสารต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท ได้แก่ "เงื่อนไขธุรกิจทั่วไป" "ข้อตกลงของพาร์ทเนอร์" "เอกสารเปิดเผยข้อมลความเสี่ยงและคำเตือน" to manage the affairs of the Company or entity.

"Agreement" shall mean this document (Client Agreement) and various documents found on the Company's website, namely "General Business Terms", "Partnership Agreement", "Risk Disclosure and Warnings Notice", "Bonus Terms and Conditions", "Complaints Procedure for Clients", as amended from time to time and any subsequent Appendices added thereto.

"Applicable Regulations" shall mean (a) rules of a relevant regulatory authority having powers over the Company; (b) the rules of a relevant Underlying Market; and (c) all other applicable laws, rules and regulations of Seychelles and/or of another jurisdiction.

"Ask" shall mean the higher price in a Quote at which the price the Client may buy.

"Associate": shall mean the Client which accepts to be an Associate in a Portfolio Manager's Fund and receives a percentage of Portfolio Manager's Performance Fee on the basis of the Fee Sharing Rate defined by the Portfolio Manager.

"Balance" shall mean the total financial result in the Client Account after the last Completed Transaction and depositing/withdrawal operation at any period of time.

"Base Currency" shall mean the first currency in the Currency Pair against which the Client buys or sells the Quote Currency.

"Bid" shall mean the lower price in a Quote at which the Client may sell.

"Billing Period" shall mean: a) the period commencing on the date of the creation of a Fund or PM Strategy and ending at the last Friday of the same calendar month at 23:59:59 UTC+0 or b) Each subsequent period which succeeds the last Friday of each calendar month at 23:59:59 UTC+0 or c) any other period mentioned on the Website and/or any relevant mobile application/s or in other way will be directly communicated by Company to the

"ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้โบนัส" "ขั้นตอนการ ร้องเรียนสำหรับลูกค้า" ซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้ง คราว รวมทั้งภาคผนวกหรือส่วนต่อท้ายเอกสารเหล่านี้

"กฎเกณฑ์ที่บังคับใช้" หมายถึง (a) กฎระเบียบของ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอำนาจเหนือบริษัท (b) กฎระเบียบของตลาดอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง และ (c) กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ ทั้งหมดของ ประเทศเซเชลส์ และ/หรือในเขตอำนาจศาลอื่นที่มีผล บังคับใช้

"ราคาเสนอขาย / ราคา Ask" หมายถึง ราคาที่สูงกว่า ในโควตราคา ซึ่งเป็นราคาที่ลูกค้าอาจเปิดคำสั่งซื้อ

"ผู้ร่วมกองทุน") หมายถึง ลูกค้าที่ยอมรับว่าจะเป็นผู้ เข้าร่วมในกองทุนของผู้ดูแลพอร์ทการลงทุน และรับ เปอร์เซ็นต์ของค่าธรรมเนียมผลงานของผู้ดูแลพอร์ท การลงทุนตามอัตราการแบ่งค่าธรรมเนียมที่กำหนดโดย ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุน ผู้ร่วมกองทุนมีสองประเภท ได้แก่ ก. ผู้ร่วมกองทุนสมทบ และ ข. ผู้ร่วมกองทุนบอก ต่อ

"ผู้ร่วมกองทุนสมทบ" หมายถึง ผู้ร่วมกองทุนใน กองทุนของผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนและได้รับเปอร์เซ็นต์ ค่าธรรมเนียมผลงานของผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนบน พื้นฐานของอัตราการแบ่งค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด โดยผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนของค่าธรรมเนียมผลงาน ทั้งหมดที่สร้างขึ้นในกองทุน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขอ เสนอสมทบ

"ค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งผู้ร่วมกองทุนสมทบ" หมาย ถึง จำนวนเงินที่ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนจ่ายแก่ผู้ร่วม กองทุนสมทบบนพื้นฐานของอัตราการแบ่ง ค่าธรรมเนียมที่กำหนด ซึ่งผู้ดูแลพอร์ทการลงทุน แบ่งปันค่าธรรมเนียมผลงานของตนกับผู้ร่วมกองทุน สมทบ โดยจะคำนวณดังนี้

ค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งผู้ร่วมกองทุนสมทบ = จำนวน ค่าธรรมเนียมผลงานทั้งหมดจากทุกการลงทุนใน กองทุน * อัตราการแบ่งค่าธรรมเนียม

"ข้อเสนอสมทบ" หมายถึงข้อเสนอที่ผู้ดูแลพอร์ทการ ลงทุนสร้างขึ้นเพื่อเชิญผู้ร่วมกองทุนสมทบ

"ค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งผู้ร่วมกองทุนบอกต่อ" หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนจ่ายแก่ผู้ ร่วมกองทุนบอกต่อบนพื้นฐานของอัตราการแบ่ง relevant Clients.

"Business Day" shall mean any day, other than a Saturday or a Sunday, or the 25th of December, or the 1st of January or any other international holidays to be announced on the Company's Website.

"Client Account" shall mean the unique personalised account of the Client consisting of all Completed Transactions, Open Positions and Orders in the Trading Platform, the balance of the Client money and deposit/withdrawal transactions of the Client money.

"Client Terminal" shall mean the MetaTrader program version 4 or 5, or other platform trading facilities including (but not limited to) web and mobile, which are used by the Client in order to obtain information on Underlying Markets in real-time, make Transactions, place or delete Orders, as well as to receive notices from the Company and keep record of Transactions.

"Closed Position" shall mean the opposite of an Open Position.

"Completed Transaction" shall mean two counter deals of the same size and instrument (opening a position and closing a position): i.e buy then sell and vice versa in CFD trading.

"Content Guidelines" are the rules and procedures which Portfolio Manager or PM Strategy Provider or Strategy Provider shall follow and comply with in relation to the provision of portfolio management services and social trading services respectively. The Content Guidelines will be provided by the Company from time to time and will be available on the Company's Website and/or Portfolio Management platform and/or Social Trading system.

"Contract for Differences" ("CFD") shall mean a contract between two parties, typically described as "buyer" and "seller", stipulating that the buyer will pay to the seller the

ค่าธรรมเนียมที่กำหนด ซึ่งผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนจะแบ่ง ค่าธรรมเนียมผลงานของตนกับผู้ร่วมกองทุนที่สร้างขึ้น ในกองทุนโดยนักลงทุน PM เท่านั้นที่ได้รับเชิญจากผู้ ร่วมกองทุนบอกต่อผ่านลิงก์แนะนำผู้ร่วมกองทุนบอกต่อ โดยจะคำนวณดังนี้

ค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งผู้ร่วมกองทุนบอกต่อ = จำนวน ค่าธรรมเนียมผลงานทั้งหมดจากการลงทุน PM ที่สร้าง ขึ้นในกองทุนโดยนักลงทุน PM ที่ได้รับเชิญจากผู้ร่วม กองทุนบอกต่อผ่านลิงก์แนะนำผู้ร่วมกองทุนบอกต่อ * อัตราการแบ่งปั้นค่าธรรมเนีย

"บาลานช์" หมายถึง ยอดเงินทั้งหมดในบัญชีของ ลูกค้า หลังจากการทำธุรกรรมและทำรายการฝากถอน ล่าสุดเสร็จสมบูรณ์แล้ว

"สกุลเงินหลัก" หมายถึง สกุลเงินแรกในคู่สกุลเงิน ซึ่งลูกค้าใช้ชื้อหรือขายเทียบกับสกุลเงินรอง

"ราคาเสนอชื้อ / ราคา Bid" หมายถึง ราคาที่ต่ำกว่า ในโควตราคา ซึ่งเป็นราคาที่ลูกค้าอาจเปิดคำสั่งขาย

"ระยะเวลาการเรียกเก็บเงิน" หมายถึง a) ช่วงเวลา เริ่มตั้งแต่การสร้างกองทุนหรือกลยุทธ์ PM ไปจนถึง เวลา 23.59.59 น. (UTC+0) ของวันศุกร์สุดท้ายของ เดือนปฏิทินนั้น หรือ b) ช่วงเวลาถัดไปแต่ละช่วงที่ สิ้นสุดในวันศุกร์สุดท้ายของแต่ละเดือน เวลา 23:59:59 UTC+0 หรือ c) ช่วงเวลาอื่นใดที่กล่าวถึง บนเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชั่นมือถือที่เกี่ยวข้อง หรือด้วยวิธีอื่น ๆ ที่บริษัทจะสื่อสารโดยตรงกับลูกค้าที่ เกี่ยวข้อง

"วันทำการ" หมายถึง วันธรรมดา ยกเว้นวันเสาร์ วัน อาทิตย์ วันที่ 25 ธันวาคม วันที่ 1 มกราคม และวันหยุด สากลอื่นๆ ที่ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท

"บัญชีของลูกค้า" หมายถึง บัญชีเฉพาะบุคคลของ ลูกค้า ซึ่งประกอบด้วยรายการธุรกรรมทั้งหมดที่เสร็จ สมบูรณ์แล้ว ทั้งคำสั่งชื้อขายที่ปิดแล้ว สถานะและคำสั่ง ซื้อที่ยังเปิดอยู่ ในแพลตฟอร์มการซื้อขาย ยอดเงิน คงเหลือของลูกค้า และรายการฝากถอนเงินของลูกค้า

"เทอร์มินัลของลูกค้า" หมายถึง โปรแกรม

difference between the current value of the price of an Underlying Asset and its value at contract time (if the difference is negative, then the seller pays instead to the buyer). A CFD is a Financial Instrument.

"Contract Specifications" shall mean the principal trading terms in CFD (for example Spread, Trading Commission, Swaps, Lot Size, Initial Margin, Necessary Margin, Hedged Margin, the minimum level for placing Stop Loss, Take Profit and Limit Orders, financing charges, swap charges, other charges, Partner's commission/third party commissions etc) for each type of CFD as determined by the Company from time to time.

"Corporate Action" means the occurrence of any of the following in relation to the issuer of any relevant Underlying Asset: (a) any rights, scrip, bonus, capitalisation or other issue or offer of shares/equities of whatsoever nature or the issue of any warrants, options or the like giving the rights to subscribe for shares/equity; (b) any acquisition or cancellation of own shares/equities by the issuer; (c) any reduction, subdivision, consolidation or reclassification of share/equity capital; (d) any distribution of cash or shares, including any payment of dividend; (e) a take-over or merger offer; (f) any amalgamation or reconstruction affecting the shares/equities concerned; and/or (g) any other event which has a diluting or concentrating effect on the market value of the share/equity which is an Underlying Asset.

"Currency of the Client Account" shall mean the currency that the Client Account is denominated in, as available by the Company from time to time.

"Currency Pair" shall mean the quotation of two different currencies, with the value of one currency being quoted against the other in a CFD transaction. A Currency Pair consists of two currencies (the Quote Currency and the Base Currency) and shows how much of the Quote currency is needed to purchase one unit of the MetaTrader เวอร์ชั่น 4 หรือ 5 หรือแพลตฟอร์มการ ชื้อขายในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เว็บ ไซต์และโทรศัพท์มือถือ ซึ่งลูกค้าใช้เพื่อรับข้อมูลแบบ เรียลไทม์ของตลาดอ้างอิง ทำธุรกรรม เปิดหรือยกเลิก คำสั่งซื้อขาย รวมไปถึงเพื่อรับข้อความแจ้งจากบริษัท และเก็บบันทึกรายการธรกรรม

"**สถานะปิด**" หมายถึงสถานะตรงข้ามกับสถานะเปิด

"ธุรกรรมสมบูรณ์" หมายถึง การเปิดและปิดสถานะที่มี ขนาดเท่ากันและเป็นเครื่องมือทางการเงินเดียวกันใน การซื้อขาย CFD ซึ่งก็คือการซื้อก่อนแล้วค่อยขาย หรือ การขายก่อนแล้วค่อยซื้อ

"คู่มือเนื้อหา" หมายถึง กฎและกระบวนการที่ผู้ดูแลพอ ร์ทการลงทุนหรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM จะต้องปฏิบัติ ตามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการจัดการพอร์ท การลงทุนและระบบคัดลอกการเทรดอัตโนมัติตามลำดับ บริษัทจะจัดทำคู่มือเนื้อหาเป็นครั้งคราว โดยจะแสดงไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือแพลตฟอร์มการจัดการ พอร์ทการลงทุน และ/หรือระบบคัดลอกการเทรดอัตโนมัติ (Social Trading)

"สัญญาชื้อขายส่วนต่าง" ("CFD") หมายถึง สัญญา ระหว่าง 2 ฝ่าย ซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่า "ผู้ชื้อ" และ "ผู้ ขาย" โดยกำหนดให้ผู้ชื้อต้องชำระส่วนต่างระหว่าง มูลค่าปัจจุบันของราคาสินทรัพย์อ้างอิง และมูลค่าของ ราคาสินทรัพย์ดังกล่าว ณ เวลาของสัญญา (หากส่วน ต่างติดลบ ผู้ขายจะต้องเป็นฝ่ายชำระส่วนต่างให้กับผู้ ซื้อ) CFD เป็นเครื่องมือทางการเงิน

"ข้อกำหนดเฉพาะของสัญญา" หมายถึง ข้อกำหนด หลักต่างๆ ในการซื้อขาย CFD (ตัวอย่างเช่น สเปรด, ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย, สว็อป, ขนาดล็อต, มาร์จิ้นขั้น ตัน, มาร์จิ้นที่จำเป็น, มาร์จิ้นของคำสั่ง hedge (Hedged Margin), ระดับต่ำสุดสำหรับการตั้งคำสั่ง Stop Loss, Take Profit และคำสั่ง Limit, ค่าใช้จ่ายทางการเงิน, ค่า สว็อป, ค่าธรรมเนียมอื่นๆ และค่าคอมมิชชั่นของ พาร์ทเนอร์หรือบุคคลที่สาม) สำหรับ CFD แต่ละชนิด ตามที่บริษัทกำหนดเป็นครั้งคราว

"การดำเนินการของบริษัท" หมายถึง การเกิด เหตุการณ์ใดๆ ต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ออกสินทรัพย์ อ้างอิงที่เกี่ยวข้องใดๆ: (ก) สิทธิ เอกสารหลักทรัพย์ โบนัส การออกหุ้นโดยโอนกำไรเข้าเป็นทุน หรือการ ออกอื่นๆ หรือการเสนอให้หุ้นส่วน/ส่วนของผู้ถือหุ้นใน ลักษณะใดก็ตาม หรือการออกการรับประกัน ทางเลือก หรือสิ่งอื่นที่คล้ายกันนี้ ซึ่งให้สิทธิในการสมัครเป็น

Base Currency.

"Equity" shall mean the Balance plus or minus any Floating Profit or Loss that derives from an Open Position and shall be calculated as:

- A. Equity = Balance + (Floating Profit Floating Loss); and/or
- B. Equity= Free Margin + Margin

"Error Quote (Spike)" shall mean an error Quote having the following characteristics:

- A. A significant Price Gap; and
- **B.** In a short period of time the price rebounds with a Price Gap; and
- **C.** Before it appears there have been no rapid price movements; and
- D. Before and immediately after it appears that no important macroeconomic indicators and/or corporate reports are released.

"Event of Default" shall have the meaning given in paragraph 11.1. of PART A of this document (Client Agreement).

"Exchange Control Regulations": shall mean any regulation or controls or restrictions or limitations imposed by any government and/or national bank or other authority on private transactions conducted in foreign currency and/or on the purchase and/or sale of currencies, that aims to restrict the buying and selling of a national currency or to preserve foreign currency reserves Controls may include a ban on the conversion of the proceeds of certain assets or by certain categories of person, an obligation to surrender foreign exchange proceeds to the central or local bank, authorisation requirements, quantitative limits or indirect methods and/or any other restrictions.

"Expert Advisor" shall mean a mechanical

สมาชิกหุ้นส่วน/ส่วนของผู้ถือหุ้น (ข) การได้มาหรือการ ยกเลิกซึ่งหุ้นส่วน/ส่วนของผู้ถือหุ้นโดยผู้ออกเอง (ค) การปรับลด การแบ่งย่อย การควบรวม หรือการจัด ประเภทใหม่ซึ่งหุ้นส่วน/ทุนเรือนหุ้น (ง) การกระจาย เงินสดหรือหุ้น ซึ่งรวมถึงการจ่ายเงินปันผล (จ) การเสนอ ชื้อหรือควบรวมกิจการ (ฉ) การควบรวมหรือการปรับ โครงสร้างกิจการอันส่งผลต่อหุ้นส่วน/ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ เกี่ยวข้อง และ/หรือ (ข) เหตุการณ์อื่นใด ซึ่งส่งผล เล็กน้อยหรือรุนแรงต่อมูลค่าตลาดของหุ้นส่วน/ส่วนของ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นสินทรัพย์อ้างอิง

"สกุลเงินของบัญชีของลูกค้า" หมายถึง สกุลเงินที่ใช้แสดงค่าเงินในบัญชีของลูกค้า โดยบริษัทเป็นผู้ กำหนดว่าสกุลเงินใดบ้างใช้เป็นสกุลเงินของบัญชีได้ และอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว

"คู่สกุลเงิน" หมายถึง โควตราคาของสกุลเงินที่ต่างกัน 2 สกุลเงิน โดยที่มูลค่าของสกุลเงินหนึ่งจะถูกโควตอ อกมาในหน่วยของอีกสกุลเงินหนึ่งในธุรกรรม CFD คู่ สกุลเงินประกอบด้วยสองสกุลเงิน (สกุลเงินหลักและ สกุลเงินรอง) โดยแสดงจำนวนสกุลเงินรองที่ต้องใช้เพื่อ ซื้อสกุลเงินหลักหนึ่งหน่วย

"อิควิตี้" หมายถึง ยอดบาลานซ์บวกหรือลบกำไร ลอยตัวหรือขาดทุนลอยตัวที่มาจากสถานะที่เปิดอยู่ อิควิตี้คำนวณได้ดังนี้:

- A. อิควิตี้ = บาลานซ์ + (กำไรลอยตัว ขาดทุนลอยตัว) และ/หรือ
- B. อิควิตี้ = ฟรีมาร์จิ้น + มาร์จิ้น

"ราคาผิดพลาด (สไปก์)" หมายถึง ราคาที่ผิดพลาดที่ มีลักษณะดังต่อไปนี้

- A. ช่องว่างของราคาที่มากผิดปกติ และ
- B. ภายในระยะเวลาสั้นๆ ราคาดีดตัวกลับโดยมีช่อง ว่างของราคา และ
- C. ก่อนหน้าที่จะเกิดช่องว่างราคา ไม่ได้เกิดการ เคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็ว
- D. ก่อนจะเกิดช่องว่างราคาและทันทีหลังเกิดช่องว่าง ราคา ไม่ได้มีการเผยแพร่ดัชนีชี้วัดทาง เศรษฐศาสตร์มหภาคและ/หรือรายงานทาง

online trading system designed to automate trading activities on an electronic trading platform. It can be programmed to alert the Client of a trading opportunity and can also trade his account automatically managing all aspects of trading operations from sending orders directly to the Trading Platform to automatically adjusting stop loss, trailing stops and take profit levels.

"Fee Sharing Rate": is the % of Performance Fee defined by the Portfolio Manager when inviting an Associate to its Fund (rate can be from 0.1% up to 100% inclusive with the precision of 0.1%).

"Financial Instrument" shall mean Contracts for Differences.

"Floating Profit/Loss" shall mean current profit/loss on Open Positions calculated at the current Quotes (added any Trading Commissions or fees if applicable) in CFD trading.

"Force Majeure Event" shall have the meaning as set out in paragraph 12.1. of PART A of this document (Client Agreement).

"Free Margin" shall mean the amount of funds available in the Client Account, which may be used to open a position or maintain an Open Position. Free Margin shall be calculated as: Equity less (minus) Necessary Margin [Free margin = Equity - Necessary Margin].

"Fund/s" shall mean the portfolio/s created and managed by the Portfolio Manager/s in order to collect and manage PM Investment/s from PM Investor/s. Each Fund is supported by a master trading account used by the Portfolio Manager. Each Fund will have certain profiles and parameters which are set manually by the Portfolio Manager and certain statistics which are set by the Company using certain algorithms and any other information as decided by the Company from time to time.

"PM Investment/s" shall mean the money

เศรษฐกิจที่สำคัญ

"เห**ตุผิดสัญญา"** อ้างอิงตามความหมายในข้อ 11.1 ของ หมวด ก ของเอกสารนี้ (ข้อตกลงของลูกค้า)

"ระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน" หมายถึง กฎ ระเบียบ หรือการควบคุม หรือข้อจำกัด หรือขีดจำกัดใดๆ ที่กำหนดโดยรัฐบาล และ/หรือธนาคารแห่งชาติ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ในการทำธุรกรรมส่วนตัวที่ดำเนินการใน สกุลเงินต่างประเทศ และ/หรือในการซื้อ และ/หรือการ ขายสกุลเงินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อจำกัดการซื้อและขาย สกุลเงินประจำชาติหรือเพื่อรักษาทุนสำรองเงินตราต่าง ประเทศ การควบคุมอาจรวมถึงการห้ามการแปลงเงินที่ ได้รับจากสินทรัพย์บางประเภทหรือโดยบุคคลบาง ประเภท ภาระผูกพันในการมอบเงินจากการแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศไปยังธนาคารกลางหรือธนาคารใน ประเทศ ข้อกำหนดการอนุญาต ขีดจำกัดเชิงปริมาณ หรือวิธีการทางอ้อม และ/หรือข้อจำกัดอื่นๆ

"ระบบเทรดอัตโนมัติ (EA)" หมายถึงระบบชื้อขายออ นไลน์อัตโนมัติที่ออกแบบมาเพื่อให้กิจกรรมการซื้อขาย เป็นไปโดยอัตโนมัติบนแพลตฟอร์มการเทรด อิเล็กทรอนิกส์ ระบบสามารถตั้งค่าให้แจ้งเตือนลูกค้าให้ ทราบโอกาสในการซื้อขาย และยังสามารถชื้อขายใน บัญชีของลูกค้าได้โดยอัตโนมัติ โดยบริหารจัดการ กิจกรรมการชื้อขายได้ทุกแง่มุม ตั้งแต่การส่งคำสั่ง ชื้อขายโดยตรงไปยังแพลตฟอร์มการซื้อขาย จนถึงการ ปรับระดับ Stop Loss, Trailing Stop และ Take Profit โดยอัตโนมัติ

"อัตราการแบ่งค่าธรรมเนียม" หมายถึง % ของ ค่าธรรมเนียมผลงานที่กำหนดโดยผู้ดูแลพอร์ทการ ลงทุนเมื่อเชิญผู้ร่วมกองทุนเข้ากองทุน (สามารถ กำหนดอัตราได้ตั้งแต่ 0.1% ถึง 100% โดยมีส่วนต่าง ครอบคลุมที่ 0.1%)

"เครื่องมือทางการเงิน" หมายถึง สัญญาชื้อขายส่วน ต่าง (CFD)

"กำไร/ขาดทุนลอยตัว" หมายถึง กำไร/ขาดทุน ปัจจุบันในสถานะที่เปิดอยู่ โดยคำนวณจากราคาปัจจุบัน (รวมค่าคอมมิชชั่นจากการเทรดหรือค่าธรรมเนียม ถ้ามี) ในการซื้อขาย CFD

"เห**ตุสุดวิสัย"** ให้อ้างอิงตามความหมายในข้อ 12.1 ของ หมวด ก ของเอกสารนี้ (ข้อตกลงของลูกค้า) invested by the PM Investor/s in the Fund/s or PM Strategies. The PM Investor may have one or more PM Investments in one or more Funds or PM Strategies.

"Hedged Margin" shall mean the necessary margin required by the Company so as to open and maintain Hedged Positions in CFD trading.

"Hedged Positions" shall mean Long and Short positions of the same size and instrument, opened on the trading account.

"Indicative Quote" shall mean a Quote at which the Company has the right not to accept any instructions or arrange for the execution of any Orders in CFD trading.

"Initial Margin" shall mean the necessary margin required by the Company so as to open a position in CFD trading.

"Instant Execution" shall mean the execution method where the order of the client will be executed at the Client's requested price or will not be executed at all. In the event that the price has changed during the processing request, the client will get a requote. A requote is a notification which tells the Client that his/her requested price is no longer available and gives the client 3 seconds to accept or reject the new price. If they accept the new price, their order will be executed with the new price. If they reject the new price or do not respond to the requote, then the order will not be executed at all.

"Investment Account" shall mean the unique personalised account of the Investor for Social Trading.

"Investor" shall mean the Client who uses the Social Trading services of the Company by copying the Strategies of Strategy Providers.

"Leverage" shall mean a ratio in respect of Transaction Size and Initial Margin in CFD trading. 1:100 ratio means that in order to open a position, the Initial Margin is one hundred

"ฟรีมาร์จิ้น" หมายถึง จำนวนเงินที่มีในบัญชีของลูกค้า ซึ่งอาจใช้เพื่อเปิดสถานะหรือรักษาสถานะให้ยังคงเปิด อยู่ ฟรีมาร์จิ้นคำนวณจากอิควิดี้ลบมาร์จิ้นที่จำเป็น [ฟรี มาร์จิ้น = อิควิดี้ - มาร์จิ้นที่จำเป็น]

"กองทุน" หมายถึง พอร์ทการลงทุนที่สร้างและจัดการ โดยผู้ดูแลพอร์ทการลงทุน เพื่อรวบรวมและจัดการการ ลงทุนกองทุน PM โดยแต่ละกองทุนได้รับการสนับสนุน โดยบัญชีชื้อขายหลักที่ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนใช้ แต่ละ กองทุนจะมีบางโปรไฟล์และพารามิเตอร์ที่กำหนดโดยผู้ ดูแลพอร์ทการลงทุน และสถิติบางอย่างที่บริษัทกำหนด โดยใช้อัลกอริทึมและข้อมูลอื่นๆ ตามที่บริษัทดัดสินใจ เป็นครั้งคราว

"มาร์จิ้นที่มีการป้องกันความเสียง (Hedged Margin)" หมายถึง มาร์จิ้นที่จำเป็นตามที่บริษัทกำหนด เพื่อเปิดและรักษาสถานะการป้องกันความเสี่ยงในการ เทรด CFD

"สถานะการป้องกันความเสียง (Hedged

Positions)" หมายถึง สถานะ Long และสถานะ Short ที่มีขนาดเท่ากันในเครื่องมือทางการเงินเดียวกัน ซึ่งเปิด ในบัญชีซื้อขายเดียวกัน

"ราคาชี้นำ (Indicative Quote)" หมายถึง ราคาซึ่ง บริษัทมีสิทธิไม่ยอมรับคำสั่งหรือไม่ดำเนินการคำสั่ง ซื้อขายให้ในการซื้อขาย CFD

"มาร์จิ้นขั้นต้น" หมายถึง มาร์จิ้นที่จำเป็นตามที่บริษัท กำหนดเพื่อเปิดสถานะในการซื้อขาย CFD

"การดำเนินการทันที" หมายถึง วิธีการดำเนินการ คำสั่งซื้อขาย ซึ่งคำสั่งชื้อขายของลูกค้าจะได้รับการ ดำเนินการในราคาที่ลูกค้าส่งเข้าระบบ หรืออาจไม่ได้รับ การดำเนินการโดยสิ้นเชิง ในกรณีที่ราคามีการ เปลี่ยนแปลงระหว่างขั้นตอนการส่งคำขอ ลูกค้าจะได้รับ รีโควต รีโควตเป็นสิ่งที่แจ้งให้ลูกค้าทราบว่า ราคาที่ ลูกค้าต้องการไม่มีในตลาดแล้ว และลูกค้ามีเวลา 3 วินาทีเพื่อยอมรับหรือปฏิเสธราคาใหม่ หากลูกค้ายอม รับราคาใหม่ คำสั่งซื้อขายของลูกค้าจะได้รับการดำเนิน การที่ราคาใหม่ หากลูกค้าปฏิเสธราคาใหม่ หรือไม่ตอบ สนองต่อรีโควต คำสั่งซื้อขายดังกล่าวจะไม่ได้รับการ

times less than the Transactions Size.

"Long Position" shall mean a buy position that appreciates in value if underlying market prices increase in CFD trading. For example in respect of Currency Pairs: buying the Base Currency against the Quote Currency.

"Lot" shall mean a unit measuring the Transaction amount specified for each Underlying Asset of a CFD.

"Lot Size" shall mean the number Underlying Assets in one Lot in a CFD.

"Margin" shall mean the necessary guarantee funds so as to open or maintain Open Positions in a CFD Transaction.

"Margin Call" shall mean the situation when the Company informs the Client that the Client does not have enough Margin to place Orders or maintain Open Positions.

"Margin Level" shall mean the percentage of Equity to Necessary Margin ratio in CFD trading. It is calculated as: Margin Level = (Equity / Necessary Margin) x 100%.

"Market Execution" shall mean any Order from the Client that will be executed at the current price in the market at the moment of Order processing.

"Market Order" shall mean an Order made by the Client for an immediate purchase or sale of a security at the price of the market. This can be described as an Order/instruction by the Client to the Company to fill an order immediately at the present price of that asset in the market.

"Maximum deviation" is a parameter set by the Client on the client's terminal that determines the maximum deviation (in pips) between the execution price and the requested price when opening and closing a position.

"Necessary Margin" shall mean the necessary margin required by the Company so as to

ดำเนินการโดยสิ้นเชิง

"บัญชีการลงทุน" หมายถึง บัญชีเฉพาะบุคคลที่นัก ลงทุนใช้เทรดในระบบคัดลอกการเทรดอัตโนมัติ (Social Trading)

"นักลงทุน" หมายถึง ลูกค้าที่ใช้บริการซื้อขายผ่าน ระบบ Social Trading ของบริษัท โดยการคัดลอก กลยุทธ์ของผู้ให้บริการกลยุทธ์

"ลิงก์คำเชิญ" หมายถึง ลิงก์ที่ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุน จะแชร์ให้กับลูกค้าเพื่อเชิญชวนให้มาเป็นผู้ร่วมกองทุน ในกองทุน

"เลเวอเรจ" หมายถึง อัตราส่วนของขนาดธุรกรรมต่อ มาร์จิ้นขั้นต้นในการซื้อขาย CFD อัตราส่วน 1:100 หมาย ถึงในการเปิดสถานะมาร์จิ้นขั้นต้นน้อยกว่าขนาดธุรกรรม หนึ่งร้อยเท่า

"สถานะ Long" หมายถึง คำสั่ง Buy ที่มูลค่าจะเพิ่มขึ้น หากราคาตลาดอ้างอิงเพิ่มขึ้นในการซื้อขาย CFD เช่น ในแง่ของการซื้อขายคู่สกุลเงิน จะหมายถึงการซื้อสกุล เงินหลักโดยใช้สกุลเงินรอง

"**ล็อต**" หมายถึง หน่วยวัดขนาดของธุรกรรมที่ระบุ สำหรับสินทรัพย์อ้างอิงแต่ละประเภทของ CFD

"ขนาดของล็อด" หมายถึง จำนวนสินทรัพย์อ้างอิงใน หนึ่งล็อตใน CFD

"มาร์จิ้น" หมายถึง เงินหลักประกันที่จำเป็นต้องใช้เพื่อ เปิดสถานะหรือรักษาสถานะให้ยังคงเปิดอยู่ในธุรกรรม CFD

"การแจ้งเตือนระดับมาร์จิ้น (Margin Call)" หมายถึง สถานการณ์ที่บริษัทแจ้งลูกค้าว่า ลูกค้าไม่มีมาร์จิ้น เพียงพอที่จะเปิดคำสั่งซื้อขายหรือรักษาสถานะที่เปิดไว้ แล้ว

"ระดับมาร์จิ้น (Margin Level)" หมายถึง เปอร์เซ็นต์ ของอัตราส่วนระหว่างอิควิตี้กับมาร์จิ้นที่จำเป็น ที่ใช้ใน การซื้อขาย CFD คำนวณจาก ระดับมาร์จิ้น = (อิควิตี้/ มาร์จิ้นที่จำเป็น) x 100%

"การดำเนินการด้วยราคาตลาด (Market

maintain Open Positions in CFD trading.

"Open Position" shall mean any position which has not been closed, a Long Position or a Short Position which is not a Completed Transaction.

"Order" shall mean an instruction from the Client to trade in Financial Instruments.

"Parties" shall mean the parties to this Agreement – the Company and the Client.

"Performance Fee" shall mean the fee expressed in a percentage imposed by the Portfolio Manager or PM Strategy Provider for each Fund and PM Strategy.

"Pending Order" shall mean an Order made by the Client for the selling or buying of a CFD in the future at set conditions. This means a Client's Order to open a position when the price of an asset reaches a certain level.

"Personal Area" shall mean the Client's personal page on the Company's Website.

"Personal Performance Fee" shall mean the amount of Performance Fee which Portfolio Manager received for each billing period after deduction of the Shared Fee paid to the Associate, which shall be calculated as per below:

Personal Performance Fee= Total Performance Fee amount from all Investments in a Fund -Shared Fee

"PM Investor/s" shall mean the Client who uses the Portfolio Management platform of the Company by investing in the Fund/s or PM Strategies with PM Investments.

"PM Strategy" shall mean the account opened by a PM Strategy Provider to carry out a series of transactions for the purpose of Portfolio Copying product under Portfolio Management service and which is available for PM Investors

Execution)" หมายถึง คำสั่งซื้อขายจากลูกค้า จะได้รับ การดำเนินการที่ราคาตลาดปัจจุบัน ณ ขณะที่กำลัง ดำเนินการคำสั่งซื้อขายนั้น

"คำสั่งชื้อขายทันที (Market Order)" หมายถึง คำสั่ง ชื้อขายที่เปิดโดยลูกค้า เพื่อชื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ ราคาตลาดในทันที ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า เป็นคำสั่ง ชื้อขาย/คำสั่งของลูกค้าที่ส่งมายังบริษัทเพื่อดำเนินการ คำสั่งชื้อขายในทันที ณ ราคาปัจจุบันของสินทรัพย์ดัง กล่าวในตลาด

"ค่าเบียงเบนสูงสุด (Maximum deviation)" คือ ค่า ความแตกต่างของราคาที่จะดำเนินการคำสั่งกับราคาที่ ลูกค้าขอ ซึ่งลูกค้าเป็นผู้กำหนดเองในเทอร์มินัลของ ลูกค้า (ในหน่วยปี๊ป) เพื่อให้เปิดหรือปิดสถานะนั้นได้ แม้ ว่าราคาจะต่างไปจากราคาที่ลูกค้าขอ

"มาร์จิ้นที่จำเป็น" หมายถึง มาร์จิ้นที่จำเป็นตามที่ บริษัทกำหนดเพื่อรักษาสถานะที่เปิดไว้ในการซื้อขาย CFD

"สถานะที่เปิดอยู่" หมายถึง สถานะใดก็ตามที่ยังไม่ปิด สถานะ Long หรือ สถานะ Short ซึ่งยังไม่ถือเป็นคำสั่ง ชื้อขายที่สมบรณ์ ในการซื้อขาย CFD

"คำสั่งชื้อขาย" หมายถึง คำสั่งชื้อขายเครื่องมือ ทางการเงินจากลูกค้า

"คู่สัญญา" หมายถึง คู่สัญญาของข้อตกลงนี้ ซึ่งก็คือ บริษัทและลูกค้า

"ค่าธรรมเนียมผลงาน" หมายถึง หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งกำหนดโดยผู้ ดูแลพอร์ทการลงทุนหรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM สำหรับแต่ละกองทุนและกลยุทธ์ PM

"คำสั่งชื้อขายล่วงหน้า (Pending Order)" คือ คำสั่ง ชื้อขายที่เปิดโดยลูกค้า เพื่อชื้อหรือขาย CFD ใน อนาคตตามเงื่อนไขที่ได้ตั้งไว้ หมายถึง คำสั่งซื้อขาย ของลูกค้าเพื่อเปิดสถานะเมื่อราคาของสินทรัพย์อยู่ที่ ระดับที่กำหนดไว้

"พื้นที่ส่วนบุคคล" หมายถึง หน้าส่วนบุคคลของลูกค้า บนเว็บไซต์ของบริษัท

"ค่าธรรมเนียมผลงานส่วนบุคคล" หมายถึง จำนวน ค่าธรรมเนียมผลงานที่ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนได้รับใน to copy and invest.

"PM Strategy Provider" shall mean the Client who is using the Portfolio Copying product under Portfolio Management service by creating his/her PM Strategy in accordance and by complying with the Company's PM Strategy opening procedures.

"Politically Exposed Persons" shall mean:

- A. an individual who is or has been, during the preceding three years, entrusted with a prominent public function in - (i) Seychelles; or (ii) any other country; or (iii) an international body or organisation. For the purpose of this paragraph, prominent public function includes heads of state, heads of government, ministers and other senior politicians, senior government or judicial officials, ambassadors and chargés d'affaires, persons appointed as honorary consuls, high-ranking officers in the armed forces, members of the Boards of Central Banks, members of the Boards of state-owned corporations; and influential political party officials.
- B. An immediate family member of a person referred to in paragraph (A) which means a spouse, a partner, that is an individual considered by his or her national law as equivalent to a spouse; children and their spouses or partners; the parents; and the siblings.
- C. Persons known to be close associates of such persons as set out under definition (A) which means: (a) any person who is known to have joint beneficial ownership of a legal person, partnership, trust or any other close business relations with that legal person, partnership or trust; and (b) any person who has sole beneficial ownership of a legal person, partnership or trust which is known to have been set up for the benefit of that legal person, partnership or trust.

"Portfolio Management" or "PM" shall mean the platform provided by the Company via its Website and/or any relevant mobile application/s giving the Client the ability either ระยะเวลาการเรียกเก็บเงินแต่ละรอบหลังจากหัก ค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งที่ชำระให้กับผู้ร่วมกองทุน ซึ่งจะ คำนวณดังนี้

ค่าธรรมเนียมผลงานส่วนบุคคล = จำนวนค่าธรรมเนียม ผลงานทั้งหมดจากทุกการลงทุนในกองทุน -ค่าธรรมเนียมส่วนแบ่ง

"การลงทุน PM" หมายถึง เงินที่ลงทุนโดยนักลงทุน PM ในกองทุนหรือกลยุทธ์ PM นักลงทุน PM อาจมีการ ลงทุน PM หนึ่งรายการขึ้นไปในกองทุนหรือกลยุทธ์ PM หนึ่งรายการขึ้นไป

"นักลงทุน PM" หมายถึง ลูกค้าที่ใช้แพลตฟอร์มการ จัดการพอร์ทการลงทุนของบริษัท โดยลงทุนในกองทุน หรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM ที่มีการลงทุน PM

"กลยุทธ์ PM" หมายถึง บัญชีที่เปิดโดยผู้ให้บริการ กลยุทธ์ PM เพื่อดำเนินธุรกรรมต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ ของผลิตภัณฑ์การคัดลอกพอร์ทการลงทุนภายใต้ บริการการจัดการพอร์ทการลงทุนที่มีให้บริการแก่นัก ลงทุน PM เพื่อคัดลอกและลงทุน

"ผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM" หมายถึง ลูกค้าที่ใช้ ผลิตภัณฑ์การคัดลอกพอร์ทการลงทุนภายใต้บริการการ จัดการพอร์ทการลงทุนโดยการสร้างกลยุทธ์ PM และ ปฏิบัติตามขั้นตอนการเปิดกลยุทธ์ PM ของบริษัท

"บคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง" หมายถึง

- A. บุคคลที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ในตำแหน่งระดับสูงของรัฐในช่วงระยะเวลา 3 ปีก่อนหน้านี้ ภายใน (1) ประเทศเซเชลส์ หรือ (2) ประเทศอื่นๆ หรือ (3) หน่วยงานหรือองค์กรในระดับนานาชาติ เพื่อขยาย ความย่อหน้านี้ หน้าที่ในตำแหน่งระดับสูงของรัฐ ได้แก่ ผู้นำของรัฐ ผู้นำรัฐบาล รัฐมนตรี และ นักการเมืองระดับสูง เลาัหน้าที่รัฐและเจ้าหน้าที่ ตุลาการระดับสูง เอกอัครราชทูต อุปทูต และผู้ได้ รับการแต่งตั้งเป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ เจ้าหน้าที่ระดับ สูงในกองทัพ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร ธนาคาร กลางแห่งประเทศ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร องค์กรรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองที่มี อิทธิพล
- สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของบุคคลตามที่ กล่าวถึงในข้อ (A) ซึ่งหมายถึง คู่สมรส คู่ครองซึ่ง ตามกฎหมายในประเทศถือว่ามีฐานะเทียบเท่าคู่ สมรส บุตรและคู่สมรสหรือคู่ครองของบุตร บิดา

to become a Portfolio Manager and/or PM Strategy Provider and/ or a PM Investor. PM includes the Portfolio Management products and Portfolio Copying product offered by the Company.

- "Portfolio Manager/s" shall mean the Client who is using the Portfolio Management platform provided by the Company by creating and managing Fund/s and inviting PM Investor/s to invest in his/her Fund/s/ and PM Strategy/ies and meet all the onboarding requirements of the Company. The Portfolio Manager/s earn Performance Fee for their services from PM Investor/s...
- "Portfolio Manager's Account" shall mean the trading account created for the purposes of receiving the Performance Fee.
- "Price Gap" shall mean any difference between two prices which is bigger than one minimal price (one point) change.
- "Quote" shall mean the information of the current price for a specific Underlying Asset, in the form of the Bid and Ask prices.
- "Quote Currency" shall mean the second currency in the Currency Pair which can be bought or sold by the Client for the Base Currency.
- "Quotes Base" shall mean Quotes Flow information stored on the Trading Server in CFD trading.
- "Quotes Flow" shall mean the stream of Quotes in the Trading Platform for each CFD.
- "Services" shall mean the services provided by the Company to the Client as set out in paragraph 4 of PART A hereunder.
- "Shared Fee": shall mean the amount that a Portfolio Manager pays to an Associate based on the set Fee Sharing Rate at which Portfolio Manager shares its' Performance Fee with the Associate and shall be calculated as per below:

มารดา และพี่น้อง

C. บุคคลผู้ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ ในคำจำกัดความ (A) ซึ่งหมายถึง (a) บุคคลผู้เป็นที่ รู้กันว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันในนิติบุคคล พาร์ทเนอร์ ทรัสต์ หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ ใกล้ชิดอื่นๆ กับนิติบุคคล พาร์ทเนอร์ หรือทรัสต์ และ (b) บุคคลใดๆ ที่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์แต่ เพียงผู้เดียวในนิติบุคคล พาร์ทเนอร์ หรือทรัสต์ซึ่ง เป็นที่รู้กันว่าจัดตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของ นิติบุคคล พาร์ทเนอร์ หรือทรัสต์ดังกล่าว

"การจัดการพอร์ทการลงทุน" หรือ "PM" หมายถึง แพลตฟอร์มที่บริษัทจัดหาให้ผ่านทางเว็บไซต์ และ/ หรือแอปพลิเคชั่นมือถือที่เกี่ยวข้อง ทำให้ลูกค้าสามารถ เป็นผู้ดูแลพอร์ทการลงทุน และ/หรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM และ/หรือนักลงทุน PM โดย PM ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์การจัดการพอร์ทการลงทุนและผลิตภัณฑ์ การคัดลอกพอร์ทการลงทุนที่นำเสนอโดยบริษัท

"ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุน" หมายถึง ลูกค้าที่ใช้ แพลตฟอร์มการจัดการพอร์ทการลงทุนที่บริษัทจัดหา ให้ โดยการสร้างและจัดการกองทุน และเชิญนักลงทุน PM มาลงทุนในกองทุนหรือกลยุทธ์ PM ของลูกค้า และ ปฏิบัติตรงตามข้อกำหนดการในการเตรียมความพร้อม ทั้งหมดของบริษัท ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนจะได้รับ ค่าธรรมเนียมผลงานสำหรับการบริการจากนักลงทุน PM

"บัญชีของผู้ดูแลพอร์ทการลงทุน" หมายถึง บัญชี ชื่อขายที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับ ค่าธรรมเนียมผลงาน

"ช่องว่างของราคา" หมายถึง ความแตกต่างใดๆ ระหว่างราคาสองราคาที่มากกว่าการเปลี่ยนแปลงราคา ขั้นต่ำหนึ่งรายการ (หนึ่งจุด)

"ราคา" หมายถึง ข้อมูลของราคาปัจจุบันของสินทรัพย์ อ้างอิงหนึ่ง ในรูปแบบของราคา Bid และราคา Ask

"สกุลเงินรอง" หมายถึง สกุลเงินที่สองในคู่สกุลเงิน ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อหรือขายเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นสกุล เงินหลัก Shared Fee= Total Performance Fee amount from all Investments in a Fund * Fee Sharing Rate

"Short Position" shall mean a sell position that appreciates in value if Underlying Market prices fall in CFD trading. For example, in respect of Currency Pairs: selling the Base Currency against the Quote Currency. Short Position is the opposite of a Long Position.

"Slippage" shall mean the difference between the requested price of a Transaction in a CFD, and the executed price of the said Transaction. Slippage often occurs during periods of higher price volatility (for example due to news events), making an Order at a specific price impossible to execute, when Market Orders and Pending Orders are used, and also when large Orders are executed when there may not be enough interest at the desired price level to maintain the expected price of trade; Slippage usually occurs in Market Execution and may occur in Instant Execution when maximum deviation is set.

"Social Trading" shall mean the service provided by the Company via its Website and/or mobile application giving the Client the ability either to become an Investor and start copying strategies of Strategy Providers or become a Strategy Provider and create investment strategy/ies (Strategy/ies) and attract Investors to follow such Strategy/ies.

"Social Trading Period" shall mean:

- a) the period commencing at the creation of a Strategy and ending at the last Friday of the same calendar month at 23: 59: 59 UTC+0 or
- Each subsequent period which succeeds the last Friday of each calendar month at 23:59:59 UTC+0

"Spread" shall mean the difference between Ask and Bid.

"Strategy" shall mean the account opened by a Strategy Provider to carry out a series of

"ฐานข้อมูลราคา" หมายถึง ข้อมูลกระแสราคาที่จัด เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ในการซื้อขาย CFD

"โฟลว์ราคา" หมายถึง กระแสราคาเรียลไทม์ที่แสดง ขึ้นมาในแพลตฟอร์มการซื้อขายสำหรับแต่ละ CFD

"ผู้ร่วมกองทุนบอกต่อ" หมายถึง ผู้ร่วมกองทุนใน กองทุนของผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนและได้รับเปอร์เซ็นต์ ค่าธรรมเนียมผลงานของผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนบน พื้นฐานของอัตราการแบ่งค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด โดยผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนของค่าธรรมเนียมผลงาน (กำหนดไว้ในข้อเสนอบอกต่อ) ซึ่งสร้างขึ้นในกองทุน โดยนักลงทุน PM ที่ได้รับเชิญโดยผู้ร่วมกองทุนผ่านลิง ก์แนะนำของผู้ร่วมกองทุนเท่านั้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ข้อเสนอบอกต่อ

"ค่าธรรมเนียมการลงทุนบอกต่อ" หมายถึง จำนวน ค่าธรรมเนียมผลงานที่สร้างขึ้นในกองทุนโดยนักลงทุน PM ที่ได้รับเชิญโดยผู้ร่วมกองทุนบอกต่อ (ผ่านลิง ก์แนะนำของผู้ร่วมกองทุน) เท่านั้น ภายในข้อเสนอบอก ต่อเฉพาะ

"ข้อเสนอบอกต่อ" หมายถึง ข้อเสนอที่สร้างขึ้นโดยผู้ ดูแลพอร์ทการลงทุนเพื่อเชิญผู้ร่วมกองทุนบอกต่อ

"**ลิงก์แนะนำ**" หมายถึง ลิงก์ที่ผู้ร่วมกองทุนบอกต่อจะ แชร์เพื่อเชิญนักลงทุนเข้าสู่กองทุนของผู้ดูแลพอร์ทการ ลงทน

"บริการ" หมายถึง บริการที่บริษัทเสนอให้แก่ลูกค้าตาม ที่กำหนดไว้ในข้อที่ 4 ของหมวด ก ภายใต้ข้อตกลงนี้

"ค่าธรรมเนียมส่วนแบ่ง" หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ดูแล พอร์ทการลงทุนจ่ายให้กับผู้ร่วมกองทุนตามอัตราการ แบ่งค่าธรรมเนียมที่กำหนด ซึ่งผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนจะ แบ่งค่าธรรมเนียมผลงานของตนกับผู้ร่วมกองทุน ค่าธรรมเนียมผ่วนแบ่งมีสองประเภท คือ ก. ค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งผู้ร่วมกองทุนบอกต่อ และ ข. ค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งผู้ร่วมกองทุนบอกต่อ และ ข.

"สถานะ Short" หมายถึง คำสั่ง Sell ที่มูลค่าจะเพิ่มขึ้น หากราคาตลาดอ้างอิงลดลงในการซื้อขาย CFD เช่น ใน แง่ของการซื้อขายคู่สกุลเงิน จะหมายถึงการขายสกุล เงินหลักเพื่อให้ได้รับสกุลเงินรอง สถานะ Short ตรง transactions for the purpose of Social Trading and which is available for Investors to copy and invest.

"Strategy Provider" shall mean the Client who is using the Social Trading service by creating his/her Strategy in accordance and by complying with the Company's Strategy opening procedures.

"Swap or Rollover" shall mean the interest added or deducted for holding a position open overnight in CFD trading.

"Trading Commission" shall mean a fee charged for providing the Service.

"Trading Platform" shall mean the Company's online trading system which includes the aggregate of its computer devices, software, databases, telecommunication hardware, all programs and technical facilities providing real-time Quotes, making it possible for the Client to obtain information of markets in real time, make technical analysis on the markets, enter into Transactions, place and delete Orders, receive notices from the Company and keep record of Transactions and calculating all mutual obligations between the Client and the Company. The Trading Platform consists of the Trading Server and the Client Terminal.

"Trading Server" shall mean the software server side of the Trading Platform, in addition to any platform trading facilitates including (but not limited to) web and mobile traders. The Trading Server is used to arrange for the execution of the Client's Orders or instructions or requests, to provide trading information in real-time mode and historical information about trading activity of the Client (the content is defined by the Company), in consideration of the mutual liabilities between the Client and the Company.

"Trailing Stop" shall mean a tool in MetaQuotes Terminals MT4 or MT5. Trailing Stop is always attached to an Open Position and could be set and

ข้ามกับสถานะ Long

"ราคาคลาดเคลื่อน (Slippage)" หมายถึง ความแตก ต่างระหว่างราคาที่ลูกค้าส่งคำขอของธุรกรรม CFD กับ ราคาที่ธุรกรรมนั้นดำเนินการจริง Slippage มักจะเกิดขึ้น ในช่วงเวลาที่ความผันผวนของราคาสูงขึ้น (เช่น ในช่วง ที่มีการประกาศข่าว) ทำให้การเปิดคำสั่งในบางราคาไม่ สามารถดำเนินการได้ เมื่อต้องการเปิดคำสั่งชื้อขาย ทันทีและคำสั่งชื้อขายล่วงหน้า รวมไปถึงเมื่อจะดำเนิน การคำสั่งชื้อขายขนาดใหญ่ อาจมีสภาพคล่องไม่มาก พอในระดับราคาที่ต้องการเพื่อให้สถานะเปิดที่ราคานั้น โดย Slippage มักเกิดขึ้นในการดำเนินการด้วย ราคาตลาด และอาจเกิดขึ้นในการดำเนินการทันทีเมื่อมี การกำหนดค่าเอาไว้ที่ค่าเบี่ยงเบนสูงสุด

"ระบบคัดลอกการเทรดอัตโนมัติ (Social Trading)" หมายถึง บริการที่บริษัทเสนอให้ทางเว็บไซต์และ/หรือ แอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ลูกค้าเลือกได้ ว่าต้องการลงทะเบียนเป็นนักลงทุนและเริ่มคัดลอก กลยุทธ์ของผู้ให้บริการกลยุทธ์ หรือเลือกที่จะเป็นผู้ให้ บริการกลยุทธ์การเทรดของตนขึ้น เพื่อดึงดูดนักลงทุนให้คัดลอกกลยุทธ์ของตน

"ช่วงเวลาการชื้อขาย Social Trading"

a) ช่วงเวลาเริ่มตั้งแต่การสร้างกลยุทธ์ไปจนถึงเวลา 23.59.59 น. (UTC+0) ของวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ปฏิทินนั้น ซึ่งนับเป็นเวลาสิ้นสุดช่วงการซื้อขาย หรือ

b) ทุกช่วงเวลาถัดจากช่วงเวลาที่ระบุในข้อแรก ซึ่งจะ สิ้นสุดรอบในเวลา เวลา 23:59:59 UTC+0 ของทุกวัน ศุกร์สุดท้ายตามเดือนปฏิทิน และจากนั้นจะเริ่มรอบใหม่

"สเปรด" หมายถึง ความแตกต่างระหว่างราคา Ask กับ ราคา Bid

"กลยุทธ์" หมายถึง บัญชีที่ผู้ให้บริการกลยุทธ์เปิดขึ้น เพื่อทำธุรกรรมการซื้อขายด้วยระบบ Social Trading ซึ่งมีไว้สำหรับให้นักลงทุนทำการคัดลอกและลงทุน

"ผู้ให้บริการกลยุทธ์" หมายถึง ลูกค้าที่ใช้บริการระบบ Social Trading โดยสร้างกลยุทธ์การเทรดของตนขึ้น อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการสร้างกลยุทธ์ที่บริษัท กำหนด

works in Client Terminal. Only one Trailing Stop can be set for each Open Position. After the Trailing Stop has been set, at incoming of new Quotes, the Client Terminal checks whether the Open Position is profitable. As soon as profit in pips becomes equal to or higher than the specified level, command to place the Stop Loss Order will be given automatically. The Order level is set at the specified distance from the current price. If price changes in the more profitable direction, Trailing Stop will make the Stop Loss level follow the price automatically, but if profitability of the position falls, the order will not be modified anymore. After each automatic Stop Loss order modification, a record will be made in the Client Terminal journal.

"Transaction" shall mean any CFD Order that has been executed on behalf of the Client under this Agreement.

"Transaction Size" shall mean Lot Size multiplied by the number of Lots in CFD trading.

"Underlying Asset" shall mean the underlying asset in a CFD which may be Currency Pairs, Metals, Futures, Commodities, Indices, Stocks, Cryptocurrencies or any other asset according to the Company's discretion from time to time.

"Underlying Market" shall mean the relevant market where the Underlying Asset of a CFD is traded.

"Wallet" shall mean the personal account of the PM Investor under Portfolio Management.

"Website" shall mean the Company's website at https://www.exness.com or such other website as the Company may maintain from time to time.

"Written Notice" shall mean any notice or communication given either via the Trading Platform and/orinternal mail, and/or email, and/or facsimile transmission, and/or post, and/or commercial courier service, and/or air mail and/or to the Company's Website, as well through the Client's Personal Area.

2.2 In the Agreement, words importing the singular shall import the plural and vice versa,

"สว็อป หรือ โรลโอเวอร์" หมายถึง ดอกเบี้ยที่จะได้รับ หรือถูกหักออก จากการถือครองสถานะข้ามคืนในการ ชื้อขาย CFD

"ค่าธรรมเนียมกองทุนทั้งหมด" หมายถึง จำนวน ค่าธรรมเนียมผลงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกองทุน

"ค่าคอมมิชชั่นจากการเทรด" หมายถึง ค่าธรรมเนียม ที่เรียกเก็บจากการให้บริการ

"แพลตฟอร์มการชื้อขาย" หมายถึง ระบบการชื้อขาย ออนไลน์ของบริษัทซึ่งรวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล ฮาร์ดแวร์โทรคมนาคม โปรแกรม และสิ่งอำนวยความสะดวกทางเทคนิคทั้งหมดที่ให้ราคา แบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้ลูกค้า ได้รับข้อมูลของตลาด แบบเรียลไทม์ วิเคราะห์ทางเทคนิคในตลาด เข้าทำ ธุรกรรม เปิดและลบคำสั่งชื้อขาย รับการแจ้งเดือนจาก บริษัทและเก็บบันทึกรายการ การทำธุรกรรม และการ คำนวณภาระผูกพันทั้งหมดระหว่างลูกค้ากับบริษัท แพลตฟอร์มการชื้อขายประกอบด้วยเชิร์ฟเวอร์การ ชื้อขายและเทอร์มินัลของลูกค้า

"เชิร์ฟเวอร์การชื้อขาย" หมายถึง เชิร์ฟเวอ ร์ซอฟต์แวร์ของแพลตฟอร์มการชื้อขาย นอกเหนือจาก แพลตฟอร์มใดๆ ที่อำนวยความสะดวกในการชื้อขาย รวมทั้ง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ทางเว็บไซต์และโทรศัพท์มือ ถือ เชิร์ฟเวอร์การชื้อขายใช้เพื่อเตรียมการสำหรับ ดำเนินการคำสั่งชื้อขาย หรือคำสั่ง หรือคำขอของลูกค้า เพื่อให้ข้อมูลด้านการชื้อขายในรูปแบบเรียลไทม์และให้ ข้อมูลประวัติกิจกรรมการชื้อขายของลูกค้า (เนื้อหาเป็น ไปตามที่บริษัทกำหนด) โดยที่บริษัทและลูกค้ามีภาระ รับผิดชอบร่วมกัน

"Trailing Stop" หมายถึง เครื่องมือในเทอร์มินัล MetaQuotes MT4 หรือ MT5 Trailing Stop จะทำงาน กับสถานะที่เปิดเสมอและสามารถตั้งค่าให้ทำงานได้ใน เทอร์มินัลของลูกค้า สามารถตั้ง Trailing Stop ได้เพียง หนึ่งคำสั่งต่อหนึ่งสถานะที่เปิดเท่านั้น หลังจากตั้ง Trailing Stop เรียบร้อยแล้ว เมื่อราคามีการเปลี่ยนแปลง เทอร์มินัลของลูกค้าจะตรวจสอบว่าสถานะที่เปิดอยู่ทำ กำไรหรือไม่ เมื่อกำไรในหน่วยปั๊บมีค่าเท่ากับหรือมาก กว่าระดับที่ระบุเอาไว้ จะมีการกำหนดคำสั่ง Stop Loss โดยอัตโนมัติ โดยระยะห่างของระดับของคำสั่งซื้อขาย กับราคาปัจจุบันจะถูกตั้งค่าตามที่กำหนด เมื่อราคามีการ เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ส่งผลให้คำสั่งซื้อขายมีกำไร เพิ่มขึ้น Trailing Stop จะทำงาน ซึ่งจะทำให้ระดับ Stop

words importing the masculine shall import the feminine and vice versa and words denoting persons include corporations, partnerships, other unincorporated bodies and all other legal entities and vice versa.

- **2.3** Paragraph headings in the Agreement are for ease of reference only.
- **2.4** Any reference in the Agreement to any act and/or regulation and/or law shall be that act or regulation or law as amended, modified, supplemented, consolidated or re-enacted from time to time, all guidance noted, directives statutory instruments or orders made pursuant to such and any statutory provision of which that statutory provision is a re-enactment or modification.

Loss ขยับตามราคาโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม หาก อัตราทำกำไรของสถานะลดลง จะไม่มีการปรับระดับของ Stop Loss หลังจากที่มีการปรับระดับ Stop Loss โดย อัตโนมัติในทุกครั้ง จะมีการบันทึกประวัติในบันทึกภายใน เทอร์มินัลของลกค้า

"ธุรกรรม" หมายถึง คำสั่งชื้อขาย CFD ใดๆ ที่ได้รับ การดำเนินการในนามของลูกค้าภายใต้ข้อตกลงนี้

"ขนาดธุรกรรม" หมายถึง ขนาดล็อตคูณด้วยจำนวน ล็อตในการซื้อขาย CFD

"สินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset)" หมายถึง สินทรัพย์อ้างอิงใน CFD ซึ่งอาจเป็นคู่สกุลเงิน โลหะ ฟิวเจอร์ส คอมโมดิตี้ หรือสินทรัพย์อื่นๆ ตามที่บริษัท นำเสนอ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว

"ตลาดอ้างอิง (Underlying Market)" หมายถึง ตลาด ที่เกี่ยวข้องที่มีการซื้อขายสินทรัพย์อ้างอิงของ CFD

"กระเป๋าเงิน" หมายถึง บัญชีส่วนตัวของนักลงทุน PM ภายใต้การจัดการพอร์ทการลงทน

"เว**็บไซด์"** หมายถึง เว็บไซต์ของบริษัทที่ https://www.exness.com หรือเว็บไซต์อื่นๆ ตามที่ บริษัทอาจมีขึ้นเป็นครั้งคราว

- "การประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร" หมายถึง การ ประกาศหรือการสื่อสารใดๆ ที่ส่งไปทางแพลตฟอร์มการ ชื้อขายและ/หรืออีเมลภายใน และ/หรืออีเมล และ/หรือ โทรสาร และ/หรือไปรษณีย์ และ/หรือบริการจัดส่งสินค้า และ/หรือไปรษณีย์ทางอากาศ และ/หรือเว็บไชต์ของ บริษัท รวมถึงผ่านทางพื้นที่ส่วนบุคคลของลูกค้า
- 2.2 ในข้อตกลงนี้ ถ้อยคำที่หมายถึงบุคคล ให้หมายรวม ถึงบริษัท ผู้เป็นพาร์ทเนอร์ของบริษัท คณะบุคคลอื่นๆ และนิติบุคคลอื่นๆ ทั้งหมด และในทำนองเดียวกัน ให้ ถ้อยคำที่หมายถึงบริษัท ผู้เป็นพาร์ทเนอร์ของบริษัท คณะบุคคลอื่นๆ และนิติบุคคลอื่นๆ ทั้งหมด หมายรวมถึง บุคคลด้วย
- 2.3 ย่อหน้าของหัวข้อต่างๆ ในข้อตกลงมีขึ้นเพื่อความ สะดวกในการอ้างอิงเท่านั้น
- 2.4 ในข้อตกลงนี้ การอ้างอิงกฎหมายและ/หรือ

EXNESS (SC) LTD (FSA License Number SD025), 9A, CT House, 2nd Floor, Providence, Mahe, Seychelles Website: www.exness.com, email: support@exness.com

> ข้อบังคับใดๆ ย่อมหมายถึงกฎหมายและ/หรือข้อบังคับ ของกฎหมายฉบับที่มีการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม รวบรวม หรือบังคับใช้ใหม่เป็นครั้งคราว รวมถึงหลัก ปฏิบัติ กฎหมายรอง ระเบียบวิธี หรือคำสั่ง ที่กำหนดขึ้น ตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น ด้วย

3. Client Acceptance and Due Diligence

3.1 It is understood that the Company may not accept the Client as its client, and hence refuse to open a Client Account for him and/or refuse to accept any money from him and/or refuse to allow the Client to initiate trading activities, until the Client properly and fully fills in and submits the Account Opening Application Form together with all the required identification documentation and all internal Company checks (including without limitation anti-money laundering checks, appropriateness tests and identification procedures) have been fully satisfied. Furthermore the Company retains the right, during the business relationship with the Client, to request at any time any other documentation and/or information from the Client that the Company considers necessary as part of the Company's ongoing monitoring of the Client's activity. It is further understood that the Company reserves the right to impose additional due diligence requirements to accept Clients residing in certain countries.

3.2 The Client upon accepting the documents found on the Company's website which set out the terms upon which the Company will offer Services and has fully satisfied the Company's required identification documentation requirements and been verified, may deposit any amount and in any currency as defined and accepted by the Company from time to time and start trading. The Company reserves the right to define at its absolute discretion and at any time the required identification documentation, the minimum and maximum amount of deposit(s) as well as the time period in which the Client must fully satisfy the Company's required identification documentation requirements and any other relevant ad-hoc request. In this respect, the Client shall be notified with a Written Notice. In the event, that the Client does not fully satisfy the Company's required identification documentation requirements within the time period set by the Company, the Company reserves the right to return any funds deposited back to their origin and impose restrictions in the operation of the Client Accounts including but not limited to restrictions to additional deposits and/or immediately terminate the business relationship with the Client and close the Client Account and/or to proceed to any other action deemed necessary.

3. การยอมรับและตรวจสอบวิเคราะห์ สถานะลูกค้า

3.1 เป็นที่เข้าใจตรงกันว่าบริษัทอาจไม่ยอมรับบุคคลใด บุคคลหนึ่งเป็นลูกค้า และไม่เปิดบัญชีของลูกค้าให้ และ /หรือไม่รับเงินจากบุคคลนั้น และ/หรือไม่อนุญาตให้เริ่ม กิจกรรมการซื้อขาย จนกว่าบุคคลนั้นจะกรอกใบสมัคร เปิดบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน และส่งใบสมัครดังกล่าว พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนทั้งหมดที่บริษัทร้องขอ รวม ทั้งต้องผ่านการตรวจสอบภายในทั้งหมดของบริษัท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การตรวจสอบป้องกันการฟอก เงิน แบบทดสอบความเหมาะสม และขั้นตอนการยืนยัน ตัวตน) จนครบถ้วนสมบูรณ์ นอกจากนี้ ในระหว่างการ ดำเนินธุรกิจร่วมกัน บริษัทมีสิทธิในการขอเอกสารและ/ หรือข้อมูลอื่นใดจากลูกค้าได้ทุกเมื่อตามที่บริษัทเห็น สมควร โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการตรวจสอบ กิจกรรมของลูกค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการบังคับใช้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมในการสอบทานธุรกิจก่อนรับลูกค้า ซึ่งอาศัยอยู่ในบางประเทศ

3.2 หากลูกค้ายอมรับเอกสารบนเว็บไซต์บริษัท ซึ่งระบุ เงื่อนไขการให้บริการของบริษัท และได้ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดเอกสารยืนยันตัวตนที่กำหนดของบริษัท อย่างครบถ้วน และได้รับการตรวจสอบแล้ว ลูกค้าจะ สามารถเลือกฝากเงินเป็นจำนวนเงินและสกลเงินใด ก็ได้ ซึ่งกำหนดและยอมรับโดยบริษัทตามแต่กรณี และ สามารถเริ่มซื้อขายได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตาม ดูลยพินิจของบริษัทและเอกสารยืนยันตัวตนที่กำหนด เมื่อใดก็ตาม ในการกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำและสูงสุด ของเงินฝาก ตลอดจนถึงระยะเวลาที่ลกค้าต้องส่ง เอกสารยืนยันตัวตนให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของ บริษัท และคำขอเฉพาะกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนนี้ ลูกค้าจะได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่ลูกค้า มิได้ส่งเอกสารยืนยันตัวตนให้ครบถ้วนตามข้อกำหนด ของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินฝากกลับไป ยังแหล่งที่มาของเงิน และบริษัทจะกำหนดข้อจำกัดใน การใช้งานบัญชีของลูกค้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจำกัดการฝากเงินเพิ่ม และ/หรือยุติความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับลูกค้าและปิดบัญชีของลูกค้าทันที และ/ หรือดำเนินการอื่นๆ ตามที่จำเป็น

4. Services

4.1 Subject to the Client's obligations under the Agreement being fulfilled, the Company may at its discretion offer the following Services to the Client:

- A. Receive and transmit Orders of the Client in CFDs.
- B. Execute Client Orders in CFDs.
- C. Provide safekeeping and administration of financial instruments for the account of Client (as and if applicable), including custodianship and related services such as cash/collateral management.
- Provide foreign currency services provided they are associated with the provision of the reception and transmission service of paragraph
 4.1. (A) and (B) of PART A of this document.

4. บริการ

4.1 บริษัทอาจพิจารณาให้บริการต่อไปนี้แก่ลูกค้าตาม ดุลยพินิจของบริษัท โดยที่ลูกค้ายินยอมปฏิบัติตามข้อ ผูกมัดของสัญญานี้

- A. การรับและส่งคำสั่งซื้อขายของลูกค้าใน CFD
- B. การดำเนินการคำสั่งซื้อขายของลูกค้าใน CFD
- C. ให้บริการคุ้มครองและจัดการเครื่องมือทางการ เงินสำหรับบัญชีของลูกค้า (ตามที่มี) ซึ่งรวมถึง การเก็บรักษาเงินฝากและบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น การบริหารเงินสดหรือหลักประกัน
- D. ให้บริการสกุลเงินต่างประเทศ ในกรณีที่บริการ นั้นเกี่ยวข้องกับบริการรับและส่งคำสั่งซื้อขาย ตามที่ระบุในข้อ 4.1 (A) และ (B) ในหมวด ก ของ เอกสารนี้

5. Advice and Provision of Information

- **5.1** The Company will not advise the Client about the merits of a particular Transaction or give him any form of investment advice and the Client acknowledges that the Services do not include the provision of investment advice in CFDs or the Underlying Markets. The Client alone will enter into Transactions and take relevant decisions based on his own judgment. In asking the Company to enter into any Transaction, the Client represents that he has been solely responsible for making his own independent appraisal and investigation into the risks of the Transaction. He represents that he has sufficient knowledge, market sophistication, professional advice and experience to make his own evaluation of the merits and risks of any Transaction. In the event the Client wishes to proceed further regardless of the level of the suitability of the products traded under this Agreement, and enter into any Transaction with the Company, the Company assumes no fiduciary duty in its relations with the Client.
- **5.2** The Company will not be under any duty to provide the Client with any legal, tax or other advice relating to any Transaction. The Client should seek independent expert advice if he is in any doubt as to whether he may incur any tax liabilities. The Client is hereby warned that tax laws are subject to change from time to time.
- **5.3** The Company may, from time to time and at its discretion, provide the Client (or in newsletters which it may post on its Website or provide to subscribers via its Website or the Trading Platform or otherwise) with information, training/educational material,news, market commentary or other information but not as a Service. Where it does so:
- A. The Company will not be responsible for such information;
- B. The Company gives no representation, warranty or guarantee as to the accuracy, correctness or completeness of such information or as to the tax or legal consequences of any related Order and/or Transaction;

5. คำแนะนำและการให้ข้อมูล

- 5.1 บริษัทจะไม่ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับข้อดีของ ธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ง หรือให้คำแนะนำด้านการลงทุน ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยลูกค้ารับทราบว่าบริการนี้ไม่รวม การให้คำแนะนำด้านการลงทุนใน CFD หรือตลาด อ้างอิง ลูกค้าจะเป็นผู้ดำเนินการธุรกรรมแต่เพียงผู้เดียว และจะเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องตาม วิจารณญาณของตน การขอให้บริษัทดำเนินการธุรกรรม ใดๆ ก็ตาม ลูกค้ารับรองว่าตนเป็นผู้รับผิดชอบการ ประเมินและตรวจสอบความเสี่ยงของธรกรรมนั้นด้วยตน เองแต่เพียงผู้เดียว ลูกค้ารับรองว่าตนมีความรู้ ความ เชี่ยวชาญในตลาด รวมทั้งคำแนะนำและประสบการณ์ อย่างมืออาชีพมากเพียงพอในการประเมินข้อดีและ ความเสี่ยงของธุรกรรมใดๆ ด้วยตนเอง ในกรณีที่ลูกค้า ต้องการดำเนินการต่อไปโดยไม่คำนึงถึงระดับความ เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อขายภายใต้ข้อตกลงนี้ และดำเนินธุรกรรมใดๆ กับบริษัท บริษัทไม่มีฐานะเป็นผู้ ดูแลผลประโยชน์ให้แก่ลูกค้า
- 5.2 บริษัทไม่มีหน้าที่ให้คำแนะนำใดๆ แก่ลูกค้า ไม่ว่า ด้านกฎหมาย ภาษี หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ใดของลูกค้า ลูกค้าควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ หากมีข้อสงสัยว่าจะมีภาระทางภาษีใดๆ เกิดขึ้นหรือไม่ ขอแจ้งเดือนให้ลูกค้าทราบ ณ ที่นี้ว่ากฎหมายภาษีอาจ เปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว
- 5.3 บริษัทอาจให้ข้อมูล สื่อการเรียนรู้ ข่าวสาร บท วิเคราะห์ตลาด หรือข้อมูลอื่นๆ แก่ลูกค้าเป็นครั้งคราว ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท (หรือในจดหมายข่าว ซึ่ง อาจประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท หรือให้แก่สมาชิก ผ่านเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มการซื้อขาย หรืออื่นๆ) โดย การให้ข้อมูลเหล่านี้ไม่ถือเป็นบริการของบริษัท หากมี การให้ข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น
- A. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลดังกล่าว
- B. บริษัทไม่รับรอง รับประกัน หรือค้ำประกันความ เที่ยงตรง ความถูกต้อง หรือความครบถ้วนของ ข้อมูลดังกล่าว หรือผลทางภาษีหรือทางกฎหมาย ที่เกิดจากคำสั่งซื้อขายและ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่ เกี่ยวข้อง
- C. ข้อมูลนี้นำเสนอเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ทางการให้

- C. This information is provided solely for informational purposes, in order to enable the Client to make his own investment decisions and does not amount to investment advice or unsolicited financial promotions to the Client;
- D. If the document contains a restriction on the person or category of persons for whom that document is intended or to whom it is distributed, the Client agrees that he will not pass it on to any such person or category of persons;
- E. The Client accepts that prior to despatch, the Company may have acted upon it itself to make use of the information on which it is based. The Company does not make representations as to the time of receipt by the Client and cannot guarantee that he will receive such information at the same time as other clients.
- **5.4** It is understood that training/educational material,market commentary, news, or other information provided or made available by the Company are subject to change and may be withdrawn at any time without notice.

- ข้อมูล เพื่อช่วยให้ลูกค้าใช้ในการตัดสินใจในการ ลงทุนด้วยตนเอง และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการ ลงทุนหรือสื่อส่งเสริมทางการเงินที่บริษัทให้แก่ ลูกค้า
- D. หากเอกสารมีข้อจำกัดว่าบุคคลใดหรือประเภท ของบุคคลใดไม่ควรเป็นผู้รับเอกสารหรือเอกสาร นั้นไม่ควรเผยแพร่ถึง ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะไม่ ส่งเอกสารต่อให้แก่บุคคลหรือประเภทของบุคคล นั้น
- E. ลูกค้าตกลงยินยอมว่าก่อนที่บริษัทจะส่งข้อมูลนั้น ให้ลูกค้า บริษัทอาจดำเนินการข้อมูลเพื่อใช้ ประโยชน์จากข้อมูลนั้น บริษัทไม่รับรองเรื่องระยะ เวลาที่ลูกค้าจะได้รับข้อมูล และไม่สามารถ รับประกันได้ว่าลูกค้าจะได้รับข้อมูลดังกล่าวพร้อม กับลูกค้ารายอื่นๆ
- 5.4 เป็นที่เข้าใจว่าสื่อการเรียนรู้ บทวิเคราะห์ตลาด ข่าวสาร หรือข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทจัดหาหรือนำเสนอให้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้และอาจถูกยกเลิกได้ตลอด เวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. Costs and Taxes

- **6.1** The provision of Services and the performing of both trading and non-trading operations under the Agreement is subject to the payment of charges to the Company (the "Costs"). Costs to the Company are set out in the Company's Website and/or on the Client's Personal Area and/or are communicated to the Client through other means. Costs related to trading operations under the Agreement, may be charged at the opening and/or during the lifetime and/or upon the closing of such trading operations.
- **6.2** When placing Orders in CFDs, the related Costs may appear relative to the value of the CFD, therefore the Client has the responsibility to understand how Costs are calculated in this case.
- **6.3** The Company may vary its Costs from time to time. The Company will send a Written Notice to the Client informing of any changes before they come into effect and the latter shall be free to dissolve the contract immediately. In the event that such change is based on a change in interest rates or tax treatment or where there is a valid reason, the Company shall have the right to amend it without prior notice to the Client provided that the Company shall inform the Client at the earliest opportunity and that the latter is free to dissolve the contract immediately.
- **6.4** When providing a Service to a Client, the Company may pay or receive fees, commissions or other monetary or non-monetary benefits to, or from third parties as far as permissible under Applicable Regulations. The Company will provide information on such benefits to the Client if required under Applicable Regulations.
- **6.5** The Company will not act as tax agent for the Client. The Client shall be solely responsible for all fillings, tax returns and reports on any Transactions which should be made to any relevant authority, whether governmental or otherwise, and for payment of all taxes (including but not limited to any transfer or value added taxes), arising out of or in connection with any Transaction.
- **6.6** The Client undertakes to pay all stamp expenses relating to this Agreement and any documentation which may be required for the carrying out of the

6. ค่าใช้จ่าย และภาษี

- 6.1 การให้บริการและการดำเนินกิจกรรมการซื้อขาย และกิจกรรมที่ไม่ใช่การซื้อขายภายใต้ข้อตกลงนี้ ลูกค้าจะต้องช้ำระค่าบริการให้แก่บริษัท ("ค่าใช้จ่าย") ค่าใช้จ่ายที่ต้องช้ำระให้บริษัทกำหนดไว้ในเว็บไซ ต์ของบริษัทและ/หรือบนพื้นที่ส่วนบุคคลของลูกค้า และ/หรือมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านช่องทางอื่นๆ ค่า ใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการซื้อขายภายใต้ข้อ ตกลง อาจมีการเรียกชำระเมื่อเปิด และ/หรือระหว่าง ถือสถานะ และ/หรือเมื่อปิดการดำเนินการซื้อขายดัง
- **6.2** เมื่อเปิดคำสั่งชื้อขาย CFD ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง อาจปรากฏในรูปแบบต่างๆ ซึ่งแสดงถึงมูลค่าของ CFD ดังนั้นลูกค้ามีหน้าที่ที่จะต้องทำความเข้าใจวิธีการ คำนวณค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
- 6.3 บริษัทอาจปรับเปลี่ยนค่าใช้จ่ายได้เป็นครั้งคราว บริษัทจะส่งประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังลูกค้า เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ และลูกค้าจะสามารถยกเลิกสัญญาได้ในทันที ในกรณี ที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นจากการ เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยหรือภาระภาษีหรือใน กรณีที่มีเหตุผลอันสมเหตุสมผล บริษัทมีสิทธิ เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ ล่วงหน้า โดยที่บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยเร็ว ที่สุดและลูกค้าสามารถยกเลิกสัญญาได้ทันที
- 6.4 ในการให้บริการแก่ลูกค้า บริษัทอาจจ่ายหรือได้ รับค่าธรรมเนียม ค่าคอมมิชชั่น หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่เป็นตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินไปยัง/จากบุคคลที่สาม ตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎเกณฑ์ที่บังคับใช้ บริษัท จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ดังกล่าวแก่ลูกค้า หากมีการกำหนดภายใต้กฎเกณฑ์ที่บังคับใช้
- 6.5 บริษัทไม่มีหน้าที่เป็นตัวแทนในการทำภาษีให้แก่ ลูกค้า ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่นภาษี ทำแบบ แสดงรายการภาษี และรายงานเกี่ยวกับธุรกรรมใดๆ ที่ ต้องยื่นให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าหน่วยงาน ภาครัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ และมีหน้าที่ชำระภาษีเอง ทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาษีการโอนหรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรม ใดๆ
- 6.6 ลูกค้าตกลงที่จะจ่ายค่าอากรแสตมป์ทั้งหมดที่

transactions under this Agreement.

- **6.7** The Company may charge the Client for carrying out operations to pay in/withdraw funds. The amount of charge for paying in/ withdrawal of funds depends on factors such as the transaction sum, the type of transaction, the transaction currency, the system of payment etc.
- **6.8** The Trading Commission and/or the Spreads and/or any other applicable Costs for performing trading operations in Market Maker Accounts are shown on the Company's official website in the Contract Specifications section and/or on the Client Terminal and/or on the Trading Platform.

- ต้องใช้ในข้อตกลงนี้และในเอกสารใดๆ ที่อาจต้องใช้ ในการดำเนินการธุรกรรมภายใต้ข้อตกลงนี้
- 6.7 บริษัทอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากลูกค้าในการ ดำเนินการเพื่อฝาก/ถอนเงิน ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝาก หรือถอนเงินขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของ ธุรกรรม ประเภทของธุรกรรม สกุลเงินในการทำ ธุรกรรม ระบบชำระเงิน อื่นๆ
- 6.8 ค่าธรรมเนียมการเทรด และ/หรือสเปรด และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากการซื้อขายในบัญชีผู้ดูแลสภาพ คล่อง จะแสดงไว้บนเว็บไซต์ทางการของบริษัทใน ส่วนข้อกำหนดเฉพาะของสัญญา และ/หรือ เทอร์มินัลของลูกค้า และ/หรือแพลตฟอร์มการซื้อขาย

7. Communications and Written Notices

7.1 Unless the contrary is specifically provided in this Agreement, any notice, instruction, request or other communication to be given to the Company by the Client under the Agreement shall be in writing and shall be sent to the Company's address below (or to any other address which the Company may from time to time specify to the Client for this purpose) by email, facsimile, post if posted in Seychelles, or airmail if posted outside Seychelles, or commercial courier service and shall be deemed delivered only when actually received by the Company at:

Exness (SC) Ltd

Postal Address: F20, 1st Floor, Eden Plaza, Eden

Island Seychelles

Email: support@exness.com

7.2 In order to communicate with the Client, the Company may use any of the following methods, as determined in its sole discretion:

- A. Trading Platform internal mail and/or Client Terminal:
- B. Email;
- C. Facsimile transmission;
- D. Telephone;
- E. Post;
- F. Commercial courier service;
- G. Air mail:
- H. The Company's Website;
- I. Personal Area;
- J. Video calls

7.3 Any communications sent to the Client (documents, notices, confirmations, statements etc.) are deemed received:

A. If sent by Trading Platform internal mail and/or through Client Terminal, immediately after sending it;

7. การสื่อสารและการแจ้งเป็น ลายลักษณ์อักษร

7.1 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่นอย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้ เรื่องแจ้งให้ทราบ คำสั่ง คำขอ หรือการสื่อสารอื่นใดที่ บริษัทได้รับจากลูกค้าตามข้อตกลงนี้ จะต้องเป็น ลายลักษณ์อักษรและส่งไปยังที่อยู่ของบริษัทที่ระบุไว้ ด้านล่าง (หรือไปยังที่อยู่อื่นซึ่งบริษัทอาจแจ้งเป็นครั้ง คราวแก่ลูกค้าเพื่อจุดประสงค์นี้) โดยทางอีเมล โทรสาร ไปรษณีย์หากส่งภายในประเทศเซเชลส์ หรือ ไปรษณีย์ทางอากาศหากส่งนอกประเทศเซเชลส์ หรือ โดยผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าพาณิชย์ และจะถือว่าได้ส่ง เรียบร้อยแล้วก็เมื่อบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้รับไว้:

Exness (SC) Ltd

ท**ื่อยู่จัดส่ง**: F20 ชั้น 1 อีเดนพลาซ่า เกาะอีเดน

ประเทศเซเชลส์

อีเมล: support@exness.com

7.2 ในการสื่อสารกับลูกค้า บริษัทอาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ ตามคูลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

- A. อีเมลภายในแพลตฟอร์มการซื้อขายและ/หรือ เทอร์มินัลของลกค้า
- B. อีเมล
- C. โทรสาร
- D. โทรศัพท์
- E. ไปรษณีย์
- F. ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าพาณิชย์
- G. ไปรษณีย์ทางอากาศ
- H. เว็บไซต์บริษัท
- พื้นที่ส่วนบุคคล
- J. วิดีโอคอล**.**

7.3 การสื่อสารใดๆ ที่ส่งไปยังลูกค้า (เอกสาร ประกาศ ข้อความยืนยัน รายการบัญชี เป็นตัน) จะถือว่าได้รับ แล้วเมื่อ

A. หากส่งทางเมลภายในแพลตฟอร์มการซื้อขาย

- B. If sent by email, within one hour after emailing it;
- C. If sent by facsimile transmission, upon receipt by the sender of a transmission report from its facsimile machine confirming receipt of the message by recipient's facsimile machine during the business hours at its destination.
- D. If sent by telephone, once the telephone conversation has been finished;
- E. If sent by post, seven (7) calendar days after posting it;
- F. If sent via commercial courier service, at the date of signing of the document on receipt of such notice:
- G. If sent by air mail, five (5) Business Days after the date of their dispatch;
- H. If posted on the Company Webpage, within one hour after it has been posted;
- I. If posted on the Personal Area, immediately once posted.
- **7.4** In order to communicate with the Client the Company will use the contact details provided by the Client whilst opening the Client Account or as updated later on. Hence, the Client has an obligation to notify the Company immediately of any change in the Client's contact details.
- **7.5** Faxed documents received by the Company may be electronically scanned and reproduction of the scanned version shall constitute conclusive evidence of such faxed instructions.
- **7.6** All transactions and correspondence made of any form (i.e. via telephone, video conferencing, telefax, email or by use of other electronic communication means) between the Company and the Client may be recorded. Such records will be retained in physical records or/and in a digital format for a period as may be prescribed by the Applicable Regulations. The recording of our communication may be made with or without the use of a spoken warning, tone, or similar notification to the Client. The Company's recordings shall be and remain sole property of the Company and shall be accepted by the Client as

- และ/หรือเทอร์มินัลของลูกค้า ถือว่าได้รับทันทีที่ ส่ง
- B. หากส่งทางอีเมล ภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากส่ง
- C. หากส่งทางโทรสาร เมื่อผู้ส่งได้รับรายงานการส่ง จากเครื่องโทรสาร ซึ่งยืนยันว่าเครื่องโทรสาร ของผู้รับได้รับข้อความแล้วในระหว่างช่วงเวลา ทำการของพื้นที่ปลายทาง
- D. หากส่งทางโทรศัพท์ เมื่อจบการสนทนาทางโทร ศัพท์
- E. หากส่งทางไปรษณีย์ เจ็ด (7) วันตามปฏิทินหลัง การส่ง
- F. หากส่งทางผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า ณ วันที่ลงชื่อ รับเอกสาร
- G. หากส่งทางไปรษณีย์อากาศ ห้า (5) วันทำการ หลังจากวันจัดส่ง
- H. หากประกาศลงบนเว็บเพจของบริษัท ภายใน หนึ่งชั่วโมงหลังประกาศ
- หากประกาศบนพื้นที่ส่วนบุคคล ทันทีที่ประกาศ
- 7.4 ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า บริษัทจะใช้ราย ละเอียดการติดต่อที่ลูกค้าให้ไว้ขณะเปิดบัญชีของ ลูกค้าหรือข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันใน ภายหลัง ดังนั้นลูกค้ามีหน้าที่แจ้งให้บริษัททราบทันที หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ ในการติดต่อ ลูกค้า
- 7.5 เอกสารที่บริษัทได้รับทางโทรสารอาจถูกสแกน เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารที่สแกนไว้นี้ถือ เป็นหลักฐานยืนยันการดำเนินการคำสั่งที่ได้ส่งเข้ามา ทางโทรสาร
- 7.6 ธุรกรรมและการติดต่อทั้งหมดในรูปแบบใดๆ (เช่น ทางโทรศัพท์ การประชุมทางวิดีโอ โทรสาร อีเมล หรือโดยใช้วิธีการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ) ระหว่าง บริษัทและลูกค้าอาจถูกบันทึกไว้ บันทึกดังกล่าวจะถูก เก็บไว้ในบันทึกทางเอกสารหรือที่จับต้องได้ หรือ/และ ในรูปแบบดิจิทัลเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดโดยกฎ ระเบียบที่บังคับใช้ การบันทึกการสื่อสารของเราอาจ ทำได้โดยมีหรือไม่มีการกล่าวแจ้ง น้ำเสียง หรือการ แจ้งเดือนที่คล้ายกันแก่ลูกค้า การบันทึกของบริษัทจะ เป็นและยังคงเป็นทรัพย์สินของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

conclusive evidence of the orders, instructions or conversations so recorded. The Client agrees that the Company may deliver copies or transcripts of such recordings to any court, arbitrator, independent auditor, Competent Authority or law enforcement authority, upon request.

7.7 The Client accepts that the Company may, for the purpose of administering the terms of the Agreement, from time to time, make direct contact with the Client using any of the methods mentioned in paragraph 7.2 of PART A of this document.

และจะได้รับการยอมรับจากลูกค้าว่าเป็นหลักฐานสรุปของคำสั่ง คำแนะนำ หรือการสนทนาที่บันทึกไว้ ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทอาจส่งสำเนาหรือบันทึกการ บันทึกดังกล่าวไปยังศาล อนุญาโตตุลาการ ผู้ตรวจ สอบอิสระ หน่วยงานผู้มีอำนาจ หรือหน่วยงานบังคับ ใช้กฎหมาย เมื่อมีการร้องขอ

7.7 ลูกค้าตกลงยินยอมว่าบริษัทสามารถติดต่อลูกค้า ได้โดยตรง เป็นครั้งคราว เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม เงื่อนไขของข้อตกลงนี้ โดยใช้วิธีติดต่อใดวิธีหนึ่งที่ระบุไว้ ในข้อ 7.2 ข้างต้นของหมวด ก ของเอกสารนี้

8. Confidentiality, Personal Data, Records

- 8.1 The Company may collect client information directly from the Client (in his completed Account Opening Application Form or otherwise) or from other persons including but not limited to credit reference agencies, fraud prevention agencies, third party authentication service providers, other financial institutions and any other providers of registers.
- 8.2 Client information which the Company holds is to be treated by the Company as confidential and will not be used for any purpose other than in connection with the provision, administration and improvement of the Services, for research and statistical purposes and for marketing purposes and as provided for under paragraph 8.3. under PART A of this document. Certain data (including personal data) might be used by the Company to diagnose or fix technology problems, security issues and vulnerabilities and disclosed to a third party. Information already in the public domain, or already possessed by the Company without a duty of confidentiality will not be regarded as confidential.
- **8.3** The Client agrees that the Company has the right to disclose Client information (including recordings and documents of a confidential nature, card details, personal details) in the following circumstances as and to the extent required:

8. ความลับ ข้อมูลส่วนบุคคล และ บันทึก

8.1 บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลของลูกค้าจากลูกค้าได้โดย ตรง (จากใบสมัครขอเปิดบัญชีที่ลูกค้ากรอกข้อมูลหรือ จากแหล่งอื่น) หรือจากบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียง หน่วยงานตรวจสอบเครดิต หน่วยงานป้องกันการ ฉ้อโกง ผู้ให้บริการตรวจสอบข้อมูลที่เป็นองค์กร ภายนอก สถาบันการเงินอื่น และผู้ให้บริการข้อมูลลง ทะเบียนอื่นๆ

- 8.2 บริษัทจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้ เป็นความลับ และจะไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด การบริหาร และ การปรับปรุงบริการ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา คันคว้าและทางสถิติ และเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการ ตลาด และตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8.3 ในหมวด ก ของ เอกสารนี้ บริษัทอาจใช้ข้อมูลบางอย่าง (รวมถึงข้อมูล ส่วนบุคคล) เพื่อวิเคราะห์หรือแก้ไขปัญหาด้าน เทคโนโลยี ปัญหาด้านความปลอดภัยและช่องโหว่ และ เปิดเผยต่อบุคคลที่สาม ข้อมูลที่เป็นข้อมูลสาธารณะ หรือข้อมูลที่บริษัทมีอยู่แล้วโดยไม่ต้องรักษาเป็นความ ลับ จะไม่ถือเป็นข้อมูลความลับ
- 8.3 ลูกค้าตกลงยินยอมว่าบริษัทมีสิทธิที่จะเปิดเผย ข้อมูลของลูกค้า (รวมถึงข้อมูลที่บันทึกไว้และเอกสารที่ มีลักษณะเป็นความลับ รายละเอียดบนบัตร รายละเอียด ส่วนบุคคล) ในขอบเขตที่จำเป็น ในกรณีต่อไปนี้
- A. ตามที่กฎหมายหรือศาลที่มีเขตอำนาจกำหนด
- B. เมื่อได้รับการร้องขอจากธนาคาร ผู้ให้บริการชำระ

- A. Where required by law or a competent court;
- B. Where requested by a bank, payment service provider, regulatory/supervisory or other authority having control or jurisdiction over the Company or the Client or their associates or in whose territory the Company has Clients;
- To relevant authorities to investigate suspicion of, or prevent fraud, money laundering or other illegal activity;
- To execution venues or any third party as necessary to carry out Client instructions or Orders and for purposes ancillary to the provision of the Services;
- E. To credit reference and fraud prevention agencies, third authentication service providers and other financial institutions/brokers for credit checking, fraud prevention, anti-money laundering purposes, identification or due diligence checks of the Client. To do so, these agencies/parties may check the details the Client supplied against any particulars on any database (public or otherwise) to which they have access. They may also use Client details in the future to assist other companies for verification purposes. A record of the search will be retained by the Company;
- F. To the Company's professional advisors, provided that in each case the relevant professional shall be informed about the confidential nature of such information and commit to the confidentiality herein obligations as well;
- G. Only to the extent required, to other service providers who create, maintain or process databases (whether electronic or not), offer record keeping services, email transmission services, messaging services or similar services which aim to assist the Company collect, storage, process and use Client information or get in touch with the Client or improve the provision of the Services under this Agreement;
- H. Only to the extent required, to other service providers for statistical purposes in order to improve the Company's marketing, in such a case the data will be provided in an aggregate

- เงิน หน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุม/กำกับดูแล หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอำนาจ ตัดสินเหนือบริษัทหรือลูกค้าหรือบริษัทร่วม หรือ หน่วยงานในอาณาเขตที่บริษัทมีลูกค้าอยู่
- C. ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบสวนเหตุอันน่า สงสัย หรือป้องกันการทุจริต การฟอกเงิน หรือ กิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ
- D. ให้แก่สถานที่ดำเนินการซื้อขายหรือบุคคลที่สาม ตามที่จำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินการตามคำสั่งหรือ คำสั่งชื้อขายของลูกค้า และเพื่อวัตถุประสงค์ใน การช่วยอำนวยความสะดวกด้านการบริการ
- E. ให้แก่หน่วยงานตรวจสอบเครดิตและป้องกันการ ฉัอโกง ผู้ให้บริการตรวจสอบข้อมูลที่เป็นองค์กร ภายนอก และสถาบันการเงินอื่นๆ/โบรกเกอร์ เพื่อ ตรวจสอบเครดิต ป้องกันการฉัอโกง ต่อต้านการ ฟอกเงิน ยืนยันตัวตน หรือตรวจสอบวิเคราะห์ สถานะของลูกค้า เพื่อตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว หน่วยงาน/องค์กรเหล่านี้อาจตรวจสอบรายละเอียด ที่ลูกค้าให้ไว้ เทียบกับรายการใดๆ ในฐานข้อมูล (สาธารณะหรือไม่สาธารณะ) ที่หน่วยงาน/องค์กร นั้นเข้าถึงได้
- F. ให้แก่ที่ปรึกษาทางวิชาชีพของบริษัท โดยที่ใน แต่ละกรณีที่ปรึกษาผู้นั้นได้รับแจ้งให้ทราบว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลความลับ และปฏิบัติตาม ข้อผูกพัน ในการรักษาความลับนี้ด้วย
- G. จะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็น ให้แก่ผู้ให้
 บริการรายอื่นที่ทำหน้าที่สร้าง รักษา หรือประมวล
 ผลฐานข้อมูล (ไม่ว่าทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทาง
 อื่น) ให้บริการเก็บบันทึกข้อมูล บริการส่งอีเมล
 บริการส่งข้อความหรือบริการที่คล้ายคลึงกัน ซึ่ง
 มุ่งหมายเพื่อช่วยบริษัทรวบรวม จัดเก็บ ประมวล
 ผล และใช้ข้อมูลของลูกค้า หรือติดต่อกับลูกค้า
 หรือปรับปรุงการให้บริการภายใต้ข้อตกลงนี้
- H. จะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็น ให้แก่ผู้ให้
 บริการรายอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเพื่อ
 พัฒนาการตลาดของบริษัท ในกรณีนี้ข้อมูลที่ให้จะ
 เป็นข้อมูลมวลรวมเท่านั้น
- ให้แก่ศูนย์บริการข้อมูลวิจัยการตลาด ซึ่งเป็นผู้ให้

form:

- To market research call centers that provide telephone or email surveys with the purpose to improve the services of the Company;
- J. In relation to the Company's vulnerabilities disclosure program;
- K. Where necessary in order for the Company to defend or exercise its legal rights;
- L. At the Client's request or with the Client's
- M. To an Affiliate of the Company;
- N. To successors or assignees or transferees or buyers, with five (5) Business Days prior Written Notice to the Client, for the purposes of paragraph 19.2 under PART A of this document.
- Privacy Policy and Confidentiality Policy respectively, ตามลำดับ ซึ่งแสดงบนในเว็บไซต์ของบริษัท both available on the Company's website.

- บริการการสำรวจทางโทรศัพท์หรืออีเมลเพื่อวัตถ ประสงค์ในการปรับปรุงบริการของบริษัท
- J. เกี่ยวกับนโยบายการเปิดเผยข้อมูลช่องโหว่ด้าน ความปลอดภัยของบริษัท
- K. ในกรณีที่จำเป็น เพื่อให้บริษัทใช้สิทธิป้องกันหรือ ใช้สิทธิตามกฎหมายได้
- L. ตามคำขอของลูกค้า หรือด้วยความยินยอมของ ลกค้า
- M. ให้บริษัทในเครือของบริษัท
- N. ให้แก่ผู้สืบทอด หรือผู้รับโอนสิทธิ หรือผู้รับโอน หรือผู้ซื้อ โดยมีหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าห้า (5) วันทำการให้แก่ลกค้า เพื่อวัตถประสงค์ตามข้อ 19.2 ในหมวด ก ของเอกสารนี้
- 8.4 สิทธิ์ของลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูล 8.4 Clients' rights regarding their personal data and ลูกค้าที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะอื่นๆ ได้อธิบายไว้ใน other non-public client data are described at the นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการรักษาความลับ

9. Amendments

- 9.1 The Company may upgrade the Personal Area and/or the Client Account and/or the Trading Platform or enhance the services offered to the Client if it reasonably considers this is to the Client's advantage and there is no increased cost to the Client as a result of the change.
- **9.2** Unless provided differently elsewhere in the present document, the Company has the right to amend the terms of the Client Agreement at any time giving to the Client at least five (5) Business Days Written Notice prior to such changes. Any such amendments will become effective on the date specified in the notice. The Client acknowledges that a variation which is made to reflect a change of law or regulation may, if necessary, take effect immediately and without notice.
- **9.3** Unless provided differently, the Company may change any document which is part of the Agreement, except the present document, without prior notice to the Client.

9. การแก้ไขเพิ่มเติม

- 9.1 บริษัทอาจอัปเกรดพื้นที่ส่วนบคคลและ/หรือบัญชี ของลกค้า และ/หรือแพลตฟอร์มการซื้อขาย หรือ ปรับปรุงบริการที่เสนอให้แก่ลูกค้า หากพิจารณาอย่าง สมเหตสมผลแล้วว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของลกค้า และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแก่ลูกค้าอันเนื่องมาจาก การเปลี่ยนแปลง
- 9.2 เว้นแต่จะระบไว้เป็นอย่างอื่นในส่วนใดส่วนหนึ่ง ของเอกสารนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะแก้ไขเงื่อนไขของข้อ ตกลงของลูกค้าเมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งเป็นลายลักษณ์ อักษรให้ลกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อยห้า (5)วันทำ การก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การแก้ไขดัง กล่าวจะมีผลในวันที่ระบไว้ในประกาศ ลกค้ายอมรับ ว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่เกิดขึ้นเพื่อให้สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือกฎเกณฑ์อาจมีผล าเงคับใช้ในทันทีตาบจำเป็น โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ
- 9.3 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทอาจ เปลี่ยนแปลงเอกสารใดๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง ยกเว้นเอกสารฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ

EXNESS (SC) LTD (FSA License Number SD025), 9A, CT House, 2nd Floor, Providence, Mahe, Seychelles Website: www.exness.com, email: support@exness.com

9.4 This Agreement supersedes any prior written or verbal communication or understanding. We may change the terms of this Agreement at any time. Any later version of this document shall supersede all previous versions.

ล่วงหน้า

9.4 ข้อตกลงนี้ใช้แทนที่การสื่อสารหรือความเข้าใจที่ เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาก่อนหน้านี้ เราอาจ เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลา เอกสารฉบับที่ใหม่กว่าจะมีผลแทนฉบับก่อนหน้า ทั้งหมด

10. Termination

10.1 Each Party may terminate this Agreement by giving at least five (5) Business Days Written Notice to the other Party.

- **10.2** The Company may terminate this Agreement with immediate effect and without prior notice for any good reason such as in an Event of Default of the Client as defined in paragraph 11.1. of PART A of this document.
- **10.3** Termination by any Party will not affect any obligation which has already been incurred by either Party in respect of any Open Position or any legal rights or obligations which may already have arisen under the Agreement or any Transactions and deposit/withdrawal operations made thereunder.
- **10.4** Upon termination of this Agreement, all amounts payable by the Client to the Company will become immediately due and payable including (without limitation):
- A. All outstanding Costs and any other amounts payable to the Company;
- B. Any dealing expenses incurred by terminating the Agreement and charges incurred for transferring the Client's investments to another investment firm;
- C. Any losses and expenses realised in closing out any Transactions or settling or concluding outstanding obligations incurred by the Company on the Client's behalf;
- D. Any charges and additional expenses incurred or to be incurred by the Company as a result of the termination of the Agreement;
- E. Any damages which arose during the arrangement or settlement of pending obligations.

10.5 Once notice of termination of this Agreement is sent or upon termination the following shall apply:

A. The Client will have an obligation to close all his Open Positions. If he fails to do so, upon termination, the Company will close any Open

10. การบอกเลิกข้อตกลง

10.1 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจบอกเลิกข้อตกลงนี้ได้โดย การทำหนังสือบอกกล่าวถึงคู่สัญญาอีกฝ่ายล่วงหน้า อย่างน้อยห้า (5) วันทำการ

- 10.2 บริษัทอาจยุติข้อตกลงนี้โดยมีผลทันที โดยไม่ ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าด้วยเหตุผลใด เช่น หากเกิดเหตุผิดสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 11.1 ของ หมวด ก ของเอกสารนี้
- 10.3 การบอกเลิกโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่มีผลต่อ ภาระผูกพันใดๆ ที่เกิดขึ้นแล้วของทั้งสองฝ่าย ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับสถานะที่เปิดขึ้นแล้วหรือสิทธิตาม กฎหมายหรือข้อผูกพันใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้ข้อ ตกลง หรือธุรกรรม และการดำเนินการฝากถอนที่ทำ ภายใต้ข้อตกลงนี้
- 10.4 เมื่อข้อตกลงนี้สิ้นสุดลง จำนวนเงินทั้งหมดที่ ลูกค้าจะต้องจ่ายให้แก่บริษัท จะถือเป็นยอดที่ครบ กำหนดชำระ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง)
- A. ค่าใช้จ่ายที่ค้างชำระและค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งหมด ที่ต้องชำระให้บริษัท
- B. ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยการบอกเลิกข้อตกลง และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินลงทุน ของลูกค้าไปยังบริษัทลงทุนอื่น
- C. ผลขาดทุน และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
 ปิดธุรกรรมใดๆ หรือการชำระหนี้ที่ค้างอยู่ ซึ่งเกิดขึ้นโดยบริษัทในนามของลูกค้า
- D. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเดิมที่เกิดขึ้นหรือ จะเกิดขึ้นกับบริษัทอันเนื่องมาจากการบอกเลิก ข้อตกลง
- E. ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเตรียมการ หรือการชำระหนี้สินคงค้าง

10.5 เมื่อได้ส่งหนังสือบอกเลิกข้อตกลงฉบับนี้หรือ เมื่อยุติข้อตกลงแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้

A. ลูกค้าจะมีภาระผูกพันในการปิดสถานะที่เปิดไว้
ทั้งหมด หากลูกค้าไม่ดำเนินการดังกล่าว เมื่อ
สิ้นสุดข้อตกลงแล้ว บริษัทจะปิดสถานะที่ยังเปิด

Positions at current Quotes;

- B. The Company will be entitled to cease to grant the Client access to the Trading Platform or may limit the functionalities the Client is allowed to use on the Trading Platform;
- C. The Company will be entitled to refuse to open new positions for the Client;
- D. The Company will be entitled to refuse to the Client to withdraw money from the Client Account and the Company reserves the right to keep Client's funds as necessary to close positions which have already been opened and/or pay any pending obligations of the Client under the Agreement.

10.6 Upon Termination any or all the following may apply:

- A. The Company has the right to combine any Client Accounts of the Client, to consolidate the Balances in such Client Accounts and to set off those Balances with obligations of the Client towards the Company;
- B. The Company has the right to close the Client Account(s);
- C. The Company has the right to convert any currency;
- D. The Company has the right to close out the Client's Open Positions at current Quotes;
- E. In absence of a pending due diligence query/request illegal activity, fraud or abuse or suspected illegal activity of the Client or instructions from the relevant authorities, if there is Balance in the Client's favour, the Company will (after withholding such amounts that in the Company's absolute discretion considers appropriate in respect of future liabilities of the Client towards the Company) pay such Balance to the Client as soon as reasonably practicable and supply him with a statement showing how that Balance was arrived at and, where appropriate, instruct any nominee or/and any custodian to also pay any applicable amounts. Such funds shall be delivered in accordance to the Client's instructions to the Client. It is understood that the Company will effect

อยู่ด้วยราคาปัจจุบัน

- B. บริษัทมีสิทธิที่จะระงับมิให้ลูกค้าเข้าถึง แพลตฟอร์มการซื้อขาย หรืออาจจำกัดการใช้ งานของลูกค้าบนแพลตฟอร์มการซื้อขายนั้น
- C. บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธการเปิดสถานะใหม่ให้แก่ ลูกค้า
- D. บริษัทมีสิทธิปฏิเสธไม่ให้ลูกค้าถอนเงินออกจาก บัญชีของลูกค้า และบริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บ เงินทุนของลูกค้าไว้เท่าที่จำเป็นต้องใช้เพื่อปิด สถานะที่เปิดไว้ก่อนหน้า และ/หรือเพื่อชำระหนี้ คงค้างของลูกค้าตามข้อตกลงนี้

10.6 เมื่อยุติข้อตกลงแล้ว ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง หรือทุกข้อต่อไปนี้

- A. บริษัทมีสิทธิที่จะรวมบัญชีใดๆ ของลูกค้า เพื่อ รวมยอดเงินทั้งหมดในบัญชีนั้นของลูกค้าและหัก ลบกับหนี้ที่ลูกค้าต้องชำระคืนให้บริษัท
- B. บริษัทมีสิทธิที่จะปิดบัญชีของลูกค้า
- C. บริษัทมีสิทธิ์ที่จะแปลงสกุลเงินใดๆ ก็ตาม
- D. บริษัทมีสิทธิที่จะปิดสถานะที่เปิดไว้ของลูกค้าที่ ราคาปัจจุบัน
- E. ในกรณีที่ไม่มีการสอบถาม/คำขอการตรวจสอบ สถานะที่รอดำเนินการของกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ฉ้อฉล หรือการละเมิด หรือกิจกรรมที่สงสัยว่า ผิดกฎหมายของลกค้าหรือคำสั่งจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง หากมียอดเงินที่บริษัทต้องชำระคืนแก่ ลกค้า (ภายหลังหักจำนวนเงินที่บริษัทได้ พิจารณาตามดุลยพินิจของบริษัทแล้วเห็นว่าเป็น จำนวนที่เหมาะสมในแง่การชำระหนี้ในอนาคตที่ ลกค้ามีต่อบริษัท) บริษัทจะจ่ายเงินดังกล่าวคืน แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในทาง ปฏิบัติ และจะส่งรายการเดินบัญชีแจ้งให้ลกค้า ทราบว่ายอดเงินนั้นได้มาอย่างไร และสั่งให้ผ้ที่ ได้รับการแต่งตั้งและ/หรือผู้ดูแลทรัพย์สินจ่าย เงินตามจำนวนที่ต้องจ่ายคืนให้แก่ลูกค้าด้วย เงิน ดังกล่าวจะส่งคืนลูกค้าตามคำสั่งของลูกค้า เป็น ที่เข้าใจว่าบริษัทจะดำเนินการชำระเงินไปยัง บัญชีในนามของลูกค้าเท่านั้น บริษัทมีสิทธิที่จะ ปฏิเสธการชำระเงินไปยังบุคคลที่สาม โดยขึ้นอยู่

EXNESS (SC) LTD (FSA License Number SD025), 9A, CT House, 2nd Floor, Providence, Mahe, Seychelles Website: www.exness.com, email: support@exness.com

payments only to an account in the name of the Client. The Company has the right to refuse, at its discretion, to effect third party payments.

กับดุลยพินิจของบริษัท

11. Default

11.1 Each of the following constitutes an "Event of Default":

- A. The failure of the Client to provide any Initial Margin and/or Hedged Margin, or other amount due under the Agreement;
- B. The failure of the Client to perform any obligation due to the Company including but not limited to the obligation of the Client to submit any identification documentation and/or any other information required by the Company, and/or satisfy any other request for KYC verification, including but not limited to video call verification, and as determined in the Company's sole discretion;
- C. If an application is made in respect of the Client pursuant to the Seychelles' bankruptcy laws or any equivalent act in another jurisdiction (if the Client is an individual), if a partnership, in respect of one or more of the partners, or if a company, a receiver, trustee, administrative receiver or similar officer is appointed, or if the Client makes an arrangement or composition with the Client's creditors or any procedure which is similar or analogous to any of the above is commenced in respect of the Client;
- D. The Client is unable to pay the Client's debts when they fall due;
- E. The Client (if the Client is an individual) dies or is declared absent or becomes of unsound mind;
- F. Where any representation or warranty made by the Client in paragraph 14 of PART A of this document is, or becomes untrue;
- G. Any other circumstance where the Company reasonably believes that it is necessary or desirable to take any action set out in paragraph 11.2 of PART A of this document;
- H. An action set out in paragraph 11.2 of PART A of this document is required by a competent regulatory authority or body or court;
- I. The Client involves the Company in any type of

11. เหตุผิดสัญญา

11.1 เหตุต่อไปนี้ถือเป็น "เหตุผิดสัญญา"

- A. บัญชีของลูกค้าไม่มีเงินเพียงพอเป็นค่ามาร์จิ้นขั้น ตันและ/หรือมาร์จิ้นที่มีการป้องกันความเสี่ยง (Hedged Margin) หรือจำนวนอื่นที่ต้องให้แก่ บริษัทตามข้อตกลง
- B. ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันใดๆ ที่มีหน้าที่ต้อง ทำแก่บริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อผูกพันที่ ลูกค้าต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนและ/หรือข้อมูล อื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด และ/หรือปฏิบัติตาม คำขออื่นใดสำหรับการตรวจสอบการยืนยันตัวตน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยืนยันตัวตนด้วย วิดีโอคอลที่กำหนดตามแต่ดุลยพิของบริษัทแต่ เพียงผู้เดียว
- C. ในกรณีที่เป็นลูกค้าบุคคล ลูกค้าถูกฟ้องให้เป็น บุคคลลัมละลายภายใต้กฎหมายลัมละลายของ ประเทศเซเชลส์ หรือกฎหมายอื่นที่เทียบเท่าใน เขตอำนาจศาลอื่น หรือในกรณีที่ลูกค้าเป็น พาร์ทเนอร์ พาร์ทเนอร์หนึ่งคนหรือหลายคนถูก ฟ้องลัมละลาย หรือในกรณีที่เป็นลูกค้าบริษัท มี การแต่งตั้งผู้พิทักษ์ทรัพย์ ผู้จัดการดูแลทรัพย์สิน ผู้บังคับหลักประกัน หรือเจ้าพนักงานอื่นที่ เทียบเท่า หรือในกรณีที่ลูกค้าขอนัดหมายชำระ หนี้หรือขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ หรือ กระบวนการอื่นใดของลูกค้าที่เหมือนหรือ คล้ายคลึงกันกับทั้งหมดที่กล่าวมาข้างตัน
- D. ลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้ของลูกค้าได้เมื่อครบ กำหนด
- E. ลูกค้า (หากเป็นลูกค้าบุคคล) เสียชีวิต หรือถูก ศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญหรือกลายเป็นคน วิกลจริต
- F. เมื่อพบว่าการรับรองหรือการรับประกันใดๆ โดย ลูกค้าตามข้อ 14 ในหมวด ก ของเอกสารฉบับนี้ เป็นเท็จ
- G. กรณีอื่นใดที่ทำให้บริษัทมีเหตุอันควรที่จะเชื่อได้ ว่าจำเป็นหรือสมควรที่จะดำเนินการใดๆ ตามที่ ระบุไว้ในข้อ 11.2 ของหมวด ก ของเอกสารนี้
- H. การดำเนินการที่ระบุไว้ในข้อ 11.2 ของหมวด ก

fraud or illegality or may be at risk of involving the Company in any type of fraud or illegality, such risk determined in good faith by the Company;

- J. In cases of material violation by the Client of the requirements established by legislation of Seychelles or other countries, such materiality determined in good faith by the Company;
- K. If the Company suspects that the Client is engaged into money laundering activities and/or terrorist financing and/or in any other criminal activities or for any other cases where the Client may involve the Company in any type of fraud or illegality and/or in any activity considered suspicious by the Company.
- L. If the Company suspects that Client is engaged in fraudulent and/ or illegal and/or abnormal activities or doubtful operations as further defined in the General Business Terms, and/or any other activities considered suspicious at the Company's discretion.
- M. If the Company has reason to suspect that the Client is involved in any kind of credit/debit card fraud including the situation where for any reason a claim, dispute, and/or chargeback is received by any payment service provider and/or method.
- N. If the Client infringes and/or violates any internal policies and procedures of the Company in relation to any Event of Default.
- O. If the Company suspects that the Client has carried out trading:
 - (a) which can be characterized as excessive and/or without legitimate intent and/or in bad faith, in order to profit while taking on minimal or no risk:

- ของเอกสารนี้ จำเป็นต้องทำโดยหน่วยงานกำกับ ดูแล หรือองค์กร หรือศาลผู้มีอำนาจหน้าที่
- ลูกค้าทำให้บริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ฉัอโกงหรือความไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือทำให้ บริษัทสุ่มเสี่ยงที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉัอโกง หรือความไม่ชอบด้วยกฎหมายในรูปแบบใดๆ ก็ตาม ซึ่งบริษัทพิจารณาโดยสุจริตแล้วเห็นว่ามีค วามเสี่ยงเช่นนั้น
- ป. ในกรณีที่ลูกค้าละเมิดข้อตกลง ซึ่งมีข้อกำหนดที่ จัดทำขึ้นตามกฎหมายของประเทศเซเชลส์หรือ ประเทศอื่นๆ ซึ่งบริษัทพิจารณาโดยสุจริตแล้ว เห็นว่าเกิดการละเมิดนั้น
- หากบริษัทสงสัยว่าลูกค้ามีส่วนร่วมในกิจกรรม การฟอกเงิน และ/หรือการจัดหาเงินทุนให้แก่ ผู้ก่อการร้าย และ/หรืออาชญากรรมอื่นๆ หรือใน กรณีอื่นใดก็ตามที่ลูกค้าทำให้บริษัทเข้าไปมีส่วน เกี่ยวข้องกับการฉัอโกงหรือความไม่ชอบด้วย กฎหมาย และ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่บริษัท พิจารณาว่าน่าสงสัย
- หากบริษัทสงสัยว่าลูกค้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ ฉ้อฉลและ/หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายและ/หรือผิด ปกติ หรือการดำเนินงานอันเป็นที่น่าสงสัยตามที่ ระบุไว้เพิ่มเติมในเงื่อนไขธุรกิจทั่วไป และ/หรือ การดำเนินการใดๆ ที่บริษัทพิจารณาว่าน่าสงสัย
- M. หากบริษัทมีเหตุอันสงสัยได้ว่าลูกค้ามีส่วน
 เกี่ยวข้องกับการทุจริตประเภทใดๆ เกี่ยวกับบัตร
 เครดิต/เดบิต รวมถึงกรณีที่ผู้ให้บริการและ/หรือ
 วิธีการชำระเงินใดก็ตามได้รับข้อเรียกร้อง ข้อ
 พิพาท และ/หรือการปฏิเสธการชำระเงินไม่ว่า
 ด้วยเหตุผลใดก็ตาม
- N. หากลูกค้าฝ่าฝืนและ/หรือละเมิดนโยบายหรือ ระเบียบการภายในของบริษัทที่เกี่ยวกับเหตุผิด สัญญาใดๆ
- O. หากบริษัทสงสัยว่าลูกค้าได้ทำการซื้อขายโดย
 - ล. มีลักษณะเป็นการทำกำไรเกินควรโดยมี
 หรือไม่มีเจตนาอันไม่ชอบธรรมและ/หรือ
 มีเจตนาที่ไม่สุจริต เพื่อที่จะได้กำไรโดย
 รับความเสี่ยงน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
 - b. เป็นการอาศัยจังหวะที่เกิดความหน่วง ของราคาหรืออาร์บิทราจหรือราคาที่ไม่มี

- (b) while relying on price latency and/or arbitrage opportunities/or incorrect or inefficient pricing;
- (c) which can be considered in the Company's sole discretion as market abuse and/or market manipulation and/or fraudulent activity and/or inside information and/or prohibited trading techniques;
- (d) during abnormal market/trading conditions.
- P. For any other circumstance where Company reasonably believes that it is necessary or desirable to take any action in accordance with clause 11.2 to protect the Companys or all or any of its' clients.

11.2 If an Event of Default occurs the Company may, at its absolute discretion, at any time and without prior Written Notice, take one or more of the following actions:

- A. Temporarily block the Client Account and/or accounts of another Client which the Company considers to be involved in suspicious activity until the Company can determine if an Event of Default has occurred. In case of investigation of Events of Default the Company may request the Client to provide various documents and the Client is under an obligation to provide such;
- B. The Company has the right to combine any Client Accounts of the Client, to consolidate the Balances in such Client Accounts and to set-off those Balances with obligations of the Client towards the Company;
- C. The Company has the right to close the Client Account(s);
- D. The Company has the right to convert any currency;
- E. The Company has the right to close out the Client's Open Positions at current Quotes;
- F. Terminate this Agreement without notice to the Client

ประสิทธิภาพ

- c. ตามการพิจารณาด้วยดุลยพินิจของ
 บริษัท ถือได้ว่าเป็นการทำให้ตลาดเกิด
 ความผิดปกติ และ/หรือการปั่นตลาด
 และ/หรือกิจกรรมที่ฉัอฉลและ/หรือ
 ข้อมูลภายในและ/หรือเทคนิคการ
 ชื้อขายต้องห้าม
- d. เกิดขึ้นระหว่างที่สภาวะตลาดหรือการ ชื้อขายไม่ปกติ
- P. กรณีอื่นใดที่ทำให้บริษัทมีเหตุอันควรที่จะเชื่อได้
 ว่าจำเป็นหรือสมควรที่จะดำเนินการใดๆ ตามที่
 ระบุไว้ในข้อ 11.2 ด้านล่างในข้อตกลงนี้ เพื่อ
 ปกป้องบริษัทหรือส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด
 ของลูกค้า

11.1 หากเกิดเหตุผิดสัญญาขึ้น บริษัทจะใช้อำนาจ ดุลยพินิจอันเด็ดขาดในการดำเนินการอย่างน้อยหนึ่ง ข้อต่อไปนี้ เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องมีหนังสือแจ้ง ล่วงหน้า

- ส. ระงับบัญชีของลูกค้าและ/หรือบัญชีของลูกค้า รายอื่นชั่วคราว ซึ่งบริษัทพิจารณาว่าลูกค้ารายนั้น มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่น่าสงสัย จนกว่าบริษัทจะ ตัดสินได้ว่าเกิดเหตุผิดสัญญาหรือไม่ ในกรณีที่มี การตรวจสอบเหตุผิดสัญญา บริษัทอาจขอ เอกสารต่างๆ จากลูกค้าและลูกค้ามีหน้าที่ต้อง จัดเตรียมเอกสารดังกล่าวเพื่อส่งให้บริษัท
- B. บริษัทมีสิทธิที่จะรวมบัญชีใดๆ ของลูกค้า เพื่อ รวมยอดเงินทั้งหมดในบัญชีนั้นของลูกค้าและ หักลบกับหนี้ที่ลูกค้าต้องชำระคืนให้บริษัท
- C. บริษัทมีสิทธิที่จะปิดบัญชีของลูกค้า
- D. บริษัทมีสิทธิที่จะแปลงสกุลเงินใดๆ
- E. บริษัทมีสิทธิที่จะปิดสถานะที่เปิดไว้ของลูกค้าที่ ราคาปัจจุบัน
- F. ยุติข้อตกลงนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ
- G. ควบคุมและ/หรือจำกัดและ/หรือแบนวิธีการชำระ เงินใดๆที่มีให้บริการสำหรับลูกคัาเป็นครั้งคราว

EXNESS (SC) LTD (FSA License Number SD025), 9A, CT House, 2nd Floor, Providence, Mahe, Seychelles Website: www.exness.com, email: support@exness.com

G. Limit and/or restrict and/or ban any deposit payment methods available for the Client from time to time.

12. Force Majeure

12.1 A Force Majeure Event includes without limitation each of the following:

- A. Government actions, the outbreak of war or hostilities, the threat of war, acts of terrorism, national emergency, riot, civil disturbance, sabotage, requisition, or any other international calamity, economic or political crisis that, in the Company's opinion, prevents it from maintaining an orderly market in one or more of the Financial Instruments in respect of which it deals on the Trading Platform;
- Act of God, earthquake, tsunami, hurricane, typhoon, accident, storm, flood, fire, epidemic or other natural disaster making it impossible for the Company to offer its Services;
- C. Labour disputes and lock-out which affect the operations of the Company;
- D. Suspension of trading on an Underlying Market, or the fixing of minimum or maximum prices for trading on a Market, a regulatory ban on the activities of any party (unless the Company has caused that ban), decisions of state authorities, governing bodies of self-regulating organizations, decisions of governing bodies of organized trading platforms;
- A financial services moratorium having been declared by appropriate regulatory authorities or any other acts or regulations of any regulatory, governmental, or supranational body or authority;
- F. Breakdown, failure or malfunction of any electronic, network and communication lines (not due to the bad faith or wilful default of the company) and DdoS-attacks;
- G. Any event, act or circumstances not reasonably within the Company's control and the effect of that event(s) is such that the Company is not in a position to take any reasonable action to cure the default;
- H. The suspension, liquidation or closure of any market or the abandonment or failure of any

12. เหตุสุดวิสัย

12.1 เหตุสุดวิสัยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายการต่อไปนี้

- A. การกระทำของรัฐบาล การเกิดสงครามหรือ ความเป็นปฏิปักษ์ ภัยสงคราม การก่อการร้าย ภาวะฉุกเฉินระดับชาติ การจลาจล การก่อความ ไม่สงบ การก่อวินาศกรรม การเรียกร้อง ภัยพิบัติ สากล หรือวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจหรือ การเมือง ซึ่งบริษัทเห็นว่าเป็นเหตุให้ไม่สามารถ รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาด ซึ่งมี การซื้อขายเครื่องมือทางการเงินบนแพลตฟอร์ม การซื้อขายได้
- ปรากฏการณ์ธรรมชาติ แผ่นดินใหว คลื่นยักษ์
 สึนามิ พายุเฮอริเคน พายุไต้ฝุ่น อุบัติเหตุ พายุ
 น้ำท่วม เพลิงใหม่ โรคระบาด หรือภัยธรรมชาติ
 อื่นๆ ที่ทำให้บริษัทไม่สามารถให้บริการได้
- C. ข้อพิพาทแรงงานและการปิดงานซึ่งส่งผลต่อ การดำเนินงานของบริษัท
- การระงับการซื้อขายในตลาดอ้างอิง หรือการ กำหนดราคาต่ำสุดหรือสูงสุดสำหรับการซื้อขาย ในตลาด การสั่งห้ามทำกิจกรรมของฝ่ายใดฝ่าย หนึ่ง (เว้นแต่บริษัทเป็นผู้สั่งห้ามเอง) การ ตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน ปกครองขององค์กรที่กำกับดูแลตนเอง การ ตัดสินใจของหน่วยงานปกครองของแพลตฟอร์ม การซื้อขาย
- E. การระงับบริการทางการเงินชั่วคราว ซึ่งประกาศ โดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เหมาะสม หรือการกระ ทำหรือกฎข้อบังคับอื่นใดของหน่วยงานหรือ องค์กรกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กร นานาชาติ
- F. การข้ารุดเสียหาย การหยุดทำงาน หรือการทำ งานผิดปกติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครือข่าย และสายการสื่อสาร (ซึ่งไม่ได้เกิดจากเจตนาไม่ บริสุทธิ์หรือการกระทำโดยตั้งใจของบริษัท) และ การโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย (DDoS attack)
- G. เหตุการณ์ การกระทำ หรือสถานการณ์ใดๆ ซึ่งอยู่ นอกเหนือการควบคุมของบริษัทและผลจาก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้บริษัทไม่อยู่ในฐานะที่

event to which the Company relates its Quotes, or the imposition of limits or special or unusual terms on the trading in any such market or on any such event.

- The occurrence of an excessive movement in the level of any transaction and/or Underlying Asset or Underlying Market or the Company's anticipation (acting reasonably) of the occurrence of such a movement;
- J. The failure of any relevant supplier, financial institution intermediate broker, liquidity provider, agent or principal of the Company, custodian, sub-custodian, dealer, exchange, clearing house or regulatory or self-regulatory organisation, for any reason, to perform its obligations.

- **12.2** If the Company determines in its reasonable opinion that a Force Majeure Event exists (without prejudice to any other rights under the Agreement) the Company may without prior notice and at any time take any or a combination or all of the following steps:
- A. Increase Margin requirements without notice;
- B. Close out any or all Open Positions at such prices as the Company considers in good faith to be appropriate;
- C. Refuse to accept Orders from Clients;
- Suspend or modify the application of any or all terms of the Agreement to the extent that the Force Majeure Event makes it impossible or impractical for the Company to comply with them;
- E. Increase Spreads and/or Trading Commissions;
- F. Decrease Leverage;
- G. Shut down the Trading Platform(s) in case of malfunction for maintenance or to avoid

- จะ รับผิดชอบหรือดำเนินการแก้ไขใดๆ ได้
- H. การระงับ การเลิกกิจการ การปิดตลาด หรือการ เกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ทำให้บริษัทไม่ได้รับราคา หรือการตั้งข้อจำกัด หรือเงื่อนไขพิเศษหรือ เงื่อนไขที่ไม่ปกติในการซื้อขายในตลาดหรือใน ขั้นตอนที่บริษัทจะได้รับราคา
- การเกิดความเคลื่อนไหวที่มากเกินไปในระดับ ราคาของธุรกรรมใดๆ และ/หรือสินทรัพย์อ้างอิง หรือตลาดอ้างอิง หรือการคาดการณ์ของบริษัท (โดยมีเหตุอันสมควร) ในการเกิดความ เคลื่อนไหวดังกล่าว
- J. ความไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน ไม่ว่าด้วย เหตุผลใด ของผู้ให้บริการรายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โบรกเกอร์ตัวกลางสถาบันการเงิน ผู้ให้บริการ สภาพคล่อง ตัวแทนหรือประธานบริษัท ผู้ดูแล รักษาหลักทรัพย์ ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน ผู้ค้า บริษัทรับแลกเปลี่ยน สำนักงานหักบัญชี องค์กร กำกับดูแล หรือองค์กรกำกับดูแลตนเอง
- 12.2 หากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเกิดเหตุสุดวิสัย ขึ้น บริษัทอาจดำเนินการตามขั้นตอนข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อ หรือทุกข้อต่อไปนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า (โดยการดำเนินการนั้นไม่กระทบถึง สิทธิอื่นๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้)
- A. เพิ่มข้อกำหนดของมาร์จิ้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า
- B. ปิดสถานะใดสถานะหนึ่งหรือทุกสถานะที่เปิดอยู่ ด้วยราคาที่บริษัทพิจารณาโดยเจตนาบริสุทธ์ แล้วว่าเป็นราคาที่เหมาะสม
- C. ปฏิเสธการรับคำสั่งซื้อขายจากลูกค้า
- D. ระงับหรือแก้ไขการบังคับใช้เงื่อนไขข้อใดข้อ หนึ่งหรือทุกข้อของข้อตกลงนี้ เมื่อเหตุสุดวิสัย นั้นเป็นเหตุให้บริษัทไม่สามารถหรือเป็นไปไม่ ได้ที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้น
- E. การเพิ่มสเปรด และ/หรือค่าคอมมิชชั่นการ ซื้อขาย
- F. ลดเลเวอเรจ
- G. ปิดแพลตฟอร์มในกรณีที่เกิดการทำงานผิดพลาด

damage;

- H. Inactivate the Client Account;.
- I. Cancel any pending positions;
- J. Reject any deposit requests;
- K. Take or omit to take all such other actions as the Company deems to be reasonably appropriate in the circumstances with regard to the position of the Company, the Client and other clients
- **12.3** Except as expressly provided in this Agreement, the Company will not be liable or have any responsibility for any type of loss or damage arising out of any failure, interruption, or delay in performing its obligations under this Agreement where such failure, interruption or delay is due to a Force Majeure event.

เพื่อบำรุงรักษาหรือหลีกเลี่ยงความเสียหาย

- H. ระงับการใช้บัญชีของลูกค้า
- l. ยกเลิกคำสั่งซื้อขายล่วงหน้า
- J. ปฏิเสธคำขอฝากเงิน
- ห. ดำเนินการหรือละเว้นการดำเนินการอื่นๆ ทั้งหมดที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมตามสมควรใน
 สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสถานะของบริษัทลูกค้า และลูกค้ารายอื่น
- 12.3 เว้นแต่จะมีการระบุไว้ในข้อตกลงนี้อย่างชัดแจ้ง บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหาย ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความไม่สามารถ การชะงัก หรือ ความล่าช้าในการปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลง นี้ หากความไม่สามารถ การชะงัก หรือความล่าช้า ดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

13. Limitations of Liability and Indemnity

13.1 In the event the Company provides information, recommendations, news, information relating to transactions, market commentary or research to the Client (or in newsletters which it may post on its Website or provide to subscribers via its Website or otherwise), the Company shall not, in the absence of its fraud or gross negligence, be liable for any losses, costs, expenses or damages suffered by the Client arising from any inaccuracy or mistake in any such information given. Subject to the right of the Company to void or close any Transaction in the specific circumstances set out in the Agreement, any Transaction following such inaccuracy or mistake shall nonetheless remain valid and binding in all respects on both the Company and the Client.

- **13.2** The Company will not be held liable for, any loss or damage or expense or loss incurred by the Client in relation to, or directly or indirectly, arising from but not limited to:
- Any error or failure in the operation of the Trading Platform;
- B. Errors in the settings of Client Terminal, out-of-sequence Client Terminal update, any delay caused by the Client Terminal, the Client not following the instructions on the Client Terminal;
- C. Any hardware, software, connection bugs from the Client's side;
- D. All Orders placed under the Client's Access Data:
- E. Any failure by the Company to perform any of its obligations under the Agreement as a result of Force Majeure Event;
- F. The acts, omissions or negligence of any third party;
- G. The solvency, acts or omissions of any third party referred to in paragraph 1.6 of PART B of this document;

13. ข้อจำกัดความรับผิดและการชดใช้ ค่าเสียหาย

13.1 ในกรณีที่บริษัทให้ข้อมูล คำแนะนำ ข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม บทวิเคราะห์หรือการวิจัย ตลาดแก่ลูกค้า (หรือในจดหมายข่าว ซึ่งอาจประกาศ ไว้บนเว็บไซต์ หรือให้บริการแก่สมาชิกผ่านทางเว็บ ไซต์ของบริษัทหรืออื่นๆ) ซึ่งมิใช่การกระทำโดยทุจริต หรือโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อการขาดทุน ต้นทุน ค่าใช้ จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความไม่ถูกต้อง หรือความผิดพลาดของข้อมูลใดที่ให้ไว้ ภายใต้สิทธิ ของบริษัทที่จะยกเลิกหรือปิดธุรกรรมใดๆ ใน สถานการณ์เฉพาะตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลง ธุรกรรมใดๆ ที่เกิดจากความไม่ถูกต้องหรือความผิด พลาดนั้นจะยังคงมีผลและผูกพันต่อทั้งบริษัทและ ลูกค้าในทุกๆ ด้าน

13.2 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความ เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับลูกค้า ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจาก ไม่ว่าโดยตรงหรือโดย อ้อม เหตุต่อไปนี้ ซึ่งไม่จำกัดเพียง

- A. ข้อผิดพลาดหรือความลัมเหลวใดๆ ในการทำงาน ของแพลตฟอร์มการซื้อขาย
- B. ข้อผิดพลาดในการตั้งค่าในเทอร์มินัลของลูกค้า การอัปเดตเทอร์มินัลของลูกค้าไม่เรียบร้อย ความล่าช้าใดๆ ที่เกิดจากเทอร์มินัลของลูกค้า ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำบนเทอร์มินัลของ ลูกค้า
- C. ข้อบกพร่องของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือการ เชื่อมต่อใดๆ จากฝั่งลกค้า
- D. คำสั่งชื้อขายทุกคำสั่งที่เปิดขึ้นด้วยข้อมูลเข้าถึง ของลูกค้า
- E. บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ ข้อตกลงอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย
- F. การกระทำ การละเว้นการกระทำ หรือความ ประมาทเลินเล่อของบุคคลที่สาม
- G. ความสามารถในการชำระหนี้ การกระทำ หรือการ ละเว้นการกระทำใดๆ ของบุคคลที่สามที่อ้างถึง

- H. If a situation referred to in paragraph 1.7 of PART B of this document arises;
- Any person obtaining the Client's Access Data that the Company has issued to the Client prior to the Client's reporting to the Company of the misuse of his Access Data;
- J. Unauthorized third persons having access to information, including electronic addresses, electronic communication, personal data and Access Data when the above are transmitted between the Parties or any other party, using the internet or other network communication facilities, post, telephone, or any other electronic means:
- K. Any actions or representations of the Introducer;
- L. Currency risk materialising;
- M. Occurrence of Slippage;
- N. Any of the risks and warnings of the document "Risks Disclosure and Warnings Notice", found on the Company's website, materialises;
- O. Any changes in the rates of tax;
- P. The Client using Trailing Stop and/or Expert Advisor.
- Q. The Client's reliance on Stop Loss Orders;
- R. The actions, Orders, instructions, Transactions entered into by the Client under this Agreement.
- S. Failure by the Client to provide truthful information and/or documentation.
- **13.3** If the Company incurs any claims, damage, liability, costs or expenses, which may arise as a result of the execution of the Agreement and/or in relation to the provision of the Services and/or in relation to any Order it is understood that the Company bears no responsibility whatsoever and it is the Client's responsibility to indemnify the Company for such.
- **13.4** The Company shall in no circumstances be liable to the Client for any consequential, special or

ในข้อ 1.6 ของหมวด ข ของเอกสารนี้

- H. หากสถานการณ์ในข้อ 1.7 ของหมวด ข ของ เอกสารนี้ เกิดขึ้น
- บุคคลใดก็ตามที่ได้รับข้อมูลเข้าถึงของลูกค้า ซึ่ง บริษัทได้ออกให้แก่ลูกค้า ก่อนที่ลูกค้าจะรายงาน ให้บริษัททราบเรื่องการใช้ข้อมูลเข้าถึงอย่างไม่ ถูกต้อง
- J. การเข้าถึงข้อมูลโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้รับ
 อนุญาต รวมถึงการเข้าถึงที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์
 การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลส่วนบุคคล
 และข้อมูลที่ใช้เข้าถึงบัญชี เมื่อมีการส่งข้อมูล
 ดังกล่าวข้างตันระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายหรือ
 บุคคลอื่น โดยใช้อินเทอร์เน็ตหรือการสื่อสารผ่าน
 เครือข่ายอื่นๆ ไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรือวิธีการ
 ทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด
- K. การกระทำหรือการดำเนินการแทนของตัวแทน
- L. การเกิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- M. การเกิดราคาคลาดเคลื่อน (Slippage)
- N. ความเสี่ยงและคำเดือนใดๆ ใน "เอกสารเปิดเผย ข้อมูลความเสี่ยงและคำเดือน" บนเว็บไซต์ของ บริษัท เกิดขึ้นจริง
- O. การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
- P. ลูกค้าใช้ Trailing Stop และ/หรือระบบเทรด อัตโนมัติ (EA)
- Q. ลูกค้าอาศัยคำสั่ง Stop Loss
- R. การกระทำ คำสั่งซื้อขาย คำสั่ง ธุรกรรมที่ลูกค้า ลงนามภายใต้ข้อตกลงนี้
- S. ลูกค้าไม่สามารถให้ข้อมูลและ/หรือเอกสารที่ เป็นความจริง
- 13.3 หากบริษัททำให้เกิดค่าใช้จ่าย ความเสียหาย หนึ่ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนิน การหรือเป็นผลจากการดำเนินตามข้อตกลงนี้ และ/หรือเกี่ยวกับการให้บริการ และ/หรือเกี่ยวกับคำสั่ง ชื้อขายใดๆ เป็นที่เข้าใจว่าบริษัทไม่มีหน้าที่ต้องจ่าย และเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการจ่าย ค่าเสียหาย ให้แก่บริษัทสำหรับเหตุดังกล่าว
- 13.4 ไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้า

EXNESS (SC) LTD (FSA License Number SD025), 9A, CT House, 2nd Floor, Providence, Mahe, Seychelles Website: www.exness.com, email: support@exness.com

indirect losses, damages, loss of profits, loss of opportunity (including in relation to subsequent market movements), costs or expenses the Client may suffer in relation to the Agreement.

หากเกิดความเสียหายสืบเนื่อง ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายโดยอ้อม การสูญเสียกำไร การ สูญเสียโอกาส (รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว ของตลาดในภายหลัง) ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ลูกค้า อาจต้องจ่ายโดยเกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงนี้

14. Representations and Warranties

14.1 The Client represents and warrants to the Company the following:

- A. The information provided by the Client to the Company in the Account Opening Application Form and at any time thereafter is true, accurate and complete and the documents handed over by the Client are valid and authentic and shall inform the Company of any changes;
- B. The Client has read and fully understood and undertakes to comply with the terms of this document (Client Agreement) and the various documents found on the Company's website, namely "General Business Terms", "Partnership Agreement", "Risk Disclosure and Warnings Notice", "Complaints Procedure for Clients", "Privacy Policy", "Key Facts Statement", "Bonus Terms and Conditions" and if applicable the "Partnership Agreement";
- The Client is duly authorised to enter into the Agreement, to give Orders, instructions and Requests and to perform its obligations thereunder;
- D. The Client is acting as a principal and not as agent or representative or trustee or custodian on behalf of someone else. The Client may act on behalf of someone else only if the Company specifically consents to this in writing and provided that all the documents required by the Company for this purpose are received;
- E. The Client is the individual who has completed the Account Opening Application Form or, if the Client is a company, the person who has completed Account Opening Application Form on the Client's behalf is duly authorised to do so:
- F. All actions performed under the Agreement will not violate any law or rule applicable to the Client or to the jurisdiction in which the Client is resident, or any agreement by which the Client is bound or by which any of the Client's assets or funds are affected;
- G. The Client has declared in the Account Opening

14. การรับรองและการรับประกัน

14.1 ลูกค้ารับรองและรับประกันต่อบริษัทดังต่อไปนี้

- A. ข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้แก่บริษัทในใบสมัครขอ
 เปิดบัญชีและเมื่อใดก็ตามหลังจากนั้น เป็นความ
 จริง ถูกต้อง และครบถ้วน และเอกสารที่ลูกค้า ส่งให้บริษัทเป็นเอกสารจริงที่ยังใช้ได้ตาม
 กฎหมาย และลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัททราบหาก มีการ เปลี่ยนแปลงใดๆ
- B. ลูกค้าได้อ่านและทำความเข้าใจทั้งหมดและรับรองว่าจะ ปฏิบัติตามเงื่อนไขในเอกสารนี้ (ข้อตกลงของลูกค้า) และเอกสารต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท ได้แก่ "เงื่อนไขธุรกิจทั่วไป" "ข้อตกลงของพาร์ทเนอร์" "เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงและคำเตือน" "การ จัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า" "นโยบายความเป็น ส่วนตัว" "คำชี้แจงข้อเท็จจริงที่สำคัญ" "ข้อกำหนดและ เงื่อนไขการใช้โบนัส" รวมทั้ง "ข้อตกลงของพาร์ทเนอร์" หากเกี่ยวข้อง
- C. ลูกค้าเป็นผู้มีอำนาจที่ถูกต้องที่จะลงนามในข้อ ตกลง ออกคำสั่งซื้อขาย คำสั่ง และคำร้อง และ ปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลง
- อุกค้าเป็นผู้กระทำการด้วยตนเองและมิใช่ ตัวแทน ผู้แทน ผู้รับมอบหมาย หรือผู้ปกครอง ซึ่งกระทำการในนามของบุคคลอื่น ลูกค้าอาจ กระทำการในนามของบุคคลอื่นได้เฉพาะในกรณี ที่ บริษัทมีหนังสือแจ้งให้ความยินยอมเป็น ลายลักษณ์อักษรเป็นการเฉพาะ และบริษัทได้รับ เอกสารทั้งหมดที่บริษัทต้องการเพื่อวัตถุประสงค์ นี้
- E. ลูกค้าบุคคลคือบุคคลที่ได้กรอกใบสมัครขอ เปิดบัญชี หรือหากเป็นลูกค้าในนามบริษัท คือผู้ ที่กรอก ใบสมัครขอเปิดบัญชีในนามของบริษัท จะต้องเป็นผู้มีอำนาจกระทำการนั้นแทนบริษัท
- F. การกระทำทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงนี้จะต้องไม่ ละเมิดกฎหมายหรือกฎที่บังคับใช้กับลูกค้าหรือ เขตอำนาจศาลที่ลูกค้ามีถิ่นพำนักอยู่หรือข้อ ตกลงใดๆ ที่ลูกค้าผูกพันหรือกระทบถึงทรัพย์สิน หรือเงินทุนใดๆ ของลูกค้า
- G. ลูกค้าได้แจ้งไว้ในใบสมัครขอเปิดบัญชี หาก ลูกค้าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง และ จะแจ้งให้บริษัททราบต่อไป หากลูกค้ากลายเป็น บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ณ เวลาใดก็ตาม

Application Form, if he is a Politically Exposed Person and will notify the Company if at any stage during the course of this Agreement he becomes a Politically Exposed Person;

- H. The Client funds are not in any direct or indirect way the proceeds of any illegal activity or used or intended to be used for terrorist financing;
- I. The Client funds are free of any lien, charge, pledge or other encumbrance;
- J. The Client has chosen the particular type of Service and Financial Instrument, taking his total financial circumstances into consideration which he considers reasonable under such circumstances;
- K. There are no restrictions on the markets or financial instruments in which any Transactions will be sent for execution, arising from the Client's nationality or religion;
- L. The Client will take into account any information in the Company's advertising materials only in combination with the complete description of the advertised services or promotion published on the Company's website;
- M. The Client is over 18 years old.
- N. The Client will not use Company's bid and offer prices for any purpose other than for its own trading purposes, and the Client agrees not to redistribute our bid and offer prices to any other person whether such redistribution be for commercial or other purposes, except if otherwise previously agreed between the parties.
- O. The Client will use the services offered by the Company pursuant to this Agreement in good faith and, to this end, the Client will not use any electronic device, software, algorithm, any trading strategy or any arbitrage practices (such as but not limited to latency abuse, price manipulation or time manipulation) that aims to manipulate or take unfair advantage of the way in which Company constructs, provides or conveys its' bid or offer prices. In addition, the Client agrees that using any device, software, algorithm, strategy or practice in its dealings with the Company whereby the Client is not

ภายในระยะเวลาของข้อตกลงนี้

- H. เงินทุนของลูกค้ามิใช่เงินที่ได้จากกิจกรรมที่ผิด กฎหมายใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือ มิได้ใช้หรือจงใจนำไปใช้เพื่อสนับสนุน ผู้ก่อการร้าย
- เงินทุนของลูกค้าปราศจากสิทธิยึดหน่วง ค่าธรรมเนียม การมัดจำ หรือภาระผูกพันอื่นๆ
- ม. ลูกค้าเลือกประเภทของบริการและเครื่องมือ ทางการเงินใดๆ โดยพิจารณาจากสถานการณ์ ทางการเงินโดยรวมของตนแล้วเห็นว่าเหมาะสม ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว
- K. สัญชาติหรือศาสนาของลูกค้าไม่เป็นข้อจำกัดใน การดำเนินการคำสั่งของลูกค้าในตลาดหรือ เครื่องมือทางการเงินใด
- L. ลูกค้าจะพิจารณาข้อมูลใดๆ ในสื่อโฆษณาของ บริษัท เฉพาะเมื่อบริการหรือโปรโมชั่นที่โฆษณา มีคำอธิบายที่ครบถ้วนสมบูรณ์ประกาศไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัทเท่านั้น
- M. ลูกค้ามีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
- N. ลูกค้าจะไม่ใช้ราคาเสนอซื้อของบริษัทเพื่อวัตถุ ประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการ ซื้อขายของตนเองเท่านั้น และลูกค้ายินยอมที่จะ ไม่ทำการจัดสรรราคาเสนอซื้อใหม่ของเราให้กับ บุคคลอื่น ไม่ว่าการจัดสรรราคาใหม่ดังกล่าวจะ เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรืออื่นๆ เว้นแต่จะตกลงไว้เป็นอย่างอื่นระหว่างคู่สัญญา ก่อนหน้านี้
- ๑,กค้าจะใช้บริการที่นำเสนอโดยบริษัทตามข้อ ตกลงโดยสุจริตและเพื่อวัตถุประสงค์นี้ ลูกค้าจะ ไม่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ อัลกอริ ทึม กลยุทธ์การซื้อขายหรือแนวทางการเก็งกำไร ใดๆ (เช่น แต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ความหน่วงใน ทางที่ผิด การควบคุมราคา หรือการปรับเวลา) ที่มี จุดมุ่งหมายเพื่อจัดการหรือใช้ประโยชน์จาก วิธีการที่บริษัทสร้าง จัดหา หรือนำเสนอราคา เสนอชื้อ นอกจากนี้ลูกค้าตกลงว่าการใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ อัลกอริทึม กลยุทธ์ หรือแนวทาง ปฏิบัติใดๆ ในการติดต่อกับบริษัทโดยที่ลูกค้าไม่ ต้องอยู่ภายใต้ความเสี่ยงด้านตลาดใดๆ จะเป็น หลักฐานว่าลูกค้ากำลังใช้ประโยชน์จากบริษัท

EXNESS (SC) LTD (FSA License Number SD025), 9A, CT House, 2nd Floor, Providence, Mahe, Seychelles Website: www.exness.com, email: support@exness.com

subject to any market risk will be evidence that the Client is taking unfair advantage of the Company.

P. The Client acknowledges the contents of the Risk Disclosure and Warning Notice and the Key Facts Statement that are available to the website, and fully understands the important aspects, benefits and risks of the financial services and products offered by the Company.

อย่างไม่ถูกต้อง

P. ลูกค้ารับทราบเนื้อหาของเอกสารเปิดเผยข้อมูล ความเสี่ยงและคำเดือน และคำขี้แจงข้อเท็จจริง ที่สำคัญซึ่งแสดงบนเว็บไซต์ และเข้าใจอย่าง ถ่องแท้ในประเด็นสำคัญ ประโยชน์ และความ เสี่ยงของบริการทางการเงินและผลิตภัณฑ์ที่ บริษัทนำเสนอ

15. Client Acknowledgements of Risk and Consents

15.1 The Client unreservedly acknowledges and accepts the following:

- A. Trading in CFDs is not suitable for all members of the public and the Client runs a great risk of incurring losses and damages as a result of trading in CFDs and accepts and declares that he is willing to undertake this risk. The damages may include loss of all his money and also any additional commissions and other expenses to keep his positions open.
- B. CFDs carry a high degree of risk. The gearing or leverage often obtainable in CFDs means that a small deposit or down payment can lead to large losses as well as gains. It also means that a relatively small movement can lead to a proportionately larger movement in the value of the Client's investment and this can work against him as well as for him.
- C. CFD Transactions have a contingent liability, and the Client should be aware of the implications of this in particular the Margin requirements.
- D. Trading on an electronic Trading Platform carries risks.
- E. The risks and warnings of the document "Risks Disclosure and Warnings Notice", found on the Company's website.

15.2 The Client agrees and understands that:

- A. He will not be entitled to delivery of, or be required to deliver, the Underlying Asset of the CFD, nor ownership thereof or any other interest therein.
- B. No interest shall be due on the money that the Company holds in his Client Account.
- C. When trading in CFDs the Client is trading on the outcome of the price of an Underlying Asset

15. การรับทราบความเสี่ยงและความ ยินยอมของลูกค้า

15.1 ลูกค้ารับทราบและยอมรับข้อความต่อไปนี้โดยไม่ มีข้อสงสัย

- A. การซื้อขาย CFD อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน และลูกค้ามีความเสี่ยงมากที่จะขาดทุนและ เสียหายอันเนื่องมาจากการซื้อขาย CFD หรือ ใบนารี่ ออปชั่น และลูกค้ายอมรับและยืนยันว่า ยินดีที่จะรับความเสี่ยงนี้ ความเสียหายอาจรวม ถึงการสูญเสีย เงินทั้งหมดและค่าคอมมิชชั่น เพิ่มเติมใดๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อรักษา สถานะที่เปิดไว้
- B. CFD มีความเสี่ยงสูง อัตราทดหรือเลเวอเรจที่ได้ จาก CFD เท่ากับว่าเงินฝากหรือเงินที่วางไว้ จำนวนไม่มากอาจทำให้เกิดการขาดทุนได้มาก พอๆ กับกำไร ซึ่งยังหมายความว่าการเคลื่อนไหว ของราคาไม่มากนักอาจนำไปสู่ความแตกต่าง ของมูลค่าที่มากกว่าหลายเท่าเมื่อเทียบเป็น สัดส่วน ซึ่งอาจส่งผลต่อผู้ลงทุนได้ทั้งในแง่บวก และแง่ลบ
- C. ธุรกรรม CFD มีหนี้สินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและ ลูกค้าควรตระหนักถึงเรื่องนี้ โดยเฉพาะในเรื่อง ข้อกำหนดมาร์จิ้น
- D. การซื้อขายบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย อิเล็กทรอนิกส์มีความเสี่ยง
- E. ความเสี่ยงและคำเดือนใดๆ ใน "เอกสารเปิดเผย ข้อมูลความเสี่ยงและคำเดือน" ดูได้จากเว็บไซ ต์ของบริษัท

15.2 ลูกค้ายอมรับและเข้าใจว่า

- A. ลูกค้าไม่มีสิทธิส่งมอบหรือไม่จำเป็นต้องส่งมอบ สินทรัพย์อ้างอิงของ CFD และไม่มีกรรมสิทธิ หรือผลประโยชน์อื่นใดในสินทรัพย์อ้างอิงนั้น
- B. จะไม่มีดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากเงินที่บริษัทเก็บไว้ใน บัญชีของลูกค้า
- C. เมื่อทำการซื้อขาย CFD ลูกค้าจะซื้อขายตามการ เคลื่อนไหวของราคาตลาดของสินทรัพย์อ้างอิง และการซื้อขายนั้นไม่เกิดขึ้นในตลาดที่มีการ

EXNESS (SC) LTD (FSA License Number SD025), 9A, CT House, 2nd Floor, Providence, Mahe, Seychelles Website: www.exness.com, email: support@exness.com

and that trading does not occur on a regulated Market but over-the-counter (OTC).

- **15.3** The Client consents to the provision of the information of the Agreement by means of a Website.
- **15.4** The Client confirms that he has regular access to the internet and consents to the Company providing him with information, including, without limitation, information about amendments to the terms and conditions, costs, fees, this Agreement, policies and information about the nature and risks of investments by posting such information on the Website.

ควบคุม แต่เป็นการซื้อขายกันเองนอกระบบ ตลาด (Over-The-Counter: OTC)

15.3 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทนำเสนอเนื้อหาของข้อ ตกลงนี้ผ่านทางเว็บไซต์

15.4 ลูกค้ายืนยันว่าตนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นประจำ และยินยอมให้บริษัทให้ข้อมูลแก่ลูกค้า ซึ่งรวมถึงแต่ ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขข้อกำหนดและ เงื่อนไข ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ข้อตกลงนี้ นโยบาย และข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและความเสี่ยงของการ ลงทุน โดยการประกาศข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์

16. Applicable and Governing Law and Applicable Regulations

- **16.1** All disputes and controversies arising out of or in connection with the Agreement shall be finally settled in the courts of Seychelles.
- **16.2** This Agreement is governed by the Laws of Seychelles.
- **16.3** Notwithstanding any other provision of this Agreement, in providing Services to the Client the Company shall be entitled to take any action as it considers necessary in its absolute discretion to ensure compliance with the relevant market rules and/or practices and all other applicable laws.
- **16.4** All transactions on behalf of the Client shall be subject to Applicable Regulations. The Company shall be entitled to take or omit to take any measures which it considers desirable in view of compliance with the Applicable Regulations in force at the time. Any such measures as may be taken and the Applicable Regulations in force shall be binding on the Client.
- **16.5** The Client may submit complaints to the Company according to the "Complaints Procedure for Clients" found on the Website.
- **16.6** The Company is a member of the Financial Commission (www.financialcommission.org). In the event that the Client and the Company cannot settle any dispute as per the procedures mentioned in clause 16.5, the Client is entitled to apply within forty-five (45) days from the date of the incident for resolution of the dispute to the Financial Commission. More information can be found on the Website.

16. กฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้

- **16.1** ข้อขัดแย้งและข้อถกเถียงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้จะได้รับการตัดสินในศาล ที่ประเทศเซเชลส์
- 16.2 ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศ เชเชลส์
- 16.3 แม้ว่าจะมีข้อกำหนดอื่นใดในข้อตกลงนี้ที่ขัดแย้ง กัน ในการให้บริการลูกค้า บริษัทมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ที่จะดำเนินการใดๆ ตามดุลยพินิจที่บริษัทเห็นสมควร เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกฎระเบียบหรือข้อปฏิบัติของตลาดที่เกี่ยวข้องและกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด
- 16.4 ธุรกรรมทั้งหมดในนามของลูกค้าจะต้องเป็นไป ตามกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้ บริษัทมีสิทธิที่จะใช้หรือไม่ ใช้มาตรการใดๆ ตามที่บริษัทเห็นว่าจำเป็นเพื่อให้ สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น มาตรการใดๆ ที่บริษัทอาจใช้และกฎเกณฑ์ที่มีผล บังคับใช้จะมีผลผูกพันลูกค้า
- 16.5 ลูกค้าอาจยื่นเรื่องร้องเรียนต่อบริษัทได้ตามที่ ระบุไว้ในเอกสาร "กระบวนการร้องเรียนของลูกค้า" ที่ ประกาศไว้บนเว็บไซต์
- 16.6 บริษัทเป็นสมาชิกของคณะกรรมาธิการการเงิน หรือ Financial Commission -

(www.financialcommission.org) ในกรณีที่ลูกค้าและ บริษัทไม่สามารถยุติข้อพิพาทใดๆ ตามขั้นตอนที่ กล่าวถึงในข้อ 16.5 ลูกค้ามีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อคณะ กรรมาธิการการเงินภายในสี่สิบห้า (45) วันนับจากวันที่ เกิดเหตุการณ์ เพื่อร้องขอให้จัดการกับข้อพิพาท ดู ข้อมูลเพิ่มเติมได้บนเว็บไชต์

17. Severability

17.1 Should any part of this Agreement be held by any court of competent jurisdiction to be unenforceable or illegal or contravene any rule, regulation or by law of any Underlying Market or regulator, that part will be deemed to have been excluded from this Agreement from the beginning, and this Agreement will be interpreted and enforced as though the provision had never been included and the legality or enforceability of the remaining provisions of the Agreement or the legality, validity or enforceability of this provision in accordance with the law and/or regulation of any other jurisdiction, shall not be affected.

17. การเป็นโมฆะ

17.1 หากศาลที่มีเขตอำนาจศาลใดชี้ว่าส่วนใดส่วน หนึ่งของข้อตกลงนี้ไม่มีผลบังคับใช้หรือผิดกฎหมาย หรือขัดกับระเบียบ ข้อบังคับหรือกฎหมายของตลาด อ้างอิงหรือผู้ควบคุมใด ให้ถือว่าส่วนนั้นถูกแยกออก จากข้อตกลงฉบับนี้ตั้งแต่ตัน และข้อตกลงนี้จะตีความ และบังคับใช้ได้เสมือนว่าไม่มีส่วนที่ถูกแยกออกนั้น และความชอบด้วยกฎหมายหรือความสามารถในการ บังคับใช้ข้อกำหนดที่เหลืออยู่ของข้อตกลงนี้ หรือ ความชอบด้วยกฎหมายหรือความถูกต้องสมบูรณ์หรือ ความสามารถในการบังคับใช้ข้อกำหนดนี้ตาม กฎหมายและ/หรือข้อบังคับของเขตอำนาจศาลอื่นจะ ไม่ได้รับผลกระทบ

18. Non-Exercise of Rights

18.1 The Company's failure to seek redress for violations, or to insist upon strict performance of any condition or provision of this Agreement, or its failure to exercise any or part of any right or remedy to which the Company is entitled to under this Agreement, shall not constitute an implied waiver thereof.

18. การไม่ใช้สิทธิ

18.1 การที่บริษัทไม่สามารถแก้ไขบรรเทาเหตุฝ่าฝืน หรือยืนยันการปฏิบัติอย่างเข้มงวดตามเงื่อนไขหรือ ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ หรือการที่บริษัทไม่ใช้ สิทธิหรือวิธีการแก้ไขใดๆ ที่บริษัทมีสิทธิทำได้ภายใต้ ข้อตกลงนี้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิโดยนัย

19. Assignment

19.1 The Company may at any time sell, transfer, assign or novate to a third party any or all of its rights, benefits or obligations under this Agreement or the performance of the entire Agreement subject to providing at least five (5) Business Days prior Written Notice to the Client. This may be done, without limitation, in the event of merger or acquisition of the Company with a third party, reorganisation of the Company, upcoming winding up of the Company, or sale or transfer of all or part of the business or the assets of the Company to a third party.

19.2 It is agreed and understood that in the event of transfer, assignment or novation described in paragraph 19.1 above, the Company shall have the right to disclose and/or transfer all Client information (including without limitation personal data, recording, correspondence, due diligence and client identification documents, files and records, the Client trading history), transfer the Client Account and the Client Money as required, subject to providing at least five (5) Business Days prior Written Notice to the Client.

19.3 The Client may not transfer, assign, charge, novate or otherwise transfer or purport to do so the Client's rights or obligations under the Agreement without the prior written consent of the Company.

19. การโอนสิทธิ

19.1 บริษัทอาจขาย โอน โอนสิทธิ หรือแปลงหนี้ไปให้ แก่บุคคลที่สาม ซึ่งส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของ สิทธิ ผลประโยชน์ หรือภาระผูกพันใดๆ ของตนภายใต้ ข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลา หรือการดำเนินการตามข้อ ตกลงทั้งหมด โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้า ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยห้า (5) วันทำการ ทั้งนี้อาจ เกิดขึ้น ในกรณีที่ แต่ไม่จำกัดเพียง การควบรวมกิจการ ของบริษัทกับบุคคลที่สาม การปรับโครงสร้างของ บริษัท การเลิกกิจการของบริษัทในอนาคต หรือการ ขายหรือหรือโอนกิจการหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือบาง ส่วนของบริษัทให้แก่บุคคลที่สาม

19.2 เป็นที่ตกลงและเข้าใจว่าในกรณีที่มีการถ่ายโอน โอนสิทธิ หรือแปลงหนี้ตามที่กล่าวในข้อ 19.1 ข้างต้น บริษัทมีสิทธิที่จะเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลของ ลูกค้าทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วน บุคคล สิ่งที่บันทึก ข้อความหรือจดหมายที่ส่งระหว่าง กัน เอกสารตรวจสอบสถานะและเอกสารยืนยันตัวตน ของลูกค้า ไฟล์และบันทึกต่างๆ ประวัติการชื้อขาย ของลูกค้า) และโอนบัญชีของลูกค้าและเงินของลูกค้า ตามที่จำเป็น โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้า ทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อยห้า (5) วันทำการ

19.3 สิทธิและภาระผูกพันของลูกค้า ลูกค้าไม่สามารถโอน โอนสิทธิ คิดค่าใช้จ่าย หรือแปลงหนี้ หรืออ้างสิทธิอื่นที่จะทำการเช่นนั้น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็น ลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

20. Language

20.1 The Company's official language is the English language and the Client should always read and refer to the main Website for all information and disclosures about the Company and its activities. Translation or information provided in languages other than English, is for informational purposes only and does not bind the Company or have any legal effect whatsoever, the Company having no responsibility or liability regarding the correctness of the information therein.

20. ภาษา

20.1 ภาษาทางการของบริษัทคือภาษาอังกฤษ และ ลูกค้าควรอ่านและอ้างอิงเว็บไซต์หลักเสมอเพื่อรับ ทราบข้อมูลและเรื่องที่แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับบริษัท และกิจกรรมทั้งหมดของบริษัท ข้อความแปลหรือ ข้อมูล ที่ให้ไว้เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษมี วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น โดยไม่มีผล ผูกพันบริษัทหรือ ผลทางกฎหมายใดๆ บริษัทไม่ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลนั้น

21. Introducer

- **21.1** In cases where the Client is introduced to the Company through a third person ("Introducer"), the Client acknowledges that the Company is not responsible or accountable for the conduct and/or representations of the Introducer and the Company is not bound by any separate agreements entered into between the Client and the Introducer.
- **21.2** The Client acknowledges and confirms that his agreement or relationship with the Introducer may result in additional costs, since the Company may be obliged to pay commission fees or charges to the Introducer.
- **2.13** The Client introduced by an Introducer may request at any time to be unlinked from a specific Introducer. In this event the Company and/or its Affiliates reserve the right, at its/their sole and absolute discretion to proceed with such request.
- **21.4** The Client may request to change its Introducer and be linked to another Introducer. In this event the Company and/or its Affiliates reserve the right, at its/their sole and absolute discretion to proceed with such request.

21. ผู้แนะนำ

- 21.1 ในกรณีที่ลูกค้าได้รับการแนะนำให้รู้จักบริษัทผ่าน ทางบุคคลที่สาม ("ผู้แนะนำ") ลูกค้ารับทราบว่าบริษัท ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการกระทำและ/หรือการเป็น ตัวแทนของผู้แนะนำ และข้อตกลงอื่นใดระหว่างลูกค้า กับผู้แนะนำไม่มีผลผูกพันบริษัท
- 21.2 ลูกค้ายอมรับและยืนยันว่าข้อตกลงหรือความ สัมพันธ์ของลูกค้ากับผู้แนะนำอาจทำให้เกิดค่าใช้จ่าย เพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทอาจมีหน้าที่ต้องจ่ายค่า คอมมิชชั่นหรือค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้แนะนำ
- 21.3 ลูกค้าที่ได้รับการแนะนำโดยผู้แนะนำอาจขอ ยกเลิกการอยู่ภายใต้ผู้แนะนำรายใดรายหนึ่งได้ตลอด เวลา ในกรณีนี้บริษัทและ/หรือบริษัทในเครือขอสงวน สิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการ ดำเนินการตามคำขอดังกล่าว
- 21.4 ลูกค้าอาจขอเปลี่ยนผู้แนะนำและขอเชื่อมโยงกับ ผู้แนะนำรายอื่น ในกรณีนี้ บริษัทและ/หรือบริษัทใน เครือขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้ เดียวในการดำเนินการตามคำขอดังกล่าว

22. Identification

22.1 In order to prevent any unauthorised access to the Client Account, verification of the Client's identity is made for the following non-trading operations:

- A. Change Personal Area password
- B. Change Security Type
- C. Restoring Personal Area password
- D. Changing Personal area agent
- E. Withdraw funds
- F. Change account password
- G. Change investor password
- **22.2** The means of Client identification used by the Company (such as email, sms) and the method of Client Identification is performed according to the "General Business Terms" found on the Company's Website.
- **22.3** It is understood that the Company shall have the right to suspend execution of the non-trading operations if the Client's identification data are invalid or incorrect until the Client sends the correct identification data.

22. การยืนยันตัวตน

22.1 เพื่อป้องกันการเข้าถึงบัญชีของลูกค้าโดยไม่ได้ รับอนุญาต ลูกค้าต้องยืนยันตัวตนก่อนเพื่อดำเนิน กิจกรรมที่ไม่ใช่การซื้อขายดังต่อไปนี้

- A. เปลี่ยนรหัสผ่านเข้าสู่พื้นที่ส่วนบุคคล
- B. เปลี่ยนประเภทความปลอดภัย
- C. กู้คืนรหัสผ่านพื้นที่ส่วนบุคคล
- D. เปลี่ยนเอเจนท์พื้นที่ส่วนบคคล
- E. ถอนเงิน
- F. เปลี่ยนรหัสผ่านการซื้อขาย
- G. เปลี่ยนรหัสผ่านนักลงทุน
- 22.2 ช่องทางการยืนยันตัวตนของลูกค้าที่บริษัทใช้ (เช่น อีเมลหรือ sms) และวิธีการยืนยันตัวตนของ ลูกค้าจะต้องดำเนินการตาม "เงื่อนไขธุรกิจทั่วไป" ที่ อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท
- 22.3 เป็นที่เข้าใจว่าบริษัทมีสิทธิที่จะระงับการดำเนิน การที่ไม่ใช่การซื้อขาย หากข้อมูลยืนยันตัวตนของ ลูกค้าใช้ไม่ได้หรือไม่ถูกต้อง จนกว่าลูกค้าจะส่งข้อมูล ยืนยันตัวตนที่ถูกต้อง

23. Currency Conversions

23.1 The Company is entitled, without prior notice to the Client, to effect any currency conversions which it deems necessary or desirable in order to make a deposit into the Client Account in the Currency of the Client Account (in the event that the Client deposits money in a different currency of that of the Currency of the Client Account) or comply with its obligations or exercise its rights under this Agreement or complete any specific Transaction or Order. Any such conversion shall be made by the Company at reasonable exchange rates as the Company shall select, having regards to the prevailing market rates. The Company shall be entitled to charge to the Client and obtain from the Client Account, or from the deposited amount, the expenses incurred with regard to currency conversions for the Client, including but not limited to commissions to banks, money transfer fees, commissions to intermediaries etc.

23.2 The Client will bear all foreign currency exchange risk arising from any Transaction or from the exercise by the Company of its rights under the Agreement or any law.

23.3 The Client acknowledges and agrees that the Client shall comply at all times with any Exchange Control Regulations and shall bear any and all risks associated with any Exchange Control Regulations including without limitation with any authorisations required for any cross-border transactions and/or from the breach of such Exchange Control Regulations and/or from any other restriction imposed by the Exchange Control Regulations. The Client hereby irrevocably releases the Company from any future or potential claims arising out of the Exchange Control Regulations.

23. การแปลงสกุลเงิน

23.1 บริษัทมีสิทธิที่จะแปลงสกุลเงินได้โดยไม่ต้อง แล้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือ ควรต้องทำเพื่อฝากเงินเข้าบัญชีของลูกค้าด้วยสกุล เงินของบัญชี (ในกรณีที่ลูกค้าฝากเงินเข้าบัญชีของลูกค้าด้วยสกุล เงินของบัญชี (ในกรณีที่ลูกค้าฝากเงินเข้าบัญชีด้วย สกุลเงินที่ต่างจากสกุลเงินของบัญชีลูกค้า) หรือเพื่อ ปฏิบัติตามภาระผูกพันหรือใช้สิทธิภายใต้ข้อตกลงนี้ หรือเพื่อทำธุรกรรมหรือคำสั่งชื้อขายใดๆ บริษัทจะ แปลงสกุลเงินดังกล่าวโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ เหมาะสม ซึ่งบริษัทเลือกโดยคำนึงถึงอัตราตลาด ปัจจุบัน บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการแปลงสกุลเงินให้แก่ลูกค้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมแก่ธนาคาร ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน และค่าธรรมเนียมแก่ธนาคาง และอื่นๆ โดยจะเรียก เก็บจากลูกค้าและรับจากบัญชีของลูกค้า หรือหักจาก เงินที่ฝากเข้า

23.2 ลูกค้าจะเป็นผู้รับความเสี่ยงทั้งหมดจากการ แลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ ที่เกิดจากธุรกรรม หรือการใช้สิทธิของบริษัทภายใต้ข้อตกลงนี้หรือ กฎหมายอื่นใด

23.3 ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าลูกค้าจะต้องปฏิบัติ ตามระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตลอดเวลา และจะต้องรับความเสี่ยงใดๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง กับระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินใดๆ รวมถึงแต่ ไม่จำกัดเพียงการอนุญาตที่จำเป็นสำหรับการทำ ธุรกรรมข้ามพรมแดน และ/หรือจากการฝ่าฝืนระเบียบ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรือจากข้อจำกัดอื่น ใดที่กำหนดโดยระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ลูกค้าปลดเปลื้องบริษัทโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ จากการเรียกร้องใดๆ ในอนาคตหรือที่อาจเกิดขึ้นจาก ระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

24. Miscellaneous

- **24.1** All rights and remedies provided to the Company under the Agreement are cumulative and are not exclusive of any rights or remedies provided in law or in equity.
- **24.2** Where the Client comprises two or more persons, the liabilities and obligations under the Agreement shall be joint and several. Any warning or other notice given to one of the persons which form the Client shall be deemed to have been given to all the persons who form the Client. Any Order given by one of the persons who form the Client shall be deemed to have been given by all the persons who form the Client.
- **24.3** In the event of the death or mental incapacity of one of the persons who form the Client, all funds held by the Company or its nominee, will be for the benefit and at the order of the survivor(s) and all obligations and liabilities owed to the Company will be owed by such survivor(s).

24. เป็ดเตล็ด

- 24.1 การใช้สิทธิและการเยียวยาทั้งหมดของบริษัท ภายใต้ข้อตกลงนี้ไม่มีผลให้บริษัทเสียสิทธิหรือการ เยียวยาอื่นที่บริษัทมีตามกฎหมายหรือตามความถูก ต้อง
- 24.2 หากลูกค้าประกอบด้วยบุคคลสองคนขึ้นไป ลูกค้ามีความรับผิดและภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้ ร่วมกันและแทนกัน คำเตือนหรือประกาศใดๆ ที่ให้แก่ บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นคณะลูกค้า จะถือว่าได้ให้แก่บุคคลทุกคนที่อยู่ในคณะลูกค้า คำสั่ง ใดๆ ที่ออกจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะลูกค้าจะ ถือว่าออกจากบุคคลทุกคนในคณะลูกค้า
- 24.3 หากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะลูกค้าเสียชีวิต หรือมีความบกพร่องทางจิต เงินทุนทั้งหมดที่ถือโดย บริษัทหรือผู้ได้รับแต่งตั้งจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และ ตามคำสั่งของผู้รอดชีวิต และภาระผูกพันและหนี้สิน ทั้งหมดที่มีต่อบริษัทจะต้องเป็นของผู้รอดชีวิตดัง กล่าว

Part B: Client Money And Client Account

1. Client Money

- **1.1** The Company shall not account to the Client for profits or interest earned on Client money (other than profit gained through trading Transactions from his Client Account(s) under this Agreement) and the Client waives all right to interest.
- **1.2** The Company may deposit Client money in overnight deposits and will be allowed to keep any interest.
- **1.3** The Company may hold Client money and the money of other clients in the same account (omnibus account).
- **1.4** The Company may deposit Client money with a third party (i.e. intermediate broker, a bank, a market, a settlement agent, a clearing house or OTC counterparty or a payment service provider) who may have a security interest, lien or right of set-off in relation to that money.
- **1.5** Client's money may be held on the Client's behalf with a third party as indicated in point 1.4 above located within or outside Seychelles. The legal and regulatory regime applying to any such person outside Seychelles will be different from that of Seychelles and in the event of the insolvency or any other equivalent failure of that person, the Client's money may be treated differently from the treatment which would apply if the money was held in Seychelles or by the Company directly. The Company will not be liable for the solvency, acts or omissions of any third party referred to in this paragraph.
- **1.6** The third party to whom the Company will pass money may hold it in an omnibus account and it may not be possible to separate it from other Client's money, or the third party's money. In the event of the insolvency or any other analogous proceedings in relation to that third party, the Company may only have an unsecured claim against the third party on behalf of the Client, and the Client will be exposed to the risk that the money received by the Company from the third party is insufficient to satisfy the claims

หมวด ข เงินของลูกค้าและ บัญชีของลูกค้า

1. เงินของลูกค้า

- 1.1 บริษัทไม่มีหน้าที่ให้ผลกำไรหรือดอกเบี้ยแก่เงิน ของลูกค้า (นอกเหนือจากกำไรที่ได้จากธุรกรรมการ ซื้อขายในบัญชีของลูกค้าภายใต้ข้อตกลงนี้) และ ลูกค้าสละสิทธิที่จะเรียกร้องดอกเบี้ยใดๆ
- **1.2** บริษัทอาจฝากเงินของลูกค้าด้วยวิธีการฝากแบบ ข้ามคืนและอาจได้รับดอกเบี้ยจากเงินฝากนั้น
- **1.3** บริษัทอาจถือเงินของลูกค้าและเงินของลูกค้า รายอื่นไว้ในบัญชีเดียวกัน (บัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ)
- 1.4 บริษัทอาจฝากเงินของลูกค้ากับบุคคลที่สาม (ซึ่ง ได้แก่ คนกลาง ธนาคาร ตลาด บริษัทตัวแทนการ ชำระเงิน สำนักงานหักบัญชี หรือคู่สัญญาที่ชื้อขายกัน นอกตลาด หรือผู้ให้บริการชำระเงิน) ผู้ซึ่งอาจมีสิทธิ ประโยชน์ที่มีหลักประกัน สิทธิยึดหน่วง หรือสิทธิใน การหักลบกลบหนี้ของเงินนั้น
- 1.5 เงินของลูกค้าอาจถูกเก็บรักษาในนามของลูกค้า โดยบุคคลที่สามตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.4 ข้างตัน ซึ่ง อยู่ภายในหรือภายนอกประเทศเซเชลส์ ระบอบการ ปกครองและระบอบกฎหมายที่ใช้กับบุคคลเหล่านี้ที่ อยู่นอกประเทศเชเชลส์ จะแตกต่างจากผู้ที่อยู่ใน ประเทศเซเชลส์ และในกรณีที่บุคคลนั้นถูกประกาศ เป็นบุคคลลัมละลายหรือมีสถานะอื่นที่เทียบเท่ากัน เงินของลูกค้าอาจได้รับการจัดการด้วยวิธีที่แตกต่าง จากวิธีที่จะใช้หากเงินนั้นอยู่ในประเทศเซเชลส์หรือ หากเงินนั้นได้รับการรักษาโดยบริษัทโดยตรง
- 1.6 บุคคลที่สามที่บริษัทจะโอนเงินไปให้อาจถือเงินไว้ ในบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ และอาจไม่สามารถแยก เงินของลูกค้าออกจากเงินของบุคคลอื่นหรือเงินของ บุคคลที่สามได้ ในกรณีที่บุคคลที่สามลัมละลายหรือ ถูกดำเนินการทางกฎหมายที่คล้ายกัน บริษัทอาจยื่น คำขอรับชำระหนี้ไม่มีประกันแก่บุคคลที่สามในนาม ของลูกค้า และลูกค้าจะต้องรับความเสี่ยงที่ว่าเงินที่ บริษัทได้รับจากบุคคลที่สามอาจไม่เพียงพอต่อการ ชำระให้แก่ลูกค้า บริษัทไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อ

EXNESS (SC) LTD (FSA License Number SD025), 9A, CT House, 2nd Floor, Providence, Mahe, Seychelles Website: www.exness.com, email: support@exness.com

of the Client with claims in respect of the relevant account. The Company does not accept any liability or responsibility for any resulting losses.

1.7 It is understood that profit or loss from trading is credited or debited in the Client Account once the Transaction is closed.

ความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้น

1.7 เป็นที่เข้าใจว่ากำไรหรือขาดทุนจากการซื้อขายจะ ถูกฝากเข้าหรือถอนออกจากบัญชีของลูกค้าเมื่อปิด ธุรกรรมนั้น

2. Lien

2.1 The Company shall have a general lien on all funds held by the Company or its associates or its nominees on the Client's behalf until all Client's obligations are satisfied. Such right of a general lien may be extended and enforced to cover any legally binding claims, either present or future, related to the Client, emanating from applicable law, compliance rules/card schemes/acquiring banks/payment processing service providers/payment services operators' requirements, as well as if it is required by the relevant authorities.

2. สิทธิยึดหน่วง

2.1 บริษัทเป็นผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงในเงินทุนทั้งหมดที่ บริษัทหรือบริษัทร่วมหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งถือไว้ใน นามของลูกค้า จนกว่าจะได้รับการชำระหนี้ครบถ้วน สิทธิตามสิทธิยึดหน่วงนี้อาจขยายเวลาและบังคับใช้ เพื่อให้ครอบคลุมการเรียกร้องที่มีผลผูกพันตาม กฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับลูกค้า ทั้งในปัจจุบันหรือใน อนาคต ที่มาจากกฎหมายที่บังคับใช้ กฎเกณฑ์ที่ต้อง ปฏิบัติตาม/บัตรธนาคาร/ธนาคารที่ใช้บริการ/ผู้ให้ บริการชำระเงิน/ข้อกำหนดของผู้ให้บริการชำระเงิน รวมทั้งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

3. Netting and Set-Off

- **3.1** If the aggregate amount payable by the Client is equal to the aggregate amount payable by the Company (in the calculation of the amount payable by the Client, the following shall be taken into consideration: any legally binding claims related to the Client emanating from law, compliance rules/card schemes/acquiring banks/payment processing service providers/ payment services operators' requirements, as well as if it is required by any relevant authorities), then automatically the mutual obligations to make payment are set-off and cancel each other.
- **3.2** If the aggregate amount payable by one party (in the calculation of the amount payable by the Client, the following shall be taken into consideration: any legally binding claims related to the Client emanating from law, compliance rules/card schemes/acquiring banks/payment processing service providers/ payment services operators requirements, as well as if it is required by any relevant authorities) exceeds the aggregate amount payable by the other party, then the party with the larger aggregate amount shall pay the excess to the other party and all obligations to make payment will be automatically satisfied and discharged.
- **3.3** The Company has the right to combine all or any Client Accounts opened in the Client name and to consolidate the Balances in such accounts and to set-off such Balances in the event of termination of the Agreement.

3. การหักกลบลบหนึ้

- 3.1 หากยอดรวมที่ลูกค้าต้องชำระเท่ากับยอดรวมที่ บริษัทต้องชำระ (ในการคำนวณยอดรวมที่ลูกค้าต้อง ชำระ ให้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายใดๆ ที่มีผลผูกพันลูกค้า ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอำนาจของกฎหมายที่บังคับ ใช้ กฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตาม/บัตรธนาคาร/ธนาคารที่ ให้บริการ/ผู้ให้บริการชำระเงิน/ข้อกำหนดของผู้ให้ บริการชำระเงิน รวมทั้งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด ไว้) ให้ภาระผูกพันของทั้งสองฝ่ายหักล้างกันและ ยกเลิก ซึ่งกันโดยอัตโนมัติ
- 3.2 หากยอดรวมที่ฝ่ายหนึ่งจะต้องชำระ (ในการ คำนวณยอดรวมที่ลูกค้าต้องชำระ ให้คำนึงถึงค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่มีผลผูกพันลูกค้าตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจาก อำนาจของกฎหมายที่บังคับใช้ กฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติ ตาม/บัตรธนาคาร/ธนาคารที่ให้บริการ/ผู้ให้บริการ ชำระเงิน/ข้อกำหนดของผู้ให้บริการชำระเงิน รวมทั้งที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้) มากเกินกว่ายอดรวม ที่อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องชำระให้ ให้ฝ่ายที่มียอดรวมต้อง ชำระมากกว่า ชำระส่วนต่างให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง และ ถือว่าภาระผูกพันของทั้งสองฝ่ายหักล้างกันและ ยกเลิกซึ่งกันโดยอัตโนมัติ
- 3.3 บริษัทมีสิทธิที่จะรวมบัญชีทั้งหมดหรือบัญชีใดๆ ของลูกค้า ที่เปิดอยู่ในชื่อลูกค้า และรวมยอดเงินใน บัญชีดังกล่าวเพื่อหักกลบลบหนี้ในกรณีที่มีการบอก เลิกสัญญา

4. Client Account

- **4.1** In order to facilitate trading in CFDs, the Company will open a Client Account for the Client, which will be activated upon the Client depositing the minimum initial deposit as determined by the Company in its discretion from time to time. The minimum initial deposit may vary according to the account type of the Client Account. This information is made available on our Website.
- **4.2** The Company may offer different account types with different characteristics, different methods of execution and different requirements. Information on the various account types is found on the Website.

4. บัญชีของลูกค้า

- 4.1 เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขาย CFD บริษัทจะเปิดบัญชีของลูกค้าให้แก่ลูกค้า ซึ่งบัญชีนั้น จะใช้ได้เมื่อลูกค้าฝากเงินเริ่มต้นขั้นต่ำเข้าบัญชีตาม ที่บริษัทกำหนด เงินฝากขั้นต่ำขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ของบริษัทและอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว เงิน ฝากเริ่มตันขั้นต่ำอาจแตกต่างกันตามประเภทบัญชี ของลูกค้า ข้อมูลนี้จะระบุไว้บนเว็บไซต์ของเรา
- 4.2 บริษัทอาจเสนอบัญชีประเภทต่างๆ ซึ่งมีลักษณะ และข้อกำหนดแตกต่างกันและใช้วิธีการดำเนินการ แตกต่างกัน ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีประเภทต่างๆ ระบุไว้ บนเว็บไซต์

5. Temporary Block of the Client Account

5.1 The Company may temporarily block the Client Account without prior notice to the Client for any good reason, including in any of the following cases:

- A. In an Event of Default of the Client according to paragraph 11.2 (a) of PART A of this document and for such time that the Company reasonably requires to examine if an Event of Default has occurred;
- B. After the Client's request to temporarily block the Client Account under paragraph5.5. of PART B of this Client Agreement;
- C. The Company is informed from a reliable source that the Access Data of the Client may have been received by unauthorised third parties;
- D. The Company is informed from a reliable source of possible unlawful actions or doubtful operations of the Client, as set out in Clause 1.4. of the General Business Terms.
- E. In a Force Majeure Event and for such duration that the relevant event continues to exist.
- F. An error in the request for the transfer of funds to another account was made by the Client and this resulted in the Company depositing in an incorrect trading account.
- **5.2** Without prejudice to any other right of the Company, the Client Account shall be unblocked in the following cases:
 - A. When the Company, in its sole discretion, determines that an Event of Default has not occurred, where the Client Account was temporarily blocked under paragraph 5.1 (a) of PART B of this Client Agreement;
 - B. When the Client requests from the Company to unblock the Client Account under paragraph 5.6, where the Client Account was temporarily blocked under paragraph 5.1 (b)

5. การระงับบัญชีของลูกค้าชั่วคราว

5.1 บริษัทอาจระงับบัญชีของลูกค้าชั่วคราวด้วย เหตุผลอันสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ ล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

- A. เมื่อเกิดเหตุผิดสัญญาของลูกค้าตามข้อ 11.2 (A) ของหมวด ก ของเอกสารนี้ และในช่วงเวลาอัน เหมาะสมที่บริษัทต้องใช้ในการตรวจสอบว่าเกิด เหตุผิดสัญญาหรือไม่
- B. หลังจากที่ลูกค้าร้องขอให้ระงับการใช้งานบัญชี
 ของลูกค้าชั่วคราวตามข้อ 5.5 ของหมวด ข ของ
 ข้อตกลงของลูกค้า
- C. บริษัทได้รับแจ้งจากแหล่งที่เชื่อถือได้ว่าบุคคลที่ สามที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจได้รับข้อมูลการเข้าถึง บัญชีของลูกค้า
- D. บริษัทได้รับแจ้งจากแหล่งที่เชื่อถือได้ว่าอาจเกิด การกระทำที่ผิดกฎหมายหรือการดำเนินการที่ น่าสงสัยของลูกค้าตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.4 ของ เงื่อนไขธุรกิจทั่วไป
- E. เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยและภายในระยะเวลาที่เหตุ ดังกล่าวยังคงดำเนินอยู่
- F. ข้อผิดพลาดในคำขอโอนเงินไปยังบัญชีอื่นเกิด ขึ้นโดยลูกค้า และส่งผลให้บริษัททำการฝากเงิน ในบัญชีซื้อขายที่ไม่ถูกต้อง
- **5.2** โดยไม่กระทบถึงสิทธิข้ออื่นๆ ของบริษัท ให้ ยกเลิกการระงับบัญขีของลูกค้าในกรณีต่อไปนี้
- A. เมื่อบริษัทตัดสินว่ามิได้เกิดเหตุผิดสัญญาขึ้น ซึ่ง บัญชีของลูกค้าถูกระงับชั่วคราวตามข้อ 5.1 (A) ของหมวด ข ของข้อตกลงของลูกค้านี้ โดยเป็น ไปตามดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว
- B. เมื่อลูกค้าร้องขอบริษัทให้ยกเลิกการระงับบัญชี ลูกค้าตามข้อ 5.6 ซึ่งบัญชีของลูกค้าถูกระงับ ชั่วคราวตามข้อ 5.1 (B) ของหมวด ข ของข้อ ตกลงของลูกค้านี้
- C. เมื่อบริษัทตัดสินเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล

of PART B of this Client Agreement;

- C. When the safety of the Access Data is determined by the Company and/or when the Company issues new Access Data to the Client, where the Client Account was temporarily blocked under paragraph 5.1 (c) of this Client Agreement;
- D. When the Company determines that the Client has not engaged into any actions or doubtful operations as set out in the Clause 1.4 of the General Business Terms, where the Client Account was temporarily blocked under paragraph 5.1(d) of this Client Agreement;
- E. When the Force Majeure event does not exist anymore, where the Client Account was temporarily blocked under paragraph 5.1(e) of PART B of this Client Agreement.
- **5.3** During the period for which the Client's Account is blocked, the Company shall examine the circumstances and determine whether the Client Account ought to be either unblocked or closed.
- **5.4** In case the Client Account is closed the Company reserves the right to withhold, under the general right of lien under paragraph 2 of Part B of this Client Agreement for any period the Company considers necessary, any amount it considers appropriate in order to cover any possible legally binding claims that may occur in the future related to the Client, emanating from applicable law, compliance rules/card schemes/acquiring banks/payment processing service providers/ payment services operators' requirements, as well as if it is required by any relevant authorities.
- **5.5** The Client has the right to request the Company to temporarily block his Client Account by sending an email at support@exness.com and/or by calling the Company, with a request to temporarily block the Client Account and giving in both cases the account's phone password. The Company shall block the account within twenty four (24) hours after receiving the said request.
- **5.6** In order for the Company to unblock the Client Account, which was blocked further to the request of the Client, the Client shall either send email to support@exness.com and/or call the Company with a

- เข้าถึงแล้ว และ/หรือบริษัทออกข้อมูลเข้าถึงใหม่ ให้แก่ลูกค้าแล้ว ซึ่งบัญชีของลูกค้าถูกระงับ ชั่วคราวตามข้อ 5.1 (C) ของข้อตกลงของลูกค้านี้
- D. เมื่อบริษัทตัดสินว่าลูกค้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใน พฤติกรรมหรือการดำเนินการที่น่าสงสัยที่ระบุไว้ ในข้อ 1.4 ของเงื่อนไขธุรกิจทั่วไป ซึ่งบัญชีของ ลูกค้าถูกระงับชั่วคราวตามข้อ 5.1 (D) ของข้อ ตกลงของลูกค้านี้
- E. เมื่อสิ้นสุดการเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งบัญชีของลูกค้า ถูกระงับชั่วคราวตามข้อ 5.1 (E) ของหมวด ข ของ ข้อตกลงของลูกค้านี้

- 5.3 ในระหว่างที่บัญชีของลูกค้าถูกระงับ บริษัทจะ ตรวจสอบสถานการณ์ และตัดสินใจว่าควรเปิดใช้บัญชีของลูกค้าอีกครั้งหรือปิดบัญชีของลูกค้า
- 5.4 ในกรณีที่มีการปิดบัญชีของลูกค้า บริษัทขอ สงวน สิทธิ์ในการหักเงินไว้เป็นจำนวนตามที่บริษัทเห็นว่า เหมาะสมและเป็นเวลานานเท่าที่บริษัทเห็นว่า เหมาะสม ภายใต้สิทธิยึดหน่วงที่ระบุไว้ในข้อ 2 ของ หมวด ข ของข้อตกลงของลูกค้า เพื่อชดเชยค่าใช้จ่าย หรือคำขอที่มีผลผูกพันตามกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นใน อนาคต ที่มาจากกฎหมายที่บังคับใช้ กฎเกณฑ์ที่ต้อง ปฏิบัติตาม/บัตรธนาคาร/ธนาคารที่ใช้บริการ/ผู้ให้ บริการชำระเงิน รวมทั้งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
- 5.5 เพื่อให้บริษัทสามารถยกเลิกการระงับบัญชีของ ลูกค้าซึ่งถูกระงับตามคำขอของลูกค้า ลูกค้าต้องส่งอี เมลไปที่ support@exness.com และ/หรือโทรศัพท์ ติดต่อบริษัทเพื่อขอให้ยกเลิกการระงับบัญชี โดยจะ ต้องแจ้งรหัสผ่านโทรศัพท์ของบัญชี บริษัทจะยกเลิก การระงับบัญชีของลูกค้าภายในยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมง หลังจากได้รับคำขอดังกล่าว
- 5.6 เพื่อให้บริษัทสามารถยกเลิกการระงับบัญชีของ ลูกค้าซึ่งถูกระงับตามคำขอของลูกค้า ลูกค้าต้องส่งอี เมลไปที่ support@exness.com หรือโทรศัพท์ติดต่อ บริษัทเพื่อขอให้ยกเลิกการระงับบัญชี โดยต้องแจ้ง

request to unblock the account and also point out the account phone password. The Company shall unblock the Client Account within twenty four (24) hours after receiving the request. รหัสผ่านโทรศัพท์ของบัญชีด้วย บริษัทจะยกเลิกการ ระงับบัญชีของลูกค้าภายในยี่สืบสี่ (24) ชั่วโมง หลังจากได้รับคำขอดังกล่าว

6. Inactive and Dormant Client Accounts and Client's Data Archiving

6.1 If, for 30 (thirty) calendar days, there are no trades or non-trading operations (including agent operations) on a Client Account with a balance less than \$10 (or the equivalent sum depending on the Currency of the Client Account), then the account may be archived.

- **6.2** When the Client Account is archived, all trades on the account may be archived as well and cannot be restored. However, at the client's request, the company can provide a history of a requested account.
- **6.3** If the Client Account is inactive for one year or more, and after notifying the Client in its last known address, the Company reserves the right to close the Client Account and render it dormant.
- **6.4** Without derogation from the rest of the provisions of the Agreement, an account that has been archived in accordance with paragraph 6.1. of Part B of the Client Agreement, may be restored, at the client's request. Money in the archived account, shall remain owing to the Client and the Company shall make and retain records and return such funds upon request by the Client at any time thereafter.
- **6.5** Paragraph 6.2 is only applicable in relation to MT4 accounts . Paragraphs 6.1, 6.3 and 6.4 are applicable in relation to both MT4 and MT5 accounts.
- **6.6** If there are no trades and/or non-trading operations (including agent operations) and/or the Client account (s) is inactive for a period of time determined in the Company's sole discretion, the Company may impose partial or full scope

6. บัญชีของลูกค้าที่ไม่ได้ใช้งานและ ไม่มีการเคลื่อนไหวและการเก็บข้อมูล ของลูกค้าถาวร

- 6.1 หากใน 30 (สามสิบ) วันตามปฏิทินไม่มีกิจกรรม การซื้อขายหรือการดำเนินการที่ไม่ใช่การซื้อขาย (รวม ถึงการดำเนินการของตัวแทน) ในบัญชีของลูกค้าที่มี ยอดคงเหลือไม่เกิน 10 ดอลลาร์ (หรือจำนวนที่เท่ากัน แล้วแต่สกุลเงินในบัญชีของลูกค้า) บัญชีนั้นอาจจะถูก เก็บถาวร
- 6.2 เมื่อบัญชีของลูกค้าถูกเก็บถาวร การซื้อขาย ทั้งหมดในบัญชีอาจจะถูกเก็บถาวรด้วยและไม่สามารถ กู้คืนได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อลูกค้าร้องขอ บริษัท สามารถให้ประวัติของบัญชีที่ขอได้
- 6.3 หากบัญชีของลูกค้าไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลา หนึ่งปีขึ้นไป และหลังจากบริษัทได้แจ้งไปยังที่อยู่ล่า สุดของลูกค้าตามที่บริษัททราบแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปิดบัญชีของลูกค้าและให้สถานะเป็นบัญชีที่ไม่ มีการเคลื่อนไหว
- 6.4 หากไม่ขัดต่อข้อกำหนดส่วนที่เหลือภายในข้อ ตกลง บัญชีที่ถูกจัดเก็บเนื่องด้วยเหตุในข้อ 6.1 ของ หมวด ข ภายในข้อตกลงของลูกค้า สามารถกู้คืนได้ ตามคำขอของลูกค้า เงินในบัญชีที่ถูกจัดเก็บนั้นจะยัง คงเป็นเงินของลูกค้าและบริษัทจะต้องจัดทำและเก็บ บันทึกรายการและส่งเงินดังกล่าวคืนแก่ลูกค้าตามที่ ลูกค้าร้องขอเมื่อใดก็ได้
- **6.5** ข้อ 6.2 จะมีผลกับบัญชี MT4 เท่านั้น ข้อ 6.1, 6.3 และ 6.4 จะมีผลกับทั้งบัญชี MT4 และ MT5
- 6.6 หากไม่มีการซื้อขายและ/หรือการดำเนินการที่ไม่ ใช่การซื้อขาย (รวมถึงการดำเนินการของเอเจนท์) และ/หรือบัญชีลูกค้าที่ไม่ได้ใช้งานในช่วงเวลาที่กำหนดตามแต่ ดุลยพินิจของบริษัท บริษัทอาจมีการใช้ข้อจำกัดปาง ส่วนหรือทั้งหมดบนพื้นที่ส่วนบุคคลและ/หรือ บัญชีของลูกค้า และ/หรืออาจผูติข้อตกลงนี้โดยมีผลทันทีโดยไม่ต้องแจ้ง

EXNESS (SC) LTD (FSA License Number SD025), 9A, CT House, 2nd Floor, Providence, Mahe, Seychelles Website: www.exness.com, email: support@exness.com

restrictions/limitations on the Client's Personal Area and/or the Client Account(s) and/or may terminate this Agreement with immediate effect without prior notice. Where applicable, the Client shall be required to follow the Company's requests for documentation and/or information in order to regain full access to his/her Personal Area and/or Trading Accounts. For the avoidance of doubt, the above limitations/restrictions will not impact the Client's ability to withdraw funds.

6.7. If, pending orders placed on an inactive account both on MT4 and MT5 accounts for more than 90 (ninety) calendar days, may be automatically canceled.

ให้ทราบล่วงหน้า ลูกค้าจะต้องดำเนินการตามคำขอของ
บริษัทเกี่ยวกับเอกสารและ/หรือข้อมูลเพื่อขอรับสิทธิ
การเข้าถึงพื้นที่ส่วนบุคคลและ/หรือบัญชีการชื้อขาย
เพื่ออธิบายความให้ชัดเจน ข้อจำกัดข้างต้นนี้จะไม่ส่ง
ผลต่อสิทธิในการถอนเงินของลูกค้า

6.7 หากคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าส่งในบัญชีที่ไม่ได้ใช้ งานทั้งในบัญชี MT4 และ MT5 นานกว่า 90 (เก้าสิบ) วันตามปฏิทิน คำสั่งซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวอาจถูก ยกเลิกโดยอัตโนมัติ

7. Deposits and Withdrawals to/from the Client Account

7.1 The Client may deposit and withdraw funds into the Client Account at any time during the course of this Agreement by using any of the payment methods available in the Personal Area from time to time. Minimum deposit requirements as well as withdrawal commissions can be found in the Personal area. The Company shall not accept third party or anonymous payments in the Client Account.

- **7.2** The Client shall understand and agree that if he/she uses one method of payment he/she will use the same method to withdraw funds unless this is justified in the Company's discretion. If multiple payment methods are being used, then the concept of proportionality shall apply. The Company shall set the requirements and order to be followed for withdrawals.
- **7.3** The Company shall have the right to request the Client at any time additional information and/or documentation to confirm the origin and/or source of funds deposited into the Client Account. The Company shall have the right to reject a deposit or a withdrawal of the Client if the Company is not duly satisfied with the information and/or documentation provided and/or collected.
- **7.4** The Company shall have the right to reject a deposit of the Client if the provisions of the transfer stated in the Personal Area are not followed.
- **7.5** The Company has the right to refuse deposit and withdrawal operations in the cases of the email, telephone number, identity, address and/or other information provided and/or collected is not fully verified by the Company or up to date, with the requirements of such verification vested in the Company's sole discretion.
- **7.6** If the Client makes a deposit, the Company shall credit the relevant Client Account with the relevant amount actually received by the Company as soon as practically possible after the amount is cleared in the relevant account of the Company.
- **7.7** If the funds sent by the Client are not deposited in the Client Account when they were supposed to, the

7. การฝากเงินเข้าและการถอนเงิน ออกจากบัญชีของลูกค้า

7.1 ลูกค้าสามารถฝากและถอนเงินในบัญชีของลูกค้า เมื่อใดก็ได้ในระยะเวลาของข้อตกลงนี้ โดยใช้วิธีการ ข้าระเงินที่มีในพื้นที่ส่วนบุคคลเป็นครั้งคราว สามารถดู ข้อกำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำและค่าธรรมเนียมการ ถอนเงินได้ในพื้นที่ส่วนบุคคล บริษัทไม่รับการฝากเงิน เข้าบัญชีของลูกค้าโดยบุคคลที่สามหรือผู้ฝากที่ไม่ ระบุชื่อ

7.2 ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า หากลูกค้าใช้วิธีการ ข้าระเงินหนึ่ง ลูกค้าจะใช้วิธีการข้าระเงินเดียวกันใน การถอนเงิน เว้นแต่ว่าจะมีการตัดสินใจอย่าง สมเหตุสมผลตามดุลยพินิจของของบริษัท หากมีการ ใช้วิธีข้าระเงินหลายวิธี การคำนวณจะต้องเป็นไปตาม สัดส่วน บริษัทจะตั้งข้อกำหนดและลำดับที่ต้องปฏิบัติ ตามในการถอนเงิน

7.3 บริษัทมีสิทธิที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมและ/หรือ เอกสารจากลูกค้าเพื่อยืนยันต้นทางและ/หรือแหล่ง ที่มาของเงินที่ฝากไว้ในบัญชีของลูกค้าได้ทุกเมื่อ บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการฝากหรือถอนเงินของลูกค้า หากบริษัทไม่เชื่อมั่นถึงข้อมูลและ/หรือเอกสารที่ ลูกค้าส่งให้กับบริษัทและ/หรือบริษัทได้รับ

7.4 บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการฝากเงินของลูกค้า หาก ลูกค้าไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของการโอนเงินที่ ระบุไว้ในพื้นที่ส่วนบุคคล

7.5 บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธการฝากและการถอนเงิน ในกรณีที่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลยืนยันตัวตน ข้อมูลยืนยันที่อยู่ และ/หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ลูกค้าส่งให้ กับบริษัทและ/หรือที่บริษัทได้รับ ยังไม่ได้รับการ ยืนยันอย่างครบถัวนโดยบริษัท หรือไม่เป็นปัจจุบัน ตามข้อกำหนดของการตรวจสอบดังกล่าว ซึ่งขึ้นกับ ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

7.6 เมื่อลูกค้าทำการฝากเงิน บริษัทจะนำยอดเงินตาม ที่ได้รับมาจริงเข้าบัญชีที่ลูกค้าต้องการฝากโดยเร็ว ที่สุดหลังจากที่เงินนั้นเข้าบัญชีของบริษัทเรียบร้อย แล้ว

7.7 หากเงินที่ลูกค้าโอนมาไม่ได้ถูกฝากเข้าบัญชีของ ลูกค้าในเวลาที่ควร ลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัททราบและ Client shall notify the Company and request from the Company to make a transaction investigation of the transfer. The Client agrees that any charges of the investigation shall be paid by the Client and deducted from his Client Account or paid directly to the third party performing the investigation. The Client understands and agrees that in order to perform the investigation the Client shall have to provide the Company with the requested documents and certificates.

- **7.8** Without prejudice to the rest of the provisions of this Agreement, the Company will effect withdrawals of Client funds upon the Company receiving a relevant request from the Client entered on the Client's Personal Area.
- **7.9** Upon the Company receiving an instruction from the Client to withdraw funds from the Client Account, the Company shall process the transaction request without undue delay and, where feasible, not later than three (3) Business Days, if the following requirements are met:
- A. The withdrawal instruction includes all necessary information;
- B. The instruction is to make a transfer to the originating account from which the money was originally deposited in the Client Account or in case of disputable situation to an account belonging to the Client (following submission of the relevant evidence);
- C. The account where the transfer is to be made belongs to the Client;
- D. At the moment of payment, the Client has available funds in his Client Account:
- E. There is no Force Majeure event which prohibits the Company from effecting the withdrawal.
- F. The Client has satisfied any requests from the Company in relation to Know your Customer (KYC), etc.;
- G. An Event of Default occurred.

7.10 It is agreed and understood that withdrawals will only be effected towards the Client. The Company

ขอให้บริษัททำการตรวจสอบธุรกรรมการโอนเงิน ลูกค้ายินยอมที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดจากการ ตรวจสอบนั้น โดยหักออกจากบัญชีของลูกค้าหรือจ่าย โดยตรงกับบุคคลที่สามที่ดำเนินการตรวจสอบ ลูกค้า เข้าใจและยอมรับว่าเพื่อดำเนินการตรวจสอบ ลูกค้าจะ ต้องจัดส่งเอกสารและใบรับรองที่จำเป็นให้แก่บริษัท

- 7.8 โดยไม่กระทบข้อกำหนดส่วนที่เหลือของข้อตกลง นี้ บริษัทจะดำเนินการถอนเงินให้แก่ลูกค้า เมื่อบริษัท ได้รับคำขอถอนเงินที่ลูกค้ายื่นผ่านพื้นที่ส่วนบุคคล
- 7.9 เมื่อบริษัทได้รับคำสั่งขอถอนเงินออกจากบัญชี ของลูกค้า บริษัทจะต้องดำเนินการธุรกรรมดังกล่าวไม่ ให้ล่าช้าเกินควร และหากเป็นไปได้ ไม่ควรล่าช้ากว่า 3 (สาม) วันทำการ หากคำขอถอนเงินนั้นเป็นไปตาม ข้อกำหนดต่อไปนี้
- A. คำสั่งขอถอนเงินนั้นระบุข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด
- B. คำสั่งนั้นเป็นคำสั่งให้โอนเงินไปยังบัญชีตันทาง
 ชึ่งเป็นช่องทางที่ใช้ฝากเงินเข้าบัญชีของลูกค้า
 หรือหากเป็นกรณีที่เป็นคำสั่งถอนเงินเนื่องจาก
 เกิดสถานการณ์ขัดแย้งให้โอนเงินนั้นกลับไปยัง
 บัญชีธนาคารของลูกค้า (เมื่อมีการแสดงหลักฐาน
 ที่เกี่ยวข้อง)
- C. บัญชีที่จะรับโอนต้องเป็นบัญชีของลูกค้า
- D. ในขณะที่จะโอนเงิน ลูกค้ามีเงินอยู่ในบัญชีของ ลูกค้า
- E. ไม่มีเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทำให้บริษัทไม่สามารถทำ การถอนเงินได้
- F. ลูกค้าได้ปฏิบัติตามคำขอของบริษัทในการยืนยัน ตัวตน และอื่นๆ อย่างครบถ้วน
- G. เมื่อเกิดเหตุผิดสัญญา

7.10 เป็นที่ยอมรับและเข้าใจว่าการถอนเงินจะดำเนิน การให้แก่ลูกค้าได้เท่านั้น บริษัทจะไม่ถอนเงินไปยัง บัญชีของบุคคลที่สามและ/หรือบัญชีที่ไม่ระบุชื่อ

7.11 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอถอนเงิน

does not permit withdrawals to any third party and/or to an anonymous account.

7.11 The Company reserves the right to decline a withdrawal request of the Client asking for a specific transfer method and the Company has the right to suggest an alternative.

7.12 All payment and/or transfer charges may be borne by the Client and the Company shall debit the relevant Client Account for these charges.

7.13 In the case of a Client Account being closed, its Balance will be withdrawn proportionally to the accounts, from which deposits were made.

7.14 Unlawful actions with bank cards and/or bank accounts and/or with any other depositing method, are exceptions to the aforementioned paragraph. In the case of unlawful action(s), the Company may refund the remaining Balance as it deems fit. Should an unlawful action occur, all data may be provided to the bank and/or credit institution and/or payment service provider and or similar as well as to law enforcement agencies and/or authorities.

7.15 In cases where the security type was changed, the Company retains the right to conduct withdrawal(s) after a three (3) Business Days' period has passed, counting from the moment that the security type was changed.

7.16 Without prejudice to the rest of the provisions of the Client Agreement, where a bank card is used as the depositing method, the Company reserves the right to place withdrawal limits in its systems. For additional information regarding such withdrawal limits and withdrawal procedures, please refer to your Personal Area. The Company shall undertake to send funds to the Client's account in accordance with the details stated in the request for withdrawal. The Company shall not be responsible for the transfer period.

7.17 In cases where more than ninety (90) days have elapsed since the Client's trading account was funded by bank card and where during this period no withdrawal of funds has been made from the trading

ลูกค้าสามารถขอโอนเงินไปยังบัญชีซื้อขายอื่นได้ ใน กรณีที่บัญชีซื้อขายนั้นรองรับวิธีการฝาก/ถอนเงินที่ใช้ การโอนเงินภายในจะทำได้ระหว่างบัญชีประเภท เดียวกันเท่านั้น หรือระหว่างบัญชีคนละประเภท หาก จำนวนเงินที่โอนมากกว่าจำนวนเงินฝากขั้นต่ำที่ กำหนดของลูกค้าที่ขอให้โอนเงินด้วยวิธีการที่เฉพาะ เจาะจง และบริษัทมีสิทธิเสนอวิธีการอื่น

7.12 ลูกค้าอาจต้องชำระค่าบริการและค่าธรรมเนียม การโอนทั้งหมด และบริษัทจะตัดค่าใช้จ่ายเหล่านี้จาก เงินในบัญชีของลูกค้า

7.13 ในกรณีที่มีการปิดบัญชีของลูกค้า ยอดเงินใน บัญชีจะถูกถอนออกและจ่ายคืนไปยังบัญชีที่ฝากเข้า ตามสัดส่วนที่ได้ฝากเข้า

7.14 ในกรณีที่มีการใช้บัตรธนาคารและ/หรือบัญชี ธนาคาร และ/หรือวิธีการฝากเงินอื่นใดโดยมิชอบด้วย กฎหมาย จะถือเป็นกรณียกเว้นสำหรับข้อที่กล่าวมา ข้างต้น ในกรณีที่มีการกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมาย บริษัทอาจคืนเงินยอดบาลานซ์ตามที่พิจารณาแล้วว่า เหมาะสม หากเกิดการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย อาจมีการส่งข้อมูลทั้งหมดไปยังธนาคารและ/หรือ สถาบันเครดิต และ/หรือผู้ให้บริการชำระเงิน และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงหน่วยงานที่บังคับใช้ กฎหมาย

7.15 หากมีการเปลี่ยนแปลงประเภทความปลอดภัย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้ถอนเงินได้หลังผ่านไปสาม (3) วัน ทำการ นับจากเวลาที่ได้ทำการเปลี่ยนประเภทความ ปลอดภัย

7.16 โดยไม่กระทบต่อข้อกำหนดส่วนที่เหลือในข้อ ตกลงของลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าใช้บัตรธนาคารเป็น วิธีการฝากเงิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนด วงเงินจำกัดสำหรับการถอนเงินในระบบ สำหรับข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับวงเงินจำกัดของการถอนเงิน และขั้น ตอนการถอนเงินดังกล่าว โปรดดูที่พื้นที่ส่วนบุคคล ของคุณ บริษัทจะดำเนินการส่งเงินเข้าบัญชีของลูกค้า ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำขอถอนเงิน บริษัทจะไม่ รับผิดชอบต่อระยะเวลาที่ใช้ในการโอนเงิน

7.17 เมื่อลูกค้าฝากเงินเข้าบัญชีโดยใช้บัตรธนาคาร หากไม่มีการถอนเงินออกจากบัญชีชื้อขายนี้นานเกิน กว่าเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่ฝาก ลูกค้าจะสามารถ ถอนเงินได้ โดยถอนผ่านบัตรธนาคารเดียวกันของ ลูกค้าเท่านั้น และ/หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ตามที่บริษัท พิจารณาว่าเหมาะสม

account, withdrawal of funds may be made only to the Client's same bank card and/or in any other method determined appropriate by the Company.

- **7.18** Without prejudice to the rest of the provisions of the Client Agreement, the Client may send request(s) for funds withdrawal from the Personal Area and the Company shall undertake to send funds to the Client's account, in accordance with the details stated in the request for withdrawal. The Company shall not be responsible for the period of transfer following execution of the withdrawal request.
- **7.19** The Client may request for a transfer of funds to another trading account, provided the latter trading account supports the relevant fund deposit/withdrawal method. Internal transfer shall be executed only between accounts of the same type, or between different types of accounts if the transfer amount is greater than the required minimum initial deposit.
- **7.20** The Company shall process the transfer of funds to another trading account in the currency of that trading account.
- **7.21** If during the transfer of the funds between trading accounts, the Company accidentally and/or mistakenly, effects the said transfer to an incorrect trading account, the requested amount of the said transfer shall be refunded to the Client at the expense of the Company.
- **7.22** If an error in the request for the transfer of funds to another account was made by the Client and this resulted in the Company depositing in an incorrect trading account, the Client may not be refunded.
- **7.23** Any internal transfer may be declined by the Company without any reasoning in its sole discretion.
- **7.24** Danibrook Investments Limited, a company under common control with the Company and registered in the Republic of Cyprus with Registration No HE417738 and address at: 28 Octovriou, 243, Christiana Sea View Court, 3rd Floor, Flat 301-302, 3035, Limassol, Cyprus, acts as the payment processor of the Company.

7.18 โดยไม่กระทบกับข้อกำหนดส่วนที่เหลือซึ่งระบุไว้ ในข้อตกลงของลูกค้า ลูกค้าสามารถขอถอนเงินจาก พื้นที่ส่วนบุคคล และบริษัทจะดำเนินการเพื่อโอนเงิน ไปยังบัญชีของลูกค้า ตามรายละเอียดที่ได้ระบุเอาไว้ ในคำขอถอนเงิน บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อระยะเวลา ที่ใช้ในการโอนเงินหลังจากมีการส่งคำขอถอนเงิน

7.19 ลูกค้าสามารถขอโอนเงินไปยังบัญชีซื้อขายอื่น ได้ ในกรณีที่บัญชีซื้อขายนั้นรองรับวิธีการฝาก/ ถอนเงินที่ใช้ การโอนเงินภายในจะทำได้ระหว่างบัญชี ประเภทเดียวกันเท่านั้น หรือระหว่างบัญชีคนละ ประเภท หากจำนวนเงินที่โอนมากกว่าจำนวนเงินฝาก ขั้นต่ำที่กำหนด

7.20 บริษัทจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายอื่น ในสกุลเงินของบัญชีซื้อขายนั้น

- 7.21 ในระหว่างทำรายการโอนเงินข้ามบัญชีชื้อขาย หากบริษัทดำเนินการผิดพลาด โดยการโอนเงินเข้า ผิดบัญชี บริษัทจะคืนเงินจำนวนนั้นให้แก่ลูกค้าโดยที่ บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
- 7.22 หากเกิดข้อผิดพลาดของลูกค้าในคำขอโอนเงิน ไปยังบัญชีอื่น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฝากเงินเข้าผิด บัญชีซื้อขาย ลูกค้าอาจไม่สามารถขอเงินจำนวนนั้น คืนได้
- 7.23 บริษัทอาจปฏิเสธการโอนเงินภายในโดยไม่ต้อง ให้เหตุผล โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียง ผู้เดียว
- 7.24 Danibrook Investments Limited เป็นบริษัท อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมเดียวกันกับบริษัทและ จดทะเบียนในสาธารณรัฐไชปรัส เลขทะเบียน HE417738 และตั้งอยู่ที่: 28 Octovriou, 243, อาคาร Christiana Sea View Court, ชั้น 3, ห้อง 301-302, 3035 ลิมาสชอล ไชปรัส ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการ ชำระเงินของบริษัท

Part C: The Trading Platform

1. Technical Issues

- **1.1** The Client is solely responsible for obtaining and/or maintaining compatible equipment necessary to access and use the Trading Platform, which includes at least a personal computer, internet access and telephone and/or other access line. Access to the internet is an essential feature and the Client shall be solely responsible for any fees necessary, in order to ensure his connectivity to the internet.
- **1.2** The Client represents and warrants that, he has installed and implemented appropriate means of protection relating to the security and integrity of his computer and that he has taken appropriate actions to protect his system from computer viruses or other similar harmful or inappropriate materials, devices, information or data that may potentially harm the Website, the Trading Platform or other systems of the Company. The Client further undertakes to protect the Company from any wrongful transmissions of computer virus or other similarly harmful or inappropriate material or device to the Company's Trading Platform from his personal computer.
- **1.3** The Company will not be liable to the Client should his computer system fail, damage, destroy and/or format his records and data. Furthermore, if the Client incurs delays and any other form of data integrity problems that are a result of his hardware configuration or mismanagement, the Company shall not be liable.
- **1.4** The Company will not be liable for any such disruptions and/or delays and/or problems in any communication experienced by the Client while using the Trading Platform.
- **1.5** The Company at its discretion may perform periodic maintenance to ensure the effective operation of the Trading Platform or in cases of emergency which includes without limitation shutting down, restarting and/or refreshing the servers with or without prior notice to the Client. In this respect the Trading Platform might be inaccessible or inoperative and the provision of any Services will be suspended

หมวด ค แพลตฟอร์มการ ชื้อขาย

1. ปัญหาทางเทคนิค

- 1.1 ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหา และ/หรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการเข้าถึงและ ใช้งานแพลตฟอร์มการชื้อขาย ซึ่งต้องเป็นอุปกรณ์ที่ เข้ากันได้กับแพลตฟอร์มการชื้อขาย ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต สาย โทรศัพท์ และ/หรือสายการเชื่อมต่ออื่นๆ เป็นอย่าง น้อย การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่ง และลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออิน เทอร์เน็ต เพื่อยืนยันให้แน่ใจว่า มีการเชื่อมต่ออิน เทอร์เน็ต
- 1.2 ลูกค้ารับรองและรับประกันว่าได้ติดตั้งและใช้
 วิธีการป้องกันที่เหมาะสมในแง่ความปลอดภัยและ
 ความสมบูรณ์ของคอมพิวเตอร์ของลูกค้า และได้
 ดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันระบบของตน
 จากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือสื่อ อุปกรณ์ หรือข้อมูลอื่นๆ
 ที่ไม่เหมาะสมและอาจเป็นอันตรายต่อเว็บไซต์
 แพลตฟอร์มการซื้อขาย หรือระบบอื่นๆ ของบริษัท
 นอกจากนี้ลูกค้ามีหน้าที่ป้องกันการแพร่หรือส่งต่อไว
 รัสคอมพิวเตอร์ หรือสื่อหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็นอันต
 รายหรือไม่ เหมาะสม จากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน
 บุคคลของ ลูกค้ามายังแพลตฟอร์มการซื้อขายของ
 บริษัท
- 1.3 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อลูกค้าหากระบบ
 คอมพิวเตอร์ของลูกค้าขัดข้อง เสียหาย ทำลาย
 และ/หรือล้างข้อมูลและบันทึกของลูกค้า นอกจากนี้
 หากลูกค้าเกิดความล่าช้าและปัญหาอื่นๆ ด้านความ
 สมบูรณ์ของข้อมูล อันเป็นผลมาจากการกำหนดค่าฮา
 ร์ดแวร์หรือการจัดการที่ไม่ดี บริษัทจะไม่รับผิดชอบ
- 1.4 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการหยุดชะงัก และ/หรือ ความล่าช้า และ/หรือปัญหาในการสื่อสารใดๆ ที่ลูกค้า ประสบเมื่อใช้แพลตฟอร์มการซื้อขาย
- 1.5 บริษัทอาจดำเนินการบำรุงรักษาเป็นระยะเพื่อให้ แน่ใจว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายมีประสิทธิผล หรือใน กรณีฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการปิดระบบ การรีสตาร์ท และ/หรือรีเฟรชเซิร์ฟเวอร์โดยแจ้งหรือ

EXNESS (SC) LTD (FSA License Number SD025), 9A, CT House, 2nd Floor, Providence, Mahe, Seychelles Website: www.exness.com, email: support@exness.com

for a period of time. The company will use best endeavors to ensure that the maintenance activity will take place outside trading hours, unless not convenient or in urgent cases. The Client hereby accepts and understands that the Company will bear no responsibility for any loss incurred during maintenance activities, including financial loss or loss of opportunity or loss from any action or omission of the Company or of the Trading Platform provider.

ไม่แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ด้วยเหตุนี้ แพลตฟอร์ม การซื้อขายอาจไม่สามารถเข้าถึงได้หรือไม่สามารถใช้ งานได้ และการให้บริการใดๆ จะถูกระงับเป็นระยะเวลา หนึ่ง บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ มั่นใจว่าการบำรุงรักษาจะเกิดขึ้นนอกเวลาทำการ เว้นแต่จะไม่สะดวกหรือในกรณีเร่งด่วน ลูกค้ายอมรับ และเข้าใจว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ใดๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการบำรุงรักษา รวมถึงการสูญ เสียทางการเงิน การสูญเสียโอกาส หรือการสูญเสีย จากการกระทำหรือการละเว้นใดๆ ของบริษัทหรือของ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการซื้อขาย

2. Prohibited Actions on the Trading Platform

- **2.1** The Client shall not unlawfully access or attempt to gain access, reverse engineer or otherwise circumvent any security measures that the Company has applied to the Trading Platform and/or computer system(s).
- **2.2** The Client will use the Trading Platform only for the benefit of his Client Account and not on behalf of any other person.
- **2.3** It is absolutely prohibited to take any of the following actions:
- A. Use any software, which applies artificial intelligence analysis to the Company's system and/or Trading Platform.
- B. Intercept, monitor, damage or modify any communication which is not intended for him.
- C. Use any type of spider, virus, worm, Trojan-horse, time bomb and/or any other codes and/or instructions that are designed to distort, delete, damage and/or disassemble the Trading Platform and/or the communication system or any system of the Company.
- D. Send any unsolicited commercial communication not permitted under applicable law or Applicable Regulations.
- E. Do anything that will, or may violate the integrity of the Company's computer system or Trading Platform or cause such system(s) to malfunction.
- F. Take any action that could probably allow the irregular and/or unauthorised access of the Trading Platform.
- G. Use (or allow another person to use) any software, program, application or other device, directly or indirectly, to access or obtain information through the Trading Platform or automate the process of accessing or obtaining such information.
- H. Use the Trading Platform in contravention of this

2. ข้อห้ามในการใช้แพลตฟอร์มการ ชื้อขาย

- 2.1 ลูกค้าต้องไม่เข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงโดยมิชอบ ด้วยกฎหมาย ใช้วิธีวิศวกรรมย้อนกลับ หรือหลีกเลี่ยง มาตรการการรักษาความปลอดภัยใดๆ ที่บริษัทได้นำมา ใช้กับแพลตฟอร์มการซื้อขายและ/หรือระบบ คอมพิวเตอร์
- 2.2 ลูกค้าจะใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายเพื่อประโยชน์ ของบัญชีของลูกค้าเองเท่านั้นและไม่ใช้ในนามของ บคคลอื่น
- 2.3 ห้ามกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้โดย เด็ดขาด
- A. ใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดย ปัญญาประดิษฐ์ต่อระบบของบริษัทและ/หรือ แพลตฟอร์มการซื้อขาย
- B. ดักจับ ติดตาม ก่อความเสียหาย หรือปรับเปลี่ยน ข้อมูลสื่อสารใดๆ ที่ไม่ได้มีขึ้นเพื่อลูกค้า
- C. ใช้แมงมุม (spider) ไวรัส (virus) หนอน คอมพิวเตอร์ (worm) มาโทรจัน (Trojan horse) ระเบิดเวลา (time bomb) และ/หรือรหัส และ/หรือ คำสั่งอื่นใดที่ออกแบบมาเพื่อบิดเบือน ลบ ก่อ ความเสียหาย และ/หรือแยกส่วนแพลตฟอร์มการ ซื้อขาย และ/หรือระบบการสื่อสาร หรือระบบใดๆ ของบริษัท
- ป. ส่งการสื่อสารเชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที่ ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ บังคับใช้
- E. การกระทำการใดๆที่จะทำให้หรืออาจทำให้เกิด การละเมิดความถูกต้องสมบูรณ์ของระบบ คอมพิวเตอร์ของบริษัทหรือแพลตฟอร์มการ ซื้อขายหรือทำให้ระบบดังกล่าวทำงานผิดปกติ
- F. กระทำการใดๆ ที่อาจทำให้เข้าถึงแพลตฟอร์มการ ซื้อขายได้อย่างผิดวิธีและ/หรือโดยไม่ได้รับ อนุญาต
- G. ใช้ (หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้) ชอฟต์แวร์
 โปรแกรม แอปพลิเคชัน หรืออุปกรณ์อื่นใด ไม่ว่า
 โดยทางตรงหรือทางอ้อม ในการเข้าถึงหรือขอรับ

Agreement.

- 2.4 Network issues/delays, iInternet connectivity delays, and price feed errors/ delays, and other factors can sometimes create a situation whereby the prices displayed on Trading Platform do not actually reflect accurate and up to date the market rates and/or balances and/or transactions in trading accounts. Trading strategies aimed at exploiting delays in prices or errors in prices, spreads, trading, commissions, third party commissions, other trading conditions and/or at concluding trades at off-market prices, or taking advantage of these factors internet delays are not permissible on the Trading Platform. The Company reserves the right NOT to permit any abusive exploitation of the Trading Platform and/or connected Services at the Company's absolute discretion; any Transactions that rely on price latency arbitrage opportunities may be revoked, at Company's sole discretion and without prior notice being required. If the Company reasonably suspects based on the Client's trading strategy or other behaviour, that Clienthe deliberately and/or systematically exploits or attempts to exploit such errors in prices and/or off-market prices, spreads, trading or third party commissions, the Company is entitled to take one or more of the following countermeasures:
- A. Restrict or block the Client's access to the Trading Platform;
- B. Terminate the Agreement immediately in accordance to Part A, section 10;
- C. Close the Client Account and/or close all accounts involved,including, without limitation all other accounts held by the same account holder and/or accounts of another Client which the Company considers to be involved in the above activity immediately by giving written notice;
- D. Take legal action for any losses suffered by the Company.
- E. Make the necessary corrections or adjustments on the account(s) involved including, without limitation, adjusting the spreads/commissions available to the Client.
- F. Restrict the access of the involved account(s) to streaming, instantly tradable quotes including,

- ข้อมูลผ่านทางแพลตฟอร์มการซื้อขาย หรือทำให้ กระบวนการเข้าถึงหรือได้รับข้อมูลดังกล่าวเป็นไป โดยอัตโนมัติ
- Н. ใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายโดยไม่ปฏิบัติตามข้อ ตกลงนี้
- 2.4 ความล่าช้าของอินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อ และข้อ ผิดพลาดของการแสดงราคาอาจเป็นเหตุให้ราคาที่ แสดงบนแพลตฟอร์มการซื้อขายมิได้สะท้อนถึง ราคาตลาดที่แท้จริง และ/หรือยอดคงเหลือและ/หรือ ธุรกรรมในบัญชีซื้อขาย กลยุทธ์การซื้อขายที่มุ่งใช้ ประโยชน์จากข้อผิดพลาดของราคา และ/หรือการ ชื้อขายด้วยราคาที่ไม่ใช่ราคาตลาด หรือการฉวยโอกาส จากความล่าช้าของอินเทอร์เน็ต เป็นกลยุทธ์ที่ไม่ อนุญาตให้ใช้ในแพลตฟอร์มการซื้อขาย หากกลยุทธ์ การซื้อขายหรือพฤติกรรมอื่นๆ ของลูกค้า ทำให้บริษัทมี เหตุเพียงพอให้สงสัยได้ว่า ลูกค้ามีเจตนาและ/หรือมี การวางแผนอย่างเป็นระบบในการใช้หรือพยายามจะใช้ ข้อผิดพลาดของราคาและ/หรือราคาที่ไม่มีในตลาด ส เปรด หรือค่าคอมมิชชั่นบุคคลที่สามในทางที่ผิดเพื่อ ประโยชน์ของลูกค้า บริษัทมีสิทธิที่จะใช้มาตรการ ตอบโต้ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อดังนี้
- A. จำกัดหรือระงับการเข้าถึงแพลตฟอร์มการซื้อขาย
- B. ยกเลิกข้อตกลงนี้ทันทีที่ตามหมวด ก ข้อ 10
- C. ปิดบัญชีของลูกค้า และ/หรือปิดบัญชีทั้งหมดที่
 เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบัญชีอื่นๆ
 ทั้งหมดที่ถือโดยเจ้าของบัญชีคนเดียวกันและ/
 หรือบัญชีของลูกค้ารายอื่น ซึ่งบริษัทพิจารณาว่ามี
 ส่วนร่วมในกิจกรรมข้างตันโดยจะแจ้งเป็น
 ลายลักษณ์อักษรโดยทันที
- D. ดำเนินการตามกฎหมายจากเหตุที่บริษัทได้รับ ความสูญเสีย
- E. ทำการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนที่จำเป็นในบัญชีที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปรับสเปร ด/ค่าคอมมิชชันที่มีให้บริการสำหรับลูกค้า
- F. จำกัดการเข้าถึงบัญชีที่เกี่ยวข้องไปยังการสตรีม ราคาที่สามารถซื้อขายได้ทันที รวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงการให้ใบเสนอราคาด้วยตนเองเท่านั้น และ ส่งคำสั่งซื้อใดๆ เพื่อได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจาก บริษัท
- G. ยกเลิกกำไรการซื้อขายในอดีตจากบัญชีที่

- without limitation, providing manual quotations only and submitting any Orders to Company's prior approval;
- G. Cancel from the account(s) involved any historic trading profits that Company can document as having been gained through such abuse of liquidity at any time during the client relationship;
- H. Take away/terminate/cancel or modify any standard and/or customized trading conditions or advantages offered to the Client in accordance to Part E, section 7, or restrict trade opening/modification/closing.
- I. Take any other action deemed necessary at Company's discretion.
- 2.5 If the Company reasonably suspects based on the Client's trading strategy, any form of prohibited trading techniques, including but not limited to risk free profiting, Client's trading activity patterns that indicate that the Client solely aims to benefit financially without being genuinely interested in trading the markets and/or in taking market risk, internal hedging within the Client's account and/or in coordination with other parties, exploitation of our 'no negative balance' policy, fraud, manipulation, cash-back / bonus arbitrage, trading with the sole aim of generating third party commission, trading exclusively and/or the majority of the volumes during illiquid periods, use EAs in bad faith, hedging in bad faith, use of excessive leverage, 'expected' price gap abuse, trading on off-market quotes, churning, overloading the system with orders, multiple account operation which includes (i) accounts operating from the same location, (ii) using/indicating the same IP address / ID / phone number / etc, (iii) multiple accounts displaying the same deposit and withdrawal patterns, (iv) accounts showing similar or identical trading patterns or (v) accounts sharing the same device or any other forms of deceitful or fraudulent activity, will constitute all Transactions carried and/or profits or losses garnered as invalid. In these circumstances, Company reserves the right to close/suspend/block (either temporarily or permanently) all of the Client's Accounts and/or the accounts of another Client which the Company considers to be involved in the above activity and/or cancel all Transactions, and/or suspend/ close any trades or prevent their modification / opening, and/or

- เกี่ยวข้อง ที่บริษัทสามารถบันทึกว่าได้มาจากการ ใช้สภาพคล่องในทางที่ผิดได้ทุกเมื่อในระหว่าง ความสัมพันธ์กับลูกค้า
- H. เอาออก/ยุติ/ยกเลิกหรือแก้ไขมาตรฐานและ/หรือ เงื่อนไขการซื้อขายที่กำหนดเองหรือสิทธิ ประโยชน์ที่มอบให้กับลูกค้าใดๆ ตามหมวด จ ข้อ 7 หรือจำกัดการเปิด/แก้ไข/ปิดการซื้อขาย
- ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นตามดุลยพินิจของบริษัท
- 2.5 หากกลยุทธ์การซื้อขายหรือพฤติกรรมอื่นๆ ของ ลูกค้า ทำให้บริษัทมีเหตุเพียงพอให้สงสัยได้ว่า ลูกค้ามี การใช้เทคนิคการซื้อขายต้องห้ามในรูปแบบใดๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการทำกำไรโดยปราศจากความเสี่ยง รวมถึงรูปแบบกิจกรรมการซื้อขายของลูกค้าที่ระบุว่า ลูกค้ามุ่งหวังผลประโยชน์ทางการเงินเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้สนใจการซื้อขายในตลาดที่ถกต้องและ/หรือ รับความเสี่ยงด้านตลาด การป้องกันความเสี่ยงภายใน บัญชีของลูกค้าและ/หรือการประสานงานกับบุคคลอื่น การใช้ประโยชน์จากนโยบาย 'ไม่มียอดบาลานซ์ที่ ติดลบ' ของเรา การฉัอโกง การควบคุม เงินคืน/การ เก็งกำไรจากโบนัส การซื้อขายโดยมีวัตถุประสงค์เพียง อย่างเดียวในการสร้างค่าคอมมิชชั้นจากบคคลที่สาม การซื้อขายเฉพาะและ/หรือปริมาณจำนวนมากในช่วงที่ ้มีสภาพคล่องต่ำ การใช้ EA หรือป้องกันความเสี่ยงโดย ไม่สุจริต การใช้เลเวอเรจมากเกินไป การใช้ช่องว่าง ของราคาที่คาดหวังในทางที่ผิด การซื้อขายในราคา นอกตลาด การปั่น การโอเวอร์โหลดระบบด้วยคำสั่ง ชื้อขาย การดำเนินการหลายบัญชีซึ่งรวมถึง (i) บัญชีที่ ดำเนินการจากสถานที่เดียวกัน (ii) ใช้/ระบที่อย่ IP / หมายเลข ID / หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ เดียวกัน (iii) หลายบัญชีที่แสดงรูปแบบการฝากและถอนเงินที่ เหมือนกัน (i∨) บัญชีที่แสดงรูปแบบการซื้อขายที่ คล้ายคลึงหรือเหมือนกัน หรือ (∨) บัญชีที่ใช้อุปกรณ์ เดียวกัน หรือกิจกรรมหลอกลวงหรือฉัอโกงในรูปแบบ อื่นใด จะถือว่าธรกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการและ/หรือผล กำไรหรือขาดทนที่ได้รับมานั้นไม่ถกต้อง ในกรณีดัง กล่าวบริษัทขอสงวนสิทธิในการปิด/ระงับ/บล็อก (ชั่วคราวหรือถาวร) บัญชีของลูกค้าและ/หรือยกเลิก ธุรกรรมทั้งหมดและ/หรือระงับ/ปิดการซื้อขายใด ๆ หรือ ป้องกันการแก้ไข/เปิดและ/หรือบล็อก หรือยกเลิก หรือ ทำให้เป็นโมฆะแก่การโอนภายในใดๆและ/หรือปิดใช้ งานการถอนอัตโนมัติและ/หรือเปลี่ยนแปลง/ลดเลเวอ เรจและ/หรือปิดใช้งาน EA และ/หรือยกเลิก หรือทำให้ เป็นโมฆะแก่ผลกำไรใดๆ และ/หรือนำมาตรฐานและ/ หรือเงื่อนไขหรือข้อได้เปรียบ และ/หรือเปลี่ยนแปลง/

block or cancel or nullify any internal transfers and/or disable withdrawal automations and/or change/decrease the leverage, and/or disable EAs, and/or cancel or nullify any profits, and/or take away any standard and/or customized trading conditions or advantages, and/or change/increase the margin requirements charge the trading accounts with a daily administration fee on their open positions and/or any action Company deems appropriate.

In view of the above, Clients will be strictly prohibited from opening any new trading Account(s) and trade with the Company. Nonetheless, in cases where a Client may successfully open an Account and trade with the Company due to any technical and/or human error, Company reserves every right to immediately close Client Account upon identification, nullify any profit/loss generated and refund the original amount of deposit, excluding any deposit and withdrawal charges.

- 2.6 The Company has developed, and will continue to develop, any tools necessary to detect fraudulent and/or unlawful access to and use of the Trading Platform; any dispute arising from such fraudulent and/or prohibited trading activity will be resolved by the Company at the Company's sole and absolute discretion, in the manner deemed to be the most fair to all parties involved; that decision will be final and/or binding to all participants. In addition, it is strictly forbidden to use any software in a way that has a significant negative effect on the performance of the Company's servers and prevents the Company from providing the best possible service to the clients with regards to the order execution.
- 2.7. If the Company reasonably suspects that the Client has used or is using any software, which has as its purpose the application of any kind of artificial intelligence analysis to the Trading Platform and/or computer system(s), the Company, at its absolute discretion, is entitled to take one or more of the following actions/countermeasures:
 - A. Completely restricting and/or blocking Client's access to the Trading Platform;
 - B. Blocking and/or revoking the Access Data and/or Access Codes;
 - C. Terminating the agreement immediately;

เพิ่มข้อกำหนดมาร์จิ้นที่คิดค่าธรรมเนียมการจัดการราย วันกับสถานะที่เปิดอยู่จากบัญชีชื้อขายและ/หรือการ ดำเนินการใดที่บริษัทเห็นสมควร

จากมุมมองข้างต้น ลูกค้าจะถูกห้ามไม่ให้เปิดบัญชี
ชื้อขายใหม่หรือการซื้อขายใดๆ กับบริษัท
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีและ
ชื้อขายกับบริษัทได้สำเร็จเนื่องจากความผิดพลาดทาง
เทคนิคและ/หรือมนุษย์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ทุกประการ
ในการปิดบัญชีลูกค้าทันทีเมื่อระบุตัวตน ยกเลิกกำไร/
ขาดทุนที่เกิดขึ้นและคืนเงินฝากตามจำนวนเดิม โดยไม่
รวมค่าธรรมเนียมการฝากและถอนเงิน

- 2.6 บริษัทได้มีการพัฒนาและจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำหรับเครื่องมือใดๆ ที่จำเป็นในการตรวจจับการฉ้อฉล และ/หรือการเข้าถึงและการใช้งานแพลตฟอร์มการ ซื้อขายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้น จากการฉ้อฉลและ/หรือกิจกรรมการซื้อขายที่ต้องห้าม ดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขโดยบริษัทตามดุลยพินิจของ บริษัทแต่เพียงผู้เดียวในลักษณะที่ถือว่ายุติธรรมที่สุด ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการตัดสินใจนั้นจะถือเป็นที่ สิ้นสุดและ/หรือมีผลผูกพันกับผู้เข้าร่วมทั้งหมด นอกจากนี้ห้ามมิให้ใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ในลักษณะที่มีผล เสียอย่างมากต่อประสิทธิภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท และป้องกันไม่ให้บริษัทให้บริการที่ดีที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับการดำเนินการตาม คำสั่งซื้อขาย
- 2.7 หากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกค้าได้ใช้งานหรือ กำลังใช้งานซอฟต์แวร์ใดๆ เพื่อใช้เป็นวัตถุประสงค์ใน วิเคราะห์ข้อมูลโดยปัญญาประดิษฐ์ต่อแพลตฟอร์มการ ชื้อขายและ/หรือระบบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ แต่เพียงผู้เดียวในการมีสิทธิที่จะใช้มาตรการตอบโต้ข้อ ใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อดังนี้
- A. จำกัดและ/หรือปิดกั้นการเข้าถึงแพลตฟอร์มการ ซื้อขายของลูกค้า
- B. ระงับและ/หรือเพิกถอนข้อมูลการเข้าถึงบัญชีและ/ หรือรหัสการเข้าถึง
- C. ยุติข้อตกลงทันที
- D. ปิดบัญชีของลูกค้าทันที
- E. ปิดใช้งานการเปิดและ/หรือปิดการซื้อขายและ/ หรือการแก้ไข

- D. Closing the Client Account immediately;
- E. Disabling trade opening and/or closing and/or modification;
- F. Taking legal action for any losses suffered by the Company.
- G. Taking away/terminating/canceling or customizing any trading conditions or advantages offered to the Client.

Under these circumstances, the Company reserves the right to confiscate any profits and/or revenues earned directly or indirectly by engaging in such prohibited trading activity and/or charge the Client additional fees in these cases. Moreover, the Company shall be entitled to notify any interested third parties of the breach of this clause.

Furthermore, the Client acknowledges and agrees that the Company may liquidate any outstanding contracts or positions the Client has with the Company once Client's Account has been closed. As a result of the above, the Client will be prohibited from opening any new trading Account(s) or trading with the Company. Nonetheless, the Company reserves the right to immediately close the Client's Account upon identification, nullify any profit/loss generated, and refund the original amount of deposit, excluding any deposit and withdrawal charges, in cases where the Client may successfully open an Account and trade with the Company due to any technical and/or human error.

2.8. If the Company reasonably determines that the Client either once-off or systematically takes advantage of inefficient or delayed or wrong price feeds / commissions, or uses insider knowledge about the way prices will move, or manipulates the price gaining insight into is moves before they happen, by trading on them, the Company reserves the right among others without limitation to (a) to adjust the price(s) and/or the spread provided to the Client, (b) to delay the price confirmation and/or re-quote the price offered., (c) to restrict Client's access to the Trading Platform and/or provide only manual quotes, (d) to nullify any profit/loss generated, provided that it can document that such trading profits have been obtained as a result of a price(s) abuse at any time during the relationship with the Client., (e) to immediately terminate by way of

- F. ดำเนินการตามกฎหมายจากเหตุที่บริษัทได้รับ ความสูญเสีย
- G. เอาออก/ยกเลิก/ยุติหรือปรับแต่งเงื่อนไขการ ซื้อขายหรือข้อได้เปรียบใดๆที่ให้บริการกับลูกค้า

ในสถานการณ์เหล่านี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึด กำไรและ/หรือรายได้ที่ได้รับจากทางตรงหรือทางอ้อม จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการซื้อขายที่ต้องห้ามดัง กล่าว และ/หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจาก ลูกค้าในกรณีเหล่านี้ นอกจากนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะแจ้ง ให้บุคคลภายนอกที่มีส่วนได้เสียทราบถึงการละเมิดข้อ ถ้

นอกจากนี้ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าบริษัทอาจชำระค่า สัญญาหรือสถานะที่ค้างชำระใดๆ ที่ลูกค้ามีกับบริษัท เมื่อบัญชีของลูกค้าถูกปิด จากผลข้างต้นลูกค้าจะถูก ห้ามไม่ให้เปิดบัญชีชื้อขายใหม่หรือทำการซื้อขายใดๆ กับบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ปิดบัญชีของลูกค้าทันทีเมื่อระบุตัวตน ยกเลิกกำไร/ขาดทุนที่เกิดขึ้นและคืนเงินฝากตามจำนวนเดิม โดยไม่ รวมค่าธรรมเนียมการฝากและถอนเงิน ในกรณีที่ลูกค้า สามารถเปิดบัญชีและซื้อขายกับบริษัทได้สำเร็จ เนื่องจากความผิดพลาดทางเทคนิคและ/หรือของ มนุษย์

- 2.8 หากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกค้าใช้ประโยชน์ ในครั้งเดียวหรือวางแผนเป็นระบบจากฟิดราคาหรือ คอมมิชชั่นที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือล่าช้าหรือผิดพลาด หรือใช้ความร้วงในเกี่ยวกับวิธีที่ราคาจะเคลื่อนไหว หรือ ควบคมราคาจากการได้รับข้อมลเชิงลึกเกี่ยวกับการ เคลื่อนไหวก่อนที่จะเกิดขึ้น โดยการซื้อขายบนราคาดัง กล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์เหนือสิ่งอื่นใดโดยไม่จำกัด เพียงเพื่อ (a) ปรับราคาและ/หรือสเปรดที่จัดหาให้กับ ลูกค้า (b) ยืนยันราคาและ/หรือรีโควตราคาที่เสนอมีค วามล่าช้า (c) จำกัดการเข้าถึงแพลตฟอร์มการซื้อขาย และ/หรือให้เฉพาะการเสนอราคาด้วยตนเอง (d) ยกเลิก กำไร/ขาดทนที่เกิดขึ้นที่บริษัทสามารถบันทึกว่าได้รับ ผลกำไรจากการซื้อขายดังกล่าวอันเป็นผลมาจากราคา ที่ไม่ถูกต้องได้ทุกเมื่อในระหว่างความสัมพันธ์กับลูกค้า (e) ยุติความสัมพันธ์กับลูกค้าทันทีโดยแจ้งเป็น ลายลักษณ์อักษร (f) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการซื้อขาย (g) จำกัดการเปิด/แก้ไขหรือปิดการซื้อขาย
- 2.9 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการใช้งานและ/หรือ เปิดใช้งานและ/หรือยกเลิกเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเสมือน

written notice the relationship with the Client (f) to change trading conditions, (g) to restrict the opening/modification or closing of trades.

2.9 The Company reserves the right to disable and/or enable and/or terminate any Virtual Private Server (VPS) provided to the Client at any given time with or without any notice, without being obliged to provide any explanation or justification, if it has enough reasons to believe that the Client's trading strategy imposes a threat to the Company's smooth operation of its trading facilities or where the Client is abusing the Company's systems and trading conditions without genuine interest in market exposure / speculation and/or for any other reason as specified in this Agreement regardless if VPS was used during such trading strategies.

(VPS) ใดๆ ที่ให้บริการแก่ลูกค้าได้ทุกเมื่อโดยมีการหรือ ไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยไม่ต้องให้คำอธิบาย หรือเหตุผลใดๆ หากมีเหตุผลเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่า กลยุทธ์การซื้อขายของลูกค้าก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อ การดำเนินงานที่ราบรื่นของบริษัทในสิ่งอำนวยความ สะดวกการซื้อขาย หรือในกรณีที่ลูกค้าใช้ระบบและ เงื่อนไขการซื้อขายของบริษัทในทางที่ผิดโดย ปราศจากความสนใจอย่างแท้จริงต่อการมีส่วนร่วมใน ตลาด / การเก็งกำไร และ/หรือด้วยเหตุผลอื่นใดตามที่ ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะใช้ VPS ในระหว่างกลยุทธ์ การซื้อขายดังกล่าวหรือไม่

3. Safety of Access Data

- **3.1** Client is entitled to Access Data, so as to place Orders from his Client Account and perform various operations. The Client agrees to keep it secret and not to disclose any Access Data to any person.
- **3.2** The Client may change his Access Data on his Personal Area with the exception of username, email address, phone password.
- **3.3** The Client should not write down his Access Data. If the Client receives a written notification of his Access Codes, he must destroy the notification immediately.
- 3.4 The Client agrees to notify the Company immediately if he knows or suspects that his Access Data has or may have been disclosed to any unauthorised person. The Company will then take steps to prevent any further use of such Access Data and will issue the Client with replacement Access Data. The Client will be unable to place any Orders or perform any non-trading operations until he receives the replacement Access Data.
- **3.5** The Client agrees that he will cooperate with any investigation the Company may conduct into

3. ความปลอดภัยของข้อมูลการเข้าถึง บัญชี

- 3.1 ลูกค้ามีสิทธิในข้อมูลการเข้าถึง เพื่อเปิดคำสั่ง ชื้อขายจากบัญชีของลูกค้าและดำเนินการต่างๆ ลูกค้า ยินยอมที่จะรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลการ เข้าถึงบัญชีให้ผู้ใดทราบ
- 3.2 ลูกค้าอาจเปลี่ยนข้อมูลการเข้าถึงบัญชีได้ในพื้นที่ ส่วนบุคคล ยกเว้นชื่อผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล และรหัสผ่าน โทรศัพท์
- 3.3 ลูกค้าไม่ควรจดหรือเขียนข้อมูลการเข้าถึงบัญชีไว้ หากลูกค้าได้รับแจ้งรหัสการเข้าถึงโดยส่งเป็นหนังสือ หรือ ลายลักษณ์อักษรจะต้องทำลายหนังสือแจ้งนั้น ทันที
- 3.4 ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งให้บริษัททราบทันที หาก ทราบหรือสงสัยว่าข้อมูลการเข้าถึงของลูกค้าถูกเปิดเผย หรืออาจถูกเปิดเผยแก่บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต จากนั้น บริษัทจะดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้มีการใช้ข้อมูล เข้าถึง ดังกล่าวอีกและจะออกข้อมูลเข้าถึงใหม่แทน ให้แก่ลูกค้า ลูกค้าจะไม่สามารถเปิดคำสั่งขื้อขายหรือ ทำกิจกรรมที่ไม่ใช่การชื้อขายใดๆ ได้จนกว่าจะได้รับ ข้อมูลการเข้าถึงใหม่แทน
- 3.5 ลูกค้ายินยอมที่จะร่วมมือในการตรวจสอบใดๆ ที่

any misuse or suspected misuse of his Access Data.

- **3.6** The Client acknowledges that the Company bears no responsibility if unauthorized third persons obtain access to information, including electronic addresses, electronic communication, personal data and Access Data when the above are transmitted between the parties and/or any other party, using the internet or other network communication facilities, post, telephone, or any other electronic means.
- **3.7** It is agreed and understood that all Orders made via the Trading Platform and non-trading operations on the Personal Area are deemed to have been made by the Client and are binding on the Client.

- บริษัทอาจดำเนินการเมื่อเกิดการใช้ข้อมูลเข้าถึงในทาง ที่ผิดหรือสงสัยว่าจะเกิดการใช้ข้อมูลเข้าถึงในทางที่ผิด
- 3.6 ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ หาก บุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงข้อมูล รวม ถึงที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลการเข้าถึงเมื่อมีการส่ง ข้อมูลดังกล่าวข้างตันระหว่างคู่สัญญาและ/หรือบุคคล อื่น โดยใช้อินเทอร์เน็ตหรือการสื่อสารผ่านเครือข่าย อื่นๆ ไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ
- 3.7 เป็นที่ยอมรับและเข้าใจว่าคำสั่งชื้อขายทั้งหมดผ่าน แพลตฟอร์มการชื้อขายและการดำเนินการที่ไม่ใช่การ ชื้อขายในพื้นที่ส่วนบุคคลถือว่าเป็นการกระทำโดย ลูกค้าและมีผลผูกพันกับลูกค้า

4. Intellectual Property

- **4.1** This Agreement does not convey an interest in, or to the Trading Platform but only a limited, non-exclusive right of use of the Trading Platform according to the terms of this Agreement.
- **4.2** Nothing in this Agreement constitutes a waiver of the Company's or any other third party's intellectual property rights.
- **4.3** The Client is permitted to store, display, analyse, modify, reformat and print the information made available to him through the Website or the Trading Platform. The Client is not permitted to publish, transmit, or otherwise reproduce that information, in whole or in part, in any format to any third party without the Company's express written consent. The Client must not alter, obscure or remove any copyright, trademark or any other notices that are provided in connection with the information.
- **4.4** The Client hereby agrees not to reproduce, duplicate, copy, modify, repair, develop or re-sell any part of the Trading Platform.

4. ทรัพย์สินทางปัญญา

- 4.1 ข้อตกลงนี้ไม่ได้ให้สิทธิของแพลตฟอร์มการ ชื่อขายแก่ลูกค้า แต่เพียงให้สิทธิในการใช้งาน แพลตฟอร์มการชื้อขายโดยจำกัดและไม่ผูกขาด ตาม เงื่อนไขของข้อตกลงนี้เท่านั้น
- **4.2** ไม่มีข้อความใดในข้อตกลงนี้ถือเป็นการสละสิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือของบุคคลที่ สาม
- 4.3 ลูกค้าได้รับอนุญาตให้จัดเก็บ แสดง วิเคราะห์ แก้ไข จัดรูปแบบใหม่ และพิมพ์ข้อมูล ที่ให้แก่ลูกค้า ผ่านทางเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มการซื้อขาย ลูกค้า ไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่แก่สาธารณะ ส่งต่อ หรือ ทำซ้ำข้อมูลดังกล่าว โดยส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม ให้แก่บุคคลที่สาม โดยไม่ได้ รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้ง จากบริษัท ลูกค้าต้องไม่เปลี่ยนแปลง ปิดบัง หรือลบ ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือ เครื่องหมาย อื่นใดที่ให้ไว้โดยเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลนั้น
- **4.4** ลูกค้ายอมรับที่จะไม่ทำซ้ำ ทำสำเนา คัดลอก แก้ไข ซ่อมแซม พัฒนา หรือขายต่อซึ่งส่วนใดส่วน หนึ่งของแพลตฟอร์มการซื้อขาย

Part D: Trading Terms

1. Execution

- **1.1** The trading procedures of the Company (including but not limited to the types of Orders and way of execution) are detailed in the document "General Business Terms" found on the Company's Website.
- **1.2** It is understood that in relation to individual transactions, depending on the type of Client Account held by each Client, the Company will either be executing Orders as a counterparty in the particular transaction in which case the Company will be the execution venue or it will be transmitting the Orders for execution to a third party (known as Straight Through Processing, STP), in which case the Company will not be acting as a counterparty in the transaction and the execution venue will be a third party.
- **1.3** Orders are placed by the Client with the Company, with the use of Access Data on the Trading Platform, through the Client's compatible personal computer connected to the internet. The Company will be entitled to rely and act on any Order given by using the Access Data on the Trading Platform without any further enquiry to the Client and any such Orders will be binding upon the Client.
- **1.4** The Company is under no obligation, unless otherwise agreed in the Agreement, to monitor or advise the Client on the status of any Transaction or to close out any Client's Open Positions. It is agreed that if the Company decides to do so, this will be done on a discretionary basis and will not be considered an undertaking of an obligation to continue. It is the Client's responsibility to monitor his positions at all times.
- **1.5** The Client acknowledges and agrees that the Company has the right, unilaterally and with immediate effect, to suspend or terminate (at any time, with or without cause or prior notice) all or any part of any Services, or the access to any Service, to change the nature, composition or availability of any Service, to impose trade exposure limitations or to change the limits set on the trading conducted by the Client through any trading platform on any / all Accounts.

หมวด ง เงื่อนไขการชื้อขาย

1. การดำเนินการคำสั่งชื้อขาย

- 1.1 ขั้นตอนการซื้อขายของบริษัท (รวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงประเภทของคำสั่งชื้อขายและวิธีการการดำเนิน การคำสั่งชื้อขาย) มีรายละเอียดอยู่ในเอกสาร "เงื่อนไขธุรกิจทั่วไป" บนเว็บไซต์ของบริษัท
- 1.2 เป็นที่เข้าใจกันว่าในการทำธุรกรรมแต่ละรายการ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีที่ลูกค้าแต่ละรายถืออยู่ บริษัทจะดำเนินการคำสั่งชื้อขายในฐานะคู่ค้า ในกรณี ที่ธุรกรรมนั้นดำเนินการโดยบริษัทเอง หรือบริษัทอาจ ส่งคำสั่ง ชื้อขายนั้นไปให้แก่บุคคลที่สามดำเนินการ (เรียกว่า วิธีการซื้อขายบนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ STP) ในกรณีนี้บริษัทไม่อยู่ในฐานะคู่ค้าของ ลูกค้าในธุรกรรมนี้ และผู้ดำเนินการคำสั่งคือบุคคลที่ สาม
- 1.3 ลูกค้าใช้ข้อมูลการเข้าถึงบนแพลตฟอร์มการ ซื้อขายเพื่อเปิดคำสั่งซื้อขายกับบริษัท ผ่านเครื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ลูกค้าใช้เชื่อมต่อกับอิน เทอร์เน็ต บริษัทมีสิทธิที่จะเชื่อถือและดำเนินการคำสั่ง ซื้อขายใดๆ ที่ได้รับบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย ซึ่ง ลูกค้าให้ไว้โดยใช้ข้อมูลเข้าถึง โดยบริษัทไม่ต้องสอบ ถามเพิ่มเติมจากลูกค้าและคำสั่งซื้อขายนั้นจะมีผล ผูกพันลูกค้า
- 1.4 บริษัทจะไม่มีภาระผูกพันใดๆ เว้นแต่ตกลงกันไว้ เป็นอย่างอื่นในข้อตกลง ในการตรวจติดตามหรือให้ คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับสถานะของธุรกรรมใดๆ หรือเพื่อปิดสถานะเปิดใดๆ ของลูกค้า เป็นที่ยอมรับว่า หากบริษัทตัดสินใจที่จะดำเนินการดังกล่าว การดำเนิน การนั้นเกิดจากดุลยพินิจของบริษัทและไม่ถือเป็นภาระ ผูกพันให้บริษัทมีหน้าที่ต้องดำเนินการนั้นต่อเนื่องไป เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะต้องรับทราบ สถานะการซื้อขายของตนตลอดเวลา
- 1.5 ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิเพียง ฝ่ายเดียวและมีผลทันทีในการระงับหรือยุติ (เมื่อใด ก็ได้ โดยมีหรือไม่มีสาเหตุหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) ทั้งหมดหรือบางส่วนในบริการใดๆ หรือการเข้าถึงเพื่อ เปลี่ยนแปลงลักษณะ องค์ประกอบ หรือความพร้อมใช้ งานของบริการ หรือกำหนดข้อจำกัด รวมไปถึง เปลี่ยนแปลงขีดจำกัดที่กำหนดไว้ในการซื้อขายที่ ดำเนินการโดยลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายใน

EXNESS (SC) LTD (FSA License Number SD025), 9A, CT House, 2nd Floor, Providence, Mahe, Seychelles Website: www.exness.com, email: support@exness.com

บัญชีใดๆ/ทั้งหมด

2. Decline of Client's Orders, Requests and Instructions

2.1 Without prejudice to any other provisions herein, the Company is entitled to decline or refuse to accept and/or transmit or arrange for the execution of any Order of the Client in CFDs, for any good reason including but not limited in any of the following cases as applicable to CFDs:

- A. If the Order precedes the first Quote in the Trading Platform on the market opening;
- B. Under abnormal market conditions:
- If the Client has recently made an unreasonable number of requests in comparison to the number of Transactions;
- D. If the Client's Free Margin is less than the Initial Margin or the Necessary Margin or there are no available cleared funds deposited in the Client Account to pay all the charges of the particular Order:
- E. It is impossible to proceed with an Order due to its size or price, or the proposed Transaction is of such a size (too small or too large), that the Company does not wish to accept that Order, or the Company believes that it will not be able to hedge the proposed Transaction in the Underlying Market, or it is impossible for the Order to be executed due to the conditions of the relevant Underlying Market;
- F. Where the Company suspects that the Client is engaged in money laundering activities or terrorist financing or other criminal acts;
- G. In consequence of any request made by the regulatory and/or supervisory authorities of Seychelles and/or further to a court order;
- H. Where the legality or genuineness of the Order is under doubt;
- There is an absence of essential detail of the Order or the Order is not clear or has more than one interpretation;
- J. The Transaction Size is less than the minimum

2. การปฏิเสธคำสั่งชื้อขาย คำขอ และ คำสั่งของลูกค้า

2.1 โดยไม่กระทบถึงข้อกำหนดข้ออื่นในเอกสารนี้
บริษัทมีสิทธิที่จะไม่ยอมรับหรือปฏิเสธที่จะยอมรับและ
/หรือดำเนินการหรือส่งคำสั่งซื้อขายใดๆ ของลูกค้าไป
ดำเนินการใน CFD ด้วยเหตุผลที่สมเหตุสมผล ซึ่งรวม
ถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้

- A. หากคำสั่งชื้อขายเกิดขึ้นก่อนราคาแรกใน แพลตฟอร์มการซื้อขายเมื่อเปิดตลาด
- B. ภายใต้ภาวะตลาดที่ผิดปกติ
- C. หากลูกค้าได้ส่งจำนวนคำขอซึ่งไม่สอดคล้องกับ จำนวนของธุรกรรม
- D. หากฟรีมาร์จิ้นของลูกค้าน้อยกว่ามาร์จิ้นขั้นตัน
 หรือมาร์จิ้นที่จำเป็น หรือไม่มียอดเงินในบัญชี
 เพียงพอเป็นค่าใช้จ่ายในการเปิดคำสั่งชื้อขายนั้น
- E. ไม่สามารถดำเนินการกับคำสั่งชื้อขายได้
 เนื่องจากขนาดหรือราคาของคำสั่งที่ลูกค้าระบุไว้
 เช่น คำสั่งนั้นมีขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไป ซึ่ง
 บริษัทไม่ต้องการรับคำสั่งชื้อขายนั้นหรือบริษัท
 เชื่อว่าไม่สามารถจับคู่คำสั่งชื้อขายนั้นในตลาด
 อ้างอิงได้ หรือบริษัทเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะ
 ดำเนินการคำสั่งในภาวะของตลาดอ้างอิงดัง
 กล่าวในขณะนั้น
- F. ในกรณีที่บริษัทสงสัยว่าลูกค้ามีส่วนเกี่ยวข้องใน กิจกรรมการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการ เงินแก่ ผู้ก่อการร้าย หรืออาชญากรรมอื่นๆ
- G. เป็นผลจากคำร้องขอของหน่วยงานด้านกฎ ระเบียบและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลของ ประเทศเซเชลส์และ/หรือเป็นคำสั่งศาล
- H. ความชอบด้วยกฎหมายหรือความแท้จริงของ คำสั่งชื้อขายนั้นยังเป็นที่สงสัย
- ยาดรายละเอียดสำคัญของคำสั่งชื้อขาย หรือ คำสั่งซื้อขายไม่ชัดเจน หรือตีความได้มากกว่า หนึ่งความหมาย
- J. ขนาดธุรกรรมต่ำกว่าขนาดขั้นต่ำของ CFD ตามที่

- Transaction Size for the particular CFD as indicated in the Contract Specifications;
- K. A Quote is not obtained from the Company or the Quote obtained by the Company is an Indicative Quote or the Quote is manifestly erroneous or Quote is an Error Quote (Spike);
- Internet connection or communications are disrupted;
- M. A Force Majeure Event has occurred;
- N. In a suspected or actual Event of Default of the Client;
- O. The Company has sent a notice of Termination of the Agreement to the Client;
- P. The Client has failed to meet a Margin Call of the Company;
- Q. The Client Account is temporarily blocked or is rendered dormant or is closed.
- R. If any prohibited actions and/or prohibited trading techniques occurred on the trading platform, as further explained in Part C Section 2 herein above.

- ระบุไว้ในข้อกำหนดเฉพาะของสัญญา
- к. ราคานั้นไม่ใช่ราคาที่ได้รับจากบริษัท หรือราคาที่ ได้รับจากบริษัทเป็นเพียงราคาชี้นำ หรือราคานั้น เป็นราคาที่ผิดพลาดอย่างชัดแจ้ง หรือราคานั้น เป็นราคาผิดแบบสไปก์ (Spike)
- L. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือการสื่อสารหยุด ชะงัก
- M. เกิดเหตุสุดวิสัย
- N. เกิดเหตุผิดสัญญาของลูกค้าหรือสงสัยว่าจะผิด สัญญา
- บริษัทได้แจ้งบอกเลิกข้อตกลงไปยังลูกค้าแล้ว
- ค. ลูกค้าไม่ดำเนินการตามการแจ้งเตือนระดับ มาร์จิ้นของบริษัท
- Q. บัญชีของลูกค้าถูกระงับชั่วคราวหรือถูกเปลี่ยน สถานะเป็นบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือถูกปิด
- R. หากการกระทำและ/หรือเทคนิคการซื้อขายต้อง ห้ามเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย ตามที่ได้ อธิบายเพิ่มเติมในหมวด ค ข้อ 2 ข้างต้น

3. Margin Requirements

- **3.1** The Client must deposit and maintain the Initial Margin and/or Hedged Margin in the amount established by the Company at the time the position is opened.
- **3.2** It is the Client's responsibility to ensure that he understands how Margin is calculated.
- **3.3** The Company has the right to change Margin requirements with prior notice to the Client. In this situation the Company has the right to apply new Margin requirements to the new positions and to the positions which are already open.
- **3.4** Lower Margin requirements for a specific Financial Instrument apply to all positions opened for this Financial Instrument.
- **3.5** The Company reserves the right to increase the size of Margin requirements, before the close of the market before weekends and holidays. Information about the time frames during which increased Margin requirements are in effect is published in the Client's Personal Area and/or on the Company's Website.
- **3.6** Increasing the amount of hedging in Market Maker accounts (and for the Underlying Assets that are subject to Hedged Margin) will result in a reduction of Margin requirements for new hedging orders.
- **3.7** Reducing the amount of hedging in Market Maker accounts (and for the Underlying Assets that are subject to Hedged Margin) is treated as opening a new position and will result in a proportional (based on the amount) change in Margin requirements on previously opened positions for the corresponding financial instrument.
- 3.8 The Margin requirements applicable to the different CFDs can be found in the Contract Specifications section on the Website at https://www.exness.com/contractspecifications/. If at any time the Equity falls below a certain percentage of the Necessary Margin, specified in the Contract Specifications section on the Website, the Company has the right to close any, or all of the Client's Open Positions without the Client's consent or any prior Written Notice to him. In order to determine if the

3. ข้อกำหนดมาร์จิ้น

- 3.1 ลูกค้าต้องฝากเงินเพื่อรักษามาร์จิ้นขั้นต้นและ/หรือ มาร์จิ้น ที่มีการป้องกันความเสี่ยงตามจำนวนที่บริษัท กำหนดเมื่อต้องการเปิดสถานะ
- 3.2 เป็นหน้าที่ของลูกค้าที่จะต้องเข้าใจวิธีการคำนวณ มาร์จิ้น
- 3.3 บริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดมาร์จิ้น ได้โดยต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ในสถานการณ์ เช่นนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะใช้ข้อกำหนดมาร์จิ้นใหม่ใน สถานะใหม่และสถานะที่เปิดอยู่แล้ว
- 3.4 ข้อกำหนดมาร์จิ้นที่ต่ำลงสำหรับเครื่องทางการ เงินหนึ่ง ๆ จะใช้กับทุกสถานะที่เปิดในเครื่องมือ ทางการเงินนั้น
- 3.5 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มข้อกำหนดมาร์จิ้นก่อน ปิดตลาดในช่วงก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุด นักขัตฤกษ์ ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบเวลาที่ข้อกำหนด มาร์จิ้นที่เพิ่มขึ้นมีผลระบุไว้ในพื้นที่ส่วนบุคคลของ ลูกค้า และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท
- 3.6 การเพิ่มปริมาณการทำ hedging ในบัญชีผู้ดูแล สภาพคล่อง (และสำหรับสินทรัพย์อ้างอิงที่มีมาร์จิ้นของคำสั่ง hedge) จะส่งผลให้ข้อกำหนดมาร์จิ้นต่ำลง สำหรับคำสั่งซื้อขายใหม่ที่มีการทำ hedging
- 3.7 การปิดสถานะ hedging ในบัญชีผู้ดูแลสภาพ คล่อง (และสำหรับสินทรัพย์อ้างอิงที่มีการใช้มาร์จิ้นข องคำสั่ง hedge) จะถือเป็นการเปิดสถานะใหม่ และจะ ส่งผลให้มาร์จิ้นของสถานะที่เปิดก่อนหน้าในเครื่องมือ ทางการเงินนั้นเปลี่ยนแปลงไปตาม สัดส่วนขึ้นอยู่กับจำนวนของสถานะ
- 3.8 ข้อกำหนดมาร์จิ้นสำหรับคู่สกุลเงินต่างๆ สามารถ ดูได้ในข้อกำหนดเฉพาะของสัญญาบนเว็บไซต์ที่ https://www.exness.com/contractspecifications/ ณ เวลาใดที่อิควิตี้ลดลงต่ำกว่าระดับเปอร์เซ็นต์ของ มาร์จิ้นที่จำเป็น ซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดเฉพาะของ สัญญาบนเว็บไซต์ บริษัทมีสิทธิที่จะปิดสถานะใด สถานะหนึ่งหรือสถานะทั้งหมดที่ลูกค้าเปิดไว้ โดยไม่ ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือไม่ต้องแจ้งเป็น ลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า เพื่อตัดสินว่าลูกค้าปฏิบัติ ตามข้อนี้หรือไม่ จำนวนเงินใดๆ ที่อ้างถึงซึ่งไม่ได้อยู่ ในสกุลเงินของบัญชี จะต้องทำให้อยู่ในสกุลเงินของ

Client has breached this paragraph, any sums referred to therein which are not denominated in the Currency of the Client Account shall be treated as if they were denominated in the Currency of the Client Account by converting them into the Currency of the Client Account, at reasonable exchange rates as the Company will select, having regards to the prevailing market rates.

- **3.9** If a Margin Call notification is sent to the Client Terminal, the Client will not be able to open any new positions, except where permitted by the Company, hedging position(s) to reduce margin. If the Client fails to meet the Margin Call, his Open Positions are closed starting from the most unprofitable.
- **3.10** The Client has the responsibility to notify the Company as soon as he believes that he will be unable to meet a Margin Call payment when due.
- **3.11** Margin must be paid in monetary funds in the Currency of the Client Account.
- **3.12** The Client undertakes neither to create, nor to have outstanding any security interest whatsoever over, nor to agree to assign or transfer, any of the Margin transferred to the Company.

- บัญชี โดยการแปลงสกุลเงินด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ สมเหตุสมผล ซึ่งบริษัทจะเลือกจากอัตราตลาด ปัจจุบัน
- 3.9 หากมีการส่งการแจ้งเดือนระดับมาร์จิ้นไปที่ เทอร์มินัลของลูกค้า ลูกค้าจะไม่สามารถเปิดสถานะ ใหม่ได้ ยกเว้นสถานะ hedging เพื่อลดมาร์จิ้น หากได้ รับอนุญาตโดยบริษัท
- 3.10 ลูกค้ามีหน้าที่แจ้งให้บริษัททราบทันทีที่ลูกค้า เชื่อว่าไม่สามารถฝากเงินเพื่อเพิ่มระดับมาร์จิ้นได้ตาม เวลาที่กำหนด
- 3.11 ต้องฝากเงินเข้าเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของ บัญชีเพื่อเพิ่มระดับมาร์จิ้น
- 3.12 ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะไม่สร้างประกันการชำระ หนี้ หรือมียอดค้างชำระประกันการชำระหนี้ และจะไม่ โอนหรือโอนสิทธิในมาร์จิ้นที่ได้ให้ไว้ แล้วกับบริษัท

4. Trailing Stop, Expert Advisor and Stop Loss Orders

- 4.1 The Client agrees that trading operations using additional functions of the Client Trading Terminal such as Trailing Stop and/or Expert Advisor and/or any other automated processes are executed completely under the Client's responsibility, as they depend directly on his trading terminal and the Company bears no responsibility whatsoever. The Company reserves the right to accept or reject at its own discretion the use of additional functions of the Client Trading Terminal and in case these additional functions affect the reliability and/or smooth operation and/or the stability of the Company's Trading Platform to immediately terminate by way of written notice the relationship with the Client and/or take any actions deemed appropriate.
- **4.2** The Client agrees that placing a Stop Loss Order will not necessarily limit losses to the intended amounts, because market conditions may make it impossible to execute such an Order at the stipulated price and the Company bears no responsibility whatsoever.

4. คำสั่ง Trailing Stop, ระบบเทรด อัตโนมัติ (EA) และคำสั่ง Stop Loss

- 4.1 ลกค้ายอมรับว่าการดำเนินการซื้อขายโดยใช้ ฟังก์ชันเพิ่มเติมของเทอร์มินัลการซื้อขาย เช่น คำสั่ง Trailing Stop และ/หรือระบบเทรดอัตโนมัติ (EA) และ/ หรือการดำเนินการอัตโนมัติอื่นๆ เป็นการดำเนินการ ภายใต้ความรับผิดชอบของลูกค้าเอง เนื่องจากคำสั่ง เหล่านี้อยู่ภายในเทอร์มินัลการซื้อขายของลูกค้าโดย ตรง และบริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งนี้บริษัทขอ สงวนสิทธิ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธการใช้ฟังก์ชัน เพิ่มเติมของเทอร์มินัลการซื้อขายของลูกค้าตาม ดุลยพินิจของบริษัทเอง ในกรณีที่ฟังก์ชันเพิ่มเติม เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและ/หรือการ ทำงานที่ราบรื่น และ/หรือความเสถียรของแพลตฟอร์ม การซื้อขายของบริษัท บริษัทจะดำเนินการยติโดย ทันที โดยวิธีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความ สัมพันธ์กับลูกค้า และ/หรือดำเนินการใดๆ ตามที่เห็น สมคร
- 4.2 ลูกค้ายอมรับว่าการตั้งคำสั่ง Stop Loss ไม่อาจ จำกัดการสูญเสียไว้ตามจำนวนที่กำหนดได้ในทุกกรณี เนื่องจากภาวะตลาดอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการ คำสั่ง Stop Loss ที่ราคาที่กำหนดไว้ได้ และบริษัทไม่ มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ตามดุลพินิจของบริษัท

5. Trade Confirmations and Reporting

- **5.1** The Company will provide the Client with online access to his Client Account via the Trading Platform, which will provide him with sufficient information, including information on Order(s) status, Client Account status, Balance in the Client Account and trade confirmations in respect of each executed Order.
- **5.2** Trade confirmations will be available on the Trading Platform prior to the close of the back office on the Business Day following the day on which the order is executed.
- **5.3** If the Client has a reason to believe that the confirmation is inconsistent or if the Client does not receive any confirmation (though the Transaction was made), the Client shall contact the Company. Trade confirmations shall, in the absence of manifest error, be deemed conclusive unless the Client notifies the Company in writing to the contrary within two (2) Business Days following the day of receipt of the said trade confirmation.

5. รายการยืนยันการซื้อขายและ รายงานการซื้อขาย

- 5.1 บริษัทจะให้ลูกค้าเข้าถึงบัญชีของลูกค้าได้ทางออ นไลน์ผ่านทางแพลตฟอร์มการชื้อขาย ซึ่งจะให้ข้อมูล ที่เพียงพอ รวมถึงข้อมูลของสถานะของคำสั่งชื้อขาย สถานะของบัญชีลูกค้า ยอดเงินคงเหลือในบัญชีของ ลูกค้า และการยืนยันการชื้อขายในคำสั่งชื้อขาย แต่ละคำสั่งที่ดำเนินการไปแล้ว
- **5.2** รายการยืนยันการซื้อขายจะปรากฏขึ้นใน แพลตฟอร์มการซื้อขาย ก่อนเวลาปิดสำนักงานในวัน ทำการถัดจากวันที่ดำเนินการคำสั่งซื้อขาย
- 5.3 หากลูกค้ามีเหตุให้เชื่อได้ว่ารายการยืนยันนั้นไม่ ตรงกับคำสั่งชื้อขาย หรือหากลูกค้าไม่ได้รับรายการ ยืนยันใดๆ (แม้ว่าจะมีการทำธุรกรรมแล้ว) ให้ลูกค้า ติดต่อบริษัท ในกรณีที่ไม่มีข้อผิดพลาดอย่างชัดแจ้ง รายการยืนยันการซื้อขายถือเป็นที่สุด เว้นแต่ลูกค้า จะแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 2 (สอง) วันทำการถัดจากวันที่ได้รับรายการยืนยันการ ซื้อขายดังกล่าว

Part E: CFD Trading Terms

1. CFD Order Execution

- 1.1 Orders can be placed, executed and (if allowed) changed or removed within the trading hours for each CFD appearing on the Company's Website, as amended by the Company from time to time and if they are not executed they shall remain effective through the next trading session (as applicable). All open spot positions will be rolled over to the next Business Day at the close of business in the relevant Underlying Market, subject to the Company's rights to close the open spot position. Any open forward positions will be rolled over at the expiry of the relevant period into the next relevant period subject to the Company's rights to close the open forward position.
- **1.2** The Company shall not be obliged to arrange for the execution of the Client's Orders in respect of any CFD out of normal trading hours which appear on the Company's Website.
- **1.3** Orders shall be valid in accordance with the type and time of the given Order, as specified by the Client. If the time of validity of the order is not specified, it shall be valid for an indefinite period. However, the Company may delete one or all Pending Orders if the Client Account Equity reaches zero and/or for any other justifiable reason.
- **1.4** Orders cannot be changed or removed if a trade confirmation is sent or they are executed or being executed or the market is closed. The Client has no right to change or remove Sell Limit and Take Profit if the price has reached the level of the Order Execution.
- **1.5** The Client may change the expiration date of Pending Orders.

หมวด จ เงื่อนไขการชื้อขาย CFD

1. การดำเนินการคำสั่งชื้อขาย CFD

- 1.1 ลูกค้าสามารถเปิดและดำเนินการคำสั่งชื้อขาย และ เปลี่ยนแปลงหรือลบคำสั่งชื้อขาย (หากได้รับอนุญาด) ภายในชั่วโมงการชื้อขายของแต่ละ CFD ที่ปรากฏบน เว็บไชต์ของบริษัท ซึ่งบริษัทมีการปรับปรุงแก้ไขเป็น ครั้งคราว และหากคำสั่งไม่ได้รับการดำเนินการ คำสั่ง นั้นจะยังมีผลจนถึงรอบการชื้อขายถัดไป (ตามที่มี) เมื่อถึงเวลาปิดตลาดอ้างอิง สถานะสปอตทั้งหมดที่ เปิดไว้จะยกยอดไปในวันทำการถัดไป ทั้งนี้บริษัทมี สิทธิปิดสถานะสปอตนั้นด้วย เมื่อถึงเวลาหมดอายุ สัญญา สถานะฟอร์เวิร์ดใดๆ ที่เปิดไว้จะยกยอดไปใน รอบการ ซื้อขายถัดไป ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิปิดสถานะ ฟอร์เวิร์ดนั้นด้วย
- 1.2 บริษัทไม่มีหน้าที่จัดให้มีการดำเนินการคำสั่ง ชื้อขายของลูกค้าใน CFD ใดๆ นอกช่วงเวลาชื้อขาย ปกติ ซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท
- 1.3 คำสั่งชื้อขายจะยังมีผลตามประเภทและเวลาของ คำสั่งชื้อขายนั้น ซึ่งลูกค้ากำหนดไว้ ถ้าไม่ได้ระบุอายุ หรือช่วงเวลาที่คำสั่งชื้อขายยังคงมีผล ให้คำสั่ง ชื้อขายนั้นจะมีอายุไม่จำกัด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจ ลบคำสั่งชื้อขายล่วงหน้าคำสั่งใดหรือทุกคำสั่ง หาก อิควิตี้บัญชีของลูกค้าเป็นศูนย์ และ/หรือหากมีเหตุอัน สมเหตุสมผลอื่นๆ
- 1.4 ไม่สามารถเปลี่ยนหรือลบคำสั่งชื้อขายออกได้ หากมีการส่งรายการยืนยันการซื้อขายแล้ว หรือคำสั่ง นั้นดำเนินการแล้วหรือกำลังดำเนินการ หรือตลาดปิด อยู่ ลูกคำไม่มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือลบคำสั่ง Sell Limit และ Take Profit ได้ หากราคามาถึงระดับที่จะ ดำเนินการคำสั่งแล้ว
- **1.5** ลูกค้าอาจเปลี่ยนวันหมดอายุของคำสั่งซื้อขาย ล่วงหน้าได้

2. Quotes

- 2.1 The Company provides Quotes by taking into account the Underlying Asset price, but this does not mean that these Quotes are within any specific percentage of the Underlying Asset price. When the relevant Underlying Market is closed, the Quotes provided by the Company will reflect what the Company thinks to be the current Bid and Ask price of the relevant Underlying Asset at that time. The Client acknowledges that such Quotes will be set by the Company at its absolute discretion.
- **2.2** It is understood that Quotes on the Client Terminal are Indicative Quotes and Slippage may occur.
- **2.3** In the event that the Company is unable to proceed with the execution of an Order, with regard to its price or size or for any other reason, the Company may send a re-quote to the Client with the price it is willing to deal.
- **2.4** The Company will delete Error Quotes (Spikes) from the Trading Server's Quotes Base.
- **2.5** The Company has the right not to provide Quotes and not execute Orders in case when the price of Underlying Asset becomes negative.

2. ราคา

- 2.1 บริษัทเสนอราคาให้โดยคำนึงถึงราคาสินทรัพย์ อ้างอิง แต่ไม่ได้หมายความว่าราคาที่บริษัทให้นี้คิด เป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์เฉพาะจำนวนใดจำนวนหนึ่งของ ราคาสินทรัพย์อ้างอิงนั้น เมื่อตลาดอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ปิด ราคาที่บริษัทเสนอให้จะเป็นราคาที่บริษัทคิด ว่าเป็นราคาเสนอซื้อ (ราคา Bid) และราคาเสนอขาย (ราคา Ask) ปัจจุบันของสินทรัพย์อ้างอิงนั้น ลูกค้ายอม รับว่าบริษัทจะเป็นผู้กำหนดราคาดังกล่าวด้วย ดุลยพินิจของบริษัทเองแต่เพียงผู้เดียว
- **2.2** เป็นที่เข้าใจว่าราคาในเทอร์มินัลของลูกค้าเป็น ราคาชี้นำและอาจเกิดราคาคลาดเคลื่อนได้
- 2.3 ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่ง ชื้อขายใดได้ เนื่องจากราคาหรือขนาดหรือเหตุผลอื่น บริษัทจะส่งราคาใหม่ให้กับลูกค้า (รีโควต) ซึ่งเป็น ราคาที่บริษัทต้องการให้ดำเนินการ
- 2.4 บริษัทจะลบราคาที่ผิดพลาด (สไปก์) ออกจาก ฐานข้อมูลราคาของเชิร์ฟเวอร์
- 2.5 บริษัทมีสิทธิที่จะไม่ให้โควตราคาและไม่ดำเนิน การคำสั่งซื้อขายในกรณีที่ราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ติดลบ

3. Leverage

- **3.1** The Company has the right to change the Client Account leverage (higher or lower) without prior notice according to the conditions described on the Website of the Company at www.exness.com/leverage.
- **3.2** An automatic change in Leverage pursuant to the rules established by the Company, as well as a change in Leverage made by the Client through his/her Personal Area will result in a recalculation of the Margin requirements for all of the Client's positions.
- **3.3** The Company has the right:
 - A. To set the leverage on the Client's trading account at no more than 1:200, 3 (three) hours before market closing before weekends and holidays, if the trading account's current leverage exceeds 1:200. This change will affect the transactions to be opened within the aforementioned time period of 3 (three) hours.
 - B. To limit the size of the offered leverage and/or to increase the size of Margin requirements before macroeconomic events and/or news capable of significantly affecting the prices of financial instruments.
- **3.4** The information about leverage changing is in the Personal Area. If the information on the Website contradicts information in the Personal Area, the priority is information in the Personal Area.

3. เลเวอเรจ

- 3.1 บริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจของบัญชี ของลูกค้า (ให้สูงขึ้นหรือต่ำลง) โดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของ บริษัทที่ www.exness.com/leverage/
- 3.2 การเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจโดยอัตโนมัติตามกฎที่ บริษัทกำหนด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจโดย ลูกคำผ่านทางพื้นที่ส่วนบุคคล จะส่งผลให้มีการ คำนวณข้อกำหนดมาร์จิ้นใหม่อีกครั้งสำหรับสถานะ ทั้งหมดของลูกค้า

3.3 บริษัทมีสิทธิที่จะ

- A. กำหนดเลเวอเรจในบัญชีชื้อขายของลูกค้าไม่
 เกิน 1:200 ในช่วง 3 (สาม) ชั่วโมงก่อนตลาด
 ปิด ก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุด
 นักขัตฤกษ์ หากเลเวอเรจปัจจุบันของบัญชี
 ชื้อขายมากกว่า 1:200 โดยการเปลี่ยนแปลงนี้
 จะมีผลกับคำสั่งชื้อขายที่จะเปิดในช่วงเวลา 3 (สาม) ชั่วโมงที่กล่าวมา
- ปี จำกัดเลเวอเรจที่เสนอให้ลูกค้า และ/หรือเพิ่ม ข้อกำหนดมาร์จิ้นก่อนการเกิดเหตุการณ์ทาง เศรษฐศาสตร์มหภาคและ/หรือการประกาศ ข่าวสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ เครื่องมือทางการเงิน
- 3.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจมีระบุไว้ ในพื้นที่ส่วนบุคคล หากข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ตรงกับ ข้อมูลในพื้นที่ส่วนบุคคล ให้ยึดตามข้อมูลในพื้นที่ส่วน บุคคล

EXNESS (SC) LTD (FSA License Number SD025), 9A, CT House, 2nd Floor, Providence, Mahe, Seychelles Website: www.exness.com, email: support@exness.com

4. Financing Charges

4.1 Some CFDs available with the Company may have a daily financing charge. Financing Charges for different types of CFDs appear in the Contract Specifications.

4. ค่าธรรมเนียมทางการเงิน

4.1 การซื้อขาย CFD บางรายการกับบริษัทอาจมี ค่าธรรมเนียมรายวัน ค่าธรรมเนียมทางการเงินสำหรับ CFD ประเภทต่างๆ ระบุไว้ในข้อกำหนดเฉพาะของ สัญญา

5. Swaps and Swap Free Accounts

- **5.1** Swaps are calculated according to the Contract Specification found on the Company's Website. The Client may use the "Trader Calculator" on the Website in order to calculate the cost of Swap for a specific trade.
- **5.2** Where applicable, swap operations are carried out daily at 10:00 pm during Winter time and 09:00 pm during Summer Time according to the time of the Client Terminal, except on Saturday and Sunday. At 10:00 pm during Winter time and 09:00 pm during Summer Time on Wednesday or on Friday (depending on the Underlying Asset), the triple cost of the Swap operation is added to/charged off the Client Account. Swap amounts less than 0.01 units in the Client's respective account currency will not be credited. Swaps may change daily and might be subject to additional price adjustments (depending on the Underlying Asset).
- **5.3** The Company maintains the right to change Swaps for any Underlying Asset at any time with or without prior notification to the Client. The applicable Swaps will be reflected on the Company's official website and it is the Client's responsibility to monitor and always be aware of Swap charges.
- **5.4** The Company may offer Swap free Client Accounts for all Underlying Assets and/or Swap free Client Accounts for specified Underlying Assets. Swap operation is not performed on Swap free Client Accounts and/or on Underlying Assets not subject to Swaps. The Company in its discretion may change the Underlying Assets available for Swap free Client Accounts.
- **5.5** Not all account types may be Swap free Client Accounts. Only those account types and/or Underlying Assets specified on the website from time to time may be Swap Free provided that the Client is eligible for Swap free status in accordance with paragraph 5.6 and 5.7 of Part E below. Moreover, the Company may in its sole discretion change the account types and/or the Underlying Assets eligible for Swap free status.
- **5.6** During the Account Opening process, Clients from Islamic Countries will be considered as eligible for a Swap free Account. This is determined according to identification information and/or the phone number of the Client on the Account Opening Application Form.

5. ค่าสว็อปและบัญชีที่ไม่มีค่าสว็อป

- 5.1 ค่าสว็อปจะคำนวณตามข้อกำหนดเฉพาะของ สัญญาบนเว็บไซต์ของบริษัท ลูกค้าสามารถใช้ "เครื่องคิดเลขของเทรดเดอร์" บนเว็บไซต์เพื่อคำนวณ ค่าสว็อปสำหรับการซื้อขายในธุรกรรมใดๆ
- 5.2 หากมีการคิดค่าสว็อป การคิดค่าสว็อปจะดำเนิน การทุกวันเวลา 22.00 น. ในฤดูหนาวและเวลา 21.00 น. ในฤดูร้อนตามเวลาของเทอร์มินัลของลูกค้า ยกเว้น วันเสาร์และวันอาทิตย์ นอกจากนี้เวลา 22.00 น. ใน ฤดูหนาวและเวลา 21.00 น. ในฤดูร้อนในวันพุธหรือวัน ศุกร์ (ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์อ้างอิง) จะคิดค่าสว็อปเพิ่ม เป็นสามเท่า ซึ่งอาจเพิ่มเข้าหรือหักออกจากบัญชีของ ลูกค้า ค่าสว็อปซึ่งน้อยกว่า 0.01 หน่วยในสกุลเงิน บัญชีของลูกค้าจะไม่ได้รับการเพิ่มไปยังบัญชีของ ลูกค้า สว็อปอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละวันและอาจมี การปรับราคาเพิ่มเติม (ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์อ้างอิง)
- 5.3 บริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงสว็อปของสินทรัพย์ อ้างอิงใดๆ ได้ทุกเมื่อโดยมีหรือไม่ต้องมีการแจ้งให้ ลูกค้าทราบล่วงหน้า สว็อปที่มีผลบังคับใช้จะแสดงบน เว็บไซต์ทางการของบริษัท และถือเป็นความ รับผิดชอบของลูกค้าในการติดตามและควรทราบ ข้อมูลปัจจุบันของการคิดค่าสว็อป
- 5.4 บริษัทอาจให้บริการบัญชีลูกค้าที่ไม่มีค่าสว็อป สำหรับสินทรัพย์อ้างอิงทั้งหมด และ/หรือบัญชีลูกค้าที่ ไม่มีค่าสว็อปสำหรับสินทรัพย์อ้างอิงที่กำหนด จะไม่มี การคิดค่าสว็อปสำหรับบัญชีลูกค้าที่ไม่มีค่าสว็อป และ /หรือสำหรับสินทรัพย์อ้างอิงที่ไม่มีค่าสว็อป บริษัท อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์อ้างอิงสำหรับ บัญชีลูกค้าที่ไม่มีค่าสว็อปได้
- 5.5 ไม่ใช่ทุกประเภทบัญชีที่สามารถเปิดใช้งานเป็น บัญชีลูกค้าที่ไม่มีค่าสว็อป เฉพาะประเภทบัญชีและ/หรือสินทรัพย์อ้างอิงที่ระบุไว้บนเว็บไซต์เป็นครั้งคราว เท่านั้นที่สามารถเปิดใช้สถานะบัญชีไม่มีค่าสว็อป และ ลูกค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอรับสถานะ บัญชีไม่มีค่าสว็อปตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.6 และ 5.7 ใน หมวด จ ด้านล่าง นอกจากนั้นบริษัทอาจเปลี่ยนแปลง ประเภทบัญชีและ/หรือสินทรัพย์อ้างอิงที่สามารถ ขอรับสถานะบัญชีไม่มีค่าสว็อปได้ โดยขึ้นอยู่กับ ดลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
- 5.6 ระหว่างขั้นตอนการเปิดบัญชี ลูกค้าที่มาจาก ประเทศอิสลามจะมีสิทธิใช้สถานะบัญชีไม่มีค่าสว็อป โดยจะพิจารณาจากข้อมูลยืนยันตัวตนและ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าบนแบบฟอร์มเปิดบัญชี
- 5.7 ตามดุลยพินิจของบริษัท ลูกค้าจากประเทศที่ไม่

- **5.7** At the Company's discretion, Clients from non-Islamic Countries might be considered as eligible for a Swap free status Client Account. In such a case, Company retains the right to define from time to time the Swap free levels and Client's eligibility for these levels as these shall be stated in the Contract Specifications or the Company's Website. Swap free Client Account status and/or Swap free levels might be automatically assigned to the Client at the Company's discretion and Client shall not have the right to decline, modify or cancel any of them. The Company reserves the right to change, modify or cancel the Swap free Client Account and/or Swap free levels at its discretion at any time.
- **5.8** Subject to paragraph 5.3 of Part E of the Client Agreement, If the Client has a Swap free Client Account, no Swaps or roll over charges will be applied to trading positions overnight. Any charges applicable to Swap free Client Accounts appear in the Contract Specifications or on the Company's Website.
- **5.9** All the provisions herein in this entire Agreement apply to Swap free Client Accounts save any mentions to Swaps.
- **5.10** The Client who has a Swap free Client Account may not hold his floating positions for a long time period and hence gain profits. In such an event, the Client must close the floating positions and Swaps will be applied retroactively.
- **5.11** The Company reserves the right to cancel, amend, terminate Swap free status of Client's Account and/or Swap free levels at its sole discretion and without prior notice without bearing any responsibility or liability in this regard.
- **5.12** The Company reserves the right to disable and/or enable swap free trading for Client 's Trading account at any given time, without being obliged to provide any explanation or justification, if it has enough reasons to believe that the Client's trading strategy imposes a threat to the Company's smooth operation of its trading facilities or where the Client is abusing the Company's systems and trading conditions without genuine interest in market exposure / speculation.
- **5.13** The Company reserves the right to take any of the following actions, at any time, in the event that detects any form of abuse, fraud, manipulation,

- ใช่อิสลามอาจได้รับการพิจารณาสิทธิสำหรับบัญชี ลูกค้าที่มีสถานะไม่มีสว็อป ในกรณีดังกล่าว บริษัทขอ สงานสิทธิ์ในการกำหนดระดับสว็อปฟรีและสิทธิของ ลูกค้าสำหรับระดับเหล่านี้เป็นครั้งคราวตามที่ระบุไว้ใน ข้อกำหนดเฉพาะของสัญญาหรือเว็บไซต์ของบริษัท สถานะบัญชีลูกค้าแบบไม่มีสว็อปและ/หรือระดับสว็อปฟรีอาจถูกกำหนดโดยอัตโนมัติให้กับลูกค้าตาม ดุลยพินิจของบริษัท และลูกค้าจะไม่มีสิทธิปฏิเสธ แก้ไข หรือยกเลิกรายการใดๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกบัญชีลูกค้าแบบไม่มี สว็อป และ/หรือระดับสว็อปฟรีตามดุลยพินิจของ บริษัทเมื่อใดก็ได้
- 5.8 ขึ้นอยู่กับข้อ 5.3 จากหมวด จ หากลูกค้ามีบัญชี ลูกค้าที่ไม่มีค่าสว็อป จะไม่มีการเรียกเก็บค่าสว็อปหรือ โรลโอเวอร์สำหรับสถานะการซื้อขายที่เปิดข้ามคืน ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดจากบัญชีลูกค้าที่ไม่มีค่าสว็อป ได้มีการระบุไว้ในข้อกำหนดเฉพาะของสัญญาหรือบน เว็บไซต์ของบริษัท
- 5.9 ข้อกำหนดทั้งหมดในข้อตกลงนี้มีผลใช้กับบัญชี ที่ไม่มีสว็อปของลูกค้าเช่นกัน ยกเว้นส่วนที่กล่าวถึง เรื่องสว็อป
- 5.10 ลูกค้าที่มีบัญชีแบบไม่มีค่าสว็อปไม่ควรถือ สถานะ ที่เปิดไว้เป็นระยะเวลานานเพื่อทำกำไรจาก การไม่จ่าย ค่าสว็อป ในกรณีดังกล่าว ลูกค้าจะต้องปิด สถานะนั้นและจะมีการคิดค่าสว็อปย้อนหลัง
- 5.11 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิก แก้ไข ยุติสถานะไม่มีค่าสว็อปของบัญชีลูกค้า และ/หรือระดับสว็อปฟรี โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดในกรณีดังกล่าว
- 5.12 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดใช้งานและ/หรือ เปิดใช้งานการซื้อขายไม่มีค่าสว็อปสำหรับบัญชี ซื้อขายของลูกค้าได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องให้คำอธิบาย หรือเหตุผลใดๆ หากมีเหตุผลเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่า กลยุทธ์การซื้อขายของลูกค้าทำให้การดำเนินงานการ ซื้อขายของบริษัทไม่เป็นไปอย่างราบรื่น หรือในกรณี ที่ลูกค้าใช้ระบบและเงื่อนไขการซื้อขายของบริษัทใน ทางที่ผิดโดยไม่ได้สนใจการซื้อขายหรือเก็งกำไรใน ตลาดที่ถูกต้อง
- 5.13 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ ดังต่อ ไปนี้ได้ในทุกเมื่อ ในกรณีที่ตรวจพบการละเมิด การ ฉ้อฉล การยักย้าย การเก็งกำไรคืนเงิน การถือออเด อร์ข้ามคืน หรือกิจกรรมหลอกลวงหรือฉ้อฉลรูปแบบ ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่ไม่มีค่าสว็อปของลูกค้า (a) โดยมีผลในทันที เพื่อเพิกถอนสถานะบัญชีไม่มีค่า สว็อปจากบัญชีขึ้อขายจริงใดๆ และทั้งหมดของลูกค้า ดังกล่าว และเรียกเก็บสว็อปที่เกี่ยวข้อง (b) เพื่อแก้ไข

EXNESS (SC) LTD (FSA License Number SD025), 9A, CT House, 2nd Floor, Providence, Mahe, Seychelles Website: www.exness.com, email: support@exness.com

cash-back arbitrage, carry trades, or other forms of deceitful or fraudulent activity in regard to any Swap-free Account of any client, (a) with immediate effect, to revoke the Swap-free status from any and all real trading Accounts of such a client and charge the relevant swaps; (b) to correct and recover any un-accrued Swaps and any related un-accrued interest expenses and/or costs pertaining to any and all of such client's Swap-free trading Accounts during the period for which such Accounts were Swap-free trading Accounts; and/or (c), with immediate effect, to close all trading Accounts of such client, nullify all trades carried out in such client's trading Accounts and cancel all profits or losses garnered in such client's trading Accounts and/or change the client's trading conditions or restrict the opening/modification/closing of trades.

และกู้คืนสว็อปที่ยังไม่เกิดขึ้นและดอกเบี้ยค้างชำระ และ/หรือต้นทุนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายที่ไม่มี ค่าสว็อปทั้งหมดของลูกค้าในช่วงเวลาที่บัญชีดังกล่าว เป็นบัญชีซื้อขายที่ไม่มีค่าสว็อปและ/หรือ (c) โดยมีผล ในทันที เพื่อปิดบัญชีซื้อขาย ลบการซื้อขาย และ ยกเลิกกำไรหรือขาดทุนทั้งหมดที่ได้รับในบัญชี ซื้อขายของลูกค้าดังกล่าว และ/หรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการซื้อขายของลูกค้าหรือจำกัดการเปิด/แก้ไข/ปิดการซื้อขาย

6. Lots

6.1 The 1 (one) standard lot size is the measurement unit specified for each CFD. The Company may offer standard lots, micro-lots and mini-lots, in its discretion, as defined from time to time in the Contract Specifications or the Company's Website.

7. Other Terms

7.1 The Company at its sole and absolute discretion may offer and/or provide to Client customised trading conditions/advantages as these will be specified between the Company and the Client and/or as the Client might be notified from time to time by the Company and/or as these can be found in the Clients' Personal Area and/or the Website. Company reserves the absolute right to cancel / terminate / modify /change such customised trading conditions /advantages provided to the Client in case of doubtful operations by the Client and/or in case the Client's trading activity is subject to prohibited trading techniques or in case of Default as described in this Agreement and for any other reason at the discretion of the Company and under no circumstances shall the Company be held liable for any consequences or loss in such a case.

- 7.2. The Company reserves the right to cancel/ change/ modify any of the Contract Specifications for all or only for certain clients at any time at their discretion and/or depending upon the market situation with or without notice. The Client further acknowledges and agrees that it is his/her sole responsibility to review the Contract Specifications before and after placing any order with the Company.
- 7.3. The Client acknowledges and agrees that it is his/her sole responsibility to review the Agreement before signing and that there is no limitation in time in assessing the relevant terms and conditions before entering the Agreement. The Client acknowledges that regardless of when they initiate the termination request following the opening of the account, the Company is not liable to refund any funds lost or spent during trading, except for the balance available for withdrawal at the time when termination becomes effective.

6. ล็อต

6.1 ล็อตมาตรฐาน 1 (หนึ่ง) ล็อต คือ หน่วยวัดขนาด ของธุรกรรมในการซื้อขาย CFD บริษัทอาจนำเสนอ ล็อตมาตรฐาน ไมโครล็อต และมินิล็อต ตามที่กำหนด ไว้ในข้อกำหนดเฉพาะของสัญญาหรือบนเว็บไซต์ของ บริษัท ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวโดยขึ้น อยู่กับดุลยพินิจของบริษัท

7. ข้อกำหนดอื่นๆ

7.1 บริษัทอาจเสนอ และ/หรือจัดหาประโยชน์/เงื่อนไข การซื้อขายที่กำหนดเองให้แก่ลูกค้าตามดุลยพินิจของ บริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยจะมีการระบุระหว่างบริษัท และลูกค้า และ/หรือบริษัทอาจแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็น ครั้งคราว และ/หรือตามที่สามารถดูได้ในพื้นที่ส่วน บุคคลของลูกค้า และ/หรือเว็บไซต์ บริษัทขอสงวน สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณายกเลิก/สิ้นสุด/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลงประโยชน์/เงื่อนไขการซื้อขายที่ กำหนดเองดังกล่าวที่ให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามี การดำเนินการที่น่าสงสัยหรือด้วยเหตุผลอื่นใดและ/ หรือกรณีที่กิจกรรมการซื้อขายของลูกค้าอยู่ดำเนิน การภายใต้เทคนิคการซื้อขายที่ต้องห้าม หรือกรณีที่ ผิดสัญญาตามที่อธิบายไว้ในข้อตกลงนี้ตามดุลยพินิจ ของบริษัท และไม่ว่ากรณีใด บริษัทจะไม่รับผิดต่อผล ที่ตามมาหรือการสูญเสียใดๆ ในกรณีดังกล่าว

- 7.2 บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเลิก/ เปลี่ยนแปลง/แก้ไขข้อกำหนดเฉพาะของสัญญาใดๆ หรือเฉพาะสำหรับลูกค้าบางรายได้ทุกเมื่อตาม ดุลยพินิจและ/หรือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของตลาด โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ลูกค้ารับ ทราบและยอมรับเพิ่มเติมว่าเป็นความรับผิดชอบของ ลูกค้าแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบข้อกำหนด เฉพาะของสัญญาก่อนและหลังการดำเนินกาาร ชื้อขายใดๆ กับบริษัท
- 7.3. ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบ ของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบข้อตกลง ก่อนที่จะลงนาม และไม่มีการจำกัดเวลาในการประเมิน ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องก่อนทำข้อตกลง ลูกค้ารับทราบว่าไม่ว่าเมื่อใดที่ลูกค้าเริ่มคำขอยกเลิก หลังจากการเปิดบัญชี บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการ คืนเงินใดๆ ที่สูญเสียหรือใช้ไประหว่างการซื้อขาย ยกเว้นยอดคงเหลือที่สามารถถอนออกได้ในเวลาที่

8. Corporate Actions, Adjustment Events and Insolvency

- **8.1** A Corporate Action or Adjustment Event may occur in relation to the underlying asset of a CFD.
- **8.2** If a Corporate Action or Adjustment Event occurs, the Company may take appropriate action (in its reasonable opinion) to:
- **8.2.1** replicate this in the Order or Transaction;
- **8.2.2** reflect any action taken by counterparties to trades in respect of such underlying assets of the CFD that the Provider has entered into in order to hedge or offset the Provider's exposure to the Client; or
- **8.2.3** preserve the economic equivalent of the Order or CFD Transaction immediately prior to the Corporate Action or Adjustment Event, which may have consequences on the Transaction.
- **8.3** The Company will give the Client notice of any applicable action that it decides to take as soon as reasonably practicable, which for the avoidance of doubt may be after the relevant Corporate Action or Adjustment Event or after the relevant action which the Company may take in its discretion under this clause 8
- **8.4** If the price of the Underlying Asset that a CFD is based upon is suspended, the Company may, in its sole discretion, close any Open Positions in that CFD at a price that is reasonable. Such price may be different for a buy and sell Transaction and may be at a price of zero (0).
- **8.5** The Company will notify the Client of the date and price at which such Open Position will be closed.
- **8.6** The Company reserves the right to request additional Margin and/or any reasonably foreseeable associated costs incurred by the Company (or any of its affiliates) in connection with any suspension of a CFD or the relevant Underlying Asset.
- **8.7** If an issuer, whose securities form the basis of a CFD, becomes insolvent or similar, the Company may

การยกเลิกมีผลบังคับใช้

8. การดำเนินการของบริษัท กรณีการ ปรับเปลี่ยน และการมีหนี้สินลันพันตัว

- **8.1** การดำเนินการของบริษัทหรือกรณีการปรับเปลี่ยนอาจ เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์อ้างอิงของ CFD
- 8.2 หากมีการดำเนินการของบริษัทหรือกรณีการปรับ เปลี่ยนเกิดขึ้น บริษัทอาจดำเนินการตามความเหมาะสม (ตามความเห็นโดยสมเหตุสมผลของตน) ดังนี้
- 8.2.1 คัดลอกการเทรดนี้ในคำสั่งซื้อขายหรือธุรกรรม
- 8.2.2 ไตร่ตรองการดำเนินการใดๆ ของคู่สัญญาต่อการ ชื้อขายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวของ CFD ที่ ผู้ให้บริการได้เข้าทำสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือ ชดเชยความเสี่ยงของผู้ให้บริการที่มีต่อลูกค้า หรือ
- 8.2.3 รักษาความเสมอภาคทางเศรษฐกิจของคำสั่งซื้อขาย หรือธุรกรรม CFD ทันทีก่อนการดำเนินการของบริษัทหรือ กรณีการปรับเปลี่ยน ซึ่งอาจมีผลกระทบที่ตามมาต่อธุรกรรม นั้น
- 8.3 บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการดำเนินการใดๆ ที่มี ผลบังคับใช้ซึ่งบริษัทตัดสินใจที่จะดำเนินการโดยเร็วที่สุดที่ เท่าจะสามารถทำได้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันข้อสงสัย บริษัทอาจ ดำเนินการดังกล่าวภายหลังจากการดำเนินการของบริษัท หรือกรณีการปรับเปลี่ยนที่เกี่ยวข้อง หรือภายหลังจากการ ดำเนินการที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทอาจดำเนินการตามดุลพินิจ ของตนภายใต้ข้อ 8. นี้
- 8.4 หากราคาของสินทรัพย์อ้างอิงที่ CFD ถือตามนั้นถูก ระงับ บริษัทอาจใช้ดุลพินิจปิดสถานะที่เปิดอยู่ใดๆ ใน CFD นั้นในราคาที่สมเหตุสมผล ราคาดังกล่าวอาจแตกต่างจาก ราคาธุรกรรมชื้อและขาย และอาจมีราคาเป็นศูนย์ (0)
- 8.5 บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงวันที่และราคาที่ตำแหน่ง เปิดดังกล่าวจะถูกปิด
- 8.6 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอมาร์จิ้นเพิ่มเดิมและ/หรือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลที่ เกิดขึ้นโดยบริษัท (หรือบริษัทในเครือ) ที่เกี่ยวข้องกับการ ระงับ CFD หรือสินทรัพย์อ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
- 8.7 หากผู้ออกซึ่งมีหลักทรัพย์เป็นฐานของ CFD ได้ตกเป็น ผู้มีหนี้ล้นพ้นตัวหรือลักษณะที่คล้ายกันนั้น บริษัทอาจปิด ธุรกรรมทั้งหมดบน CFD นั้น ในราคาเท่ากับศูนย์ (0)
- 8.8 หากลูกค้ามีสถานะที่เปิดอยู่บน CFD ดังกล่าวใดๆ บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการดำเนินการที่ว่านี้
- **8.9** CFD บางรายการมีวันหมดอายุ เมื่อถึงวันหมดอายุ

EXNESS (SC) LTD (FSA License Number SD025), 9A, CT House, 2nd Floor, Providence, Mahe, Seychelles Website: www.exness.com, email: support@exness.com

close all Transactions on that CFD, generally at a price of zero (0).

- **8.8** If the Client has an Open Position on any such CFD, the Company shall provide the Client with notice of this.
- **8.9** Certain CFDs have an expiry date. On the expiry date, an open position on the expiring CFD will be closed automatically at the then prevailing or last available market price. Any affected Pending Order(s) will be canceled. Nothing precludes the Client from closing the relevant position and canceling the affected Pending Orders prior to the expiry date. The expiry date for the relevant CFD shall be published on the Trading Platform and/or on the API and/or on the Website.
- **8.10** The Company may require the Client to close any Positions which it has with the Company and which may have been affected by Corporate Actions, Adjustment Events or product termination due to low/no liquidity, no price provider or other relevant persons, or the Company may in its sole discretion close any of such Positions at the last available prices. The Company may close any open positions prior to or following such Corporate Actions, Adjustment Events or product termination, at its sole discretion. The Company further reserves the right to remove and/or seize offering this financial instrument.

สถานะที่เปิดอยู่บน CFD ที่หมดอายุจะถูกปิดอัตโนมัติที่ ราคาตลาดในขณะนั้นหรือราคาล่าสุดที่มีอยู่ คำสั่งซื้อขาย ล่วงหน้าใดๆ ที่ได้รับผลกระทบจะถูกยกเลิก ไม่มีความใน ข้อใดที่ห้ามลูกค้าปิดสถานะที่เกี่ยวข้องและยกเลิกคำสั่ง ซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับผลกระทบก่อนวันหมดอายุ วัน หมดอายุของ CFD ที่เกี่ยวข้องจะประกาศให้ทราบบน แพลตฟอร์มการซื้อขายและ/หรือบน API และ/หรือบนเว็บ ไซต์

8.10 บริษัทอาจขอให้ลูกค้าปิดสถานะใดๆ ที่มีอยู่กับบริษัท และอาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของบริษัท กรณี การปรับเปลี่ยน หรือการยกเลิกผลิตภัณฑ์อันเนื่องจาก สภาพคล่องต่ำหรือขาดสภาพคล่อง ไม่มีผู้ให้ราคาหรือ บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทอาจปิดสถานะดังกล่าวใน ราคาที่มีอยู่ล่าสุดตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว บริษัทอาจปิดสถานะใดๆ ที่เปิดอยู่ก่อนหรือหลังจากการ ดำเนินการของบริษัท กรณีการปรับเปลี่ยน หรือการยกเลิก ผลิตภัณฑ์ ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอนและ/หรือ หยุดให้บริการเครื่องมือทางการเงินนี้

Part F: Social Trading

1. Introduction

PART F is applicable only to those Clients who use the Social Trading service.

2. Investor

- **2.1** The Investor, by following a Strategy of a Strategy Provider, hereby agrees to the following:
 - A. To authorize and instruct the Strategy Provider to act on his/her behalf in accordance with the specific Strategy in connection to the Investment Account;
 - B. To authorize and instruct the Company to take any necessary action to follow the Strategy of the Strategy Provider selected by the Investor;
 - C. Any Strategy selected to be followed by the Investor should be followed in the proportion of the funds of the Investor in the Investment Account:
 - D. To authorize and instruct the Company to transfer the Strategy Provider's commission from the Investment Account to the account allocated by the Strategy Provider for this purpose at the end of each Social Trading Period.

หมวด ฉ ระบบคัดลอกการเท รดอัตโนมัติ (Social Trading)

1. บทนำ

หมวด ฉ นี้ใช้เฉพาะกับลูกค้าที่ใช้บริการระบบคัดลอก การเทรดอัตโนมัติ (Social Trading) เท่านั้น

2. นักลงทุน

- 2.1 เมื่อนักลงทุนคัดลอกกลยุทธ์ของผู้ให้บริการ กลยุทธ์ ถือว่านักลงทุนตกลงตามข้อกำหนดต่อไปนี้
- A. ให้อำนาจผู้ให้บริการกลยุทธ์กระทำการแทนตน
 โดยใช้กลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งภายในบัญชีการ
 ลงทุน
- B. ให้อำนาจบริษัทในการดำเนินการใดๆ ตามที่
 จำเป็นเพื่อคัดลอกกลยุทธ์ของผู้ให้บริการกลยุทธ์ ซึ่งนักลงทุนเลือกไว้
- C. กลยุทธ์ใดก็ตามที่นักลงทุนเลือกที่จะคัดลอก จะ ต่องคัดลอกตามสัดส่วนของเงินทุนของนักลงทุน ในบัญชีการลงทุน

- **2.2** Details and/or information in relation to the Investor's trading activities while using the Social Trading service shall be available on the Social Trading website and/or Social Trading mobile application.
- **2.3** The Investor may start copying a Strategy, deposit and transfer funds and/or withdraw any available funds to and from his/her Investment Account in accordance with the procedures and restrictions available from time to time on the Social Trading mobile applications and/or Website and/or any other website maintained by the Company for Social Trading and subject to the Agreement.
- **2.4** The Investor can transfer the funds allocated for following a specific Strategy from his/her Investment Account after he/she stops following a Strategy.
- **2.5** The Investor may stop following Strategy at any time during the time the market is open and the relevant Open Position(s) shall be closed at market price.
- **2.6** The Company reserves the right at its absolute discretion to close any or all Open Position(s) of a Strategy Provider at any time and the Investor's Account shall be adjusted accordingly.
- **2.7** The Social Trading system may close any or all Open Position(s) of an Investor at any time.
- **2.8** The Investor may deposit via the payment systems/methods available by the Company for the Social Trading service from time to time.
- **2.9** The Investor acknowledges and accepts that by following a Strategy of a specific Strategy Provider he/she accepts the commission and Leverage set by the respective Strategy Provider.
- **2.10** The Investor acknowledges and understands that he/she should always maintain the required Balance reflected in his/her Investment Account in order to follow the specific Strategy selected.
- **2.11** The Investor acknowledges and agrees that once he/she selects to start following and copying a specific Strategy, all the existing Open Positions under that particular Strategy will automatically be followed and copied by the Investor together with any further new trading orders performed by the Strategy Provider under the specific Strategy.
- **2.12** The Investor acknowledges and accepts that variations in the pricing may occur from the moment that the Investor selects to copy a specific Strategy to the actual moment that the Investor starts copying such a Strategy.

- D. ให้อำนาจบริษัทในการโอนเงินค่าคอมมิชชั่น
 ของผู้ให้บริการกลยุทธ์จากบัญชีการลงทุนไปยัง
 บัญชีที่ผู้ให้บริการกลยุทธ์จัดเตรียมไว้เพื่อวัตถุ
 ประสงค์นี้ เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาการซื้อขาย แต่ละ
 รอบ
- 2.2 รายละเอียดและ/หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม การซื้อขายของนักลงทุนภายใน Social Trading จะ แสดงบนเว็บไซต์และ/หรือบนแอปพลิเคชั่นมือถือของ Social Trading
- 2.3 นักลงทุนอาจเริ่มคัดลอกกลยุทธ์ ฝากเงินและโอน เงิน และ/หรือถอนเงินที่ตนมีสิทธิถอน จากบัญชีการ ลงทุนของนักลงทุนได้ โดยจะต้องเป็นไปตามขั้นตอน และข้อจำกัดที่บังคับใช้เป็นครั้งคราวบนแอปพลิเคชั่น มือถือ Social Trading และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือเว็บไซต์อื่นใดของ Social Trading ที่ดูแล โดยบริษัท และเป็นไปตามข้อตกลงฉบับนี้
- 2.4 นักลงทุนอาจโอนเงินส่วนที่จัดสรรไว้เพื่อใช้คัด ลอกกลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่ง ออกจากบัญชีการลงทุน ของนักลงทุนได้ หลังจากนักลงทุนหยุดคัดลอก กลยุทธ์นั้นแล้ว
- 2.5 นักลงทุนอาจหยุดคัดลอกกลยุทธ์ได้ทุกเมื่อในช่วง เวลาที่ตลาดเปิด และสถานะที่เปิดอยู่นั้นจะต้องปิดที่ ราคาตลาด
- 2.6 บริษัทขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการปิดสถานะ ทั้งหมดหรือสถานะใดๆ ของผู้ให้บริการกลยุทธ์เมื่อใด ก็ได้ และบริษัทจะปรับปรุงบัญชีของนักลงทุนตาม สถานะที่ปิดลงนั้น
- 2.7 ระบบ Social Trading อาจปิดสถานะทั้งหมดหรือ สถานะใดๆ ที่เปิดอยู่ของนักลงทุนได้ทุกเมื่อ
- 2.8 นักลงทุนอาจฝากเงินผ่านทางระบบชำระเงินหรือ ช่องทางชำระเงินที่บริษัทเปิดให้สามารถใช้ได้กับ Social Trading เป็นครั้งคราว
- 2.9 นักลงทุนรับทราบและตกลงว่าการคัดลอกกลยุทธ์

2.13 In addition to clause 11.1 of Part A of the current Agreement, each of the following constitutes an "Event of Default" for the Investor:

The Investor has carried out trading through Social Trading:

- A. Which can be characterized as excessive, without legitimate intent, to profit from market movements;
- B. While relying on price latency or arbitrage opportunities;
- C. Which can be considered as market abuse;
- D. During abnormal market/trading conditions.
- **2.14** If an Event of Default occurs the Company may, at its absolute discretion, at any time and without prior Written Notice, take one or more of the following actions in addition to Clause 11.2 of Part A:
 - A. Adjust the Investor's trading account balance to remove illicit profit;
 - B. Freeze and/or terminate and/or block the Strategy Provider's Strategy and/or deny access to Social Trading.
- 2.15 The Investor irrevocably and unconditionally acknowledges and agrees that any description provided by the Strategy Provider in relation to the Investment Account, including the news feed and/or any other means, has not been approved by the Company. The Investor acknowledges, agrees, and undertakes to perform his own due diligence on the Strategy Provider and the relevant Investment Account before investing with the relevant Investment Account.
- **2.16** The Investor acknowledges and agrees that the Company shall not be liable for any losses incurred in the Investment Account.

ของผู้ให้บริการกลยุทธ์คนใดคนหนึ่ง นักลงทุนยอมรับ ค่าคอมมิชชั่นและเลเวอเรจที่ผู้ให้บริการกลยุทธ์ราย ขั้นกำหนด

2.10 นักลงทุนรับทราบและตกลงว่านักลงทุนจะต้อง รักษายอดเงินในบัญชีการลงทุนให้ได้ตามระดับที่ กำหนดไว้เพื่อให้สามารถคัดลอกกลยุทธ์ใดๆ ได้

2.11 นักลงทุนรับทราบและตกลงว่าเมื่อนักลงทุน ตัดสินใจที่จะเริ่มคัดลอกกลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่ง สถานะที่เปิดไว้ทั้งหมดภายในกลยุทธ์นั้นในขณะนั้นจะ ถูกคัดลอกโดยอัตโนมัติโดยนักลงทุน รวมถึงจะคัด ลอกคำสั่งชื้อขายใหม่ที่ผู้ให้บริการกลยุทธ์จะเปิดขึ้น ในกลยุทธ์นั้นหลังจากนั้นด้วย

2.12 นักลงทุนรับทราบและยอมรับว่าอาจเกิดความ แตกต่างของราคาขึ้นได้ ระหว่างช่วงเวลาที่นักลงทุน เลือกที่จะคัดลอกกลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่ง กับช่วงเวลา ที่นักลงทุนเริ่มคัดลอกกลยุทธ์นั้น

2.13 เพิ่มเดิมจากความในข้อ 11.1 หมวด ก ของข้อตกลง ของลูกค้าฉบับนี้ เหตุต่อไปนี้ถือเป็น "เหตุผิดสัญญา" ของนักลงทุน

นักลงทุนทำการเทรดผ่านระบบ Social Trading โดย การเทรดนั้น

- A. มีลักษณะเป็นการทำกำไรเกินควรจากการ เคลื่อนไหวของตลาด โดยมีเจตนาอันไม่ ชอบธรรม
- B. เป็นการอาศัยจังหวะที่เกิดความหน่วงของราคา หรืออาร์บิทราจ
- C. ถือได้ว่าเป็นการปั่นตลาด (market abuse)
- D. เกิดขึ้นระหว่างที่สภาวะตลาดหรือการซื้อขายไม่ปกติ

2.14 หากเกิดเหตุผิดสัญญาขึ้น บริษัทอาจดำเนินการ ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อต่อไปนี้ นอกเหนือจากการ ดำเนินการในข้อ 11.2 หมวด ก ทั้งนี้เป็นไปตาม ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งจะดำเนินการ

3. Strategy Provider

3.1 In order to create and maintain a Strategy the Strategy Provider should:

- A. Choose a name for the Strategy;
- B. Describe the Strategy;
- C. Set the commission;
- D. Choose the Leverage of the Strategy from the options provided by the Company from time to time:
- E. Set a password for the operation of the Strategy Provider's account;
- F. Deposit and maintain in the Strategy Provider's Account the minimum amount set by the Company from time to time;
- G. Provide any other information required by the Company from time to time.
- H. Meet any requirement required by the Company from time to time as these can be found in the Strategy Provider's Personal Area and/or the Website and/or any other document and/or policy or guidelines that might be provided by the Company or published to the Company's Website from time to time.

ได้ทุกเมื่อโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

- A. ปรับยอดเงินในบัญชีซื้อขายของนักลงทุน
 โดยหักกำไรที่ได้มาโดยไม่ถูกต้องออกจาก บัญชี
- B. ระงับ และ/หรือยุติ และ/หรือบล็อกกลยุทธ์ของ ผู้ให้บริการกลยุทธ์ และ/หรือปฏิเสธมิให้เข้าใช้ ระบบ Social Trading
- 2.15 นักลงทุนรับทราบและตกลงโดยไม่มีเงื่อนไขและ ไม่อาจเพิกถอนได้ว่าคำอธิบายใดๆ ที่ผู้ให้บริการกลยุทธ์ จัดทำไว้เกี่ยวกับบัญชีการลงทุน ซึ่งรวมถึงฟิดข่าวและ/ หรือวิธีการอื่นใดนั้นไม่ได้รับการอนุมัติจากทางบริษัท นักลงทุนรับทราบ ตกลง และยินยอมจะดำเนินการการ ตรวจสอบวิเคราะห์สถานะเกี่ยวกับผู้ให้บริการกลยุทธ์ และบัญชีการลงทุนที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองก่อนการ ลงทุนด้วยบัญชีการลงทุนที่เกี่ยวข้องด้วยกังกล่าว
- 2.16 นักลงทุนรับทราบและตกลงให้บริษัทไม่ต้อง รับผิดชอบต่อการขาดทุนใดๆ ที่เกิดขึ้นในบัญชีการ ลงทุน

3. ผู้ให้บริการกลยุทธ์

3.1 ในการสร้างและดูแลกลยุทธ์ ผู้ให้บริการกลยุทธ์ควร ปฏิบัติตามข้อต่อไปนี้

- A. ตั้งชื่อกลยทธ์
- B. อธิบายกลยทธ์นั้น
- C. กำหนดค่าคอมมิชชั่น
- D. เลือกระดับเลเวอเรจของกลยุทธ์จากตัวเลือกที่
 บริษัทกำหนดไว้ เลเวอเรจที่บริษัทกำหนดอาจ
 เปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว
- E. ตั้งรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานบัญชีของผู้ให้บริการ กลยุทธ์
- F. ฝากเงินและรักษายอดเงินขั้นต่ำในบัญชีของผู้ ให้บริการกลยุทธ์ไว้ตามที่ที่บริษัทกำหนดเป็น ครั้งคราว
- G. ให้ข้อมูลอื่นๆตามที่บริษัทร้องขอเป็นครั้งคราว
- H. ดำเนินการตามข้อกำหนดของทางบริษัทที่

- **3.2** The Company reserves the right to reject and/or block the visibility of a proposed and/or existing Strategy for any reason including without limitation the below:
 - A. The provided description of the Strategy is not in accordance with the provisions of the Agreement and/or any other regulation of the Company and/or it contains illegal and/or unethical references, and/or it contains personal or other information not related to the Strategy, and/or does not make sense and/or lacks consistency and/or provides misleading information, and/or infringe third party rights, including trademark and other intellectual property rights;
 - B. The selected name for a Strategy is misleading and/or insulting and/or contains racist or religious references and/or refers to illegal actions, and/or does not respect certain morality or ethical standards;
 - C. The selected picture connected to a Strategy presents a minor (child) and/or is inappropriate and/or is misleading and/or insulting of a race and/or any religion and/or refers to illegal actions, and/or does not respect certain morality standards and/or is unethical;
 - The Strategy Provider's account does not have sufficient funds as per the minimum requirements of the specific Social Trading account type;
 - E. The Strategy Provider's account has not been fully verified in accordance with paragraph 3.2 of Part A;
 - F. The Strategy Provider's Strategy has been inactive and/or has no trading activity upon it for more than seven (7) calendar days
 - G. The Strategy Provider introduce or present himself as an employee or representative of the Company and/or claim, directly or indirectly, that the Company and/or its Affiliates endorse, maintain any control and/or guarantee the accuracy and/or completeness of any Strategy Provider's statement or their activities;
 - H. The Strategy Provider content contains sexually explicit and/or any grossly offensive content, including expressions of bigotry, racism, hatred or profanity or that is hateful,

- กำหนดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยสามารถดู
 ข้อกำหนดดังกล่าวได้ในพื้นที่ส่วนบุคคลของผู้
 ให้บริการกลยุทธ์ และ/หรือเว็บไซต์ และ/หรือ
 เอกสารและ/หรือนโยบายหรือคู่มืออื่นใดที่
 บริษัทอาจจัดทำขึ้นหรือเผยแพร่บนเว็บไซ
 ต์ของบริษัทเป็นครั้งคราว
- 3.2 บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธและ/หรือระงับใช้กลยุทธ์ที่ เสนอให้มีและ/หรือที่มีอยู่แล้วในระบบ ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเหตุผลต่อไปนี้
 - คำอธิบายกลยุทธ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
 ภายในข้อตกลงนี้ และ/หรือกฎเกณฑ์อื่นๆ ของ
 บริษัท และ/หรือคำอธิบายกลยุทธ์มีคำกล่าว
 อ้างที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม และ/หรือ
 ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ที่
 ไม่เกี่ยวกับกลยุทธ์ และ/หรือไม่สมเหตุสมผล
 และ/หรือไม่สอดคล้องต้องกัน และ/หรือให้
 ข้อมูลที่ชี้นำไปในทางที่ผิด
 - ชื่อของกลยุทธ์ทำให้เข้าใจผิด และ/หรือมี
 ข้อความดูถูกเหยียดหยาม และ/หรือเหยียด
 เชื้อชาติหรือศาสนา และ/หรือกล่าวอ้างถึง
 การกระทำอันผิดกฎหมาย และ/หรือไม่เคารพมาตรฐานทางจริยธรรมและศีลธรรมอันดี
 - C. รูปที่เลือกมาเพื่อใช้สื่อถึงกลยุทธ์เป็นรูปผู้เยาว์ (เด็ก) และ/หรือเป็นรูปที่ไม่เหมาะสม และ/หรือ ทำให้เข้าใจผิด และ/หรือเป็นการเหยียด เชื้อชาติหรือศาสนาใดๆ และ/หรือหมายถึง การกระทำอันผิดกฎหมาย และ/หรือไม่เคารพ มาตรฐานทางจริยธรรมและศีลธรรมอันดี
 - D. บัญชีของผู้ให้บริการกลยุทธ์มีเงินทุนไม่พอ ตามข้อกำหนดขั้นต่ำของบัญชี Social Trading ประเภทนั้นๆ
 - E. บัญชีของผู้ให้บริการกลยุทธ์ไม่ได้รับการยืนยันอย่าง

threatening, or pornographic; incite violence or that contain nudity or graphic or gratuitous violence;

- The Strategy Provider post or send unauthorized commercial communications (such as spam);
- J. The Strategy Provider collects and/or uses/copies users' content or information, or otherwise accessing Website and/or the Social Trading system, using automated means (such as harvesting bots, robots, spiders, or scrapers);
- K. The Strategy Provider engages in unlawful multi-level marketing, such as a pyramid scheme on our Websites and/or using our Services:
- L. The Strategy Provider's materials created contains viruses or other malicious code;
- M. The Strategy Provider solicits personal information and/or login information or access an account belonging to someone else;
- N. The Strategy Provider disables, overburdens, or impairs the proper working of Company, such as a denial of service attack and/or facilitates or encourages any violations of these rules;
- O. The Strategy Provider makes misleading and/or absolute and/or untrue statements about the performance of the Strategy and/or guarantee the performance of the Strategy;
- P. The Strategy Provider materials contain information which is not related to the Strategy, does not make sense and/or lacks consistency or which is not balanced enough overwhelmed on the positive side.
- Q. The Strategy Provider's materials contain false statements about its knowledge and experience and/or its trading strategy and/or its authorization and/or mislead in any way the Investors and/or any other users;

ครบถ้วนตามข้อ 3.2 ของหมวด ก

- F. กลยุทธ์ของผู้ให้บริการกลยุทธ์ไม่มีการเคลื่อนไหว และ/หรือไม่มีกิจกรรมการซื้อขายมานานกว่า 7 (เจ็ด) วันตามปฏิทิน
- G. ผู้ให้บริการกลยุทธ์แนะนำหรือแสดงตนเป็น พนักงานหรือตัวแทนของบริษัท และ/หรือเรียก ร้องไม่ว่าทางตรงหรือทางอัอมว่าบริษัทและ/ หรือบริษัทในเครือรับรอง รักษาการควบคุม และ/หรือรับประกันความถูกต้องและ/หรือความ สมบูรณ์ของกลยุทธ์ใดๆ คำแถลงของผู้ให้ บริการหรือกิจกรรมของพวกเขา
- H. เนื้อหามีส่วนประกอบที่สร้างความขุ่นเคืองและ/หรือเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้งใดๆ รวมถึงการ แสดงออกถึงความเชื่อที่ไม่มีเหตุผล การ เหยียดเชื้อชาติ ความเกลียดชัง หรือความ หยาบคาย หรือแสดงความเกลียดชัง คุกคาม หรือลามกอนาจาร ยุยงให้เกิดความรุนแรง หรือ มีภาพเปลือย หรือภาพความรุนแรง หรือมีความ รนแรงที่ไม่เหมาะสม
- มีส่วนประกอบของการสื่อสารในเชิงพาณิชย์ที่ ไม่ได้รับอนุญาต (เช่น สแปม)
- มี ผู้ให้บริการกลยุทธ์เก็บรวบรวมและ/หรือใช้/คัด ลอกข้อมูลหรือเนื้อหาของผู้ใช้ หรือเข้าถึงเว็บ ใชต์และ/หรือระบบคัดลอกการเทรดอัตโนมัติ (Social Trading) โดยใช้วิธีการอัตโนมัติ (เช่น ฮาร์เวสติ้งบอท โรบอท สไปเดอร์ หรือสแคร ปเปอร์)
- หูให้บริการกลยุทธ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจ เครือข่ายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อาทิ แชร์ ลูกโซ่บนเว็บไซต์ของเราและ/หรือในการใช้ บริการของเรา
- L. มีส่วนประกอบของไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตราย อื่นๆ

- R. The Strategy Provider's materials contain statements which are abusive or defamatory or harassing, and/or insulting statements to the Company, its affiliates, employees, shareholders, and/or any of its Associates and/or other users or otherwise;
- S. The Strategy Provider's materials contain statements which advertise or promote any other entities and/or any services unrelated to the product;
- The Strategy Provider uses the Company's websites and/or any Company's Services to do anything unlawful, misleading, malicious, or discriminatory;
- U. The Strategy Provider makes references to and/or uses visuals/logos of third parties including but not limited to regulatory bodies, authorities, and others without possessing the relevant permissions;
- V. The Strategy Provider creates strategy names and/or strategy descriptions which do not make sense or have actual/useful meaning;
- W. The Strategy Provider makes any references to bank account details;
- X. The Strategy Provider makes unsubstantiated restrictions/giving instructions to investors on how, when, and how much to invest and/or withdraw, or similar.
- Y. The Strategy Provider includes any links in the Social Trading system, such as social media links to profiles which he does not personally manage.
- Z. The Strategy Provider states and/or implies and/or deceives and/or impersonates that the Strategy is managed and/or represented by an individual and/or a legal entity other than the individual and/or the legal entity registered and approved by the Company.
- AA. The Strategy Provider does not abide by or is in breach of any applicable Content Guidelines.

- M. ผู้ให้บริการกลยุทธ์ใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลการเข้าสู่ระบบ หรือเข้าถึงบัญชีที่เป็นของผู้อื่น
- N. ผู้ให้บริการกลยุทธ์ทำให้การทำงานที่ถูกต้อง ของบริษัทเสียหาย รับภาระมากเกินไป หรือถูก ทำลาย เช่น การโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการ และ/หรืออำนวยความสะดวก หรือส่งเสริมการ ฝ่าฝืนกฎเหล่านี้
- ผู้ให้บริการกลยุทธ์ทำให้ข้อความเกี่ยวกับผล การดำเนินงานของกลยุทธ์เกิดความเข้าใจผิด และ/หรือไม่สมบูรณ์ และ/หรือไม่เป็นจริง และ/ หรือรับประกันผลงานของกลยุทธ์
- P. สื่อของผู้ให้บริการกลยุทธ์มีข้อมูลที่ไม่
 เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ ไม่สมเหตุสมผล และ/
 หรือขาดความสอดคล้องกัน หรือมีน้ำหนัก
 เอนเอียงไปด้านเดียว เช่น การกล่าวถึงแต่ด้าน
 ดี
- Q. สื่อของผู้ให้บริการกลยุทธ์มีข้อความอันเป็น
 เท็จเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ของตน
 และ/หรือกลยุทธ์การซื้อขายของตน และ/หรือ
 การได้รับอนุญาตของตน และ/หรือสร้างความ
 เข้าใจผิดด้วยวิธีการใดๆ ต่อนักลงทุนและ/หรือ
 ผู้ใช้รายอื่น
- R. สื่อของผู้ให้บริการกลยุทธ์มี<0></0>ข้อความ
 ในเชิงหมิ่นประมาทหรือใส่ร้ายป้ายสีหรือ
 รังควาน และ/หรือข้อความอันเป็นการดูถูก
 บริษัท บริษัทในเครือ พนักงาน ผู้ถือหุ้น และ/
 หรือผู้ร่วมกองทุนรายใดๆ ของบริษัท และ/หรือ
 ผู้ใช้รายอื่น หรือผู้ใดก็ตาม
- S. สื่อของผู้ให้บริการกลยุทธ์มีเนื้อหาอันเป็นการ โฆษณาหรือโปรโมทหน่วยงานอื่นใดและ/หรือ บริการใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
- T. ผู้ให้บริการกลยุทธ์ใช้เว็บไซต์ของบริษัทและ/

- BB. For any other reason considered as relevant and appropriate by the Company in its sole discretion.
- CC. The Strategy Provider creates strategies with names, descriptions, content or images that are identical or substantially similar to those of existing strategies that could mislead the Investors.
- **3.3** The Company reserves the right at its absolute discretion to close any or all Open Position(s) of a Strategy Provider at any time.
- **3.4** The Strategy Provider understands and accepts that he/she shall not be able to withdraw any of his/her own funds in and from his/her Strategy Provider's account while his/her specific Strategy has any Open Positions.
- **3.5** In addition to clause 11 of Part A of the current Agreement each of the following constitutes an "Event of Default" for the Strategy Provider:
 - A. If the Strategy Provider's Strategy is carrying excessive risk for a long period of time;
 - B. If the Strategy Provider's description of the Strategy does not match the actual trading conditions;
 - C. The Strategy Provider has carried out trading:
 - Which can be characterized as excessive and/or without legitimate intent, to profit from market movements;
 - 2. While relying on price latency and/or arbitrage opportunities;
 - 3. Which can be considered in the Company's sole discretion as market abuse;
 - 4. During abnormal market/trading conditions.
 - D. If the Strategy Provider is in breach of clause3.2. Part F of this Client Agreement.
- **3.6** If an Event of Default occurs the Company may, at its absolute discretion, at any time with or without Written Notice, take any of the following actions in

- หรือบริการของบริษัทกระทำการใดๆ อันไม่ ชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด มุ่ง ร้าย หรือเป็นการเลือกปฏิบัติ
- U. ผู้ให้บริการกลยุทธ์อ้างอิงและ/หรือใช้ภาพ/
 โลโก้ของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงหน่วยงานกำกับดูแล ผู้มีอำนาจ หรือ บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
- V. ผู้ให้บริการกลยุทธ์สร้างชื่อกลยุทธ์และ/หรือคำ อธิบายกลยุทธ์ที่ไม่สมเหตุสมผลหรือมีความ หมายที่แท้จริง/เป็นประโยชน์
- W. ผู้ให้บริการกลยุทธ์มีการอ้างอิงรายละเอียด บัญขีธนาคาร
- X. ผู้ให้บริการกลยุทธ์สร้างข้อจำกัดที่ไม่มีมูล/ให้
 คำแนะนำแก่นักลงทุนเกี่ยวกับวิธี เวลา และ
 จำนวนเงินที่ใช้ลงทุนและ/หรือถอนเงิน หรือใน
 ลักษณะที่คล้ายกันนี้
- Y. ผู้ให้บริการกลยุทธ์ใส่ลิงก์ใดๆ ลงในระบบคัด ลอกการเทรดอัตโนมัติ (Social Trading) เช่น โซเชียลมีเดียที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์ที่ไม่ได้ จัดการด้วยตนเอง เว้นแต่ว่าจะมีการตัดสินใจ อย่างสมเหตุสมผลตามดุลยพินิจของบริษัท
- Z. ผู้ให้บริการกลยุทธ์ระบุและ/หรือบอกเป็นนัย และ/หรือหลอกลวงและ/หรือแอบอ้างว่า กลยุทธ์ได้รับการจัดการ และ/หรือได้รับการ รับรองโดยบุคคลและ/หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ บุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่ลงทะเบียนและได้ รับการอนุมัติจากบริษัท
- AA. ผู้ให้บริการกลยุทธ์ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืน คู่มือเนื้อหาที่บังคับใช้
- BB. เหตุผลอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า เกี่ยวข้องและเหมาะสมตามดุลยพินิจของ บริษัทแต่เพียงผู้เดียว

addition to clause 11.2 Part A:

- A. Freeze and/or terminate and/or block the Strategy Provider's Strategy and/or deny access to Social Trading;
- B. Request to make amendments on the description of the Strategy.
- **3.7** The Strategy Provider's commission is calculated and paid to the Strategy Provider at the end of the Social Trading Period connected with each Strategy.
- **3.8** The Strategy Provider's commission may be determined by the Strategy Provider for each Strategy but may not exceed 50% of the Investor's Profit. The Strategy Provider's commission shall not be changed after the specific Strategy is created.
- **3.9** The Strategy Provider shall receive the Strategy Provider's commission for the positive returns of Investors in USD currency, which is calculated as indicated on the Company's Website and/or on the Social Trading mobile application.
- **3.10** In the event that an Investor stops following a specific Strategy of a Strategy Provider before the end of the Social Trading Period, the Strategy Provider's commission is calculated at the time of Strategy closing at the current market price.
- **3.11** In order to open a new strategy the ST shall abide by the minimum deposit requirements as stated in our website, and as may be amended from time to time.
- **3.12** The Strategy Provider must meet any requirement required by the Company from time to time such as without limitation in relation to the Strategy Provider's trading reliability level as these requirements shall be notified from time to time by the Company and/or as these can be found in the Strategy Provider's Personal Area and/or the Website and/or any other document and/or policy that might be provided by the Company from time to time.
- **3.13** The Strategy Provider may archive the Strategy. In this event all Investments will be closed and any available funds will be returned to the Investor. The available commission will be paid out at the end of the billing period.

- CC.ผู้ให้บริการกลยุทธ์สร้างกลยุทธ์ด้วยชื่อ คำ อธิบาย เนื้อหาหรือรูปภาพที่เหมือนหรือ คล้ายคลึงกันอย่างมากกับกลยุทธ์ที่มีอยู่ ซึ่ง อาจทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดได้
- 3.3 บริษัทขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการปิดสถานะ ทั้งหมดหรือสถานะใดๆ ของผู้ให้บริการกลยุทธ์เมื่อใด ก็ได้
- 3.4 ผู้ให้บริการกลยุทธ์เข้าใจและยอมรับว่า ผู้ให้บริการ กลยุทธ์ไม่สามารถถอนเงินออกจากบัญชีของตนได้ หาก ภายในกลยุทธ์ของผู้ให้บริการกลยุทธ์ยังมีสถานะที่เปิด อยู่
- 3.5 เพิ่มเติมจากความในข้อ 11 หมวด ก ของข้อตกลง ฉบับนี้ ให้ถือว่าเหตุต่อไปนี้เป็น "เหตุผิดสัญญา" ของ ผู้ให้บริการกลยุทธ์
 - A. หากกลยุทธ์ของผู้ให้บริการกลยุทธ์มีความ เสี่ยงสูงเกินไปเป็นระยะเวลานาน
 - B. หากคำอธิบายกลยุทธ์ของผู้ให้บริการกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขการซื้อขายที่เป็นจริง
 - C. ผู้ให้บริการกลยุทธ์ทำการเทรดโดย
 - 1. มีลักษณะเป็นการทำกำไรเกินควรจากการ เคลื่อนไหวของตลาด และ/หรือโดยมี เจตนาอันไม่ชอบธรรม
 - 2. เป็นการอาศัยจังหวะที่เกิดความหน่วงของ ราคาและ/หรืออาร์บิทราจ
 - 3. ตามการพิจารณาด้วยดุลยพินิจของบริษัท ถือได้ว่าเป็นการปั่นตลาด (market abuse)
 - 4. เกิดขึ้นระหว่างที่สภาวะตลาดหรือการ ซื้อขายไม่ปกติ
 - 5. ซึ่งเป็นเทคนิคการเทรดที่ห้ามใช้ตาม ดุลยพินิจของบริษัท
 - D. หากผู้ให้บริการกลยุทธ์ฝ่าฝืนข้อ 3.2 หมวด ฉ

4. Social Trading Acknowledgement of Risk and Consents

- **4.1** The Company does not provide any guarantee as to the performance of any Strategy.
- **4.2** Any description and/or information in relation to a Strategy is not considered as confidential and/or personal information.
- **4.3** The Company reserves the right at any time with or without notice to close and/or pause and/or suspend and/or stop copying any Strategy Provider's account(s), and/or Strategy and/or Order either of the Investor or Strategy Provider.
- **4.4** Performance statistics represented in relation to Strategy Providers and/or Strategies are historical and the Company does not guarantee any profit for the Investor; past performance is not a reliable indicator of future results and the Investor is recommended to decide on the selection of a Strategy by reviewing the actual history and/or performance of the Strategy.
- **4.5** The Strategy Provider acknowledges that the Company may use and/or pass and/or process information in relation to the Strategy Provider's Strategy in the Company's group of companies and/or external companies and/or consultants.
- **4.6** The Strategy Provider and the Investor acknowledge and agree that are subject to limitations depending on their region.
- **4.7** The Investor acknowledges and agrees that the money invested belongs to the Investor and that it is prohibited to invest money from any other third party.

ของข้อตกลงของลูกค้านี้

- 3.6 หากเกิดเหตุผิดสัญญาขึ้น บริษัทอาจดำเนินการข้อ ใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อต่อไปนี้ นอกเหนือจากการ ดำเนินการในข้อ 11.2 หมวด ก ทั้งนี้เป็นไปตามดุลยพินิจ ของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งจะดำเนินการได้ทุกเมื่อ โดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
 - A. ระงับ และ/หรือยุติ และ/หรือบล็อกกลยุทธ์ของ ผู้ให้บริการกลยุทธ์ และ/หรือปฏิเสธมิให้เข้าใช้ ระบบ Social Trading
 - B. ร้องขอให้ปรับเปลี่ยนคำอธิบายกลยุทธ์
- 3.7 จะคำนวณและจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้แก่ผู้ให้บริการ กลยุทธ์ เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาการซื้อขายแต่ละรอบของ กลยุทธ์นั้น
- 3.8 สำหรับแต่ละกลยุทธ์ ผู้ให้บริการกลยุทธ์จะเป็นผู้ กำหนดค่าคอมมิชชั่น ซึ่งต้องไม่เกิน 50% ของกำไรของ นักลงทุน โดยจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงค่าคอมมิชชั่นของ ผู้ให้บริการกลยุทธ์หลังสร้างกลยุทธ์นั้นขึ้นแล้ว
- 3.9 ผู้ให้บริการกลยุทธ์จะได้รับค่าคอมมิชชั่นของผู้ให้ บริการกลยุทธ์สำหรับกำไรของนักลงทุนในสกุลเงิน ดอลลาร์ ซึ่งจะได้รับการคำนวณตามที่ระบุไว้บนเว็บไซ ต์ของบริษัท และ/หรือบนแอปพลิเคชั่นมือถือ Social Trading
- 3.10 ในกรณีที่นักลงทุนหยุดคัดลอกกลยุทธ์ของผู้ให้ บริการกลยุทธ์ ก่อนที่จะถึงวันสิ้นสุดช่วงเวลาการซื้อขาย ค่าคอมมิชชั่นของผู้ให้บริการกลยุทธ์จะคำนวณ ณ เวลา ปิดการลงทุน โดยใช้ราคาตลาดในขณะนั้น
- 3.11 ในการเปิดบัญชีกลยุทธ์ Social Trading ใหม่จะ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำตามที่ ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเรา และอาจมีการปรับปรุงแก้ไข เป็นครั้งคราว
- 3.12 ผู้ให้บริการกลยุทธ์จะต้องปฏิบัติตามตาม ข้อกำหนดของบริษัทตามที่มีการกำหนดขึ้นเป็นครั้ง คราว อาทิ ข้อจำกัดเกี่ยวกับระดับความน่าเชื่อถือในการ

เทรดของผู้ให้บริการกลยุทธ์ตามข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่ง บริษัทจะแจ้งให้ทราบถึงข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราว และ/หรือสามารถดูได้ในพื้นที่ส่วนบุคคลของผู้ให้บริการ กลยุทธ์และ/หรือเว็บไซต์ และ/หรือเอกสารและ/หรือ นโยบายอื่นใดที่บริษัทอาจจัดทำขึ้นเป็นครั้งคราว

3.13 ผู้ให้บริการกลยุทธ์อาจจัดเก็บกลยุทธ์ไว้ ในกรณีนี้ การลงทุนทั้งหมดจะถูกปิดและเงินทุนที่มีอยู่จะถูกส่ง คืนให้กับนักลงทุน สำหรับค่าคอมมิชชั่นจะได้รับการจ่าย เมื่อสิ้นสดระยะเวลาการเรียกเก็บเงิน

4. การรับทราบความเสี่ยงและการ ยินยอมของลูกค้าในการใช้งาน Social Trading

- 4.1 บริษัทไม่รับประกันผลการดำเนินงานของกลยุทธ์ใดๆ
- 4.2 คำอธิบายและ/หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ ไม่ถือเป็นข้อมูลความลับและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคล
- 4.3 บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปิด และ/หรือสั่งหยุดชั่วคราว และ/หรือระงับ และ/หรือหยุดการคัดลอกบัญชีของผู้ให้บริการ กลยุทธ์ และ/หรือกาส่งชื้อขายใดๆ ไม่ ว่าของนักลงทุนหรือของผู้ให้บริการกลยุทธ์ได้ทุกเมื่อ โดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้
- 4.4 สถิติผลการดำเนินงานที่แสดงไว้ของผู้ให้บริการ
 กลยุทธ์ และ/หรือกลยุทธ์ใดๆ เป็นประวัติผลการดำเนิน
 งานที่ผ่านมา บริษัทไม่รับประกันผลกำไรใดๆ แก่นัก
 ลงทุน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมามิอาจใช้เป็นเครื่องบ่ง
 ชี้ผลการดำเนินงานในอนาคต ขอแนะนำให้นักลงทุน
 ตัดสินใจเลือกกลยุทธ์โดยการทบทวนดูประวัติและ/หรือ
 ผลการดำเนินงานจริงของกลยุทธ์นั้น
- 4.5 ผู้ให้บริการกลยุทธ์รับทราบว่าบริษัทอาจใช้ และ/ หรือส่งต่อ และ/หรือประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ กลยุทธ์ของผู้ให้บริการกลยุทธ์ ภายในกลุ่มบริษัท และ/ หรือบริษัทที่เป็นบุคคลที่สาม และ/หรือที่ปรึกษาของ

PART G: Portfolio Management

1. Introduction

- **1.1** PART G is applicable only to those Clients who are eligible and use the Portfolio Management platform provided by the Company as described below.
- **1.2** Company shall allow participation and use of Portfolio Management platform subject to the fulfillment of Client's obligations under this

Agreement and of any other requirement of becoming Portfolio Manager or PM Investor or an Associate as applicable from time to time by the Company.

2. Portfolio Manager and PM Strategy Provider

- **2.1** A Client shall be eligible to become a Portfolio Manager or PM Strategy Provider and use the Portfolio Management platform provided by the Company provided that he/she meets any applicable requirements required from time to time by the Company.
- 2.2 Subject to clauses 1.2 and 2.1 above herein, Client becomes a Portfolio Manager when creating his/her first Fund and Client becomes a PM Strategy Provider when creating his/her first PM Strategy. In order to create, manage and maintain a Fund and/or a PM Strategy the Portfolio Manager or PM Strategy Provider should:
 - A. Choose a name for the Fund and/or PM Strategy;
 - B. Describe the Fund and/or PM Strategy;
 - C. Choose a Portfolio Management Products from the options provided by the Company from time to time;
 - D. Set the minimum PM Investment to the Fund and/or the PM Strategy;
 - E. Choose the leverage for the Fund and/or the PM Strategy from the options provided by the Company from time to time;
 - F. Set the Performance Fee type and size from the options provided by the Company from time to time:
 - G. Provide any other information required by the Company from time to time.

บริษัทได้

- 4.6 นักลงทุนรับทราบและตกลงว่าการคัดลอกกลยุทธ์ ของผู้ให้บริการกลยุทธ์คนใดคนหนึ่ง นักลงทุนยอมรับ ค่าคอมมิชชั่นและเลเวอเรจที่ผู้ให้บริการกลยุทธ์รายนั้น กำหนด
- 4.7 นักลงทุนรับทราบและตกลงว่าเงินที่ลงทุนนั้นเป็น เงินของนักลงทุน และห้ามลงทุนโดยใช้เงินจากบุคคลที่ สาม

หมวด ช การจัดการพอร์ท การลงทุน

1. บทนำ

- 1.1 หมวด ช ใช้เฉพาะกับลูกค้าที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และใช้แพลตฟอร์มการจัดการพอร์ทการลงทุนที่บริษัท จัดหาให้เท่านั้นตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง
- 1.2 บริษัทจะอนุญาตการเข้าร่วมและการใช้ แพลตฟอร์มการจัดการพอร์ทการลงทุน เมื่อมีการ ปฏิบัติตามข้อผูกพันของลูกค้าภายใต้ข้อตกลงนี้ และข้อกำหนดอื่นใดในการเป็นผู้ดูแลพอร์ทการลงทุน หรือนักลงทุน PM หรือผู้ร่วมกองทุนตามที่บริษัทบังคับ ใช้เป็นครั้งคราว

2. ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนและผู้ให้ บริการกลยุทธ์ PM

- 2.1 ลูกค้าจะมีสิทธิ์ในการเป็นผู้ดูแลพอร์ทการลงทุน หรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM และใช้แพลตฟอร์มการ จัดการพอร์ทการลงทุนที่บริษัทจัดหาให้ หากลูกค้ามี คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดที่บังคับใช้ซึ่งบริษัท กำหนดไว้เป็นครั้งคราว
- 2.2 ลูกค้าจะได้เป็นผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนเมื่อสร้าง

- H. Meet any requirement required by the Company from time to time such as without limitation in relation to minimum and/or maximum size of PM Investments, the Portfolio Management Products and Portfolio Manager's trading reliability level as these requirements shall be notified from time to time by the Company and/or as these can be found in the Portfolio Manager's Personal Area and/or the Website and/or any other document and/or policy that might be provided by the Company from time to time.
- 2.3 To invite a PM Investor to invest in a Fund and/or PM Strategy, the Portfolio Manager or PM Strategy Provider should share a Fund and/or PM Strategy link to or code for the Fund and/or the PM Strategy. Funds and/or PM Strategies are not made publicly available, and only individuals and/or legal entities who have received a link to or code for the Fund will be able to invest. After the Client decides to invest in a Fund and/or in a PM Strategy he/she should sign any required documentation by the Company and send a request to invest in the Fund and/or in the PM Strategy. The Portfolio Manager or the PM Strategy Provider is allowed to accept or reject requests to invest in a Fund and/or in a PM Strategy. After the request is accepted by the Portfolio Manager or the PM Strategy Provider, the Client has the opportunity to make PM Investment/s in this Fund and/or in his PM Strategy.
- **2.4** Portfolio Manager is only able to place Orders connected to a Fund and is prohibited to make withdrawals or transfers.
- **2.5** The Portfolio Manager or PM Strategy Provider acknowledges and agrees that materials created, published and disseminated by him/her in relation to the Portfolio Management , within and outside the Portfolio Management platforms, including but not limited to Fund's and/or PM Strategy's information (e.g. biography, photo, Fund and/or PM Strategy/ies name, Fund and/or PM Strategy/ies description, social media page of the

- กองทุนของตนเองครั้งแรกและลูกค้าจะได้เป็นผู้ให้ บริการกลยุทธ์ PM เมื่อสร้างกลยุทธ์ของตนเองครั้ง แรก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อ 1.2 และ 2.1 ข้างตันในข้อตกลง ฉบับนี้ ในการสร้าง จัดการ และรักษากองทุนและ/หรือ กลยุทธ์ PM ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนและ/หรือผู้ให้ บริการกลยุทธ์ PM ควรดำเนินการดังนี้
- A. เลือกชื่อกองทุนและ/หรือกลยุทธ์ PM
- B. อธิบายรายละเอียดกองทุนและ/หรือกลยุทธ์ PM
- C. เลือกผลิตภัณฑ์การจัดการพอร์ทการลงทุนจากตัว เลือกที่บริษัทให่ไว้เป็นครั้งคราว
- D. กำหนดการลงทุน PM ขั้นต่ำของกองทุนและ/หรือ กลยุทธ์ PM
- E. เลือกเลเวอเรจสำหรับกองทุนและ/หรือกลยุทธ์ PM จากตัวเลือกที่บริษัทให้ไว้เป็นครั้งคราว
- F. กำหนดขนาดและประเภทค่าธรรมเนียมผลงานจาก ตัวเลือกที่บริษัทให้ไว้เป็นครั้งคราว
- G. ให้ข้อมูลอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอเป็นครั้งคราว
- H. เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทตามที่มีการ กำหนดขึ้นเป็นครั้งคราว อาทิ ข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาด ขั้นต่ำ/สูงสุดของการลงทุน PM ผลิตภัณฑ์การจัดการ พอร์ทการลงทุนและระดับความน่าเชื่อถือในการเทรด ของผู้ดูแลพอร์ทการลงทุน ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ทราบ ถึงข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราว และ/หรือสามารถดู ได้ในพื้นที่ส่วนบุคคลของผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนและ/หรือเว็บไซต์ และ/หรือเอกสารและ/หรือนโยบายอื่นใด ที่บริษัทอาจจัดทำขึ้นเป็นครั้งคราว
- 2.3 หากต้องการเชิญนักลงทุน PM ให้มาลงทุนใน กองทุนและ/หรือกลุยทธ์ PM ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุน หรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ควรแชร์ลิงก์กองทุนและ/หรือ กลยุทธ์ PM หรือรหัสกองทุนและ/หรือกลยุทธ์ PM กองทุนและ/หรือกลยุทธ์ PM ต่างๆ ไม่ได้มีการ เผยแพร่ต่อสาธารณะ เฉพาะบุคคล และ/หรือนิติบุคคล ที่ได้รับลิงก์หรือรหัสกองทุนเท่านั้นที่จะสามารถลงทุน

connected Fund and/or PM Strategy/ies) shall not:

A. contain materials which are not in accordance with the provisions of the Agreement and/or any other regulation of the Company and/or contain illegal and/or unethical references, and/or it contains personal or other information not related to the Fund and/or PM Strategy/ies, and/or does not make sense and/or lacks consistency and/or provides misleading or unclear or unfair information, and/or infringe third party rights, including trademark and other intellectual property rights;

B. mislead and/or insult and/or contain racist or religious references and/or refer to illegal actions, and/or do not respect certain morality or ethical standards;

C. claim Portfolio Manager's or PM Strategy Provider's eligibility to provide the services which may require a license, registration and/or notification in their state of residency and/or in the residency states of PM Investor/s;

D.introduce or present Portfolio Manager or PM Strategy Provider's as an employee or representative of the Company and/or claim, directly or indirectly, that the Company and/or its Affiliates endorse, maintain any control and/or guarantee the accuracy and/or completeness of any Portfolio Manager's statement or their activities;

E. contain sexually explicit and/or any grossly offensive content, including expressions of bigotry,racism, hatred or profanity or that is hateful, threatening, or pornographic; incite violence or that contain nudity or graphic or gratuitous violence;

F. contain a picture that presents a minor (child), and/or contain any content which is inappropriate and/or misleading and/or insulting of a race and/or any religion and/or refers to illegal actions, and/or does not respect certain

ได้ หลังจากที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในกองทุนและ/หรือ กลยุทธ์ PM ลูกค้าควรลงนามในเอกสารใดๆ ที่บริษัท กำหนดไว้และส่งคำขอลงทุนในกองทุนและ/หรือ กลยุทธ์ PM ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนหรือผู้ให้บริการ กลยุทธ์ PM สามารถยอมรับหรือปฏิเสธคำขอลงทุนใน กองทุนและ/หรือกลยุทธ์ PM ได้ หลังจากที่ผู้ดูแลพอ ร์ทการลงทุนและ/หรือคลยุทธ์ PM ได้ หลังจากที่ผู้ดูแลพอ ร์บคำขอแล้ว ลูกค้าจะมีโอกาสทำการลงทุนในกองทุน และ/หรือกลยุทธ์ PM นี้ได้

- 2.4 ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนสามารถส่งคำสั่งชื้อขายที่ เกี่ยวข้องกับกองทุนเท่านั้น และไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการถอนหรือโอนเงิน
- 2.5 ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนหรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM รับทราบและตกลงว่า สื่อเกี่ยวกับการจัดการพอร์ทการ ลงทุนที่ตนเองได้สร้าง ตีพิมพ์ และเผยแพร่ทั้งภายใน และภายนอกแพลตฟอร์มการจัดการพอร์ทการลงทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลของกองทุนและ/หรือ กลยุทธ์ PM (เช่น ประวัติส่วนตัว รูปภาพ ชื่อกองทุน และ/หรือกลยุทธ์ PM คำอธิบายรายละเอียดกองทุน และ/หรือกลยุทธ์ PM) จะต้องไม่มีลักษณะดังนี้
- A. สื่อมีส่วนประกอบที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด ภายในข้อตกลงนี้ และ/หรือกฎเกณฑ์อื่นๆ ของบริษัท และ/หรือมีคำกล่าวอ้างที่ผิดกฎหมาย และ/หรือผิด ศีลธรรม และ/หรือประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับกลยุทธ์ และ/หรือไม่ สมเหตุสมผล และ/หรือไม่สอดคล้องต้องกัน และ/หรือ ให้ข้อมูลที่ชี้นำไปในทางที่ผิด และ/หรือละเมิดสิทธิ์ ของบุคคลที่สาม รวมถึงเครื่องหมายการค้าและสิทธิ์ใน ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ
- B. ทำให้เข้าใจผิด และ/หรือมีข้อความดูถูกเหยียดหยาม และ/หรือเหยียดเชื้อชาติหรือศาสนา และ /หรือกล่าวอ้างถึงการกระทำอันผิดกฎหมาย และ/หรือ ไม่เคารพมาตรฐานทางจริยธรรมและศีลธรรมอันดี
- C. กล่าวอ้างสิทธิ์ของผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนและ/หรือ ผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM เพื่อจัดหาบริการที่อาจจำเป็น

morality standards and/or is unethical;

G. contain, post or send unauthorized commercial communications (such as spam);

H. collect and/or use/copy users' content or information, or otherwise accessing Website and/or the Portfolio Management platform, using automated means (such as harvesting bots, robots, spiders, or scrapers);

I. engage in unlawful multi-level marketing, such as a pyramid scheme on our Websites and/or using our Services;

J. contain viruses or other malicious code;

K. solicit personal information and/or login information or access an account belonging to someone else:

L. disable, overburden, or impair the proper working of Company, such as a denial of service attack and/or facilitate or encourage any violations of these rules;

M. make misleading and/or absolute and/or untrue statements about the performance of the Fund and/or PM Strategy and/or guarantee the performance of the Fund and/or PM Strategy;

N. contain information which is not related to the Fund and/or PM Strategy, does not make sense and/or lacks consistency or which is not balanced enough - overwhelmed on the positive side.

- O. contain false statements about its knowledge and experience and/or its trading strategy and/or its authorization and/or mislead in any way the PM Investors and/or any other users;
- P. contain statements which are abusive or defamatory or harassing, and/or insulting statements to the Company, its affiliates, employees, shareholders, and/or any of its

ต้องมีใบอนุญาต การจดทะเบียน และ/หรือการแจ้งให้ ทราบในประเทศที่ตนเองอยู่อาศัย และ/หรือในประเทศ ที่นักลงทุน PM อยู่อาศัย

D. แนะนำหรือแสดงตัวผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนหรือผู้ให้ บริการกลยุทธ์ PM ในฐานะพนักงานหรือตัวแทนของ บริษัท และ/หรือกล่าวอ้างโดยตรงหรือโดยอ้อมว่า บริษัทและ/หรือบริษัทในเครือรับรอง ควบคุม และ/หรือ รับประกันความถูกต้องและ/หรือความสมบูรณ์ของ ถ้อยแถลง หรือการดำเนินการของผู้ดูแลพอร์ทการ ลงทุน

E. เนื้อหามีส่วนประกอบที่สร้างความขุ่นเคืองและ/หรือ เนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้งใดๆ รวมถึงการแสดงออกถึง ความเชื่อที่ไม่มีเหตุผล การเหยียดเชื้อชาติ ความ เกลียดชัง หรือความหยาบคาย หรือแสดงความเกลียด ชัง คุกคาม หรือลามกอนาจาร ยุยงให้เกิดความรุนแรง หรือมีภาพเปลือย หรือภาพความรุนแรง หรือมีความ รนแรงที่ไม่เหมาะสม

F. ประกอบด้วยภาพของผู้เยาว์ (เด็ก) และ/หรือมี เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และ/หรือทำให้เข้าใจผิด และ/หรื ดูดูถูกเหยียดหยาม และ/หรือเหยียดเชื้อชาติหรือ ศาสนา และ/หรือกล่าวอ้างถึงการกระทำอันผิดกฎ หมาย และ/หรือไม่เคารพมาตรฐานทางจริยธรรมและ ศีลธรรมอันดี

- G. มีส่วนประกอบของการสื่อสารในเชิงพาณิชย์ที่ไม่ ได้รับอนุญาต (เช่น สแปม)
- H. เก็บรวบรวมและ/หรือใช้/คัดลอกข้อมูลหรือเนื้อหา ของผู้ใช้ หรือเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มการ จัดการพอร์ทการลงทุนโดยใช้วิธีการอัตโนมัติ (เช่น ฮา ร์เวสดิ้งบอท โรบอท สไปเดอร์ หรือสแครปเปอร์)
- I. เกี่ยวข้องกับธุรกิจเครือข่ายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อาทิ แชร์ลูกโซ่บนเว็บไซต์ของเราและ/หรือในการใช้ บริการของเรา
- J. มีส่วนประกอบของไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายอื่นๆ

- Associates and/or other users or otherwise:
- Q. contain statements which advertise or promote any other entities and/or any services unrelated to the product;
- R. use the Company's websites and/or any Company's Services to do anything unlawful, misleading, malicious, or discriminatory;
- S. make references to and/or use visuals/logos of third parties including but not limited to regulatory bodies, authorities, and others without possessing the relevant permissions;
- T. create Fund and PM Strategy names and/or fund and PM Strategy descriptions which do not make sense or have actual/useful meaning and/or is misleading and/or insulting and/or contains racist or religious references and/or refers to illegal actions, and/or does not respect certain morality or ethical standards;
- U. make any references to bank account details:
- V. make unsubstantiated restrictions/giving instructions to investors on how, when, and how much to invest and/or withdraw, or similar.
- W. include any links in the Portfolio Management platform, such as social media links to profiles which he does not personally manage, unless this is justified in the Company's discretion.
- X. shall not state and/or imply and/or deceive and/or impersonate that the Fund and/or PM Strategy is managed and/or represented by an individual and/or a legal entity other than the individual and/or the

- K. ใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูล การเข้าสู่ระบบ หรือเข้าถึงบัญชีที่เป็นของผู้อื่น
- L. ทำให้การทำงานที่ถูกต้องของบริษัทเสียหาย รับ ภาระมากเกินไป หรือถูกทำลาย เช่น การโจมตีโดย ปฏิเสธการให้บริการ และ/หรืออำนวยความสะดวก หรือ ส่งเสริมการฝ่าฝืนกฎเหล่านี้
- M. ทำให้ข้อความเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกอง
 ทุนและ/หรือกลยุทธ์ PM เกิดความเข้าใจผิด และ/หรือ
 ไม่สมบูรณ์ และ/หรือไม่เป็นจริง และ/หรือรับประกันผล
 งานของกองทุนและ/หรือกลยุทธ์ PM
- N. ข้อมูลมีส่วนประกอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับกองทุนและ/ หรือกลยุทธ์ PM ไม่สมเหตุสมผล และ/หรือขาดความ สอดคล้องกัน หรือมีน้ำหนักเอนเอียงไปด้านเดียว เช่น การกล่าวถึงแต่ด้านดี
- O. ให้มีข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความรู้และ ประสบการณ์ของตน และ/หรือกลยุทธ์การชื้อขายของ ตน และ/หรือการได้รับอนุญาตของตน และ/หรือสร้าง ความเข้าใจผิดด้วยวิธีการใดๆ ต่อนักลงทุนและ/หรือผู้ ใช้รายอื่น
- P. ข้อความในเชิงหมิ่นประมาทหรือใส่ร้ายป้ายสีหรือ รังควาน และ/หรือข้อความอันเป็นการดูถูกบริษัท บริษัทในเครือ พนักงาน ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้ร่วม กองทุนรายใดๆ ของบริษัท และ/หรือผู้ใช้รายอื่น หรือผู้ ใดก็ตาม
- Q. มีเนื้อหาอันเป็นการโฆษณาหรือโปรโมทหน่วยงาน อื่นใดและ/หรือบริการใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
- R. ทำให้การทำงานที่ถูกต้องของบริษัทเสียหาย รับ ภาระมากเกินไป หรือถูกทำลาย เช่น การโจมตีโดย ปฏิเสธการให้บริการ และ/หรืออำนวยความสะดวก หรือ ส่งเสริมการฝ่าฝืนกฎเหล่านี้
- S. อ้างอิงและ/หรือใช้ภาพ/โลโก้ของบุคคลที่สาม ซึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหน่วยงานกำกับดูแล ผู้มี อำนาจ หรือบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

- legal entity registered and approved by the Company.
- Y. breach any applicable guidelines and/or policies and/or code of ethics as published by the Company from time to time on the Company's Website.
- Z. Contain a description of the Fund and/or PM Strategy which is not in accordance with the provisions of the Agreement and/or any other regulation of the Company and/or it contains illegal and/or unethical references and/or does not make sense and/or lacks consistency and/or provides misleading information;
- **2.6** The Company reserves the right at its absolute discretion, but in any case is under no obligations, to close any or all Open Position(s) within a Fund and/or PM Strategy at any time. This right is reserved only for the benefit of the Company in order to prevent or stop activities that may bring any type of loss or damage in the Company.
- **2.7** In addition to clause 11 of Part A of the current Agreement each of the following constitutes an "Event of Default" for the Portfolio Manager or PM Strategy Provider:
 - A. if the Portfolio Manager's or PM Strategy Provider's Fund and/or PM Strategy is carrying excessive risk for a long period of time;
 - B. the provided Portfolio Manager's or PM Strategy Provider's biography, photo, Fund and/or PM Strategy name, Fund and/or PM Strategy description, and/or any other information provided as part of the Fund and/or PM Strategy requirements, is not in accordance with the provisions of the Agreement and/or any other regulation of the Company and/or it contains illegal and/or unethical references and/or does not make sense and/or lacks consistency and/or provides misleading information;
 - C. the Portfolio Manager or PM Strategy Provider

- T. สร้างชื่อกองทุนหรือกลยุทธ์ PM และ/หรือคำ
 อธิบายรายละเอียดของกองทุนหรือกลยุทธ์ PMที่ไม่
 สมเหตุสมผลหรือมีความหมายที่แท้จริง/เป็นประโยชน์
 และ/หรือทำให้เข้าใจผิด และ/หรื ดูดูถูกเหยียดหยาม
 และ/หรือเหยียดเชื้อชาติหรือศาสนา และ/หรือกล่าว
 อ้างถึงการกระทำอันผิดกฎหมาย และ/หรือไม่เคารพ
 มาตรฐานทางจริยธรรมและศีลธรรมอันดี
- U. มีการอ้างอิงรายละเอียดบัญชีธนาคาร
- V. สร้างข้อจำกัดที่ไม่มีมูล/ให้คำแนะนำแก่นักลงทุน เกี่ยวกับวิธี เวลา และจำนวนเงินที่ใช้ลงทุนและ/หรือ ถอนเงิน หรือในลักษณะที่คล้ายกันนี้
- W. ใส่ลิงก์ใดๆ ลงในการจัดการพอร์ทการลงทุน เช่น โซเชียลมีเดียที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์ที่ไม่ได้จัดการ ด้วยตนเอง เว้นแต่ว่าจะมีการตัดสินใจอย่าง สมเหตุสมผลตามดลยพินิจของบริษัท
- X. จะต้องไม่ระบุ และ/หรือบอกเป็นนัย และ/หรือ หลอกลวง และ/หรือ แอบอ้างว่ากองทุนและ/หรือ กลยุทธ์ PM มีการจัดการ และ/หรือเป็นตัวแทนโดย บุคคลและ/หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคล และ/หรือ นิติบุคคลที่ลงทะเบียนและอนุมัติโดยบริษัท
- Y. ละเมิดข้อกำหนดและ/หรือนโยบายและ/หรือหลัก จรรยาบรรณใดๆ ที่บังคับใช้ตามที่บริษัทเผยแพร่บน เว็บไซต์ของบริษัทเป็นครั้งคราว
- Z. คำอธิบายของกองทุนและ/หรือกลยุทธ์ PM ไม่เป็น ไปตามข้อกำหนดภายในข้อตกลงนี้ และ/หรือ กฎเกณฑ์อื่นๆ ของบริษัท และ/หรือคำอธิบายกลยุทธ์มี คำกล่าวอ้างที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม และ/หรือ ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยว กับกลยุทธ์ และ/หรือไม่สมเหตุสมผล และ/หรือไม่ สอดคล้องต้องกัน และ/หรือให้ข้อมูลที่ชี้นำไปในทางที่ ผิด
- 2.6 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดสถานะที่เปิดอยู่ใดๆ หรือทั้งหมดภายในกองทุนและ/หรือกลยุทธิ์ PM ได้ ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

has not been fully verified in accordance with paragraph 3.1 and 3.2 of Part A of this Agreement and/or does not meet any requirements as provided by the Company from time to time;

D. the Portfolio Manager or PM Strategy Provider has been inactive and/or has no trading activity connected to the Fund for more than seven (7) calendar days;

E. the Portfolio Manager or PM Strategy Provider has been terminated in accordance with paragraph 10 of Part A of this Agreement;

- F. if the Portfolio Manager's or PM Strategy Provider's description of the Fund and/or PM Strategy does not match the actual trading activity in the same Fund and/or PM Strategy;
- G. If a substantial portion of the trades in a Portfolio Manager's Fund and/or PM Strategy are identical or similar to the trades of another Fund and/or PM Strategy, to the extent that it appears they are mimicking or replicating those trades;
- H. the Portfolio Manager or PM Strategy Provider has carried out trading:
 - (a) which can be characterized as excessive and/or without legitimate intent, in order to profit from market movements;
 - (b) while relying on price latency and/or arbitrage opportunities;
 - (c) which can be considered in the Company's sole discretion as market abuse and/or market manipulation and/or fraudulent activity;
 - (d) during abnormal market/trading conditions.
- I. the Portfolio Manager or PM Strategy Provider is not a holder of a license, registration and/or notification and/or of any other authorisation required in his/her state

โดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ สิทธิ์นี้สงวนไว้เพื่อประโยชน์
ของบริษัทในการป้องกันหรือหยุดการดำเนินการที่อาจ
นำไปสู่ความสูญเสียหรือความเสียหายประเภทใด
ก็ตามของบริษัท

- 2.7 เพิ่มเดิมจากความในข้อ 11 ในหมวด ก ของข้อ ตกลงปัจจุบัน แต่ละกรณีต่อไปนี้จะถือว่าผู้ดูแลพอร์ท การลงทุนหรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM มี "เหตุผิด สัญญา" เมื่อ
- A. หากกองทุนหรือกลยุทธ์ PM ของผู้ดูแลพอร์ทการ ลงทุนหรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM มีความเสี่ยงสูง เกินไปเป็นระยะเวลานาน
- B. ประวัติส่วนตัว รูปภาพ ชื่อกองทุน คำอธิบายราย ละเอียดกองทุนหรือกลยุทธ์ PM ที่ผู้ดูแลพอร์ทการ ลงทุนและ/หรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM ได้ให้ไว้ และ/ หรือข้อมูลอื่นใดที่ให้ไว้โดยเป็นส่วนหนึ่งของ ข้อกำหนดกองทุนและ/หรือกลยุทธ์ PM ไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนดภายในข้อตกลงนี้ และ/หรือกฎเกณฑ์อื่นๆ ของบริษัท และ/หรือมีคำกล่าวอ้างที่ผิดกฎหมาย และ/ หรือผิดศีลธรรม และ/หรือไม่สมเหตุสมผล และ/หรือไม่ สอดคล้องต้องกัน และ/หรือให้ข้อมูลที่ชี้นำไปในทางที่ ผิด
- C. ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนและ/หรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PMไม่ได้รับการยืนยันอย่างครบถ้วนตามข้อ 3.1 และ 3.2 ของหมวด ก ในข้อตกลงนี้
- D. ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนหรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PMมี สถานะไม่ได้ใช้งานและ/หรือไม่มีกิจกรรมการซื้อขายที่ เกี่ยวข้องกับกองทุนมานานกว่า 7 (เจ็ด) วันตามปฏิทิน
- E. บทบาทผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนหรือผู้ให้บริการ กลยุทธ์ PM ถูกยุติโดยสอดคล้องกับข้อ 10 ของหมวด ก ในข้อตกลงนี้
- F. หากคำอธิบายรายละเอียดกองทุนและ/หรือกลยุทธ์ PMของผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนหรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM ไม่ตรงกับกิจกรรมการซื้อขายจริงในกองทุนและ/

of residency and/or in the residency states of PM Investors;

- J. the Portfolio Manager or PM Strategy Provider fails to perform or breaches any obligation due to the Company and/or where any representation or warranty made by the Portfolio Manager is or becomes untrue;
- K. if the Portfolio Manager's or PM Strategy Provider's account does not have sufficient funds as per the minimum requirements of the specific Portfolio Management account type;
- L. If the Portfolio Manager or PM Strategy Provider does not abide by or is in breach of any applicable Content Guidelines.
- M. for any other reason or circumstance where the Company reasonably believes that it is necessary or desirable to take any action set out in clause 2.8 below herein.
- N. If the Portfolio Manager or the PM Strategy Provider does not abide by or is in breach of clause 2.5 above herein.
- O. For any other reason considered as relevant and appropriate by the Company in its sole discretion.
- **2.8** If an Event of Default occurs the Company reserves the right at its absolute discretion, but in any case is under no obligation, at any time with or without Written Notice, to take any of the following actions in addition to clause 11.2 Part A:
 - A. terminate this Agreement with immediate effect:
 - B. reject and/or block the availability of a proposed and/or existing Portfolio Manager or PM Strategy Provider;
 - C. freeze and/or suspend and/or terminate and/or close or block any and/or all Fund/s

หรือกลยุทธ์ PM เดียวกัน

- G. หากการเทรดในกองทุนของผู้ดูแลพอร์ทการลงทุน และ/หรือกลยุทธ์ PM เหมือนหรือคล้ายกับอีกกองทุน และ/หรือกลยุทธ์ PM หนึ่งในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงจน ดูเหมือนว่าเป็นการเลียนแบบหรือคัดลอกการชื้อขาย เหล่านั้น
- H. ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนหรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM ได้ดำเนินการซื้อขายที่
- (a) มีลักษณะเป็นการทำกำไรเกินควรจากการ เคลื่อนไหวของตลาด และ/หรือโดยมีเจตนาอันไม่ ชอบธรรม
- (b) เป็นการอาศัยจังหวะที่เกิดความหน่วงของราคา และ/หรืออาร์บิทราจ
- (c) ตามการพิจารณาด้วยดุลยพินิจของบริษัท ถือได้ ว่าเป็นการทำให้ตลาดเกิดความผิดปกติ และ/หรือการ ปั่นตลาด และ/หรือกิจกรรมที่ฉ้อฉล
- (d) เกิดขึ้นระหว่างที่สภาวะตลาด/การซื้อขายไม่ปกติ
- ไ. ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนหรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM
 ไม่ใช่เจ้าของใบอนุญาต การจดทะเบียน และ/หรือการ แจ้งให้ทราบ และ/หรือการอนุญาตอื่นใดที่กำหนดไว้ ในประเทศที่ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนอยู่อาศัย และ/หรือ ประเทศที่นักลงทุน PM อยู่อาศัย
- J. ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนหรือ ผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM ไม่สามารถดำเนินการหรือละเมิดข้อผูกพันเนื่องจาก บริษัทและ/หรือเมื่อพบว่าการรับรองหรือการรับประกัน ใดๆ โดยผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนเป็นเท็จในปัจจุบันหรือ ในภายหลัง
- K. หากบัญชีของผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนหรือผู้ให้ บริการกลยุทธ์ PM มีเงินไม่เพียงพอตามข้อกำหนดขั้น ต่ำของประเภทบัญชีการจัดการพอร์ทการลงทุน
- L. หากคำอธิบายรายละเอียดกองทุนของผู้ดูแลพอร์ท การลงทุนหรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM ไม่ตรงกับ

and/or PM Strategies managed by the Portfolio Manager or the PM Strategy Provider's and/or any open positions and/or deny access to Portfolio Management and/or refuse payment of Performance Fee;

- D. change the status of the Fund/s and/or PM Strategies to the "close-only" mode by revoking Portfolio Manager or PM Strategy Provider ability to open new position(s);
- E. request to make amendments on the description of the Fund/s and/or PM Strategy/ies;
- F. take any other action(s) in relation to the Fund/s and/or PM Strategies in order to rectify the Event of Default or minimize any type of loss or damage to the Company;
- G. reject or refuse any request of the PM to create a new Fund(s) and/or PM Strategy (ies);
- H. adjust the Fund(s) and/or PM Strategy (ies) balance to remove illicit profit;
- I. any other action as deemed fit at the absolute discretion of the Company.
- 2.9 The Performance Fee may be determined by the Portfolio Manager or the PM Strategy Provider for each Fund and/or PM Strategy. The Performance Fee may be changed after the specific Fund or PM Strategy is created. The modified Performance Fee will be applicable only to the new investments of the specific Fund or PM Strategy. All existing PM Investments to the specific Fund or PM Strategy will remain with the Performance Fee as set upon the PM Investment creation.
- **2.10** The Portfolio Manager or PM Strategy Provider shall receive the Performance Fee for any positive returns of PM Investors in USD currency, which is calculated as indicated on the Company's Website and/or in any relevant mobile application/s. Performance Fee shall be

กิจกรรมการซื้อขายจริงในกองทุนเดียวกัน

- M. กรณีอื่นใดที่ทำให้บริษัทมีเหตุอันควรที่จะเชื่อได้ว่า จำเป็นหรือสมควรที่จะดำเนินการใดๆ ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 2.8 ด้านล่างในข้อตกลงนี้
- N. หากผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนหรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อ 2.5 ข้างต้นในที่นี้
- O. เหตุผลอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า เกี่ยวข้องและเหมาะสมตามดุลยพินิจของบริษัทแต่ เพียงผู้เดียว
- 2.8 โดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ หากเกิดเหตุผิดสัญญา
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้
 เดียว ซึ่งจะดำเนินการได้ทุกเมื่อโดยอาจแจ้งหรือไม่
 แจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร สำหรับการดำเนิน
 การดังต่อไปนี้เพิ่มเดิมจากข้อ 11.2 หมวด ก
- A. ยุติข้อตกลงนี้โดยมีผลทันที
- B. ปฏิเสธและ/หรือปิดกั้นความสามารถในการให้ บริการของผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนที่เสนอและ/หรือผู้ ดูแลพอร์ทการลงทุนหรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM ปัจจุบัน
- C. หยุด และ/หรือระงับ และ/หรือยุติ และ/หรือปิดหรือ
 ปิดกั้นกองทุนและ/หรือกลยุทธ์ PM ใดๆ และ/หรือ
 ทั้งหมดที่จัดการโดยผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนและ/หรือผู้
 ให้บริการกลยุทธ์ PM และ/หรือสถานะที่เปิดอยู่ใดๆ
 และ/หรือปฏิเสธการเข้าถึงแพลตฟอร์มการจัดการพอ
 ร์ทการลงทุน และ/หรือปฏิเสธการชำระค่าธรรมเนียม
 ผลงาน
- D. เปลี่ยนแปลงสถานะของกองทุนและ/หรือกลยุทธ์ PM เป็นโหมด "ปิดเท่านั้น" โดยการเพิกถอนความ สามารถในการเปิดสถานะใหม่ของผู้ดูแลพอร์ทการ ลงทุนหรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM
- E. ร้องขอให้ทำการเปลี่ยนแปลงคำอธิบายรายละเอียด ของกองทุนและ/หรือกลยุทธ์ PM

calculated on the aggregated profits on each Fund and/or PM Strategy and proportionally on the individual PM Investment/s made by the PM Investors. The Performance Fee is calculated and credited to the Portfolio Manager's or PM Strategy Provider's Account at the end of the Billing Period. The Performance Fee is subject to any deductions related to the Shared Fee of an Associate as described in Part G, section 5 below herein and in such a case a Personal Performance Fee shall be received by the Portfolio Manager which shall be calculated as per below:

Personal Performance Fee= Total Performance Fee amount from all Investments in a Fund -Shared Fee

- 2.11 In the event that a Fund and/or PM Strategy has been terminated before the end of the Billing Period, the Performance Fee shall be calculated at the time of Fund and/or PM Strategy termination and credited to the Portfolio Manager's or PM Strategy Provider's account at the end of the Billing Period.
- **2.12** It is hereby understood and agreed by the Portfolio Manager and/or PM Strategy Provider that Clients remain Company's Clients at all times.
- 2.13 The Portfolio Manager or PM Strategy
 Provider's represents and warrants that is duly
 authorized to enter into this Agreement and
 maintains any applicable license and/or
 certification and/or authorisation during the
 Portfolio Management activities and/or the
 trading operations of Fund(s) and/or PM
 Strategy(ies) and shall exercise proper skill and
 care, professional and technical expertise,
 diligence, morality and impartiality which are
 necessary, taking into account the complexity of
 trading.
- **2.14** The Company will not in any way be liable for any losses incurred in the Funds and/or PM Strategy(ies), nor shall be liable for anything

- F. ดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับกองทุนหรือกลยุทธ์ PM เพื่อแก้ไขเหตุผิดสัญญาหรือลดความสูญเสียหรือความ เสียหายประเภทใดก็ตามที่เกิดขึ้นกับบริษัท
- G. ปฏิเสธหรือไม่ยอมรับคำขอใดๆ ของ PM ในการ สร้างกองทุนและ/หรือกลยุทธ์ PM
- H. ปรับบาลานซ์ของกองทุนและ/หรือกลยุทธ์ PM โดยหักกำไรที่ได้มาโดยไม่ถูกต้องออกจากบัญชี
- การดำเนินการอื่นใดที่ได้รับพิจารณาว่าเหมาะสม ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
- 2.9 ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนหรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM จะเป็นผู้กำหนดค่าธรรมเนียมผลงานสำหรับแต่ละ กองทุนและ/หรือกลยุทธ์ PM และสำหรับนักลงทุน PM แต่ละรายในกองทุนหรือกลยุทธ์ PM นั้น ค่าธรรมเนียมผลงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจาก สร้างกองทุนหรือกลยุทธ์ PM นั้นๆ แล้ว ซึ่งการ เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมผลงานจะมีผลต่อการลงทุน ใหม่ของกองทุนหรือกลยุทธ์ PM นั้นๆเท่านั้น สำหรับ การลงทุน PM ที่มีอยู่ทั้งหมดของกองทุนหรือกลยุทธ์ PM ดังกล่าวจะยังคงมีค่าธรรมเนียมผลงานตามที่ กำหนดไว้ ณ ตอนที่ทำการลงทุน PM
- 2.10 ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนหรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM จะได้รับค่าธรรมเนียมผลงานสำหรับผลกำไรของ นักลงทุน PM เป็นเงินดอลลาร์ (USD) ซึ่งคำนวณตาม ที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือในแอปพลิ เคชั่นมือถือที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียมผลงานจะคำนวณ จากกำไรโดยรวมของแต่ละกองทุนและ/หรือกลยุทธ์ PM และตามสัดส่วนการลงทุน PM ของนักลงทุน PM แต่ละราย โดยจะมีการคำนวณและโอนค่าธรรมเนียม ผลงานไปยังบัญชีของผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนหรือผู้ให้ บริการกลยุทธ์ PM เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเรียกเก็บ เงิน ค่าธรรมเนียมผลงานขึ้นอยู่กับการหักใดๆ ที่ เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมผลงานขึ้นอยู่กับการหักใดๆ ที่ เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมผลงานขึ้นอยู่กับการหักใดา หี่ และใน กรณีดังกล่าว ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนจะได้รับ ค่าธรรมเนียมผลงานส่วนบุคคล ซึ่งจะคำนวณดังนี้

happening outside of the Company's control.

- **2.15** The Portfolio Manager or PM Strategy Provider is not allowed to publish, reproduce, transmit, or otherwise reproduce information relating to the Funds and/or PM Strategies and/or the Portfolio Management to any third party without the Company's prior written consent.
- 2.16 The Portfolio Manager or PM Strategy
 Provider irrevocably and unconditionally agrees
 and hereby authorizes the Company to provide
 Clients with access and/or the option to invest in
 the Fund(s) and/or PM Strategy(ies) upon fulfillment
 of any applicable requirements set by the
 Company at its absolute discretion. Upon
 investing in a Fund and/or PM Strategy(ies),
 Portfolio Manager or PM Strategy Provider
 authorizes the Company and Company shall
 have the right to take all necessary actions
 deemed fit so that Client is allowed to invest
 and/or access the Fund(s).
- **2.17** The Portfolio Manager or PM Strategy Provider authorizes the Company to use any information related to the Portfolio Manager and/or the Fund(s) and/or PM Strategies in any way it chooses and make it public or communicate it as deemed appropriate, in any way and with any means in its absolute discretion.
- **2.18** The Portfolio Manager or PM Strategy Provider and PM Investor acknowledges and agrees that the Company may, from time to time change the leverage provided as further explained in Part E: CFD Trading Terms, Section 3. Leverage.
- **2.19** The Portfolio Manager or PM Strategy Provider shall not create Funds and/or PM Strategies with names, descriptions, content or images that are identical or substantially similar to those of existing strategies that could mislead the Investors.
- **2.20** The PM Strategy Provider may archive the PM Strategy. In this event all active PM Investments will be closed and any available funds will be returned to the PM Investor. The available commission will be paid out at the end of the billing period.

- ค่าธรรมเนียมผลงานส่วนบุคคล = จำนวนค่าธรรมเนียม ผลงานทั้งหมดจากทุกการลงทุนในกองทุน -ค่าธรรมเนียมส่วนแบ่ง
- 2.11 ในกรณีที่มีการยุติกองทุนและ/หรือกลยุทธ์ PM ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเรียกเก็บเงิน ค่าธรรมเนียมผล งานจะคำนวณ ณ เวลาที่ทำการยุติกองทุนและ/หรือ กลยุทธ์ PM และจะโอนไปยังบัญชีของผู้ดูแลพอร์ท การลงทุนหรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM เมื่อสิ้นสุดระยะ เวลาการเรียกเก็บเงิน
- 2.12 ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนและ/หรือผู้ให้บริการ กลยุทธ์ PM เข้าใจและตกลงว่าลูกค้าจะยังคงเป็น ลูกค้าของบริษัทตลอดเวลา
- 2.13 ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนหรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM รับรองและรับประกันว่าได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ในการร่วมทำข้อตกลงนี้ และรักษาใบอนุญาต และ/หรือใบรับรอง และ/หรือการอนุญาตที่เกี่ยวข้องระหว่าง ดำเนินการจัดการพอร์ทการลงทุน และ/หรือการดำเนิน การซื้อขายของกองทุน และใช้ทักษะและความ ระมัดระวังอย่างเหมาะสม ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และทางเทคนิค ความอุตสาหะ ความมีศีลธรรมอันดี และความเป็นธรรมที่จำเป็น โดยพิจารณาจากความ ซับซ้อนของการซื้อขาย
- 2.14 บริษัทจะไม่ดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้นเพื่อรับผิดต่อ ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในกองทุนหรือกลยุทธ์ PM นี้
- 2.15 ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนหรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM ไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ ทำข้ำ ส่งต่อ หรือทำ ข้ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนและ/หรือกลยุทธ์ PM และ/หรือการจัดการพอร์ทการลงทุนให้แก่บุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท
- 2.16 ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนและผู้ให้บริการกลยุทธ์
 PM ตกลงและมอบอำนาจให้บริษัทมอบสิทธิ์การ
 เข้าถึงและ/หรือตัวเลือกการลงทุนในกองทุนและหรือ
 กลยุทธ์ PM แก่ลูกค้า โดยไม่มีเงื่อนไขและเพิกถอน
 ไม่ได้ เมื่อลงทุนในกองทุน เมื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดที่

3. PM Investor

3.1 Only individuals and/or legal entities who receive a Fund and/or PM Strategy link or code for the Fund and/or PM Strategy by the Portfolio Manager or PM Strategy Provider might be able to invest in a Fund and/or PM Strategy and become PM Investors. In order to invest in a Fund and/or PM Strategy, the PM Investor shall first become a Client of the Company as per the terms of this Agreement and meet any requirements imposed by the Company and/or accept and/or sign any other applicable documentation required by the Company from time to time. By joining and investing into a Fund or PM Strategy with a PM Investment, the PM Investor agrees to the following:

A. to authorize the Portfolio Manager as its true and lawful Attorney and Agent with full power and authority to act as a Portfolio Manager on the PM Investment for Portfolio Management Product and instructs the Portfolio Manager to act on his/her behalf in connection to the PM Investment/s;

B. to authorize and instruct the Portfolio Manager to use Company's Trading Platform for trading using the PM Investment/s;

C. that investing in a Fund or PM Strategy bears its own fees, charges and Performance Fee.

D. to authorize the Company to accept trading orders from the Portfolio Manager or PM Strategy Provider in relation to the PM Investment;

E. to authorize and instruct the Company to transfer the Performance Fee from the PM Investment to the Portfolio Manager's or PM Strategy Provider's Account at the end of each Billing Period.

เกี่ยวข้องซึ่งกำหนดโดยบริษัทตามดุลยพินิจของ
บริษัทแต่เพียงผู้เดียว ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนหรือผู้ให้
บริการกลยุทธ์ PM มอบอำนาจให้บริษัท และบริษัทจะ
มีสิทธิ์ในการดำเนินการที่จำเป็นทั้งหมดที่ได้รับ
พิจารณาว่าเหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าสามารถลงทุนและ/
หรือเข้าถึงกองทุนได้

- 2.17 ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนหรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM มอบอำนาจให้บริษัทใช้ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ ดูแลพอร์ทการลงทุนและ/หรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM และ/หรือกองทุนและ/หรือกลยุทธ์ PM ในลักษณะใด ก็ตามที่บริษัทต้องการ และเผยแพร่หรือสื่อสารข้อมูล ดังกล่าวตามที่ได้รับพิจารณาว่าเหมาะสมในทางใด ทางหนึ่งและด้วยวิธีการใดๆ ตามดุลยพินิจของบริษัท แต่เพียงผู้เดียว
- 2.18 ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนหรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM และนักลงทุน PM ได้รับทราบและการยินยอมว่า บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจที่ให้ไว้เป็นครั้งคราว ตามที่อธิบายเพิ่มเติมในข้อ 3 เลเวอเรจ หมวด จ ของ เงื่อนไขการซื้อขาย CFD
- 2.19 ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนหรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM จะต้องไม่สร้างกองทุนและ/หรือกลยุทธ์ PM ที่ มีชื่อ คำอธิบาย เนื้อหาหรือรูปภาพที่เหมือนหรือ คล้ายคลึงกันอย่างมากกับกลยุทธ์ที่มีอยู่ซึ่งอาจทำให้ นักลงทุนเข้าใจผิด
- 2.20 ผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM อาจจัดเก็บกลยุทธ์ PM ไว้ ในกรณีนี้ การลงทุน PM ที่เปิดอยู่ทั้งหมดจะถูกปิด และเงินทุนที่มีอยู่จะถูกส่งคืนให้กับนักลงทุน PM สำหรับค่าคอมมิชชั่นจะได้รับการจ่ายเมื่อสิ้นสุดระยะ เวลาการเรียกเก็บเงิน

3. นักลงทุน PM

3.1 เฉพาะบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่ได้รับรหัสหรือลิง ก์กองทุนและ/หรือกลยุทธ์ PM จากผู้ดูแลพอร์ทการ ลงทุนและ/หรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM เท่านั้นที่ สามารถลงทุนในกองทุนและ/หรือกลยุทธ์ PM เป็นนัก

- F. authorizes the Company to use any information related to the PM Investor and/or the PM Investment in any way it chooses and make it public or communicate it as deemed appropriate, in any way and with any means in its absolute discretion.
- **3.2** Reports and/or information in relation to the PM Investments while using the Portfolio Management service shall be available on the Website and/or in any relevant mobile application as applicable from time to time.
- 3.3 The PM Investor may start the PM Investment, deposit funds and/or withdraw any available funds to and from his/her Wallet in accordance with the procedures and restrictions available from time to time on the Portfolio Management mobile applications and/or Website and/or any other website maintained by the Company for Portfolio Management and subject to the Agreement.
- **3.4** PM Investor can only use the Wallet for the Portfolio Management service and is not allowed to execute any trading operations on the Wallet on its own.
- **3.5** The PM Investor may deposit funds into the Investment Wallet via the payment systems/methods made available by the Company for the Portfolio Management platform from time to time.
- 3.6 In order to terminate the PM Investment, PM Investor should send a PM Investment termination request to the Portfolio Manager. In case the termination request is not accepted by the Portfolio Manager after thirty-six (36) hours, the PM Investment will be terminated automatically. The Client acknowledges and agrees that the PM Investment can't be terminated outside of normal trading hours and Portfolio Manager is authorised to perform trading operations on the Fund until termination

ลงทุน PM ได้ นักลงทุน PM จะต้องเป็นลูกค้าของ
บริษัทก่อนตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ และมี
คุณสมบัติตามข้อกำหนดที่บริษัทกำหนดไว้ และ/หรือ
ยอมรับ และ/หรือลงนามในเอกสารที่บังคับใช้อื่นที่
กำหนดโดยบริษัทเป็นครั้งคราวเพื่อลงทุนในกองทุน
ในการเข้าร่วมและลงทุนในกองทุนหรือหรือกลยุทธ์
PM กับการลงทุน PM แสดงว่านักลงทุน PM ตกลง
ตามข้อกำหนดต่อไปนี้

- A. มอบอำนาจให้ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนกระทำการ แทนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีอำนาจและสิทธิ์ เต็มที่ในการกระทำการเป็นผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนใน การลงทุน PM สำหรับผลิตภัณฑ์การจัดการพอร์ทการ ลงทุน และสั่งการให้ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนกระทำการ อันเกี่ยวเนื่องกับการลงทุน PM ในนามของตน
- B. มอบอำนาจให้ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนใช้ แพลตฟอร์มการซื้อขายของบริษัทในการซื้อขายโดย ใช้การลงทุน PM
- C. รับผิดชอบค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และ ค่าธรรมเนียมผลงานในการลงทุน PM
- D. มอบอำนาจให้บริษัทยอมรับคำสั่งซื้อขายอันเกี่ยว เนื่องกับการลงทุน PM จากผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนหรือ ผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM
- E. มอบอำนาจให้บริษัทโอนเงินค่าธรรมเนียมผลงาน จากการลงทุน PM ไปยังบัญชีของผู้ดูแลพอร์ทการ ลงทุนหรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา การเรียกเก็บเงินแต่ละรอบ
- F. อนุญาตให้บริษัทใช้ข้อมูลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับนัก aงทุน PM และ/หรือการลงทุน PM ในลักษณะที่เลือก และเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือสื่อสารตามที่เห็นสมควร ในทางใดทางหนึ่งและด้วยวิธีการใดก็ตามตาม ดูลยพินิจของบริษัท
- รายงานและ/หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
 PM ระหว่างที่ใช้บริการการจัดการพอร์ทการลงทุนจะ
 ได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่น

occurs. Any PM Investment termination request which has been accepted by the Portfolio Manager or has expired outside of the normal trading hours will be executed after trading resumes. In order to terminate the PM Investment in a PM Strategy, PM Investor should send a PM Investment termination request which will be executed automatically. The Client acknowledges and agrees that the PM Investment can't be terminated outside of normal trading hours. Any PM Investment in a Strategy termination request which has been sent outside of the normal trading hours will be executed after trading resumes.

- **3.7** Upon termination of PM Investment as described in clause 3.6 above, funds available as a result of the PM Investment in relevant Fund(s) or PM Strategies, shall be credited to PM Investor's Wallet.
- **3.8** The Company reserves the right at its absolute discretion to close any or all Open Position(s) of a Fund or PM Strategy at any time.
- **3.9** The PM Investor acknowledges and accepts that by making a PM Investment into a Fund or PM Strategy of a specific Portfolio Manager or PM Strategy Provider he/she accepts the Performance Fee and Leverage as well as other conditions set for the Fund or PM Strategy by the respective Portfolio Manager or PM Strategy Provider in accordance with paragraph 2.2 of Part G;
- **3.10** In addition to clause 11.1 of Part A of the current Agreement, each of the following constitutes an "Event of Default" for the PM Investor:
 - A. the Fund or PM Strategy in which PM Investor made a PM Investment is subject to an Event of Default as this defined in clause 2.7 above herein;
 - B. the PM Investor is misusing the Portfolio Management service in order to mimic or replicate trades conducted in a Fund or PM Strategy into his personal trading account with the Company;
 - C. failure of the PM Investor to provide an

มือถือที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมเป็นครั้งคราว

- 3.3 นักลงทุน PM อาจเริ่มการลงทุน PM ฝากเงิน และ /หรือถอนเงินที่มีอยู่ไปยังและจากกระเป๋าเงินของตน เอง โดยจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนและข้อจำกัดที่ บังคับใช้เป็นครั้งคราวบนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิ เคชั่นการจัดการพอร์ทการลงทุนบนมือถือ และ/หรือ เว็บไซต์การจัดการพอร์ทการลงทุนอื่นๆ ที่ดูแลโดย บริษัท และเป็นไปตามข้อตกลงฉบับนี้
- 3.4 นักลงทุน PM สามารถใช้กระเป๋าเงินสำหรับบริการ การจัดการพอร์ทการลงทุนเท่านั้น และไม่ได้รับ อนุญาตให้ดำเนินการซื้อขายใดๆ บนกระเป๋าเงินด้วย ตนเองได้
- 3.5 นักลงทุน PM อาจฝากเงินเข้ากระเป๋าเงินการ ลงทุนผ่านวิธีการ/ระบบการชำระเงินที่บริษัทให้บริการ สำหรับแพลตฟอร์มการจัดการพอร์ทการลงทุนเป็นครั้ง คราว
- 3.6 ในการยุติการลงทุน PM นักลงทุน PM ควรส่ง คำขอยติการลงทน PM ไปยังผัดแลพอร์ทการลงทน ในกรณีที่ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนไม่ยอมรับคำขอยุติการ ลงทุนภายในสามสิบหก (36) ชั่วโมง การลงทุน PM จะยุติโดยอัตโนมัติ ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าไม่ สามารถยุติการลงทุน PM นอกช่วงเวลาซื้อขายตาม ปกติได้ และผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนได้รับอนุญาตให้ ดำเนินการซื้อขายในกองทุนจนกว่าจะมีการยุติ คำขอ ยติการลงทุน PM ใดๆ ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ดูแล พอร์ทการลงทน หรือหมดอายนอกช่วงเวลาซื้อขาย ตามปกติจะได้รับการดำเนินการหลังจากที่กลับมาทำ การซื้อขายอีกครั้ง ในการยุติการลงทุน PM ในกลยุทธ์ PM นักลงทุน PM ควรส่งคำขอยติการลงทุน PM ซึ่ง จะดำเนินการโดยอัตโนมัติ ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ไม่สามารถยุติการลงทุน PM นอกช่วงเวลาซื้อขายตาม ปกติได้ คำขอยติการลงทน PM ในกลยทธ์ใดๆ ที่ส่ง นอกช่วงเวลาซื้อขายตามปกติจะได้รับการดำเนินการ หลังจากที่กลับมาทำการซื้อขายอีกครั้ง
- **3.7** เมื่อยุติการลงทุน PM ตามที่อธิบายไว้ในข้อ 3.6

- amount due under the Agreement;.
- D. failure of the PM Investor to perform any obligation due to the Company;
- E. any other circumstance where the Company reasonably believes that it is necessary or desirable to take any action set out in clause 3.11 below.
- **3.11** If an Event of Default occurs the Company may, at its absolute discretion, at any time and without prior Written Notice, take one or more of the actions described in clause 2.8 herein above, in addition to Clause 11.2 of Part A.
- **3.12** The PM Investor acknowledges and accepts that a Fund or PM Strategy can be terminated in case of an Event of Default either from Portfolio Manager/s or PM Strategy Provider/s or PM Investors side and in this case Orders in this Fund or PM Strategy will be closed in the order decided by the Company.
- **3.13** PM Investor may not be able to see the individual Orders made by the Portfolio Manager or PM Strategy Provider if the latter decides to do so.
- **3.14** The PM Investor is not allowed to publish, reproduce, transmit, or otherwise reproduce information relating to the Funds or PM Strategies and/or the Portfolio Management to any third party without the Company's prior written consent.
- 3.15 The PM Investor irrevocably and unconditionally acknowledges and agrees that any description provided by the Portfolio Manager or PM Strategy Provider in relation to the Fund or PM Strategy, including the news feed and/or any other means has not been approved by the Company. The PM Investor acknowledges, agrees, and undertakes to perform his own due diligence on the Portfolio Manager or PM Strategy Provider and the relevant Fund or PM Strategy.
- **3.16** The PM Investor acknowledges and agrees

- ข้างต้น เงินที่มีอยู่อันเป็นผลมาจากการลงทุน PM ที่ อยู่ในกองทุนหรือกลยุทธ์ PM ที่เกี่ยวข้องจะถูกโอนไป ยังกระเป๋าเงินของนักลงทุน PM
- 3.8 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่ เพียงผู้เดียวในการปิดสถานะทั้งหมดหรือสถานะใดๆ ที่ เปิดอยู่ของกองทุนหรือกลยุทธ์ PM ได้ทุกเมื่อ
- 3.9 นักลงทุน PM รับทราบและยอมรับว่าการลงทุน PM ลงในกองทุนหรือกลยุทธ์ PM ของผู้ดูแลพอร์ท การลงทุนหรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM รายใดรายหนึ่ง นั้น นักลงทุน PM ยอมรับค่าธรรมเนียมผลงานและ เลเวอเรจ รวมถึงเงื่อนไขอื่นๆ ที่ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุน หรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PMที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ สำหรับกองทุนหรือกลยุทธ์นั้นๆ โดยสอดคล้องกับข้อ 2.2 ในหมวด ช
- 3.10 เพิ่มเติมจากความในข้อ 11.1 ในหมวด ก ของข้อ ตกลงปัจจุบัน แต่ละกรณีต่อไปนี้ถือเป็น "เหตุผิด สัญญา" สำหรับนักลงทุน PM
- A. เงินที่นักลงทุน PM ได้จากการลงทุน PM กองทุนหรือกลยุทธ์ PM จะถือเป็นเหตุผิดสัญญา ตามที่กำหนดในข้อ 2.7 ข้างต้นในข้อตกลงนี้
- B. นักลงทุน PM ใช้บริการการจัดการพอร์ท การลงทุนเพื่อเลียนแบบหรือคัดลอกคำสั่งซื้อขายที่ ดำเนินการในกองทุนหรือกลยุทธ์ PM ลงในบัญชี ซื้อขายส่วนตัวของตนเองกับบริษัท
- C. นักลงทุน PM ไม่จ่ายจำนวนเงินที่ค้าง ชำระภายใต้ข้อตกลงนี้
- D. นักลงทุน PM ไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน ใดๆ ที่มีหน้าที่ต้องทำแก่บริษัท
- E. กรณีอื่นใดที่ทำให้บริษัทมีเหตุอันควรที่ จะเชื่อได้ว่าจำเป็นหรือสมควรที่จะดำเนินการใดๆ ตาม ที่ระบุไว้ในข้อ 3.11 ด้านล่าง
- 3.11 หากเกิดเหตุผิดสัญญาขึ้น บริษัทอาจดำเนินการ ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อซึ่งอธิบายไว้ในข้อ 2.8 ข้าง ตัน เพิ่มเติมจากข้อ 11.2 หมวด ก ทั้งนี้เป็นไปตาม ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งจะดำเนินการ

that the Company shall not be liable for any losses incurred in the Fund or PM Strategy.

- 4. Portfolio Management Products
- **4.1** The Company will provide Portfolio Manager and/or PM Strategy Provider with two options for managing PM Investments – so called Portfolio Management Products. The Portfolio Manager or PM Strategy Provider should choose between "Portfolio Copying product" and "Portfolio Management product" when creating a Fund and/or a PM Strategy. The Company reserves the right not to provide one of those options to any Portfolio Manager or PM Strategy Provider on its own discretion and/or to impose specific requirements and/or criteria in order to use and/or when using any of the above Portfolio Management Products as these shall be communicated by the Company from time to time and/or as these can be found in the Portfolio Manager's or PM Strategy Provider's Personal Area and/or the Website
- **4.2** In order to run a PM Strategy with a Portfolio Copying product, the PM Strategy Provider should make a deposit to the PM Strategy. All PM Investments made to the PM Strategy with Portfolio Copying product will be transferred to the Investment subaccount dedicated to the exact PM Investment. After a PM Investment in a PM Strategy is made, all the existing Open Positions made by the PM Strategy Provider under that particular PM Strategy will automatically be followed and copied to the PM Investment subaccount together with any further new trading orders performed by the PM Strategy Provider under the specific PM Strategy.
- **4.3** The PM Investor and/or the PM Strategy Provider acknowledge and agree that for PM Strategies:

A. all Orders made by the PM Strategy Provider will be followed and copied by the PM Investment subaccount in accordance with the copy coefficient as indicated on the Company's Website and/or on the Portfolio

ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์ อักษร

- 3.12 นักลงทุน PM รับทราบและยอมรับว่าสามารถยุติ กองทุนในกรณีที่ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนและ/หรือผู้ให้ บริการกลยุทธ์ PM หรือนักลงทุน PM เกิดเหตุผิด สัญญา และในกรณีนี้ คำสั่งซื้อขายในกองทุนหรือ กลยุทธ์ PM นี้จะถูกปิดตามคำสั่งที่ตัดสินโดยบริษัท
- 3.13 นักลงทุน PM อาจไม่สามารถดูคำสั่งซื้อขาย แต่ละรายการที่ดำเนินการโดยผู้ดูแลพอร์ทการลงทุน หรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ได้ หากผู้ดูแลพอร์ทการลงทุน หรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ตัดสินใจเช่นนั้น
- 3.14 นักลงทุน PM ไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ ทำซ้ำ ส่งต่อ หรือทำซ้ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหรือ กลยุทธ์ PM และ/หรือการจัดการพอร์ทการลงทุนให้ แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็น ลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
- 3.15 นักลงทุน PM รับทราบและตกลงโดยไม่มี
 เงื่อนไขและไม่อาจเพิกถอนได้ว่าคำอธิบายใดๆ ที่ผู้
 ดูแลพอร์ทการลงทุนหรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM จัด
 ทำไว้เกี่ยวกับกองทุนหรือกลยุทธ์ PM ซึ่งรวมถึง
 ฟิดข่าวและ/หรือวิธีการอื่นใดนั้นไม่ได้รับการอนุมัติจาก
 ทางบริษัท มอบอำนาจให้บริษัทยอมรับคำสั่งซื้อขาย
 อันเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในกองทุนหรือกลยุทธ์ PM
 จากผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนหรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM
- 3.16 บริษัทจะไม่ดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้นเพื่อรับผิดต่อ ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในกองทุนหรือกลยุทธ์ PM

4. ผลิตภัณฑ์การจัดการพอร์ทการ ลงทน

4.1 บริษัทมีการจัดการการลงทุน PM หรือที่เรียกว่า ผลิตภัณฑ์การจัดการพอร์ทการลงทุน 2 ผลิตภัณฑ์ให้ ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนหรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM เลือกใช้ ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนหรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ จะสามารถเลือกระหว่าง "การคัดลอกพอร์ทการลงทุน" และ "การจัดการพอร์ทการลงทน" เมื่อทำการสร้าง

Management mobile application;

B. variations in the Orders' pricing may occur from the moment that the PM Investor made a PM Investment to a specific PM Strategy to the actual moment when an Order opened by the PM Strategy Provider, under the specific PM Strategy, was copied to the PM Investment subaccount;

C. the Company reserves the right at any time with or without notice to close and/or pause and/or suspend and/or stop copying any PM Strategy Provider's account(s), and/or PM Strategy and/or Order either of the PM Investor or PM Strategy Provider.

- **4.4** All PM Investments made to a Fund will be deducted from the Wallet/s and allocated to the master trading account of the Portfolio Manager connected to that specific Fund and the total amount of money will be displayed as available for trading by the Portfolio Manager. Orders placed by the Portfolio Manager will be split proportionally to the PM Investors in accordance to the respective PM Investments being made. Only new Orders performed by the Portfolio Manager under the specific Fund will be allocated to each PM Investment.
- **4.5** The PM Investor and/or the Portfolio Manager acknowledge and agree that for Funds:

A. all Orders made by the Portfolio Manager will be allocated to the PM Investment subaccount in accordance with the ratio of investment equity to the Fund equity calculated at the moment of the Orders' opening. Allocation is executed as described on the Company's Website and/or on the Portfolio Management mobile application;

B. the Company reserves the right at any time with or without notice to close and/or pause and/or suspend and/or stop allocating any Portfolio Manager's account(s), and/or

กองทุนหรือกลยุทธ์ PM บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ ให้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งแก่ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุน หรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM ตามดุลยพินิจของบริษัท เอง และ/หรือเพื่อกำหนดข้อกำหนดเฉพาะและ/หรือ หลักเกณฑ์ เพื่อใช้และ/หรือเมื่อใช้ประเภทการจัดสรร ข้างตันตามที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ และ/หรือ ตามที่สามารถพบได้ในพื้นที่ส่วนบุคคลของผู้ดูแลพอ ร์ทการลงทุนหรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM และ/หรือเว็บ ไซต์

- 4.2 ในการดำเนินการลงทุนกลยุทธ์ PM ด้วยการคัด ลอกพอร์ทการลงทุน ผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM ควรทำ การฝากเงินไปยังกลยุทธ์ PM การลงทุน PM ทั้งหมด ที่ดำเนินการในกลยุทธ์ PM ที่มีเป็นผลิตภัณฑ์การคัด ลอกพอร์ทการลงทุนจะถูกโอนไปยังบัญชีการลงทุน ย่อยสำหรับการลงทุน PM นั้น หลังจากทำการลงทุน PM แล้ว สถานะที่เปิดอยู่ทั้งหมดที่ดำเนินการโดยผู้ให้ บริการกลยุทธ์ PM ภายใต้กลยุทธ์ PM นั้นจะถูกคัด ลอกโดยอัตโนมัติไปยังบัญชีการลงทุน PM ย่อย รวม ถึงคำสั่งซื้อขายใหม่เพิ่มเติมที่ดำเนินการโดยผู้ให้ บริการกลยุทธ์ PM ภายใต้กลยุทธ์ PM ดังกล่าว
- **4.3** นักลงทุน PM และ/หรือผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนและ หรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM รับทราบและยอมรับว่า กองทุนที่มีการจัดสรรตามล็อตมีลักษณะดังนี้
- A. คำสั่งชื้อขายทั้งหมดที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการ
 กลยุทธ์ PM จะได้รับการคัดลอกไปยังบัญชีการลงทุน
 PM ย่อยโดยสอดคล้องกับอัตราส่วนการคัดลอกตามที่
 ระบุไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและ/หรือบนแอปพลิเคชั่น
 การจัดการพอร์ทการลงทุนบนมือถือ
- B. ราคาของคำสั่งชื้อขาย ณ เวลาที่นักลงทุน PM ทำ การลงทุน PM อาจแตกต่างจากราคา ณ เวลาที่ทำการ คัดลอกคำสั่งชื้อขายที่ผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM เปิดไว้ ไปยังบัญชีการลงทุน PM ย่อยภายใต้กองทุนดังกล่าว
- C. บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปิด และ/หรือสั่งหยุดชั่วคราว และ/หรือระงับ และ/หรือหยุดการคัดลอกบัญชีของผู้ให้ บริการกลยุทธ์ PM และ/หรือกลยุทธ์ และ/หรือคำสั่ง

Fund and/or Order either of the PM Investor or Portfolio Manager.

5. Associate

- 5.1. In order to become an Associate in a Fund, an individual and/or a legal entity shall first become a Client of the Company as per the terms of this Agreement and meet any requirements imposed by the Company from time to time. A Client shall be eligible to become an Associate in a Fund of a Portfolio Manager upon receipt of an invitation link by the Portfolio Manager and acceptance of the invitation by the Client and provided that any applicable requirements required by the Company from time to time are met.
- 5.2 Prior to inviting a Client to become an Associate in a Fund, the Portfolio Manager should define the relevant Fee Sharing Rate of the Fund and/or any other parameters required from time to time and share the invitation link with the proposed Associate. Upon acceptance of such an invitation the Client shall become an Associate in a Fund and eligible for a Shared Fee.
- **5.3** It is hereby acknowledged and agreed by the Portfolio Manager and/or the Associate that:
 - a. only Funds should be eligible to have and/or invite an Associate;
 - b. invitations to become an Associate are not made publicly available and only individuals and/or legal entities who have received an invitation to become an Associate and accepted such an invitation and met any other applicable requirements of the Company shall become an Associate in a Fund;
 - c. each Fund shall be eligible to have only one, identical or different, Associate;
- **5.4.** It is hereby acknowledged and accepted by the Associate and/or the Portfolio Manager that the Fee Sharing Rate shall be defined by the Portfolio Manager in advance of the invitation to

- ชื้อขายไม่ว่าของนักลงทุน PM หรือผู้ให้บริการกลยุทธ์
 PM ได้ทุกเมื่อ โดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบ
 ล่วงหน้าก็ได้
- 4.4 การลงทุน PM ทั้งหมดที่ดำเนินการในกองทุนจะ ถูกหักจากกระเป๋าเงิน และจัดสรรไปยังบัญชีซื้อขาย หลักของผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนที่เชื่อมโยงกับกองทุน นั้น และจำนวนเงินทั้งหมดจะแสดงเป็นจำนวนเงินที่ผู้ ดูแลพอร์ทการลงทุนสามารถทำการซื้อขายได้ คำสั่ง ซื้อขายที่ดำเนินการโดยผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนจะถูก แบ่งออกตามสัดส่วนให้กับนักลงทุน PM โดย สอดคล้องกับการลงทุน PM ที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการ จัดสรรเฉพาะคำสั่งซื้อขายใหม่ที่ดำเนินการโดยผู้ดูแล พอร์ทการลงทุนภายใต้กองทุนนั้นไปยังการลงทุน PM แต่ละรายการ
- **4.5** นักลงทุน PM และ/หรือผู้ดูแลพอร์ทการลงทุน ยอมรับและตกลงว่ากองทุนมีลักษณะดังนี้
- A. คำสั่งชื้อขายทั้งหมดที่ดำเนินการโดยผู้ดูแลพอร์ท การลงทุนจะได้รับการจัดสรรไปยังบัญชีการลงทุน PM ย่อยตามอัตราส่วนของอิควิตี้การลงทุนต่ออิควิ ตี้ของกองทุน ซึ่งคำนวณ ณ เวลาที่ทำการเปิดคำสั่ง ซื้อขาย การจัดสรรจะได้รับการดำเนินการตามที่อธิบาย ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและ/หรือแอปพลิเคชั่นการ จัดการพอร์ทการลงทุนบนมือถือ
- B. บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปิด และ/หรือสั่งหยุดชั่วคราว และ/หรือระงับ และ/หรือหยุดจัดสรรบัญชีของผู้ดูแล พอร์ทการลงทุน และ/หรือกองทุน และ/หรือคำสั่ง ชื้อขายไม่ว่าของนักลงทุน PM หรือผู้ดูแลพอร์ทการ ลงทุนได้ทุกเมื่อ โดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้าก็ได้

5. ผู้ร่วมกองทุน

5.1 ในการที่จะเป็นผู้ร่วมกองทุนในกองทุน (ผู้ร่วม กองทุนสมทบและผู้ร่วมกองทุนบอกต่อ) บุคคลและ/ หรือนิติบุคคลจะต้องเป็นลูกค้าของบริษัทก่อนตาม เงื่อนไขของข้อตกลงนี้ และปฏิบัติตามข้อกำหนดใด

the Client and it can be changed/modified/disabled by the Portfolio Manager at any time prior to acceptance of the invitation by the Client. Furthermore, the Portfolio Manager can, at its absolute discretion, revoke the invitation, prior to its acceptance by the Client.

- **5.5.** It is hereby acknowledged by the Associate and/or the Portfolio Manager that, once a Client accepts the invitation and becomes an Associate in a Fund:
 - a. the Associate shall have the right to invite PM Investors in the Fund;
 - any accrued Shared Fee shall be credited to Associates' Client Account at the end of the Billing Period at the time that Portfolio Manager receives its' Personal Performance Fee;
 - if an Associate receives Shared Fee from more than one Funds, the Shared Fee shall be paid with separate transactions from each Fund;
 - d. the Fee Sharing Rate can be changed/modified by the Portfolio Manager and/or an Associate can be removed and/or disabled by the Portfolio Manager at any time and without any cause by contacting the Company in accordance with the procedure set by the Company from time to time as this can be found on the Portfolio Manager's Personal Area and/or the Website. Any such changes shall be effective from the next Billing Period and the Associate shall be eligible solely for any accrued Shared Fee prior to the beginning of the next Billing Period which shall be credited to Associates' Client Account as described in section 5.5(b) Part G above herein. Any changes and/or modifications to the Fee Sharing Rate and/or removal of the Associate from a Fund as described in this clause, shall be communicated by the Company to the Portfolio Manager and/or the Associate from time to time and/or they will be reflected in their Personal Area and/or the Website.

ก็ตามที่บริษัทกำหนดเป็นครั้งคราว ลูกค้าจะมีสิทธิ์เป็น ผู้ร่วมกองทุนในกองทุนของผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนเมื่อ ได้รับลิงก์คำเชิญจากผู้ดูแลพอร์ทการลงทุน และลูกค้า ยอมรับคำเชิญ และปฏิบัติตามตามข้อกำหนดที่บริษัท กำหนดเป็นครั้งคราว

5.2 ก่อนที่จะเชิญลูกค้ามาเป็นผู้ร่วมกองทุนในกองทุน ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนควรกำหนดอัตราการแบ่ง ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องของกองทุน และ/หรือพารา มิเตอร์อื่นๆ ที่จำเป็นเป็นครั้งคราว และแชร์ลิงก์คำเชิญ กับผู้ร่วมกองทุน เมื่อผู้ร่วมกองทุนตอบรับคำเชิญดัง กล่าว ลูกค้าจะกลายเป็นผู้ร่วมกองทุนในกองทุนและมี สิทธิ์ได้รับค่าธรรมเนียมส่วนแบ่ง (ค่าธรรมเนียมส่วน แบ่งผู้ร่วมกองทุนขอกต่อ)

- 5.3 ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนและ/หรือผู้ร่วมกองทุนยอม รับและตกลงว่า
 - ก. กองทุนสามารถมีและ/หรือเชิญผู้ร่วมกองทุน _{ได้}
 - ข. คำเชิญให้เข้าร่วมเป็นผู้ร่วมกองทุนจะไม่ เปิดเผยต่อสาธารณะ และเฉพาะบุคคลและ/หรือ นิติบุคคลที่ได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมเป็นผู้ร่วม กองทุนและยอมรับคำเชิญดังกล่าวและเป็นไป ตามข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทกำหนดเท่านั้นที่จะ กลายเป็นผู้ร่วมกองทุนในกองทุน
 - ค. PM จะมีข้อเสนอสองประเภท ก. ข้อเสนอ สมทบสำหรับผู้ร่วมกองทุนสมทบ และ/หรือ ข. ข้อ เสนอบอกต่อสำหรับผู้ร่วมกองทุนบอกต่อ ซึ่งจะอยู่ ภายใต้ข้อกำหนดเฉพาะที่กำหนดโดยบริษัทเป็น ครั้งคราว
 - ง. สำหรับข้อเสนอสมทบ แต่ละกองทุนจะมีสิทธิ์มี ผู้ร่วมกองทุนสมทบที่เหมือนหรือต่างกันเพียงราย เดียวเท่านั้น ซึ่งจะมีสิทธิ์ได้รับค่าธรรมเนียมส่วน

- e. Any information in regards to the Shared Fee and/or fees reports and/or other related information while being an Associate in a Fund shall be available on the Website and/or the Personal Area and/or they shall be communicated by the Company to the Portfolio Manager and/or the Associate from time to time.
- **5.6** The Associate will not be able to access the Fund and/or any Investments made by PM Investors in the Fund and is not allowed to execute any trading operations on the Fund.
- **5.7** Subject to the provisions of this Agreement, the Associate will be able to make withdrawals of the Shared Fee in accordance with the procedures, restrictions and payment systems available from time to time from the Company.
- **5.8** The Associate authorizes the Company to use any information related to the Associate in any way it chooses and make it public or communicate it as deemed appropriate, in any way and with any means in its absolute discretion.
- **5.9.** The Company reserves the right at its absolute discretion to remove and/or disable an Associate from a Fund.
- **5.10** The Associate is not allowed to publish, reproduce, transmit, or otherwise reproduce information relating to the Funds and/or the Portfolio Management to any third party without the Company's prior written consent.

6. Portfolio Management Acknowledgement of Risk and Consents

6.1 The PM Investor and/or the Associate acknowledges that the Funds and PM Strategies are created and managed by Portfolio Managers

แบ่งผู้ร่วมกองทุนสมทบ

- ล. สำหรับข้อเสนอบอกต่อ แต่ละกองทุนจะมีสิทธิ์ มีผู้ร่วมกองทุนบอกต่อที่เหมือนหรือต่างกันมาก กว่าหนึ่งราย (ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของบริษัท) ซึ่ง
 จะมีสิทธิ์ได้รับค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งผู้ร่วมกองทุน บอกต่อ
- ฉ. ผู้ร่วมกองทุนอาจมีสิทธิ์เข้าร่วมกองทุนทั้งใน ฐานะผู้ร่วมกองทุนสมทบ โดยมีเงื่อนไขว่าข้อ เสนอสมทบนั้นยังมีผลอยู่ และในฐานะผู้ร่วม กองทุนบอกต่อ และมีสิทธิ์ได้รับทั้งค่าธรรมเนียม ส่วนแบ่งผู้ร่วมกองทุนสมทบและค่าธรรมเนียม ส่วนแบ่งผู้ร่วมกองทุนบอกต่อ โดยขึ้นอยู่กับ ข้อกำหนดเฉพาะที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
- ช. ค่าธรรมเนียมผลงานของผู้ร่วมกองทุนสมทบ ต้องคำนวณหลังจากการคำนวณค่าธรรมเนียมผู้ ร่วมกองทุนบอกต่อ ตามสูตรค่าธรรมเนียมส่วน แบ่งของบริษัทที่ระบในเว็บไซต์ของบริษัท
- ช. ผู้ร่วมกองทุนบอกต่อรายเดียวกันสามารถเชื่อม โยงกับข้อเสนอบอกต่อที่แตกต่างกันภายใน กองทุนเดียวกันได้
- ณ. หากผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนสร้างข้อเสนอบอก ต่อและเชิญผู้ร่วมกองทุนหลายราย และผู้ร่วม กองทุนบอกต่อหนึ่งรายยอมรับข้อเสนอดังกล่าว ผู้ร่วมกองทุนรายอื่นจะไม่สามารถเข้าร่วมข้อเสนอ เดียวกันได้
- ญ. ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม กองทุนของตนเองในฐานะผู้ร่วมกองทุน
- ฎ. ผู้ร่วมกองทุนบอกต่อไม่มีสิทธิ์ได้รับ
 ค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งผู้ร่วมกองทุนบอกต่อใน
 กรณีที่ผู้ร่วมกองทุนบอกต่อแชร์ลิงก์แนะนำให้กับ
 นักลงทุนที่ติดตามลิงก์แนะนำโดยผู้ร่วมกองทุน
 บอกต่อรายอื่นในกองทุนเดียวกันแล้ว
- ฎ. ค่าธรรมเนียมผลงานสำหรับผู้ดูแลพอร์ทการ

and PM Strategy Providers on their own, and the Company does not provide any guarantee as to the performance of any Fund. The PM Investor and/or the Associate waives the right to request the Company to close any or all Open Position(s) within a Fund and PM Strategy.

- **6.2** The Company accepts no responsibility for the activities of the Portfolio Managers and PM Strategy Provider and the performance of the Funds and PM Strategies as well as no liability for any loss or damage related to investing in the Funds and PM Strategies. Statistics and indicators provided by the Company for each Fund and PM Strategy have inherent limitations. Past performance is not indicative of future results. No representation is being made by the Company that the Funds and PM Strategies will or are likely to achieve profits or losses. PM Investors are advised to take the necessary precautions throughout the investing process.
- **6.3** It is the responsibility of the PM Investor to understand and acknowledge the risks before making PM Investments and that he/she may suffer losses due to lack of diversification and/or situations where the Fund and PM Strategy is too heavily exposed in any type of financial risk such as without limitation credit risk, currency risk, concentration risk, geographical risk and that he/she may end up losing entire investment. It is understood that the Company does not pay or review the activities of Portfolio Managers and PM Strategy Providers neither confirm their experience, professionalism or guarantee the performance of the Fund(s) and PM Strategies.
- **6.4** The Company shall not be held liable for any omission, deliberate omission or fraud by a Portfolio Manager and PM Strategy Provider, unless to the extent where this would be the result of willful default or fraud on the part of the Company.
- **6.5** Any description and/or information in relation to a Fund and PM Strategy is not considered as confidential and/or personal

ลงทุน (ค่าธรรมเนียมผลงานส่วนบุคคล) และผู้ ร่วมกองทุน (ค่าธรรมเนียมส่วนแบ่ง) สำหรับทั้ง แบบบอกต่อและสมทบจะมีการคำนวณระหว่าง ช่วงสิ้นสุดระยะเวลาการเรียกเก็บเงินแต่ละ ครั้งดังนี

- สำหรับผู้ร่วมกองทุนบอกต่อจะคำนวณเป็น เปอร์เซ็นต์ของค่าธรรมเนียมผลงานที่สร้างขึ้นใน กองทุนโดยการลงทุนที่สร้างโดยนักลงทุนบอกต่อ
- สำหรับผู้ร่วมกองทุนสมทบจะคำนวณเป็น
 เปอร์เซ็นต์ของความแตกต่างระหว่างค่าธรรมเนียม
 ผลงานกองทุนทั้งหมดและผลรวมค่าธรรมเนียมส่วน
 แบ่งของผู้ร่วมกองทุนบอกต่อทั้งหมดที่เชื่อมโยง
 กับกองทุน
- สำหรับผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนจะคำนวณเป็น
 เปอร์เซ็นต์ของความแตกต่างระหว่างค่าธรรมเนียม
 ผลงานกองทุนทั้งหมดและผลรวมค่าธรรมเนียมส่วน
 แบ่งของผู้ร่วมกองทุนบอกต่อทั้งหมด ผลรวม
 ค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งของผู้ร่วมกองทุนสมทบ
 ทั้งหมด
- ฐ. ผู้ร่วมกองทุนจะได้รับการชำระค่าธรรมเนียมส่วนแบ่ง ไปยังบัญชีของตนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเรียกเก็บ เงินแต่ละรอบ
- พ. ผู้ร่วมกองทุนจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งของ ค่าธรรมเนียมผลงาน หาก
- ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนขาดทุนและค่าธรรมเนียมผล งานเป็น O
- ค่าธรรมเนียมผลงานทั้งหมดต่ำกว่า 0.01
- ส่วนแบ่งที่คำนวณได้น้อยกว่า 0.01
- 5.4 ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนและ/หรือผู้ร่วมกองทุนยอม รับและตกลงว่าอัตราการแบ่งค่าธรรมเนียมจะถูก กำหนดโดยผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนล่วงหน้าก่อนส่งคำ เชิญไปยังลูกค้า และสามารถเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/ ยกเลิกโดยผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนได้ตลอดเวลาก่อนที่ ลูกค้าจะตอบรับคำเชิญ นอกจากนี้ผู้ดูแลพอร์ทการ ลงทุนสามารถยกเลิกคำเชิญได้ตามดุลยพินิจของตน ก่อนที่ลูกค้าจะตอบรับ
- 5.5 ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนและ/หรือผู้ร่วมกองทุนยอม

identifiable information. The Portfolio Manager and PM Strategy Provider is able to see the name and the country of the PM Investor and vice-versa the PM Investor has the ability to see the name and the country of the Portfolio Manager and PM Strategy Provider and any other information made available through the Fund and PM Strategy.

- **6.6** The Company on its sole discretion and under no obligations is authorized to disclose Portfolio Manager's and PM Strategy Provider's information to the PM Investor and/or the Associate and vice-versa.
- **6.7** The Company reserves the right at any time with or without notice to close and/or pause and/or suspend any Portfolio Manager's and PM Strategy Provider's account(s), and/or Fund and/or PM Strategy and/or Order.
- **6.8** Performance statistics represented in relation to the Portfolio Manager and/or PM Strategy Provider and/or Fund and/or PM Strategy are historical and the Company does not guarantee any profit for the PM Investor and/or Shared Fee for the Associate. Past performance is not a reliable indicator of future results.
- **6.9** The Portfolio Manager and PM Strategy Provider and/or the PM Investor and/or the Associate acknowledges and agrees that the Company may use and/or pass and/or process information in relation to the PM Investment in the Company's group of companies and/or external companies and/or consultants.
- **6.10** It is hereby acknowledged and agreed that the Portfolio Manager and PM Strategy Provider and/or the PM Investor and/or the Associate could be clients of different Company's group of companies.
- **6.11** The Portfolio Manager and PM Strategy Provider, the PM Investor and the Associate acknowledge and agree that are subject to limitations depending on their region

- รับและตกลงว่าเมื่อลูกค้ายอมรับคำเชิญและกลายเป็น ผู้ร่วมกองทุนในกองทุน
- ก. ผู้ร่วมกองทุนสามารถเชิญนักลงทุน PM เข้าร่วม กองทน
- ข. ค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งใดๆ ที่เกิดขึ้นจะโอนไปยัง บัญชีลูกค้าของผู้ร่วมกองทุนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการ เรียกเก็บเงิน ณ เวลาที่ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนได้รับ ค่าธรรมเนียมผลงานส่วนบุคคล
- ค. หากผู้ร่วมกองทุนได้รับค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งจาก กองทุนมากกว่าหนึ่งกองทุน ค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งจะ ชำระแยกเป็นแต่ละธุรกรรมจากแต่ละกองทุน
- ง. สำหรับผู้ร่วมกองทุนสมทบ อัตราการแบ่ง ค่าธรรมเนียมสามารถเปลี่ยนแปลง/แก้ไขโดยผู้ดูแลพอ ร์ทการลงทุน และ/หรือผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนสามารถ ลบและ/หรือยกเลิกผู้ร่วมกองทุนได้ตลอดเวลาและ โดยไม่มีผลใดๆ ด้วยการติดต่อบริษัทตามขั้นตอนที่ บริษัทกำหนดเป็นครั้งคราว ซึ่งสามารถดูได้ในพื้นที่ ส่วนบุคคลของผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนและ/หรือเว็บ ไซต์ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่ระยะเวลา การเรียกเก็บเงินถัดไป และผ้ร่วมกองทนจะมีสิทธิ์ได้รับ ค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งที่เกิดขึ้นก่อนการเริ่มตันระยะ เวลาการเรียกเก็บเงินถัดไปเท่านั้น ซึ่งจะโอนเข้าบัญชี ลูกค้าของผู้ร่วมกองทุนตามที่อธิบายไว้ในข้อ 5.5(B) หมวด ช ข้างต้นนี้ การเปลี่ยนแปลงและ/หรือการแก้ไข อัตราการแบ่งค่าธรรมเนียมและ/หรือการนำผู้ร่วม กองทนออกจากกองทนตามที่อธิบายไว้ในข้อนี้ บริษัท จะแจ้งให้ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนและ/หรือผู้ร่วมกองทุน ทราบเป็นครั้งคราว และ/หรือจะแสดงในพื้นที่ส่วน บคคลและ/หรือเว็บไซต์
- ล. สำหรับผู้ร่วมกองทุนบอกต่อ ผู้ดูแลพอร์ทการ
 ลงทุนไม่สามารถเปลี่ยนแปลง/แก้ไขอัตราการแบ่ง
 ค่าธรรมเนียม และ/หรือผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนไม่
 สามารถลบและ/หรือปิดใช้งานผู้ร่วมกองทุน
- ฉ. ข้อมูลใดก็ตามที่เกี่ยวกับรายงานค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งและ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- **6.12** The PM Investor acknowledges and agrees that the money invested belongs to the PM Investor and that it is prohibited to invest money from any other third party.
- **6.13** The PM Investor acknowledges that the Company does not make customized assessments of the PM Investors' profile, risk tolerance and/or investment objectives and that the PM Investor has no discretion over the Portfolio Manager's and PM Strategy Provider's investment decisions.
- **6.14** The PM Investor acknowledges that neither the Portfolio Manager and PM Strategy Provider nor the Company provides a tailored investment plan or portfolio management that fits the PM Investors' objectives, needs and financial goals.
- **6.15** The PM Investor acknowledges and agrees that the Portfolio Manager and PM Strategy Provider shall not deposit funds and assets to the PM Investor's Trading Account(s), or redeem or withdraw funds or assets, or initiate transfers from or between PM Investor's Trading Account(s).
- 6.16 The PM Investor acknowledges and accepts that all the Fund(s) and PM Strategy(ies), and their parameters and conditions are created and/or managed and/or set by the Portfolio Manager and PM Strategy Provider and that the Company solely allows the use of its Portfolio Management platform and/or applications, subject to any applicable rules as included in the Operational Agreements, thus no obligations arise against the Company with regards to any due diligence and/or review and/or assessment.
- 6.17 The PM Investor acknowledges and agrees that the Company shall have no responsibility or liability to the PM Investor in following the Portfolio Manager's and/or PM Strategy Provider's instructions and that it is under no duty to supervise or otherwise know or review the trading practices, advice or any other acts carried out by the Portfolio Manager and/or PM Strategy Provider and

- อื่นๆ ขณะเป็นผู้ร่วมกองทุนในกองทุนจะแสดงอยู่บน เว็บไซต์และ/หรือพื้นที่ส่วนบุคคล และ/หรือบริษัท จะแจ้งให้ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนและ/หรือผู้ร่วมกองทุน เป็นครั้งคราว
- 5.6 ผู้ร่วมกองทุนจะไม่สามารถเข้าถึงกองทุนและ/หรือ การลงทุนใดๆ ที่สร้างโดยนักลงทุน PM ในกองทุน และไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการซื้อขายใดๆ ใน กองทุน
- 5.7 ภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ ผู้ร่วมกองทุนจะ สามารถถอนค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งได้ตามขั้นตอน ข้อ จำกัด และระบบการชำระเงินที่ให้บริการเป็นครั้งคราว จากบริษัท
- 5.8 ผู้ร่วมกองทุนอนุญาตให้บริษัทใช้ข้อมูลใดก็ตามที่ เกี่ยวข้องกับผู้ร่วมกองทุนในลักษณะที่เลือกและ เผยแพร่ต่อสาธารณะหรือสื่อสารตามที่ได้พิจารณาว่า เหมาะสมในทางใดทางหนึ่งและด้วยวิธีการใดๆ ตาม ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
- 5.9 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่ เพียงผู้เดียวในการลบและ/หรือยกเลิกผู้ร่วมกองทุน จากกองทุน
- 5.10 ผู้ร่วมกองทุนไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ ทำซ้ำ ส่งต่อ หรือทำซ้ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนและ/หรือ การจัดการพอร์ทการลงทุนให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

6. การรับทราบความเสี่ยงและการ ยินยอมของลูกค้าในการจัดการพอร์ท การลงทุน

6.1 นักลงทุน PM และ/หรือผู้ร่วมกองทุนรับทราบว่า กองทุนสร้างขึ้นและจัดการโดยผู้ดูแลพอร์ทการลงทุน เอง และบริษัทไม่รับประกันผลงานของกองทุนใดๆ นัก ลงทุน PM และ/หรือผู้ร่วมกองทุนสละสิทธิ์ที่จะร้องขอ ให้บริษัทปิดสถานะที่เปิดอยู่ใดๆ หรือทั้งหมดภายใน กองทุนหรือกลยุทธ์ PM

the Company relies on the PM Investor monitoring the trading and transactions on the account(s) conducted by the Portfolio Manager and/or PM Strategy Provider.

- **6.18** The PM Investor acknowledges and agrees that the Portfolio Manager and/or PM Strategy Provider is not an employee, agent or representative of the Company, subject to the existence of any partnership or digital affiliate agreement and further that the Portfolio Manager and/or PM Strategy Provider does not have any power or authority to act on behalf of the Company or to bind the Company in any way.
- **6.19** The PM Investor acknowledges and accepts that, in providing an electronic or online trading system to the Portfolio Manager and/or PM Strategy Provider, the Company has the right but not the obligation to set limits, controls, parameters and/or other controls on the Portfolio Manager's and/or PM Strategy Provider's ability to use such a system. The PM Investor accepts that if the Company chooses not to place any such limits or controls on the Portfolio Manager's and/or PM Strategy Provider's trading, or if such limits or controls fail for any reason, the Company will not exercise oversight or control over instructions given by the Portfolio Manager and/or PM Strategy Provider and the PM Investor accepts full responsibility and liability for the Portfolio Manager's and/or PM Strategy Provider's actions in such circumstances.
- **6.20** The PM Investor ratifies and accepts full responsibility and liability for all instructions given to the Company by the Portfolio Manager and/or PM Strategy Provider (and for all transactions that may be entered into as a result).

Version: 24 November 2023/025

- 6.2 บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ ของผู้ ดูแลพอร์ทการลงทุนหรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM และ ผลงานของกองทุนหรือกลยุทธ์ PM รวมถึงไม่รับผิด ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการ ลงทุนในกองทุนหรือกลยุทธ์ PM ข้อมูลสถิติและอิน ดิเคเตอร์ที่บริษัทจัดหาให้สำหรับแต่ละกองทุนและ กลยุทธ์ PM มีข้อจำกัดในตัวเอง ผลการดำเนินงานที่ ผ่านมามิอาจใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ผลการดำเนินงานใน อนาคต บริษัทไม่รับรองใดๆ ว่ากองทุนจะหรือมี แนวโน้มที่จะมีกำไรหรือขาดทุน นักลงทุน PM ควรใช้ ความระมัดระวังตามสมควรตลอดการลงทุน
- 6.3 เป็นความรับผิดชอบของนักลงทุน PM ในการ ทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงก่อนทำการลงทุน ในกองทุนหรือกลยุทธ์ PM และนักลงทุน PM อาจ ประสบผลขาดทุนเนื่องจากการไม่กระจายความเสี่ยง และ/หรือสถานการณ์ที่กองทุนหรือกลยุทธ์ PM ได้รับ ความเสี่ยงทางการเงินประเภทใดก็ตามอย่างหนัก เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ ความเสี่ยงจากสกุล เงิน ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุน ความ เสี่ยงด้านภูมิศาสตร์ และสุดท้ายแล้ว นักลงทุนอาจสูญ เสียการลงทุนทั้งหมด เป็นที่เข้าใจว่าบริษัทไม่จ่ายค่า ตอบแทนหรือตรวจสอบการดำเนินการของผู้ดูแลพอ ร์ทการลงทุนและผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM รวมถึงไม่ ยืนยันประสบการณ์ ความเป็นมืออาชีพ หรือรับประกัน ผลงานของกองทุนหรือกลยุทธ์ PM
- 6.4 บริษัทจะไม่รับผิดต่อการละเลยใดๆ การละเลยโดย เจตนา หรือการฉัอฉลของผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนหรือผู้ ให้บริการกลยุทธ์ PM เว้นแต่อยู่ในขอบเขตที่เป็นผล มาจากการจงใจละเลยหรือการฉัอโกงในส่วนของ บริษัท
- 6.5 คำอธิบายรายละเอียดและ/หรือข้อมูลใดๆ
 เกี่ยวข้องกับกองทุนหรือกลยุทธ์ PM ไม่ถือเป็นข้อมูล
 ความลับและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ดูแลพอร์ทการ
 ลงทุนและผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM สามารถดูชื่อและ
 ประเทศของนักลงทุน PM และในทำนองเดียวกัน นัก
 ลงทุน PM ก็สามารถดูชื่อและประเทศของผู้ดูแลพอร์ท

การลงทุนหรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM รวมถึงข้อมูลอื่น ใดที่นำเสนอผ่านกองทุนได้

- 6.6 บริษัทได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลของผู้ดูแล พอร์ทการลงทุนหรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM แก่นัก ลงทุน PM และ/หรือผู้ร่วมกองทุน และในทำนอง เดียวกัน สามารถเปิดเผยข้อมูลของนักลงทุน PM แก่ผู้ ดูแลพอร์ทการลงทุนหรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM ตาม ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่มีข้อผูกพัน ใดๆ
- 6.7 บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปิด และ/หรือสั่งหยุดชั่วคราว และ/หรือระงับบัญชี และ/หรือกองทุนหรือกลยุทธ์ PM และ/หรือคำสั่งชื้อขายของผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนหรือ ผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM ได้ทุกเมื่อ โดยอาจแจ้งหรือไม่ แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้
- 6.8 สถิติผลการดำเนินงานที่แสดงไว้ของผู้ดูแลพอร์ท การลงทุนและ/หรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM และ/หรือ กองทุนและ/หรือกลยุทธ์ PM เป็นประวัติผลการดำเนิน งานที่ผ่านมา และบริษัทไม่รับประกันผลกำไรใดๆ แก่ นักลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งสำหรับผู้ร่วม กองทุน PM ผลการดำเนินงานที่ผ่านมามิอาจใช้เป็น เครื่องบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของผลการดำเนินงานในอนาคต
- 6.9 ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนและ/หรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM และ/หรือนักลงทุน PM และ/หรือผู้ร่วมกองทุนรับ ทราบและตกลงว่าบริษัทอาจใช้ และ/หรือส่งต่อ และ/ หรือประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนที่ลงทุนภายใน กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทและ/หรือที่ปรึกษาภายนอก
- **6.10** เป็นที่รับทราบและตกลงว่าผู้ดูแลพอร์ทการลงทุน และ/หรือนักลงทุน PM และ/หรือผู้ร่วมกองทุนอาจเป็น ลูกค้าของกลุ่มบริษัทอื่นได้
- **6.11** ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนและหรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM นักลงทุน PM และผู้ร่วมกองทุนรับทราบและตกลงที่ จะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ ตามแต่ภูมิภาคของตน
- **6.12** นักลงทุน PM รับทราบและตกลงว่าเงินที่ลงทุนนั้น

EXNESS (SC) LTD (FSA License Number SD025), 9A, CT House, 2nd Floor, Providence, Mahe, Seychelles Website: www.exness.com, email: support@exness.com

> เป็นเงินของนักลงทุน PM และห้ามลงทุนโดยใช้เงินจาก บคคลที่สาม

6.13 นักลงทุน PM รับทราบว่าบริษัทไม่ได้ทำการ ประเมินโปรไฟล์ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และ/หรือ วัตถุประสงค์ในการลงทุนของนักลงทุน PM อีกทั้งรับ ทราบว่านักลงทุน PM มิได้มีดุลพินิจเหนือการตัดสินใจ ในการลงทุนของผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนและผู้ให้บริการ กลยุทธ์ PM

6.14 นักลงทุน PM รับทราบว่าทั้งผู้ดูแลพอร์ทการลงทุน และผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM และบริษัทต่างก็มิได้เป็นผู้ จัดทำแผนการลงทุนหรือการจัดการพอร์ทการลงทุนที่ เหมาะสมตรงกับวัตถุประสงค์ ความต้องการ และ เป้าหมายทางการเงินของนักลงทุน PM แต่อย่างใด

6.15 นักลงทุน PM รับทราบและตกลงว่าผู้ดูแลพอร์ท การลงทุนและผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM จะไม่ฝากเงินหรือ สินทรัพย์เข้าบัญชีชื้อขายของนักลงทุน PM หรือแลกคืน หรือถอนเงินหรือสินทรัพย์ หรือทำการโอนเงินจากหรือ ระหว่างบัญชีชื้อขายของนักลงทุน PM

6.16 เฉพาะบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่ได้รับรหัสหรือลิง ก์กองทุนและกลยุทธ์ PM จากผู้ดูแลพอร์ทการลงทุน และผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM เท่านั้นที่สามารถลงทุนใน กองทุนและเป็นนักลงทุน PM ได้ นักลงทุน PM จะต้อง เป็นลูกค้าของบริษัทก่อนตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดที่บริษัทกำหนดไว้ และ/ หรือยอมรับ และ/หรือลงนามในเอกสารที่บังคับใช้อื่นที่ กำหนดโดยบริษัทเป็นครั้งคราวเพื่อลงทุนในกองทุน ใน การเข้าร่วมและลงทุนในกองทุนกับการลงทุนในกองทุน หนึ่ง แสดงว่านักลงทุน PM ตกลงตามข้อกำหนดต่อไปนี้

6.17 เป็นความรับผิดชอบของนักลงทุน PM ในการ ทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงก่อนทำการลงทุน ในกองทุนและ/หรือกลยุทธ์ PM และนักลงทุน PM อาจ ประสบผลขาดทุนเนื่องจากการไม่กระจายความเสี่ยง และ/หรือสถานการณ์ที่กองทุนได้รับความเสี่ยงทางการ

EXNESS (SC) LTD (FSA License Number SD025), 9A, CT House, 2nd Floor, Providence, Mahe, Seychelles Website: www.exness.com, email: support@exness.com

เงินประเภทใดก็ตามอย่างหนัก เช่น ความเสี่ยงจากการ ผิดนัดชำระหนี้ ความเสี่ยงจากสกุลเงิน ความเสี่ยงจาก การกระจุกตัวของการลงทุน ความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์ และสุดท้ายแล้ว นักลงทุนอาจสูญเสียการลงทุนทั้งหมด เป็นที่เข้าใจว่าบริษัทไม่จ่ายค่าตอบแทนหรือตรวจสอบ การดำเนินการของผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนและ/หรือผู้ให้ บริการกลยุทธ์ PM รวมถึงไม่ยืนยันประสบการณ์ ความ เป็นมืออาชีพ หรือรับประกันผลงานของกองทุน

6.18 นักลงทุน PM รับทราบและตกลงว่าผู้ดูแลพอร์ท การลงทุนและ/หรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM มิใช่พนักงาน ตัวแทน หรือผู้ดำเนินการแทนของบริษัท ทั้งนี้ จำเป็น ต้องมีข้อตกลงการเป็นพาร์ทเนอร์หรือข้อตกลงพันธมิตร บนแพลตฟอร์มดิจิทัลหรืออื่นใดว่าผู้ดูแลพอร์ทการ ลงทุนและ/หรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM มิได้มีอำนาจหรือ สิทธิใดๆ ในการกระทำการแทนบริษัทหรือมีผลผูกพัน บริษัทในลักษณะใดๆ

6.19 นักลงทุน PM รับทราบและยอมรับว่า ในการให้ บริการระบบการซื้อขายออนไลน์หรือรปแบบ อิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนและ/หรือผู้ให้ บริการกลยุทธ์ PM นั้น บริษัทมีสิทธิแต่ไม่ใช่พันธะ ผูกพันในการกำหนดการจำกัด การควบคุม ค่าตัวแปร และ/หรือการควบคุมอื่นๆ ต่อความสามารถของผู้ดูแลพอ ร์ทการลงทุนและ/หรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM ในการใช้ ระดับดังกล่าว นักลงทุน PM ยอมรับว่า หากบริษัทเลือก ที่จะไม่กำหนดการจำกัดหรือการควบคมดังกล่าวต่อการ ชื่อขายของผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนและ/หรือผู้ให้บริการ กลยทธ์ PM หรือหากการจำกัดหรือการควบคมดังกล่าว ล้มเหลวไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจะไม่ดำเนิน การตรวจสอบหรือควบคุมตามคำแนะนำที่ได้รับจากผู้ ดูแลพอร์ทการลงทุนและ/หรือผู้ให้บริการกลยุทธ์ PM และนักลงทุน PM ยินยอมรับผิดชอบและรับผิดทั้งหมด ต่อการกระทำของผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนและ/หรือผู้ให้ บริการกลยุทธ์ PM ในกรณีดังกล่าว

6.20 นักลงทุน PM ยืนยันและยอมรับผิดชอบและรับผิด ทั้งหมดต่อคำแนะนำที่ผู้ดูแลพอร์ทการลงทุนและ/หรือผู้

EXNESS (SC) LTD (FSA License Number SD025), 9A, CT House, 2nd Floor, Providence, Mahe, Seychelles Website: www.exness.com, email: support@exness.com

> ให้บริการกลยุทธ์ PM ให้แก่บริษัท (รวมทั้งธุรกรรม ทั้งหมดที่อาจมีขึ้นด้วยเหตุดังกล่าว) ฉบับวันที่: 24 พฤศจิกายน 2023/ 025